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पांच वर्षांपूर्वी मेसर्स सय्यद नुरुछा व जे. पी नाईक यांनीं

डए ०? ष्टेतेZp,तूं०० 1० 1००1, तण्पूंतष्ट ८१८८६५८
हें पुस्तक लिहिले. पुढें कांहीं दिवसांनीं याच पुस्तकाची

छोटी आवृत्ति, विशेषत: ट्रेनिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त
व्हावी म्हणून, काढण्यांत आली. गेल्या दीड? वर्षात शिक्षण-
क्षेत्रांत कसकशा हालचाली झाल्या यांचा साद्यंत इतिहास या
पुस्तकांत दिल्यामुळें या विषयामध्यें आजवर भासणारी मोठी
उणीव दूर झाली आहे.

शिक्षणाचे क्षेत्र आज वाढत असल्यानें व शिक्षणांचा विचार
सर्वत्र होत असल्यानें, सर्वसाधारण नागरिक, प्राथमिक ट्रेनिंग
कॉलेजचे विद्यार्थी व मराठी शाळांचे शिक्षक यांना या विषयाचें
ज्ञान असणें जरूर वाटल्यावरून, वरील इंग्रजी पुस्तकाचे रूपांतर
या ग्रंथांत करण्यांत आलें आहे.

हें रूपांतर करतांना अनेक इंग्रजी शब्दांना मराठींत प्रतिशब्द
निवडणे कठीण झालें. परंतु पुण्याचे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने
या कामी बरेच सहाय्य केल्यामुळें हें कार्य सुलभ झालें. परिषदेचे
उत्साही सेक्रेटरी रा. वा. दा. गोखले, यांनी परिषदेच्या सडू-
त्यांची तीन चार वेळां सभा भरवून बरेच पारिभाषिक शब्द
सुचविले.



यापुढें बहुतेक सर्व शान देशी भाषांतून देण्यांत येणार अस--
त्यानें, प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकारचा पारिभाषिक शब्द निश्चित
करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कदाचित् पुढच्या आवृत्तीत सर्व-

मान्य पारिभाषिक शब्दांचा अवलंब करण्याचा योग येईल अशी
अपक्षा आह.

या पुस्तकात वापरलेले पारिभाषिक शब्द शेवटी परिशिष्टांत
दिले आहेत.

हा ग्रंथ मराठी भाषा जाणणारे शिक्षक, विद्यार्थी व सर्वसाधा-
रण नागरिक यांचे आदरास पात्र होईल अशी आशा वाटते.

पुण, ता. २६४८
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-

र र - २.मुंविषय-प्रवेश ८,-५ ८-नाटककार नाटक लिहितांना एक विशेष तत्त्व प्रेक्षकांपुढे ठेवीत
असतो. हे तत्त्व लोकांचे मनावर विवाव यासाठीं तो योग्य प्रसंगाची
सजावट करतो. हिऱ्याचें तेज विशेष खुलून दिसावें म्हणून तो जसा
विशिष्ट कोंदणामध्ये बसविला जातो, तीच स्थिति सजावटीची आहे.
सजावट हे प्रतिपाद्य विषयाचे कोंदण आहे. योग्य पात्रांची निवड हाही
महत्त्वाचा भाग असल्याने नाटककारास ही निवड योग्यप्रकारें करावी
लागते. नाटक सामाजिक असो किंवा ऐतिहासिक असो, नाटझाचे तंत्र

एकच. ऐतिहासिक नाटकांत एकाद्या विशिष्ट तत्त्वाचे प्रतिपादन केलें न
जातां विशिष्ट काळाचे प्रदर्शन घडवून आणावयाचे असतें, एवढेच.
( १) प्रतिपाद्य विषय ( २) सजावट व ( ३) पात्रे ही नाटकाची
तीन प्रमुख अंगें होत.

गेल्या दीडशे वर्षांत शिक्षणाची प्रगति कशी झाली या विषयाचा
आपणांस विचार करावयाचा आहे. दीडशे वर्षांच्या कालखंडाचें एक
नाटकच आपणांस पाहावयाचें आहे, अशी आपण कल्पना केल्यास,
हिदुस्थानातील या काळांतील, सामाजिक, राजकीय व राज्यव्यवस्थेचा
इतिहास व याच काळांत इंग्लंडमध्यें घडून आलेल्या सामाजिक, राज-
कीय व शिक्षणविषयक उलाढाली, ह्या आपल्या विषयाचे कोंदण होणार
आहते. इंग्लंडमध्यें जशा प्रकारच्या संस्था होत्या, तशा संस्थाहिंदुस्थानांत
निर्माण करण्याचें ठरलें; इंग्लंडमध्ये शिक्षण-विषयक वाद जसे निर्माण
झाले, तसेच वाद हिंदुस्थानातही निर्माण झाले; इतकेंच नव्हे तर, इंग्लंड-



२ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
मध्यें ठिक्षणयोजनेंत काही फरक घडून आले तर त्याची प्रतिक्रिया
म्हणून तसेच फरक हिदुस्थानांतही घडून आले. म्हणून इंग्लंडची परि-
स्थिति लक्षांत न घेता हिंदुस्थानातील शिक्षणाच्या इतिहासाचा अभ्यास
करणें, म्हणजे कारण न पाहता कार्याचा विचार करण्यासारखे होणार
आहे आणि म्हणून दोन्ही देशांतील घडामोडींचा विचार करून, परि-
स्थितीचें यथार्थ जान करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

नाटकांत प्रतिपाद्य विषयाचा दोन्ही बाजूनी विचार केलेला असतो.
या दोन्ही बाजू रगविल्याम्रुळे प्रेक्षकाचेही विचार जागृत होतात, व तो
योग्य तत्त्व ग्रहण करण्यास समर्थ होतो. या दोन्ही बाजू व त्यांतील
विरोध या नाटकांत दाखविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. येथें
आपणांस नव्या-जुन्याचा झगडा दिसेल. ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीचा एक
कुठला तरी छोटासा नमुना घेऊन तो हिंदुस्थानावरलादण्याचा परकीयांचा
एकीकडे प्रयत्न., तर दुसरीकडे आपल्या अडीअडचणींचा विचार करून
नवीनच शिक्षणाग्:द्रति निर्माण करण्याची स्वकीयांची तळमळ,
आपणांस येथें पाहावयास सापडैल. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीस
देशी शिक्षण-पद्धति सर्वत्र सुरू होती. लवकरच मिशनरी लोकांनी
पाश्चिमात्य शान पसरविण्यास व इंग्रजी भाषा व वाङ्मय यांना प्रोत्सा-
हन देण्यास सुरवात केली. या त्यांचे प्रयत्नास सरकारी अधिकारी व
नवीन पद्धतीनें शिकले व तिचे फायदे ओळखणारे हिंदी लोक यांनी
मदत केली. या तिन्ही प्रकारच्या लोकांच्या संघटित प्रयत्नाने नवीन
शिक्षणपद्धति अमलांत आली, व अनेक कारणांमुळें ती फोफावली,
पहिलें कारण--त्या वेळच्या ब्रिटिश लोकांची अशी प्रामाणिक समजूत
होती कीं त्यांची भाषा, त्यांचें वाङ्मय व त्यांची शिक्षण-पद्धति ही
सर्व जगांत श्रेष्ठ आहेत. दुसरें कारण--पाश्चिमात्यांच्या संसर्गामुळें हिंदी
लोक इतके दिसून गेले होते कीं पाश्चिमात्यांचें अनुकरण केल्याशिवाय
देशाचा तरणोपाय नाहीं, अशी त्यांची ठाम समजूतेझाली होती तिसरे



विषय-प्रवेशेकारण-या पद्धत शिकलेली मंडळी सरकारी नोकर्यांवर लागलेली
होती, म्हणून या पद्धतीस महत्त्व प्राप्त होऊन तिचा बोलबाला' झाला
होता. या सर्व कारणांमुळें एकोणिसाव्या शतकाचे शेवटीं देशी शिक्षण-
पद्धतीचं उच्चाटन होऊन तिचे ठिकाणीं? इंग्रजी भाषेचे माध्यम स्वीका-
रून पाश्चिमात्य शानाचा फैलाव करणारी शिक्षणपद्धति प्रस्थापित झाली.

परंतु लवकरच प्रतिक्रियेस प्रारंभ झाला. रूसो-जपान लढाईनंतर
जपानसारख्या देश लोकांचे नजरेपुढे चमकून दिसूं लागला व असमाधान-
कारक रीतीनें चाललेल्या हिंदी शिक्षणाकडे संशयित दृष्टीने पाहाण्यास
सुरवात झाली. ठोकांमध्ये नवीन दृष्टि उदयास आली व विसाव्या शत-
कांतील लोक आपल्या इतिहासाचा अभ्यास मोठ्या श्रद्धेनें करूं लागले.
१९१४-१८ मधील पहिल्या महायुद्धाने पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्यें मूलतः
काहीतरी दोष आहेत, ही जाणीव लोकांत निर्माण केली, व पाश्चिमात्यांचे
पूर्णत अनुकरणाने आपलें हित साधेल का, अशी शंका त्यांचे ठिकाणीं
उत्पन्न झाली. याचा परिणाम असा झाला कीं, हिदीलोकांनी' पाश्चिमात्यांचें
सर्व बाबतींत अनुकरण करण्याचें सोडून दिलें व आपल्या परिस्थितीस
अधिक उपयोगी पडणारी अशी शिक्षणपद्धति हुडकून काढण्याचा ते
विचार करूं लागले. विश्वभारती किंवा जमिया-मिलिया सारख्या स्वतंत्र

शिक्षणसंस्था कांहीं ठिकाणी निघाल्या तर कांहीं ठिकाणी जुन्या
पद्धतीचा आधार घेऊन, बनारस व अलिगड विद्यापीठासारख्या संस्था
अस्तित्वांत येऊ लागल्या. या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांमधून एकच गोष्ट

आपल्या प्रत्ययाला येते आणि ती हीच कीं, अनुकरण टाकून स्वतंत्रपणे
कांहीं करण्याची इच्छा लोकांमध्यें निर्माण झाली होती. हा जुन्या-नव्या-
तील झगडा या पुस्तकांत दाखविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

या नाटकांतील पात्रांचे तीन भाग पाडता येतील. मिशनरी लोक
शिक्षण खात्याचे युरोपिअन अधिकारी व हिंदी लोक. आधुनिक शिक्षण-
प्रद्धतीचा पुरस्कार मिशनरी लोकांनी केला. आजही लोकहिताच्या अनेक
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चळवळींमध्ये, जेथे पुरेसे हिंदी लोक कार्य करण्यास मिळाले नाहींत
तेथें, मिशनरी लोक आपण पाहात. इ. स. १८५५ मध्यें इंग्लिश अधि-
कारी प्रथमतः शिक्षणक्षेत्रांत चमकू लागले व परवा परवापर्यत त्यांचें
या क्षेत्रांत प्रभूत्व होतें. हिंदी लोकांचा या क्षेत्रांत फार उशिरा प्रवेश
झाला. एकोणिसाव्या शतकाचे सुरवातीस आधुनिक पद्धतीच्या शिक्षण-
संस्था स्थापण्यासाठी त्यांनीं पैसा गोळा करण्यास सुरवात केली व नंतर
संस्था स्थापून त्या ते चालवू लागले. एकोणिसाव्या शतकांत शिक्षण
खात्याचे हिदीकरण व्हावें म्हणून त्यांनीं प्रयत्न केला. पुढें पुढें तर,
राजकीय दृष्टि प्राप्त झाल्यामुळें, शिक्षणविषयक योजनांवर आमचे
नियंत्रण असावें, अशी मागणी करण्यांत आली. १९२१ मध्ये अंशतः
व १९३७ मध्यें पूर्णतः ही मागणी ब्रिटिश सरकारकडून मान्य करण्यांत
आली. आज शिक्षणखात्याचें पूर्णाशाने हिदीकरण झालें आहे, असें.
म्हणावयास हरकत नाहीं. परदेशीय मिशनरी लोक आपल्या संस्थांच्या
कारभार हिंदी मिशनऱ्यांचे ताब्यांत देत आहेत. शिक्षणखात्यांत
ब्रिटिश लोकांना नोकऱ्या देण्याची प्रथा बंद झाली असून आज या
खात्यांत बहुतेक अधिकारी हिंदीच आहेत. पुष्कळ शिक्षणसंस्था
लोकांनीं स्वप्रयत्नांनीं चालविल्या आहेत; व शिक्षणाची दिशा कोणती
असावी हें ठरविण्याचे अधिकार देशी मंत्र्यांकडे आले आहेत.
शिक्षणामध्यें ही जी कांत आपण पाहात आहोंत, तिचा इतिहास या
पुउस्तकामध्यें आपणांस पाहावयास सापडेल.

या नाटकाचे सहा अंक किंवा भाग कल्पिले आहेत. पहिला अंक
अठराव्या शतकाचे सुरवातीपासून १८१३ पर्यत आहे. १८१३ मध्ये
सरकारी शिक्षणविषयक सनदेचा कायदा प्रसिद्ध झाला. ईस्ट इंडिया
कंपनी जरी १६०० मध्यें स्थापन झाली तरी एक शतकपर्यत तिने
कोणत्याहि शिक्षण -विषयक चळवळी केल्या नाहींत बिटिश सरकारच्या
१६९८ चे सनदी कायाने तिचे लक्ष शिक्षणविषयक जबाबदारीकडे
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प्रथम वेधण्यांत आलें. या खलित्याने कंपनीला आपल्या नोकरांसाठी
पाद्री नेमण्यास व शाळा काढण्यास भाग पाहिले. ही योजना कंपनीतील
.युरोपिअन लोकांच्या मुलांसाठी प्रामुख्याने होती. हिंदी लोकांच्या मुलांना
शिक्षण देण्यास कंपनी तयार नव्हती, ही गोष्ट कांहीं विशेष आश्चर्य

करण्यासारखी नाहीं. ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करण्याकरतां
आलेली कंपनी होती व ज्या लोकाबरोबर व्यापार करावयाचा त्यांना
शिकविण्याची जबाबदारी नियमानें तिच्यावर पडत नव्हती.

अठराव्या शतकाच्या मध्यकाळीं मात्र परिस्थिति बदलली. पोर्तुगीज,

डचू व फेंच या लोकांवर विजय मिळवून ही इंग्रज कंपनी यशस्वी
झाली होती; व १७६५ मध्यें इंग्लंड सरकारकडून दिवाणी हक्क

मिळाल्यामुळें इंग्लिश कंपनीचा कारभार सुरू झाला होता. ज्याप्रमाणें
पूर्व मुसलमान व हिंदी राजांनी केलें, त्याप्रमाणें प्रजेला शिक्षण देण्याची
जबाबदारी कंपनीवर लादण्यांत आली. या कामी कंपनीची व्यवस्था
पाहणाऱ्या डायरेक्टरांनी पूर्वींच्या हिंदू किंवा मुसलमान परंपरेस धरून
असलेली एकादी शिक्षणपद्धत न स्वीकारतां, ब्रिटिश पद्धतीचा अवलंब
केला. विटिश पार्लमेंट ज्याप्रमाणें इंग्लिश लोकांना सुशिक्षित करण्याचा
प्रयत्न केला नाहीं, त्याप्रमाणें कंपनी सरकारनेंही हिंदी लोकांना सुशिक्षित
करण्याची जबावदारी स्वीकारण्याचे कबूल केलें नाहीं.

या नाटकामध्यें दोन प्रश्नांसंबंधी तेढ निर्माण झळ्याचे दिसून येईल
( १) एकीकडे कंपनीचे व्यवस्थापक हिंदी लोकांना शिक्षण देण्याची
अबाबदारी स्वीकारण्यास कबूल नव्हते, तर दुसरीकडे कंपनीचे
हिंदुस्थानातील अधिकारी, राजकीयदृष्ट्या ही जबाबदारी स्वीकारणे
.जरूर आहे म्हणून, कंपनीचे व्यवस्थापकांची मनधरणी करीत होते. (२)
इंग्लंडमधील मिशनरी लोकांचे मनांत, आपण हिंदुस्थानाला जाऊन
खिस्ती धर्माचा फैलाव करावा अशी इच्छा उत्पन्न झाली; परंतु कंपनीचे
व्यवस्थापक हिंदुस्थानांत त्यांना येऊ देण्यास तयार नव्हते, कारण
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त्यांच्या धर्मप्रसारामुळें लोकांचा आपणास विरोध होईल, अशी साधार
भीति त्यांना वाटत होती. बऱ्याच वाटाघाटीनंतर १८१०५ च्या कायद्याने
कंपनीला, ( १) हिंदी लोकांना शिक्षण देण्याची आपली जबाबदारी
स्वीकारणेर ( २) त्यासाठीं पैसा खर्च करणें, व ( २) खिस्ती लोकांना
पाश्चिमात्य देशांतील शान व संस्कृति यांचा प्रसार करण्यास परवानगी
देणें भाग, पडलें. बिटिश अमलाखाली हिंदुस्थानांत सरकारच्या शिक्षण-
योजनेस अशा रीतीनें सुरवात झाली.

या नाटकाचा दुसरा अर्क १८१३ ला सुरू होऊन १८४ सालीं
वड साहेबांनी प्रसिद्ध केलेल्या खलित्यानें समाप्त होतो. हा काल म्हणजे
अनेक मतमतांतरांचा व प्रयोगांचा काल म्हणतां येईल.

येथें दोन विचारप्रणालीमध्ये विरोध दिसून येतो. एका प्रणालीचे
अध्यर्य्रृ मेकॉलेसाहेब होते. त्यांचें मत हिंदी संस्कृति नष्ट करून त्या
ठिकाणी पाश्चिमात्य संस्कृति निर्माण करावी, असे होतें. जे रक्तार्ने

किंवा रंगानें हिंदी आहेत, परंतु विचाराने व मनानें इंग्लिश आहेत, अशा
हिंदी लोकांचा एक वर्ग निर्माण करण्याची त्यांची इच्छा होती. या
प्रणालीमध्यें ज्यांना खिस्ती धर्माचा प्रसार करावयाचा होता अशा
खिस्ती लोकांचा व कंपनीच्या तरुण नोकरांचा विशेष भरणा होता.
दुसऱ्या विचारप्रणालींतील लोकांचा हेतु पूर्व व पश्चिम संस्कृतींचा समन्वय
करण्याचा होता. या पक्षामध्ये कंपनीचे जुने अधिकारी व शिक्षणा-
विषयीं ज्यांना कळकळ वाटत होती असे हिंदी लोक होते. दुर्देवाने या
प्रणालीच्या लोकांमध्ये फूट होती. एका पक्षाला असें वाटे कीं पाश्चिमात्य
शानाचा व संस्कृतीचा जर फैलाव करावयाचा असेल तर संस्कृत,
ओरेबिकसारख्या महित ( ०1,ध्धूं०थ) भाषांच्या दोर तो होणें श्रेयस्कर
आहे. या पक्षाचे लोक बंगालमध्ये होते. दुसऱ्या पक्षाला असें वाटे कीं,
हें शान व ही 'संस्कृति लोक ज्या भाषा आज बोलताहेत त्या भाषांतून
पसरली जावी. या पक्षाचे लोक मुंबईमध्ये होते.
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या काळांत निर्माण झालेल्या भांडणामुळे वरील महत्त्वाच्या प्रश्रांची

गल्लत झाली व या विचाराच्या गोंधळामुळे इंग्रजी-विषय व इंग्रजी-
माध्यम या दोन गोष्टी भिन्न आहेत, हेंही विसरले गेलें. त्यामुळें खालील
प्रश्रांवर बरेंच वादळ निर्माण झाले

( १) पाश्चिमात्य ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी व पौर्वात्य ज्ञानाचेंरक्षण
करण्यासाठी कोणती शिक्षण-योजना असावी व तिचे ध्येय कायअसावें १

( २) शिक्षणाचे माध्यम काय असावें-इंग्रजी, संस्कृत कीं अरेबिक;
किवा हिद्रुस्थानातील चालू देशी भाषा?

( रे) हें शिक्षण कोणत्या साधनानी द्यावे-रिवप्रजन मिशनऱ्यांच्या
शाळा, कंपनींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शाळा किंवा हिंदी लोकांनी
चालविलेल्या देशी शाळा?

( ४) हें ज्ञान पसरविण्याची पद्धत काय असावी १ - सरकारनें
शिक्षणदानाचें काम प्रत्यक्ष आपल्या हातीं घ्यावे किंवा कांहीं निवडक
लोकांना शिकवून नंतर त्यांच्याकरवी हा शिक्षण-प्रसार घडवून
आणावा?

१८५४ च्या खलित्याने हे वादळ तात्पुरते शांत झालें. या खलित्यानं
असें जाहीर केलें कीं, ( १) महाविद्यालयामध्ये दिल्या जाणाऱ्या
पौर्वात्य उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, हा जरी एक हेतु असला तरी
शिक्षण योजनेचा मुख्य उद्देश पाश्चिमात्य ज्ञानाचा व शास्त्राचा प्रसार
करणें हा होय ( २) इंग्रजी व देशी भाषा ही माध्यमिक शाळांमधून
शिक्षणाची माध्य असावींत. ( ३) ज्या अथी शिक्षणाकरता लागणारा
सर्व पैसा सरकार खर्च करूं शकणार नाहीं त्याअर्थी बऱ्याचशा
शिक्षण-संस्था मिशनरी व हिंदी लोकानी चालवाव्यात. ( ४) केवळ
निवडक लोकांना शिक्षण न देता बहुजन समाजास शिक्षण देणे हें
सरकारचे कर्तव्य आहे.

या खलित्यानंतर आपल्या नाटकाचा दुसरा अंक समास होतो.
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१८५४ मध्ये तिसऱ्या अंकाला सुरवात होते, व तो १९०० साल
समाप्त होतो. या कालांत शिक्षणाचा कल पाश्चिमात्य पद्धतीकेड सुकला
असला तरी, तें शिक्षण देण्याचे कार्य हिंदी लोकांनी वरेचसें आपल्या
हातीं घेतलें.

या अंकांत दोन वाद आपल्यापुढे येतील. बुडसाहेबांचे खलित्याने
निर्माण केलेली नवीन योजना व शिक्षणाची देशी पद्धति, यांमध्यें एक
वाद निर्माण झाला. प्रथमतः अशी कल्पना होती कीं हा वाद उत्पन्न होणार
नाही व देशी शाळांना योग्य प्रोत्साहन मिळून त्यांचा समावेश सरकारच्या
शिक्षण योजनेंत केला जाईल. परंतु अनेक कारणांमुळें ही आशा सफल
झाली नाहीं. अधिकायानी या संस्थांकडे दुर्लक्ष केलें. कांहीं ठिकाणी
त्या सुधारण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु मनातील हेतु चांगला असला तरी
योग्य मार्ग चुकल्यानं संस्था सुधाराचे ऐदजी त्या जास्त बिघडल्या.
कित्येक ठिकाणी खाजगी शाळांतून आपली मुले काढून तीं सरकारी
शाळेंत घालण्याबद्दल पालकांवर दडपण आणण्यांत आले नवीन पर-
तीनें शिक्षण घेतलेल्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळू लागल्यामुळें तर
खाजगी शिक्षण पद्धति जवळजवळ नष्ट झाली आणि १९०० सालांत
बहुतेक सर्व शाळांतून पाश्चिमात्य शिक्षण इंग्रजीमधून देण्याची सरस
सुरवात झाली.

या काळांतील दुसरा लहानसा वाद पाश्चिमात्य ज्ञान पसरविणाऱ्या
संस्थांमध्यें निर्माण झाला. १८५४ मध्ये हें ज्ञानप्रसारार्चे कार्य मिशनरी
म्हणून किंवा कंपनीचे नोकर म्हणून आलेल्या युरोपिअन लोकांकडे होतें.
पाश्चिमात्य पद्धतीर्ने शिकलेले हिंदी लोक पुरेसे नव्हते व शिक्षणाचें कार्य

करण्यास ते लायकही समजलेगेले नाहींत म्हणून हिंदी लोकांचे कार्य म्हणजे
पैसा गोळा करावयाचा व परदेशांतून बोलावून आणलेल्या हेडमास्तरा-
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कडून किंवा प्रिन्सिपालकडून शाळा व महाविद्यालये चालवावयाची,
एवढ्यापुरतेंच मर्यादित राहिलें.

१८०म० मध्य ही परिस्थिति बदलली. शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठीं
खालीलप्रमाणे तीन वेगवेगळ्या संस्था निर्माण झाल्या व त्यांच्यामध्यें
एक प्रकारची चढाओढ सुरू झाली--मिशनरी लोकांच्या शाळा व
कॉलेजे, शिक्षणखात्यानें चालविलेल्या शिक्षणसंस्था, आणि हिंदी
लोकांनीं आपल्या पायावर उभे राहून काढलेल्या शाळा. हिंदुस्थानांत
ज्ञानाचा प्रसार कोणत्या साधनाने चांगला होईल व वरील तीन साधना-
पैकी' कोणतें साधन श्रेयस्कर आहे, याचा विचार करण्याकरतां एक
समिति नेमली गेली. तिचे मताने मिशनरी लोकांचे प्रयत्न हे दुय्यम
यतीचे ठरले. सरकारी संस्था ह्या खर्चाच्या असल्यानें त्यांची वाढ करणें
इष्ट नाहीं. त्या बंद तरी कराव्यात, किंवा त्या चालविण्यासाठीं लोकांच्या
स्वाधीन तरी कराव्यात. शिक्षणप्रसार हा. खाजगी हिंदी संस्थांमार्फत
झपाट्याने होऊं शकेल व सरकारने अशा संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचा
प्रयत्न करावा असे निर्णय घेण्यांत आले.

प्रांतिक सरकारने वरील रचनेप्रमाणे आपलें धोरण ठेविले व त्याचा
परिणाम असा झाला कीं १८८० ते १९०० पर्यंतच्या वीस वर्षीचे काळांत
हिंदी लोकांनी चालविलेल्या शाळा, कॉलेजामध्यें पुष्कळच वाढ झाली.
विसाव्या शतकाचे सुरवातीस, हिंदी शिक्षण संस्था अशा रीतीनें पाश्चि-

मात्य शिक्षणप्रसाराचे मुख्य साधन बनल्या.
१९०१ साली कर्झनसाहेबांनी शिक्षणखात्यांचे डायरेक्टरांची एक

परिषद सिमला येथें बोलाविली व येथें नाटकाच्या चवथ्या अंकास सुर-
वात झाली १९२१ सालीं शिक्षणखातें शिक्षण-मव्याचे ताब्यांत दिले
गेलें व चवथा अंक समाप्त झाला.
१९०१ ते १९२० हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत: धामधुमीचा काळ

होता. बंगालची फाळणी, मोर्ले-मिटी सुधारणा, पहिलें जागतिक युद्ध,
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असहकार चळवळ वगैरे गोष्टींमुळें लोकामध्ये राजकीय जागृति व
त्याचबरोबर असंतोष निर्माण झाला. या राजकीय उलाढालीबरोबर
शिक्षणविषयक बाबतीतही संघर्ष उत्पन्न झाला.

दुसरी लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या काळांत हिंदी व
युरोपिअन दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणतज्ज्ञांमध्यें शिक्षणपद्धतीबद्दल एक
प्रकारचा असंतोष निर्माण झाला होता. कांहीं विचारी माणसांना-यांत
सरकारी अधिकाऱ्यांचा विशेष समावेश होतो-असें वाटूं लागलें कीं
१८८० पासून शिक्षणाचा कस फारच कमी झाला. खाजगी संस्थांकडून
चालविल्या जाणाऱ्या शाळा व कॉलेजें यांमध्ये शिस्त ठेवणे कठीण होऊं
लागलें. बाहेरून लादलेली संस्कृति हिंदी सुशिक्षितांना पचवितां येत
नाहीं. पाश्चिमात्य ज्ञान व शास्त्र यांचा प्रसार करण्याचें ध्येय आतां
निरुपयोगी आहे. विक्षणाचे ध्येय शीलवान माणसें निर्माण करणें हे
असलें पाहिजे व त्या दृष्टी शिक्षणाची मांडणी पुनः करावयास पाहिजे.
या लोकांची अशी कल्पना होती की, वाटेल त्याला शिक्षण-संस्था
काढण्याची परवानगी हिंदी शिक्षण समितीने ( ११८०७००-,Z!DDऋ५;०ाऊ) दिली गेल्यामुळे, हे वरील दोष शिक्षणामध्यें उत्पन्न

झाले व यापुढें सरकारने शाळा-कॉलेजे यांची संख्या न वाढविता,
त्यांचेवर नियंत्रण ठेवावे.

या उलट, ज्यात सुशिक्षित हिंदी लोकांचा विशेष भरणा होता अशा
दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांचा हिंदी शिक्षण समितीच्या धोरणावर पूर्ण

विश्वास होता. शिक्षणाचा कस कमी झाला हें मान्य करण्यास त्यांची
तयारी होती, परंतु नुसत्या कसाकडे पहात बसणे, त्यांना पसंत नव्हतें
राष्ट्रीय जीवनामध्यें इंग्रजी शिक्षणाने जागृति निर्माण होते म्हणून खाजगी
शिक्षण संस्थांकरवीं, मोठ्या प्रमाणावर, या माध्यमिक शिक्षणाचा
फैलाव झाला पाहिजे, व प्राथमिक शिक्षण बहुजन समाजाला सक्ताने
दिलें गेलें पाहिजे; अशी त्यांची शिफारस होती खाजगी संस्थांना पर्ण
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स्वातंत्र्य देऊन त्यांना वाटूं देणे इष्ट असून, इखनानें-साठी नियंत्रण लाग करण्यास त्यांचा जोराचा विरोध होता.

वर दाखविलेल्या दोन. पक्षांतील विरोध म्हणजे या आपल्या नाटकाचा
चवथा अंक होय. विद्यापीठ शिक्षणाचे बाबतींत हें भांडण सुरू
झालें. १९०२ ची त्रिद्यापीठरसमिति व १९०४ चा विद्यापीठ-
कायदा यांवर खडाजंगी होऊन नियंत्रण असावे, असें म्हणणाऱ्या पक्षाचा
विजय झाला. हें भांडण उच्च शिक्षणाकडून माध्यमिक शिक्षणाकडे आलें.
व येथेही पुनः याच पक्षाचा विजय होऊन १९०४ ते १९०८ चे काळांत
ग्रँट-इन-कोडामध्यें फरक करण्यात आला. हा कलह येथेंच न थांबता
प्राथमिक शिक्षणापर्यंत गेला; व कै. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्राथ-
मिक शिक्षणाच्या बिबलावर रणें माजली. या पक्षाला येथेंही तिसरा विजय-
मिळाला व गोखल्याचे बिल फेटाळले गेलें. या विजयांमुळें एक चांगली
गोष्ट साध्य झाली व ती म्हणजे, लोकांची मने चालू कटकटीमुळें विटून
गेली व त्यांनी शिक्षण-खाते लोकाच्या ताब्यांत देण्याबद्दल जोराची
मागणी सुरू केली. त्याचा परिणाम असा झाला कीं १९२० सालीं हें
खार्त लोकांचे ताब्यांत देण्यांत आलें.

नाटकाचा पांचवा अंक १९२१ सालीं सुरू होऊन १९२७ सालीं
समास होतो. १९०९७ मध्यें हिंदुस्थान सरकारच्या १९२५१ च्या कायद्याने-
अकरा प्रांतांना स्वायत्तता देण्यांत आली व अशा रीतीनें हिंदी लोकांचे
कारभारास सुरवात झाली.

लोकांच्या हातीं कारभार आल्याने लोकामध्ये नवा उत्साह निर्माण
झाला व ज्या सुधारणा करण्याची तळमळ आजवर लागून राहिली होती,
त्या सुधारणा या काळाचे सुरवातीस दिसूं लागल्या. पूर्वींच्या राजकीय
मारामाऱ्या थंडावल्या. शिक्षणखा-त्यामर्ध्य वरच्या जागी. युरोपिअन
अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होण्याचे बंद पडले, व प्रत्येक प्रांताला आपलें
आधिकारी नेमण्याची सत्ता देण्यांत आली. प्रांतिक एका ही. री-

न९
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योजना हातीं घेतली. शिक्षणसंस्थांना जास्त मदत मिळू लागली त
विद्यार्थ्यांच्या संस्थेत वाढ झाली.

दुर्देवाने अनेक अडचणी या काळांत निर्माण झाल्या. १९१९ च्या
हिंदुस्थानच्या कायाने - मध्यवर्ती सरकारला पैशाचा मुबलक पुरवठा
होऊं लागला होता व त्यामुळें १९०१ ते १९२१ च्या काळांत शिक्षणा-
साठी मध्यवर्ती सरकार भरपूर मदत देऊं शकत होतें. ही मदत नवीन
घटनेमुळें बंद पडली. जागतिक आर्थिक परिस्थिति खालावल्यामुळे
येशाची टंचाई वरीच भासू लागली व त्यामुळें शिक्षणाच्या योजना पडून
राहिल्या; इतकेच नव्हे तर चाकू खर्चामध्यें काटकसर करणें भाग पडलें.

नवीन कायाने लोकामध्ये निर्माण झालेल्या उत्साहाला पायबंद
बसला. देशाच्या ध्येयामध्येही बदल झाल्याने तर हा उत्साह अधिकच
मावळला. कांहीं लोकांना वाटलें कीं शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार करून
बहुजनसमाजामध्यें साक्षरता वाढवावी, तर काहींच्या मते, केवळ प्रसार

न करतां शिक्षणाचा कस वाढविणे श्रेयस्कर ठरलें. या विरोधाचे काळांतच
हारलॉग कमिटीचा अहवाल बाहेर पडला, व १९३७ सालांत हे वाट
विकोपास गेले.

प्रांतिक सरकारास स्वायत्तता मिळाली व आपल्या नाटकाचे सहावे
अंकास सुरवात झाली. अकरा प्रांतांत स्वतंत्र कारभार सुरू झाला.
लोकांनी निवडून दिलेल्या मंत्र्यांचे हातांत अधिक सत्ता व पैसा आला.
मंडयांनीही शिक्षणाच्या नवीन योजना जोराने पुढें आणिल्या. १९३७ ते
१९४० चा काळ, हा शिक्षणाच्या इतिहासांत अधिक गर्दीचा काळ
ठरला. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार, प्रौढांची साक्षरता वर्धा

योजना, शारीरिक शिक्षण व धंदे शिक्षण यांना चालना मिळाली
दुर्देवानें दुसरें महायुद्ध सुरू झालें व त्यामुळें वरील सर्व योजना
मंदावल्या. ज्या काँग्रेस सरकारने अधिकार ग्रहण केला होता
त्यानें आपआपल्या जागांचे राजीनामे दिले. १९२५ च्या मध्यवर्ती
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सरकारच्या कायद्याच्या ९०९ कलमान्वये, आहे त्या परिस्थितींत कोणताही-
बदल न करतां राज्यकारभार हाकण्याचें जरी ठरविण्यांत आलें होतें,
तरी लढाईच्या परिस्थितीमुळे फारशी प्रगति होऊं शकली नाहीं. ही
स्थिति फार वेळ टिकली नाहीं. विजयाची चिन्हे दिसूं लागली व युद्धोत्तर

काळांतील योजना पुढें येऊ लागल्या. मध्यवर्ती सरकारच्या शिक्षण-
विषयक सल्लागार मंडळाने तयार केलेली सार्जट योजना ही त्यांपैकीं
एक प्रमुख योजना होय. आज सर्व देशभर या योजनेचा लोक विचार
करीत आहेत.

कलकत्त्यांत प्रथम शाळा १७८१ मध्यें स्थापन झाली. तेथपासून १९४मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या साजट-रिपोर्टापर्यत, शिक्षण क्षेत्रांतील सर्व हाल-
चालींचा इतिहास या सहा अंकी नाटकाचे रूपानें या पुस्तकांत देण्याचें
आम्ही ठरविलें आहे. या पुस्तकाचा हेतु हिंदूंचा आयर्समाज किंवा मुसळ-
मानांची अलिगड संस्था यासारख्या खाजगी संस्थांचा इतिहास देण्याचा
नाहीं.त्याचप्रमाणें स्त्रियांमध्ये, मुसलमानांमध्यें, किंवा मागासलेल्यासमाजा-
मध्यें शिक्षण प्रसार क्रमशः कसा झाला, हेंही येथें देण्यांत येणार
नाहीं. परंतु वेगवेगळ्या कालखंडांत शिक्षणाचा प्रसार कसा झाला,
वेळोवेळी कोणते निर्णय घेण्यांत आले व त्याचा परिणाम काय झाला
व आजची शिक्षण-विषयक योजना कशी बनत गेली, या गोष्टींचा
सांगोपांग विचार करण्यात येईल.

हा विचार करताना ज्या योजना अजून पडून राहिल्या आहेत,
त्यांचा निर्देश केला जाईल. उदाहरणार्थ-अधिक विद्यापीठांची स्थापना,
शिक्षणाचे माध्यम, महाविद्यालयांतून दिसून येणारी नालायक विद्यार्थ्यांची
भरमसाट वाढ, परीक्षांचा अतिरेक, उद्योगधंद्याचें शिक्षण, उच्च शिक्ष-

णाची योजना, विद्यापीठास भासणारी पैशाची नड, सुशिक्षितांची बेकारी,
लष्करी शिक्षण, वगैरे प्रश्रांचा उहापोह उच्च शिक्षणाचा विचार
करतांना आपणास करावा लागेल. तसेच- माध्यमिक शिक्षणाचा:
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विचार करतांना, धंदेशिक्षण, मुलींच्यासाठीं. व खेड्यांतील शाळांसाठीं
स्वतंत्र अम्यासक्रम, मॅट्रिक परीक्षेचा डोईजडपणा, माध्यमिक शिक्षण

संस्थांबरसरकारचा व विद्यापीठाचा ताबा, सरकारी मदत ( ग्रँट-इन-
.एड ते, शिक्षकांचें ट्रेनिंग, मदत घेणाऱ्या शाळांची व त्यांतील शिक्षकांची
आर्थिक स्थिति, वगैरे प्रश्न हाताळावे लागतील. तसेंच प्राथमिक बिश्च-

णाचा विचार करतांना खालील गोष्टींची चर्चा करावी लागेल :

खेड्यांची शैक्षणिक हा पाहणी; लहानांत लहान किती वस्तीच्या

उड्यांत व कशा शाळा स्थापन करतां येतील; प्राथमिक शिक्षकांचें
शिक्षण, ट्रेनिंग व पगार; प्रौढांची निरक्षरता; वाचनालये व पुस्तकालये;
शिक्षणांत होणारा अपव्यय व कुचंबणा; सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व
त्यास लागणारा पैसा; लेड्यांना सोयीस्कर अशा शाळांच्या वेळां सुख्या व
योग्यअम्यासक्रम; बालाकरता व शिशूकरतां शाळा वगैरे वगैरे त्याचप्रमाणे
स्त्रियांचें शिक्षण, मुसलमानांचें शिक्षण, मागासलेल्यांचें शिक्षण पगु व
.गुन्हेगार म्रुलांचे शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, वैद्यकीय तपासणी, याही
प्रश्रांचा खल होणें जरूर आहे. या प्रश्नांशिवाय आणखी कितीतरी प्रश्न

विचारांत घेण्यासारखे आहेत, हैं पाहिले म्हणजे भारतीय शिक्षणाचा
प्रश्र किती व्यापक, गुंतागुंतीचा व अडचणींचा आहे हैं सहज
ध्यानांत येईल.

हे सर्व प्रश्र समाधानकारक सोडविणे म्हणजे अत्यंत कठीण गोष्ट

आहे. परंतु काम कठीण आहे म्हणून हातपाय गाळण्यांत अर्थ नाहीं
रशियाने नुकतेच जें इष्ट साध्य केलें त्याकडे जर नजर दिली तर
आपल्यापेक्षाही कठीण प्रश्र त्यानें सोडविल्याचे आपल्या प्रत्ययास येईल
आपलीं ध्येये काय आहेत, हें ओळखन् जर आपण एकजुटीने कार्यास
लागल तर तीं साध्य झाल्याशिवाय रहाणार नाहींत मात्र रवलि
.दर्शविलेल्या चार गोष्टींकडे लक्ष दिलें पाहिजे.
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पहिली गोष्ट-शेमरमणिक प्रश्न एकांत एक गुंतले आहेत. त्यांचा अलग

असा विचार करतां येणार नाहीं, आणि म्हणून ज्या योगाने आपल्या
राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल व आपण इतर राष्ट्रांबरोबर मानानें बसू शत्रू
अशी शिक्षणाची व्यापक योजना हिंदी शिक्षण-तल्लांनी आखली
पाहिजे. दुसरी गोष्ट-आजवर जेवढा पैसा लागला नाहीं तेवढा पैसा सर-
कारला शिक्षणावर खर्च करावा लागेल. राष्ट्राच्या उभारणीसाठी' शिक्षण

हें अत्यंत आवश्यक आहे व म्हणून प्रत्येक सरकारने त्यासाठीं लागणाऱ्या
पैशाची सोय केली पाहिजे. बऱ्याच ठिकाणी' काटाकाट करून जादा
लागणाऱ्या पैशाची उभारणी करावी लागेल; व लोकांनीही हा पैसा
आपल्या उन्नतीसाठीं खर्च होणार आहे, हें ओळखुन् शिक्षणाप्रीत्यर्थ

लादण्यांत येणाऱ्या कराचा बोजा उचलला पाहिजे. तिसरी गोष्ट--
देशांतील धनिक, सुखवस्तु, व्यापारी किंवा धंदेवाले यांना आपल्या
दातृत्वाचा ओघ शिक्षणाकडे, पूर्वीपेक्षा मोठ्य्या प्रमाणावर, वळविण्यास
विनंती केली पाहिजे. अशा प्रकारच्या जादा मदतीची आपणास अत्यंत
आवश्यकता आहे, कारण कोणत्याही प्रगतिपर देशाला केवळ आपल्या
उत्पन्नावर अवलंबून राहून शिक्षणाचा खर्च भागविता आलेला नाहीं. मग
हिदुस्थानासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या व गरीब देशाची स्थिति तर
सोडूनच द्या. चवथी व शेवटची गोष्ट-शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठीं
शिक्षणाची योजना तयार करणे व त्या योजना सत्य कोटींत उतरविणारे

टीप:-हिंद्रुस्थानचे राजकीय दृष्ट्या दोन भाग पडतात, एक बिटिरा
हिंदुस्थान व दुसरा हिंदी हिंदुस्थान. पहिल्या भागांत अकरा मोठे प्रांत व काही
लहान विभाग मोडतात. दुसऱ्या भागांत ७०० लहान-मोठ्या संस्थानांचा समावेश
होतो. या संस्थानांमध्ये हेंद्रूत्याद, ग्वाल्हेर, बडोदा. म्हैसूर, काश्मीर, त्रावणकोर
कोचीन आणि इंदूर ही प्रमुख संस्थाने आहेत. वि,वविद्यालयीन शिक्षणाचे
बाबतींत सर्व हिंदुस्थानचा एकत्र विचार करण्यांत उमाला काहे. इतर शिक्षणाचे
त्राबतीत केवळ बिटिश हिंदुस्थानचाच विचार केला आहे.

पुढील पान पहा)
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कर्तव्यदक्ष। शिक्षणतज्ज्ञ, ज्यांना देशाची जाडी' केळी आहे, असे आप-
णास पाहिजे भूहेत..ड वावींचे .परकीरग्र,त्तज्ज्ञांवर आपण फार काळ
अवलंबून राहिलांआत. वेळ-अशी' आली आहे कीं यापुढें हिदुस्थाननें
आपले शिक्षणविषयक प्रश्र सोडविण्यासाठी आपल्या सुपुत्रांवर अवलंबून
राहिलें पाहिजे. या कार्यासाठीं आजच्या शिक्षणसंस्थांनीं अंतःकरण-
पूर्वक शिक्षण कार्यास वाहून घेतलें पाहिजे.

-------------( मागील पानावरून चालू)
कांहीं संस्थानांनी शिक्षणविषयक प्रयोग चालविले असून कांहीं संस्थानें बिटिश.

हिंदुस्थानपेक्षां जास्त प्रगतिपर आहेत. उदाहरणार्थ, हैद्रावादमध्यें उर्दू घोधनाषेंतून
शिक्षण देणारें विद्यापीठ आहे. बडोदा संस्थानानें १९०६ सालीं प्राथमिक शिक्षण
सक्तीचे केलें आहे; बहुजनसमाजाचे शिक्षणाचे दृष्टीने त्रावणकोर व कोचीन ही
अधिक प्रगतिपर संस्थानें आहेत. हे अपवाद सोडल्यास इतर सर्व संस्थानांची
प्रगति बिटिश हिंदुस्थानचे प्रगतीचे अनुरोधानें चाललेली आहे.

संस्थानचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत आकडेवार माहिती देर्णे

आम्हांस शक्य झालें नाही, कारण ती उपलब्ध नाहीं. १९११-१२ पर्यंत ही
माहिती मध्यवर्ती सरकारने पंचवार्षिक रिपोर्टातून प्रसिद्ध केलेली आहे परंतु पुढें
ती देण्याचें बंद करण्यांत आलें आहे. यामुळें सर्व हिंदुस्थानचे असे आकडे मिळू
शकत नाहींत व म्हणून केवळ बिटिश हिंदुस्थानची प्रगति कसकशी झाली हे दास-
विणें शक्य होत आहे. परंतु यायोगें सर्व हिंदुस्थानची शैक्षणिक प्रगति समजून
येण्यास अडचण पडत नाहीं.

शिक्षणाचा इतिहास १९४४ पर्यंतचाच असल्यानें, त्यानंतर पडलेल्या देशाच्या
विभागांचा विचार या पुस्तकांत करण्यांत आला नाहीं, हें सांगणे नकोच.
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एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभीं-हिडुंस्थानांत
देशी पद्धतीनें दिलें जाणारें शिक्षण

-या पुस्तकाचा हेतू आधुनिक शिक्षण पद्धतीची वाढ कशी होत गेली,
है दाखविण्याचा आहे. कांहीं अपवाद सोडल्यास ही शिक्षण पद्धति इ. स.
१८१२ सालीं पास झालेल्या सनदी कायाने सुखं केली गेली.
' या कायाने हिदुस्थानातील विटिशहहीमध्यें वाङ्मयाची सुधारणा;
देशातील विद्वान लोकांना उत्तेजन व शास्त्रीय ज्ञानाची वाढ, याकरता
प्रत्येक वर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याचें सरकारने ठरविलें.

परंतु या विषयाकडे वळण्यापूर्वी देशामध्ये एकोणिसावे शतकाचे
प्रारंभीं शिक्षण कशाप्रकारें दिले जात होतें याचा आपण विचार करू. या
योगें चालू शिक्षणामध्ये गुण कोणते होते व दोष कोणते होते,हें आप-
फास कळून येईल, इतकेंच नव्हे तर, या शिक्षण पद्धतीमध्यें योग्य
सुधारणा व वाढ केल्यानंतर शिक्षणाची राष्ट्रीय योजना तीमधून निर्माण
होऊं शकेल किंवा नाहीं, हेंही आपणास आजमात्रता येईल.

२. उपलब्ध माहिती-मद्रास प्रांतांत १८२ सालींसरथॉमस मनरो,
मुंबईप्रांतांत १८२३ सालीं एल्किन्स्टन साहेब, त्याचप्रमाणे बगाल-बिहार
प्रांतात १८२५-२६ सालींमिशनरीविल्यष अडम, यांनींजें संशोधन केलें
त्यावरून एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी देशांत शिक्षणाची स्थिति
कशाप्रकारची होती, हें कळून येणार आहे. हिंदुस्थानसारख्या वैचिव्य-
पूर्ण व अवाढव्य देशाचे मानानें ही माहिती अगदींच तुटपुंजी ठरावी हे
उघड आहे. मद्रास व मुंबई या प्रांतांतून मिळालेली माहिती अपूर्ण व
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चुकीची असल्यानें ती असमाधानकारक. होती, असें मानण्यास सत्रळ

पुरावा आहे; व तो पुढें ओघाने येईलच.
त्यावेळीं जेवड्या शाळा अस्तित्वांत होत्या व त्या शाळेत जेवढी मुले

होतीं, तेवढ्या शाळा व तेवढी मुले त्या प्रांतांचे माहितीमध्ये दाखविण्यांत
आली नाहींत. त्या मानानें मसाहेबांची माहिती पूर्ण व निर्दोष
होती. परतु ही माहिती ज्या प्रांतांत बरीच वर्षे अराजकता माजली
होती त्या प्रांतांची होती. तेथें देशी पद्धतीनें दिलें गेले शिक्षण अगदी
खालावलेले होतें. डेमसाहेबांनी या प्रांताविषयीं व्यक्त केले मत
किंवा निर्णय, सुदैवाने ज्या प्रांतांची स्थिति समाधानकारक होती त्यासही
लागू करणें चुकीचे होणार आहे. म्हणून एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभी
देशी शिक्षण पद्धति कशा स्वरूपाची होती, याचा विचार करतांना,
वरील प्रकारचीं चुकीची अनुमानें निघणार नाहीत याकडे आपण लक्ष

दिलें पाहिजे.
३. शाळांचे प्रकार:-त्यावेळच्या देशी पद्धतीच्या शाळांचे पुढील-

प्रमाणें चारू सुरू प्रकार कल्पिता येतील

देशी पद्धतीच्या शाळा

उच्च प्रकारच्या शाळा प्राथमिक शाळा

-८ .रहिंदूंच्या पाठशाळा मुसलमानांच्या पर्शियन चालु देशी भाषा-
मद्रासा शाळा तून शिक्षण

देणाऱ्या शाळा.

या शाळांविषयी आतां आपण जास्त माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न
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४. उच्च शिक्षणाच्या शाळा-जरी हिंदु व मुसलमान मुलांसाठी

वेगवेगळ्या शाळा होत्या, तरी दोन्ही प्रकारच्या जाळांमध्ये साधर्म्यु

पुष्कळ होतें. उदाहरणार्थ दोन्ही शाळांना राजाकडून, वरिष्ठांकड्रृन किंवा
धनिक व धार्मिक नागरिकांकडून मदत मिळत असे. लेखक म्हणून जे
नावाजलेले होते, परंतु ज्यांना फारच थोडे वेतन मिळे, असे पंडित या
शाळांवर शिक्षकाचें काम करीत असत. दोन्ही शाळांतून शिक्षण मोफत
दिलें तत्रात असे. आज जशी फी यावी लागते तशी फी द्यावी लागत नसे.
दोन्ही मध्ययुगीन काळांतील जुन्या पद्धतीच्या शाळा होत्या व संस्कृत,
पर्शियन किंवा अरेबिक या महित भाषांतून जुन्या पद्धतीने शिक्षण दिलें
जात असे. दोन्ही शाळांतील शिक्षकांना मुशाहिरा म्हणून राजाकडून
जमिनी, श्रीमंत नागरिकांकडून किंवा विद्यार्थ्यांकडून पैसे, धान्य, कपडे
किंवा इतर पदार्थ मिळत असत.

सर्वसाधारणतः शाळांना स्वतंत्र इमारती नसत. कांहीं ठिकाणी
लोकांच्या मदतीनें शिक्षकांनी शाळा बांधलेल्या असत. पुष्कळ ठिकाणी
देवळातून किंवा मशिदींतून शाळा भरविण्यांत येत असत. कित्येक वेळां
एकाद्या श्रीमंत गृहस्थाचे किंवा. शिक्षकाचे घरांतही शाळा भरविल्या जात.

विद्यार्थी लहानपणीच शाळेत येत असत व आवडेल तितकी वर्षें-
कधीं कधीं बारा वर्षेपर्यत-ते शार्केत शिकत असत.

रोज चाललेल्या शिक्षणाशी सरकारचा कोणत्याहि प्रकारचा संबंध
नसे. त्रिहान लोकांकडून आपल्या वैयक्तिक जबाबदारीवर, पैसा मिळवि-
ण्याकरितां नव्हे तर, एक धार्मिक कार्य म्हणून, त्या चालविल्या जात

असत.
हिंदूंच्या शाळा ब्राह्मण वर्गाचे शिक्षकांकडून चालावल्या जात असत,

व त्यांमध्यें येणारे विद्यार्थीही बहुतेक ब्राह्मण असत. विद्यार्थी वर्गात
स्त्रिया किंवा ज्या जातींना धर्म-शिक्षण वर्ज्य असे अशा जातींतील
विद्यार्थी नसत. पर्शियन व अरेबिक शाळांवर जरी बहुधा मुसलमान
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शिक्षक असत, तरी कथी कर्धी पर्शियन शिकविणारे हिंदूही तेथें दिसत.
पर्शियन ही राजभाषा असल्यानें पर्शियन शार्केतून कित्येक हिदू विद्यार्थी

असत. बंगालमध्यें तर अर्डमसाहेबांचे मते पर्शियन शालांमध्ये हिंदूंचीच
जास्त संख्या असे

५ देशी प्राथमिक शाळा-जेवढे उच्च शिक्षण असे--व हे
बहुतेक धार्मिक शिक्षणच असे-तें सर्व कांहीं ज्ञानमंदिगतृन दिलें जात
असे. ही ज्ञानमंदिरें म्हणजे त्यावेळचीं महाविद्यालयं होत. शिक्षणाचा
हेतु मौलवी किंवा शास्त्री पंडित निर्माण करण्याचा होता. शिक्षकांचा-
पगार जरी अत्यंत अल्प होता, तरी त्यांना समाजांत मोठा दर्जा असं;
इतकेंच नव्हे तर त्यांच्या वियार्थ्यांनाही एक प्रकारचा मान मिळे.

परंतु प्राथमिक शाळांची स्थिति वेगळी होती. बहुजन समाजामध्ये
शिक्षणाचा प्रसार या शाळांकडून होत असे. येथें व्यवहारोपयोगी
शिक्षण-ज्यांत लिहिणें, वाच व हिशेब ठेवणे याचा अंतर्भाव होतो-
दिलें जात असे. शास्त्री पंडितांची सोय येथें नसे. लहानसा जमिनदार
व्यापारी किंवा सुखवस्तूऋ शेतकरी यांचे मुलांसाठी या शाळा असत धार्मिक
शिक्षणाचा गंध येथें नसल्यानें रजाकडून किंवा नागरिकांकडून या
शाळांना देणग्या मिळत असत. ज्यांचें बेताचे शिक्षण झालें आहे, असेच.
शिक्षक येथें शिक्षकाचे काम करीत. उच्च शिक्षणाच्या शाळेंतील शिक्ष-

काचे मानानें या शाळांतील शिक्षकांना प्राप्ति फारच कमी असे. श्रीमंताचें
आश्रयाला असलेला एकादा शिक्षक सोडल्यास बहुतेकांना मुलांच्या
पालकांकडून मिळालेल्या लहानशा साहाय्यावर किंवा ठराविक प्रसंगीं
मिळालेल्या देणग्यांवर आपलें भागवावें लागे. कधी कधी या शाळेंतील
शिक्षकांना आपल्या प्रपंचासाठी एकादा धंदाही करावा लागे; शाळा हा
एक दुय्यम उद्योग म्हणून त समजत. या शाळांमधून मुली व कनिष्ट

जातीची मुले असत; परंतु बहुसंख्य मुले वरच्या वर्गाचाच असत
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या शाळांतील कांहीं गोष्टी मनोरंजक आहेत. ( १) ज्याचे शिक्षण-

साहित्य फारच अल्प असे. त्यांना इमारती नव्हत्या. शिक्षकांच्या घरीं किंवा
श्रीमंत पालकांच्या घरीं, देवळांत किंवा कथी कधीं झाडाखालीही शाळा भरत.
मुलांना पाश्च पुस्तके नव्हतो. इतकेंच नव्हे तर पाटी पेन्सील मुलांना
आपल्या घरीं करता येईल अशा स्वरूपाची ती असत. ( २) अभ्यासाचे
दिवस व शाळांच्या वेळां लोकांच्या सोयी पाहून ठरविलेल्या असत. ( २)
शाळांतील मुलांची संख्या १० ते १५ अशी अल्प असे. त्यामुळें शाळेचे
निरनिराळे वर्ष नसत व ठराविक वेळींच मुलांना दाखल करून घेण्याचीही
पद्धत नसे. विद्यार्थी शाळेत केव्हाहि दाखल होत असे. त्याच्या स्वतःचा
जणूस्वतंत्र वर्गच बनत असे व तो आपल्या कुवतीप्रमाणे शिक्षणक्रम पार
.पाडीत असे. त्याची इच्छा असेल तितकें, किंवा शाळेत जितकें शिक-
ण्याची सोय असेल तेवढे, शिकल्यानंतर तो बाहेर पडत असे. मोठ्या
शाळांमधून अशी पद्धत असे कीं मोठ्या मुलांनी लहान मुलांना शिकवाव-
त्याचें. मद्रास इलाख्याचे पाद्री डॉ. वेल यांना ही पद्धत फार आवडली.
गरिबांना शिक्षण देण्याचा हा स्वस्त व सोपा उपाय म्हणून, या पद्धतीचा
त्यांनीं इंग्लंडमध्ये अवलंब केला-. ( ४) लिहिणें, वाच व तोंडी आणि
लेखी हिशेब करणें, एवढाच अभ्यासक्रम असे. ( ५) शाळांतून जबर
शिक्षा दिली जात असे. ( ६) सध्याप्रमाणे नियमित फी नसे, पण पाल
पैशाच्या किंवा धान्याच्या रूपाने शिक्षकांना कांहीं मदत करीत. किती
मदत द्यावयाची व ती केव्हा व कशी यावयाची, हें दात्याच्या शक्तीवर
व सोयीवर अवलंबन रहात असे.

बैलरीचे कलेक्टरांचे दप्तरातील खालील उताऱ्यावरून प्राथमिक
शाळांच्या कार्यपद्धतीची साधारण कल्पना येण्यासारखी आहे.

'' हिंदु मुलाचे शिक्षण पांचव्या वर्णापासून सुखं होते. मुलाला पाचवे वर्ष
लागलें, म्हणजे ज्या शाळेंन त्याला घालावयाचे आहे, त्या शाळेतील शिक्षकाला व
विद्यार्थ्यांना त्या मुलाचे घत बोलावण्यांत येतें. सर्व मुले वर्तुळाकार असतात.मध्यें
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गणेशाची मुरर्ति ठेवतात. तीपुढें नवीन विद्यार्थ्यास बसवितात. शिक्षक विद्यार्थ्या-

जवळ बसतो. गणेशाला धुरपदीप नेवय दाखत्रिल्पावर बुद्धि देण्याबद्दल

गणेशाची प्रार्थना केली जाते. नंतर पसरलेल्या तांबुलावर शिक्षक मुलाचे बोट
धरून गणेसाचे नांव काढतो. मुलाचे पालक आपल्या शक्तीप्रमाणे शिक्षकाला
दलणा देतो व दुसऱ्या दिवसापासून मुलाचे शिक्षणाला सुरवात होई.

' कांहीं मुले पांच वर्पे शाळा शिकतात. गरिबीमुळे पालकांना जास्त दिवस
मुलाना शाळेंत ठेवता येत नाहीं व त्यामुळें मुलांना तुटपुंजे शिक्षण मिळतें. ज्या
पालकांची सांपत्तिक स्थिति घरी आहे ते उरापला मुळें चवदा पंधरा वर्षांची होई-
पर्यंत शार्केत ठेवतात.

'' शाळेंतील रोजचा अभ्यास एकाच घडणीचा आहे. सहसा त्यांत फरक
व्हाव्याचा नाहीं. सकाळी सहा वाजता अभ्यासास सुरवात होते. शाळेला पहिल्या
येणाऱ्या मुलाचे हातावर विद्यादेवी सग्स्वतीचे नांव लिहितात. दुसऱ्याचे हातावर
शून्य काढतात -याने निंदा किंवा स्तुति कोणतीच दर्शविली जात नाहीं.
तिसऱ्या मुलाला हातावर एक छडी मिळते; चवथ्याला दोन, पांचव्याला तीन, चा
प्रमाणें चढत्या क्रमानें नंतर येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना छड्या मिळत. देशी शाळांतून
कडक शिक्षा करण्याची पद्धत आहे. कित्येकाना छडीनें झोडपण्यांत येतें, तर
कित्येकांना घोडीवर टांगले जातें. कांहीं मुलांना उठाबशा काढण्याची-रगिर--
पोपक-शिक्षा देण्यांत वेने.

''जेव्हां सर्व मुले एकच येतात, त्यावेळीं त्यांच्या अन्यासाप्रमाण त्यांचे चार वर्ग

पाडले जातात. वरच्या वर्गातील मुलावर शिक्षक लक्ष देतात. या मुलांपको कांहीं
मुलांना खालच्या वर्गाचे वर्ग-प्रमुख निवडण्यांत येतें. अद्दरारीतीनें खालच्या वर्गातील
सुटांवर या थोर मुलादेपं व शिक्षकांचं लक्ष असतें. मुलगा शाळेत येऊ लागला
म्हणजे तो प्रथम मुळाक्षरे लिहावयास शिकतो. जमिनीवर पसरलेल्या बारीक
वाळूवर बोटाने तो अक्षरे काढतो, नंतर तीं अक्षरं तो वाचावयास शिकतो. मुलगा
घोटानं हिंदू. लागला म्हणजे ताडपत्रावर लोखंडी खिळयानें, किंवा कागदावर किंदा
लाडपन्याचा बोरूनें, किंवा धूळपाटीवर एक प्रकारचे पेन्सीलीनें त्याला अक्षरॅ
काढण्याची मधि मिळते. धूळपाटी खालील प्रमाणें तयार करतात. एक फूट रुंद व
तीन फूट लांब लाकडाची फळी घेऊन ती रंधाव्याची. त्यावर कोळशाची बारीक
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होत. दुसऱ्या तन्हनस पाटा तयार
खळीमटर्ग तो भिजवाव्याचा, '

शाची पड घट्ट बसवाव्याची. या
त्याच्या घडा करावयाच्या व त्यावर खळान काळ-
दोन तऱ्हेनी तयार केलेल्या पाटीवर पांढऱ्या
पेन्सीलीनें त्ठिहावयाचे. त्ठिहिलेले पसण्याकरतांचिकण मातीच्या कांडीने किंवा

ओल्या फडक्त्राचा उपयोग करण्याचा.

'मलगा
नाव ता

???????१नंई ८ईल
वजाबाकी, गुणाकार इत्यादि शिकविले जातें -अपर्णा-

दिली जाते; व, माये, व महत्त्रमापन हें शकीले
उजळणी चांगली व्हावी यासाठी मरदान। रांगते.जत. या सब अभ्यासाचा.

करुन दिवसांतून दोनदा परवच्या घेतला जातो.

'' देशी शिक्षणाच्या इ
गोळा केलेली पत्रे वाच,
करणें; सर्व साधारण पत्रे

अशाण्याकरता अनेक ०

जास्त .४ २

रीतींनं आपले अभ्यास
सारखा आहे तिचा अवलंब

९४१९८ळ. ''८सालीं कानराचे कलेक्टरानें असें मत दिलें आहे कीं,
जिल्ह्यांत घरगुती शिक्षण हे शिक्षण प्रसाराचे महत्त्वाचें साधन

टस हरांत मनरोसाहेबांचे माहितीवरून, सर्वसाधारण

गाष्ट्रा म्हणज,
यारीतीने

मुलांना थाड्या वेळांत

निरनिराळ्या
वेगवेगळ्या हस्ताक्षरांचा अभ्यास
गोष्टी वाचणं, उच्चार व वाणी

वगैरे.

शिकविण्याची आणि
शिकलेल्या मुलांना मदत करण्याची व अशा

' जी पडत आहे, १ खरोखर वाखाणण्या

समाजांत शिक्षणाचा प्रसार

शिक्षण घेणारी पांच
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शकतील. बंगाल व बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर
शिक्षण दिलें जाई असें भसाहेबांचें म्हणणें आहे.
रिपोर्टातील खालील उताऱ्यावरून या गोष्टीची कल्पना

अशा पद्धतान.
त्यांच्या दुसऱ्या
येणार आहे.

' जे घरगुती पद्धतीनें --रापक्क्या मुलास शिकवितत अशा लोकांमघ्ये जमीनदार
तालुकदार, दुकानदार, धदेव ाले, जमीनदारांचे गुमाते, ज्यान । लिहिववाच Zयाचे
महत्त्व पटले आहे, उपसे खेड्यांतील प्रमुख, थोर कुळातील लोक-ज्या-य ।

पदरी गरिबी आहे परंतु झापलेया मुलस उपजीविकेचे कासेतरी साधन असोचे.

अशी ज्यांची इ.छा आहहे असे, आपल्या मुलानी पुढें संस्कृतचा अभ्यास करावा
अस १ संकल्प करणारे पंडित, व ज्वांन १ थहेें क्रत संस्कृत क्ये -तरसे ब्राह्मण यांचा
समावेश होतो.

'' शाळेतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणापेक्षा हे घरगुती शिक्षण थोटके असे.
कित्येकवेळा मुरळाक्षरे काढणें किंवा राब्द लिहिणें एवढीच त्याची व्याप्ति असे.
ज्यांची स्थिति येताची आहे, असे पंडित किंवा शास्त्री आपल्या मुलांना लिहिणें-
वाचणे व बेरीज कनाचाकी शिकवीत. शेतीच्या कामांत किंवा व्यवहारांत या
शिक्षणाचा उपयोग मुलांना करतां येत नसे. शेतकरी व व्यापारी आपल्या धंद्याला
उपयोगी पडेल असे हिरोब व माप शिकवात. धंदेवाल्या शिक्षकाकडून जें शिक्षण
मिळू राकते तसें शिक्षण या घरगुती पद्धतीनं मिळत नधि, अशीच बहुतेक पाल-
कांची समजत झाली असल्यानं ते या शिक्षणास फाग्सें महत्त्व देत नसत.

यावरून असें दिसत कीं शाळांतून दिल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाबरोबर
घरांतून वंशपरंपरा लिहिण्याचे व हिशेब करण्याचें शिक्षण चालू होतें. हें शिक्षण
जरी पुष्कळ ठिकाणी दिलं जात असे तरी त्याला शाळेंतील शिक्षणापेक्षा जास्त
महत्त्व देत नसत. ज्याला कमी किंमत दिली जोते असेच शिक्षण सर्वत्र पसरलेले
दिसतं. याला कारणें काय आहेत हें पूर्णाशानें शोधून काढणें कठीण आहे शाळेंत
दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणासाठी फी देण्याइतकी लोकांची स्थिति समाधानकारक
नव्हती, ४ एक प्रमुख कारण होतें. ज्या सहा खेड्यास मी भेटी दिल्या तेथें मला
असें दिसून आले कीं, शिक्षकांना आपल्या चरितार्थाला लागणारे न मिळाल्यामुळे
किंवा शिक्षक होण्यापेक्षा दुसरें काही करणे त्यांना फायद्याचें वाटल्याने शाळा
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उघडूनही त्या बंद कराव्या लागल्या. या परिस्थितीवरून वरील विधानास बळकटी
येते. धरेल गावच्या लोकांना आपल्या शाळेंतील शिक्षकांसाठी लहानशी रक्कम

गोळा करणेही कठीण जातें, यावरूनही तीच गोष्ट सिद्ध होते. जें मी या जिल्ह्यांत
पाहिले त्यावरून मला असें म्हणतां येईल कीं या जिल्ह्यांत प्राथमिक शिक्षण
खालावत्ठें आहे. घरगुती कां होईना परंतु लोक शिक्षण घेतात यावरून एवढेच
अनुमान निघने कीं, पदरी दाक्ति असताही जुन्या जमान्यांतून वर घेण्याचा लोक
प्रयत्न करीत उगहेत.'

७. खी-शिक्षण :- मिळालेल्या माहितीवरून स्त्री-शिक्षण अगदींच
नव्हतें असें जरी म्हणतां येत नाहीं तरी स्त्री-शिक्षणाची पुष्कळच
आबाळ होत होती. पंजाबांत कांहीं मुली शाळेत जात असल्याचें
आढळून आलें. कांहीं स्त्री-शिक्षिकाही दिसतात. मुंबई व मद्रास
प्रांतांतून मुली प्राथमिक शाळेत जातात, परंतु शाळेंत जाणाऱ्या
मुलांच्या मानानें त्यांचें प्रमाण फारच अल्प आहे. बंगालमध्ये स्त्री-
शिक्षण फारच कमी आहे. अमसाहेब म्हणतात:-

'' स्त्रियांच्या लोकसंख्येमध्ये ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींची संख्या १६, .० ९२
आहे. या बिचाऱ्या मुलींना दिले जाणारे शिक्षण कमी प्रतीचे आहे, असें म्हण-
ण्याचे ऐवजीं--थोडे अपवाद सोडल्यास- त्यांना शिक्षणच मिळत नाहीं, असें
म्हणणें जास्त शोभेल. मुलींचे ठिकाणी भयंकर अज्ञान दिसून येतें. जैं घरगुना
शिष्ट्यण काही मुलांना मिळते तेवढेही मुलींना मिळत नाहीं. बऱ्याच हिंदु कुंटुंबांतील
स्त्रियाकयें असा एक गेरसमज आहे कीं मुलांना शिक्षण दिलें म्हणजे त्या

विधवा होतात. मुलींच्ये चावतींत विधवा होण्याइतकी वाईट गोष्ट दुसरी कोणतीच
मानली जात नाहीं. हा समज दूर करण्याचा पुरुष मंडळी कधींच प्रयत्न करीत
नाहींत. मुली शिकल्या म्हणजे बिघडतात, असा एक दुसरा गैरसमज दिसून
येतो. या समजामुळे मुलींना शिक्षण दिलें जात नाही, इतकेच नव्हे तर शिक्षणा-
कडे मुलींचा कल दिसून आला तर ही मोठी उगपत्ति ओढवली, असें पालकांना
वाटावयास लागतें. वामुळें ज्या मर्ळीचें शिकण्याचें वय आहे, अशा ५ ते १४
वर्षांच्या मलीना साधे लिहिता वाचतांहि येत नाहीं. ''



करण्यात

दाखावण्यात

ाशक्षणाचा

विद्यार्थ्यांची

प्रातामध्य

ाशक्षणप्रसार

०००

प्रातामध्य
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आकडे खरे मानल्यास मुंबई प्रांताची प्रगति ममुसच्या तिसऱ्या हिस्स्याने,
होती असें मानावे लागेल.

वर दिले आकडे कितपत बराबर आहेत याबद्दल बरीच शंका यत.
त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांचें मत, हा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे. मुंबई
सरकारच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद जी. एल. प्रेन्डरगास्ट
१८२१ सालीं लिहितात--

लहान किंवा मोठे असें खेडे नाहीं कीं जेथे एकही शाळा नहीं, हें मला जसे
माहीत आहे तस बोर्डाचेही सभासहास माहीत आहे. मोठ्या खेड्यांत तर एकापेक्षी
अधिक शाळा आहेत. प्रत्येक विभागांनीत राहरामसु-वे अनेक शाळा .. आहेत. या
शाळांतून विद्यार्थ्यांना लिहिर्णे, वाचणे बहिरोब ठेवणे ४ अगदीं थोडेच्या खूर्च्पीता१किलां
येतें. पालकांच्या परिस्थितीप्रमाणें महिल्याचे काठी एक दोन मुठी धान्यापासून ते
एक रुपयापर्यंत कांही शिक्षवरस देना येतें. शिक्षण अगदीं सोपे व इतकें
परिणामकारक आहे कीं, जो आपला हिद्दोच स्वतः ठेवीत नाहीं असा शेतकरी
सापडणे कठीण. ही परिस्थिति -आमच्याकडे-वित्सग्तैंल-खाल-वा समाजांत।
दिसत नाहीं. व्यापारी लोक तर विदिश व्यापाऱ्यांची बरोबरी करतील, अशा
व्यवस्थित रीतीनें आपले हिशेब ठेवतात. ''

या प्रकारचें मत त्यावेळच्या इतर अधिकाऱ्यांनीही व्यक्त केलें आहे.
यावरून वर जे आकडे दिले आहेत ते बरोबर आहेत असें म्हणवत नाहीं.
शिवाय वरील आकड्यामध्ये घरगुती शिक्षण घेणाऱ्यांचा समावेश केलेला
दिसत नाहीं. हें शिक्षण इतर प्रांताप्रमाणें मुंबई प्रांतांतही त्यावेळीं
पसरले होतें.

प्रत्यक्ष पुरावा फार थोडा असल्यानं या ग्रंथावर निश्चित मत देणे
कठीण आहे. १८२९ च्या रिपोर्टाला मान द्यावयाचा की प्रेन्डरगास्ट
किंवा त्याच्यासारख्या इतरांचे म्हणणें गृहीत धरावयाचें हा ज्याच्या
त्याच्या खुशीचा प्रश्न आहे. अप्रत्यक्ष पुरावा जो गोळा केला जात आहे
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त्यावरून १८२९ चा रिपोर्ट बरोबर आहे असें म्हणतां येत नाहीं. उदा-
हरणार्थ मुंबईच्या शिक्षणखात्याने देशी शाळा विचारांतच घेतल्या
नाहींत. १८२९ ते १८८२ यामधील काळांत या खाजगी शाळांना सर-
कारने व लोकल बोर्डाने चालविलेल्या शाळांशीं स्पर्धा करावी लागल्या-
मुळें, त्यांची संख्या बरीच घटली असली पाहिजे. असें असून देखील
१८८१-२ चे हिंदी शिक्षण कमिशनने खाजगी ३९५४ शाळांमधून
७६२०५ मुले शिकत असल्याचें दिलें आहे. हा पुरावा आपल्यापुढे
असतांना १८२९ सालीं केवळ १७०५ च शाळा होत्या व त्यामध्ये

२५१४३ मुले शिकत होतीं, हें विधान ग्राह्य मानता येत नाहीं उघड्या
डोळ्यांनी जर आपण सर्व गोष्टी पाहूं लागली तर आपणांस असें दिसून
येईल कीं मुंबई प्रांतासंबंधीं मिळविलेले आकडे चुकीचे असून होते
त्यापेक्षा गिझणाचे मान फारच कमी धरण्यांत आलें. या आकड्यावरून
खबरी वस्तुस्थिति अजमावतां येणार नाहीं.

बंगाल:-बंगालसंबंधी माहिती. विल्यम र्डेम यांचेकडून मिळते.
त्यांनीं बंगाल व विहार १८९ ते १८२८ मध्ये खाजगी शाळा-
विषयी माहिती गोळा करून तीन अहवाल प्रसिद्ध केले. पहिला अहवाल
हा पूर्वी जमा केलेल्या माहितीचा गोषवारा असल्यानें तो, एकोणिसाव्या
शतकाच्या प्रारंभ शिक्षणाची काय स्थिति होती हैं ताडण्यासाठीं, पुरावा
म्हणून मान्य करतां येत नाहीं.

दुसऱ्या अहवालांत अर्डमसाहेबांनीं राजशाही जिल्ह्यांतील नाट्टोर

तालुक्यातील शिक्षणाचा उहापोह सांगोपांग केला आहे अहवालाचा
'गोषवारा खालीलप्रमाणें आहे

नाट्टोर तालुक्याची लोकसंख्या १२९६ असून त्यांत मुसलमान

२१६४० आहेत व ६५६४६ हिंदु आहेत. खेड्यांची संख्या ४८५
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आहे. प्राथमिक शाळा २७ असून त्यांत १६७ मुलं शिकतात. चार
पर्शियन शाळा असून त्यांत २३ मुले शिक्षण घेतात. जेथे कुराण शिक-
विले जातें अशा अरेबिक शाळा ११ असून त्यामध्ये ४२ मुले आहेत.
दोन वंगाली-पर्शियन शाळा असून त्यांत ३० मुले आहेत. २३८
खेड्यांतील १८ कुटुंबांमधून २८९ मुलांना शिक्षण दिले जाते
यावरून शाळांतून शिकणाऱ्या मुलांच्या जवळजवळ नऊपट मुले घरगुती
शिक्षण घेत आहेत. सरकारी शार्केत प्रथम येणाऱ्या मुलाचे वय सरासरी
८ आहे, व या शाळांतून शिकून जाणाऱ्या मुलाचे वय १४ आहे.
प्राथमिक शाळांतील शिक्षकाचे मासिक वेतन सरासरी ५।। रुपये आहे.

मुसलमानांनीं चालविलेली खाजगी महाविद्यालयं नव्हती. परंतु
श्नॅडॅमसाहेबांना ३८ संस्कृत महाविद्यालये दिपून आली. यामध्ये ३९७
विद्यार्थी शिकत होते. मुले आकराव्या वर्षी या शाळांत येत असत व
२७ व्या वर्षी त्यांचा अभ्यास पुरा होत असे. २९७ मुलांपैकी १२६
मुले, ज्या गांवीं ह्या शाळा होत्या त्या गावचा होतीं. त्यांना मोफत
शिक्षण मिळत असे. राहिलेल्या २६१ वाहेर गावच्या मुलांना शिक्षकां-
कडून शिक्षण मोफत दिलें जात असे व त्यांची रहाण्याची व जेवणाची
सोय फुकट केली जात असे.

स्त्री-शिक्षण जवळ जवळ नव्हते, असें म्हणावयास हरकत नाहीं.
मात्र नाहोर तालुक्यांत ६१२१ प्रौढ साक्षर होते. यावरून पुरुषवर्गाचे
शिक्षणाचें शेकडा प्रमाण ६१ व सर्वसाधारण लोकसंख्येमध्यें हें प्रमाण

२१ पडत आहे.

तिसऱ्या अहवालांत अर्डमसाहबांनीं बंगाल व बिहार प्रांतांतील पांच
जिल्ह्यांतून गोळा केलेली माहिती पुढे दिली आहे. ती थोडक्यांत खालील-
प्रमाणें आहे-
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रे-घरगुता शिक्षण

' लोकसंख्या ह ८२. घरी-शिसूण
।!

विद्यार्थी, विद्यार्थी! ८२
नांग्लिया जिला
कालना जिल्हा
जेहनाबादू जिल्हा

मदौर जिल्हा

४९

३० ०

हे २

७६
तं ३९

अर्डमसाहेबांनीं सहा तालुक्यांतून गोळा केलेली माहिती व १९२ १-
२२ साली ब्रिटिश हिंदुस्थानची शैक्षणिक परिस्थिति खालील आकड्या-
मध्ये तूलनात्मक दृष्टीने मांडता येईल.

(र अ) शिक्षणाची कद्रू--
अईमसाहेबांनीं दाखवलेल्या घागुती
व सार्वजनिक शाळा व शिक्षण-
खात्याच्यादप्तरांत नमूद असणाऱ्या
मंजूर व नामंजूर शाळा.

व शिकणारी मुलै-

आकडे
९२१ -२२ सालीं बिटिश
२इंदुस्थानची ( बलदेश
सोडून) स्थिति

०गैर
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अएडॉंचे'ं?'??'ांं९ंाड ६५.????????( क) लोकसंख्येच्या मानानें.
शाळंत जाणाऱ्यांचें शेंकडा प्रमाण.
( शाळकरी मुलामुलींचे लोकसंरस्थेश? १८शेंकडा प्रमाण १५ असतें.)

( ड) १५ वर्षीचे वरील साक्षर
प्रौढ अ

४.( अद्वैमसाहेबांचे आकडे १४२९१.वर्षांच्या वरील प्रौढांचे आहेत.)
( इ) लोकसंरबेशीं प्रौढ साक्षर-

तेचें शेंकडा प्रमाण.

३:

र ५,६०? १७०

५. रे.?-??८ हारटॉग व परुळेकर मतभेद -एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभी
बहुजनसमाजांत शिक्षणाचा प्रसार किती होता या प्रश्रावर हारटॉग-
साहेब व प्रि परुळेकर यांचेमध्यें मतभेद आहे. १९१ मध्ये महात्मा
गांधींनी असे उद्गार काढिले की, ' शंभर वर्षांपूर्वीं हिंदुस्थान जितका
साक्षर होता तितका तो आज नाहीं.' या विधानास ' फिलिपू हारडॉग
यांनी हरकत घेतली व ' हिदुस्थानातील आजकालचे कांहीं प्रश्र ' या
आपल्या पुस्तकांत त्यास उत्तर दिलें. प्रि. परुळेकरांनीही या
उत्तरास प्रत्युतर दिलें हा वाद अजूनट्टी. मिटलेला नसल्यानें त्याविषयी
विचार करणें जरूर आहे.

- --क्र हे आकडे बिटिश हिंदुस्थानचे असुन त्यांतून अजमीर, मेरवाडा, अंदामन
व निकोबार, बिटिश बलुचिस्तान, कुठं व दिली यांची माहिती नटि-गाळण्यांत आली आहेत. ' ८.४९.२५ ' ब्द

1 ?उ३ १९४० चा प्रोग्रेस ऑफ एज्युकेरानार्मू अंक ६-लर-८७प?? ??

-८;??????ऽ२.५ क्रमांक स्ँइइंइं५ भू नेची-म्हठ्यतम.
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या भांडणाचा विचार करतांना दोन मुद्रे उत्पन्न होतात. पहिला मुद्दा

असा कीं, एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभी बंगालमध्यें एक लाख शाळा
होत्या, किंवा ४०० लोकांमागे एक शाळा होती, असें जैं मत भा-.साहेवांनीं दिलें आहे, तें मत, किंवा प्रत्येक खेड्याला एक शाळा होती
हा जो सार्वत्रिक समज होता तो समज बरोबर होता का? मनरो
एत्किन्स्टन किंवी त्रॅडॅम यांनी गोळा केलेल्या माहितीचा आघार
घेऊन, शैक्षणिक इतिहासाच्याअम्यासूनी असें प्रतिपादन केलें आहे की
वर दिले डॉडॅमसाहेबाचे मत व सर्वसाधारण लोकांचा समज, हौ
दोन्ही चुकीची आहेत-उदाहरणार्थ ज्या भागाचे निरीक्षण कुंभसाहवानीं
केलें त्याविषयी स्वालीलप्रमाणें आकडे सर फिलिप, हारकॅग यांनी दिले
आहेत.

क्षेत्र

प्रत्यक्ष!
लकिसरव्या! २३असणाऱ्या

शाळा

मुशिदाबार १, पं ६,' '' १

वीरभुरूम ९२, ६२, ?ई ६ 'बरद्वान ११,८५८०दक्षिण बिहार १३ ,४ ०, ६ व ०

दिरहून प ६, १ ', ' ?ई ?ई

५.

४०० लोकवस्तीस एक
शाळा याप्रमाणे किती
शाळा असं शकतील

ती संख्या

.८ ६
दु रो ६
-० उ उ ५
.८ ० '४

या माहितीवरून असे दिस कीं या विभागांत लोकसंख्येच्या मानानें
१४२०० शाळा जेथे असावयास पाहिजेत तेथें प्रत्यक्ष २५६७ च शाळा
होत्या. म्हणून असें मानण्यांत येतेंकीं अर्डमसाहेबांचे मत चुकीचे
आहे. दुसरा पक्ष हें मत मान्य करीत नाही. येथें ' शाळा ' म्हणजे कार्य

हें स्पष्ट होणें अग्याचे आहे. सर फिलिपू हारजॅग व त्यांचे विचारल्या
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जी माणसं आहेत त्यांच्या दृष्टीनें शाळा म्हणजे ' समाजाकडून किंवा
पाठकांकडून कांहीं मुशाहिरा घेऊन ठराविक विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे
काम जेथे शिक्षक करतो, जशी कमी-अधिक कायम स्वरूपाची शिक्षण
संस्था. ' शाळा ' याच्या अर्श वरीलप्रमाणें घेतल्यास वंगालमध्यें एक लाख
शाळा होत्या, असें म्हणणें चुउकइाचें ठरेल. परंतु दुसऱ्या वाजेच्या लोकांचा
' शाळा ' या शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे. त्यांचे मते ' ज्या ठिकाणी
शिक्षण दिले जातें ती शाळा. ' घरगुती शिक्षण केंद्राचाही यांत समावेश
होत. या व्याख्येवरून ज्या कुटूंबामध्ये कांहीं वेतनावर शिक्षक काम
करतो, किंवा जेथे वडील आपल्या मुलांना, शक्य असल्यास शेजारची
मुले घेऊन, शिक्षण देतो, ती शाळा होऊं शकते. हा ' शाळा ' या
शब्दाचा अर्श स्वीकारल्यास झेंडॅमसाहेवानी केले विधान बरोबर
असून त्यांनीं गोळा केलेली माहिती बरोबर आहे असें म्हणा लागतें.

- ??! शाळांची संख्या तं ऊइं-

.६४?.?
मीशदाबादराहर! १, श् -८८ ० ४। - ५९

(र

२
दौलतबझारजिल्हा; ६२,०३ च १८० २५ -नांग्लिया '' ' '६, ' ६ ' ' -.१कालना ''

। १ १६-९ २८८ ७९! २

जेइनावाट '' ८५ ऽ ८०८०३ ८५!गवार '' ६७८ पे दे '८ ०२

६. : ६
रे . १ दै डे ०४! ३१२
- २५४ मे ७९

??ा

प ५ .१
-९ २०७२४३! ११३.

'८७५५९४२९९-।? ३६० :

५ रे! २० दु

-०.! २२५
।

दे '८ ८ १६ .ड

-? -र -र ८!. १, ४७२,२१० । १? ऊ

'!
।
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दुसरी गोष्ट' अशी कीं एक लाख शाळांचें गुपित अर्डमसाहेबांनींचे

कां उघड केलें नाहीं, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्डमसाहेबांच्या
प्रामाणिकपणाबद्दल कोणीही शंका घेणार नाहीं. एक तर त्यांनीं गोळा
केलेली माहिती त्यांना नीट मांडता आली नाहीं, किंवा एक लाख शालेचें
जें थोतांड समजले जातें, तें त्या वेळच्या अधिकाऱ्यांना वाटत नसल्याने
या सत्य गोष्टीवर पुन्हा प्रकाश पाडण्याची जरूर त्यांना भासली नसावी.
कै. एस्. आर. परांजपे या बाबतींत लिहितात:-

'' आधुनिक शिक्षण खात्याला ज्या लेड्यातून शाळा चालविणे आज
कठीण जातें, तेथें एकोणिसाव्या शतकांत शाळा होत्या, या गोष्टीवर

चालू शतकातील अधिकारी व प्रकाशक यांचा विश्वास वसत नाही;
कारण त्यांना त्या शतकातील वस्तुस्थितीची कल्पना नाहीं. शिक्षकास
धान्याची मदत देऊन खेडेगांवच्या संघटने किंवा श्रीमंतांच्या व्यक्तिशः
मदतीनें शाळा चालू शकते, हें त्यांना शक्य वाटत नाहीं. परंतु
१८५०-६० सालातील अधिकारी व बिन-अधिकारी लोकांनी' अम-
साहेग्नाप्रमाणे प्रत्येक खेड्यांत शाळा असल्याचें मान्य केलें आहे.
एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभी हिंदुस्थानच्या बहुतेक भागांत प्राथमिक
शाळांचा प्रसार .झाला होता. मद्रास इलाख्यांत सर टॉमसू मनरो यांना
' प्रत्येक खेड्यांत एक शाळा ' असल्याचें दिसून आलें' बंगालमध्ये
वार्ड यांचे असें प्रत्ययास आलें कीं, लिहिणें, वाच व हिशेब शिकवि-
णाऱ्या शाळा बहुतेक लेड्यांतून आहेत ज्या माळव्यांत अर्ध अधिक
शतक अराजकता माजून राहिली होती तेथें मालकम साहेबांना ' शंभर
उंबरा असणाऱ्या प्रत्येक खेड्यात प्राथमिक शाळा असल्याचें दिसूनआहें;
?????? ???? -९क.---.- ?????? --र ???' पास-मिल-विटिद्दा हिंदुस्थानचा इतिहास पु. १ पान .८५ २ आ. ४ थी

१ पाहा-वाड-व्ह ऑफ दि स्क्रिज. पु. १ पान १६०.
.? पाहा-मालकम-मेमॉमुजर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ड माळवा प २ पत्त १५८
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..भांडणाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे साक्षरतेच्या शेकडा प्रमाणाविषयीचा

आहे. अडमसाहेबांनीं पांच तालुक्यांची व मुर्शिदाबाद शहराची माहिती
गोळा केली त्यांना असें दिसून आलें कीं ४९-५९७४ लोक संख्येत १४
.वर्षाचे वरील प्रौढ साक्षर २१९११ आहेत यावरून साक्षरतेचें प्रमाण

४ पडते. १९२१ च्या खानेसुमारीवरून १५ वयाच्या वरील प्रौढांचें
साक्षरतेचें प्रमाण ५३ आहे. र्डमसाहेबांनीं जें प्रमाण दिलें आहे,
तें कमी आहे. त्यास कदाचित खालील दोन कारणें अहं शकतील. त्यांनीं
ज्यावेळी हें संशोधन केलें त्यावेळीं त्या तालुक्यांची स्थिति खालावलेली
असावी किंवा इतर देशाचे मानानें त्या भागांत अराजकता जास्त माजून
राहिली. असावी व म्हणून इतर भागांपेक्षां तो भाग शिक्षणांत जास्त
मागासलेला असावा. ही दोन कारणें गृहीत धरून आपणास असें म्हणतां
येईल कीं १९५१ सालीं प्रौढ शिक्षणाचे जे प्रमाण होतें, तेंच किंवा
त्यापेक्षा जास्त १८२१ सालीं होतें; व हेंच वादातील एका पक्षाने

प्रदिपादलें आहे.
दुसरा पक्ष हें म्हणणें मान्य करावयास तयार नाहीं. ईमसाहेबांनी

प्रौढ-साक्षरांचे सहा वर्ग कल्पिले आहेत. त्यांचा सहावा वर्ग-'ज्यांना १,फ करतां येतें व सही करतां येते अशांचा -आहे. अशा वर्गाची संख्या,
एकूण साक्षर २१९११ चे लोकसंख्येत ५५१९ आहे. ' ज्याला लिहिता
-वाचता येते तो साक्षर ' अशी साक्षर या शब्दाची व्याख्या १९२१ च्या
शिरगणतीने केली असल्यानें या सहाव्या वर्गाला साक्षर. समजण्यांत आलें
नाही. ५५१९ हा आकडा साक्षर २१९११ यांतून वजा केल्यास
१६३९२ साक्षर रहातात; व अशारीतीनें ४९६९७४ लोकसंख्येत १६३९२
साक्षर म्हणजे शेकडा प्रमाण २ असें पडते. म्हणून महात्मा गांधीजींचे
विधान चुकीचें आहे, असा हा पक्षे म्हणतो.

ज्याला फक्त अक्षर ओळख आहे व सही करतां येते, अशांना साक्षर

म्हणावयाचे कीं नाहीं हा एक मताचा प्रश्र आहे. सध्याचे मापाने आपण
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मोजू लागल तर यांना साक्षर म्हणतां यावयाचे नाहीं; परंतु एकोणि-
साव्या शतकातील परिस्थितीचे मापन विसाव्या शतकार्ताल प्रमाणाने
करणें चुकीचे होणार आहे. त्यावेळी वर्तमानपत्रं नव्हती, छापील पुस्तकं
नव्हती, पोस्ट ऑफीसे नव्हती, व म्हणून साक्षरतेची साधने तुटपुंजी
होती. कोणत्याहि काळांतील साक्षरतेचें प्रमाण त्या काळांतील साधनानेंच
निश्चित करावयास पाहिजे. ज्या काळांत मसाहेबांनी संशोधन केलें
त्या काळांत ज्यांना वाचता येत होतें व सही करतां येत होती, त्यांना
साक्षर समजण्यांत येत होतें. असें नसतें तर स्वत: डॉडॅमन अशा
लोकांची गणना साक्षर लोकामध्ये केली नसती. म्हणून एकोणिसाव्या
शतकाचें मापन विसाव्या शतकाचा दंडक घेऊन करणाराचे मत आम्हांस
ग्राह्य वाटत नाही

रं ०. शेवदः-एकोणिसाव्या शतकाचे प्रारंभी खाजगी शिक्षणाची
परिस्थिति वर दर्णविल्याप्रमाणें होती. या युगातील उच्च शिक्षणाच्या
शाळा म्हणजे चालू घडीशी विसंगत असा मध्यय्रुगाचा एक अवशेष
होता. बहुजनसमाजामध्ये शिक्षण प्रसाराचे मोठे कार्य प्राथमिक शाळा-
त्यांमध्यें अनेक दोष असलें तरी-करीत होत्या. या शाळांमधून चालू
उ)सलेली-प्रौढ विद्यार्थ्यांच्या मदतीने शिक्षण देण्याची पद्धत--इंग्लंडनें
उचलली व एकोणिसाव्या शतकांत त्यानें शिक्षणाचा प्रसार केला.
' युरोपांतील कित्येक देशांपेक्षां हिंदुस्थानांत शिक्षणाचा प्रसार बरा होता, ''

हे मनरोसाहेबांचें मत किंवा प्रेन्डरगीस्ट साहेबानीं केलेली मुंबईची
स्त्रीत, हें या शाळांच्या कर्तबगारीचेच फळ होय.

या शाळांच्या पायावर आधुनिक शिक्षण पद्धति आधारावयास पाहिजे
होती. परंतु तसें करण्यांत आलें नाहीं. याचे उलट कमी उपयुक्त अशा
उच्च शिक्षणाच्या शाळांना मदत देण्यांत आली व त्याही शाळा पुढे
टिकल्या नाहींत. सई देशभर ज्या प्राथमिक शाळांचे जाळे पसरलें होतें
त्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नाहीं श्रॅडेंम.
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एल्फिन्स्टन, १८५४ चा सरकारी खलिता, व हिंदी शिक्षण कमिशन
ओरडन सांगत असताही, केवळ निष्काळजीपणामुळे, जाणनवजन

-क.

निर्माण केलेल्या चढाओढीमुळे किंवा सुधारणाचे नांवाखाली तयार
झालेल्या सुकीच्या योजनांमुळे या शाळांचा नाश झाला.

याचा परिणाम वाईट झाला. हिंदुस्थानांत ईस्ट-इंडिया-कंपनीने व
नंतर शिक्षणखात्यानें शाळांची सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले; परंतु
अनेक कारणांमुळें ही प्रगति अत्यंत मंद ठरली व खाजगी शाळा नष्ट

झाल्याम्रुळे झालेलें नुकसान भरून निघाले नाहीं. यामुळेंच १९२१ मध्ये
शिक्षणाची स्थिति १८९१ सारखीच जवळ जवळ होती. १८२१ सालीं
ज्या कडील किंवा पश्चिमेकडील देशांची शैक्षणिक परिस्थिति हिंदु-
स्थानपेक्षां चांगली नव्हती, त्यांनीं इतक्या झपाट्याने आपली प्रगति

केली कीं, हिंदुस्थानचें पुढारीपण नष्ट होऊन तो एक शैक्षणिक वाजतींत
मागासलेला देश म्हणून गणण्यांत येऊ लागला.



' ?r प्रकरण दुसरें

---क्यीईस्ट इंडिया कंपनीने हिंदी लोकांना शिक्षण देण्याची
जबाबदारी स्वीकारली

-अ.. ( १८१३)
प्रथमच्या धर्मातराच्या चळवळी -३१ डिसेंबर १६०० मध्यें

ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करणें, हा
जरी तिचा मुख्य हेतु होता, तरी तिच्या प्रथमच्या अवस्थेमध्ये खिस्ती
धर्माच्या प्रसारास मदत करण्याचा तिने प्रयत्न केला. कंपनीच्या खिस्ती
नोकरांना अध्यात्मिक बाबतींत सहाय्य करण्यासाठी व पर्यायाने खिस्ती
धर्माचा प्रसार करण्यासाठीं पाद्री लोक हिंदुस्थानांत पाठविण्यांत आले.
परधर्मीयांना ख्रिश्चन धर्मात आणावें या हेतूनें हिंदी ख्रिश्चन लोकांना
मिशनरी कामाचे शिक्षण देण्याचेही तिने प्रयत्न केले. कंपनीचे खर्चाने
मिशनरी कामाचें शिक्षण घेण्यासाठीं एका हिंदी तरुणास इंग्लंडला पाठ-
विलें होतें, असें मिस्टर एस्. एव. लो यांनी म्हटलें आहे. १६५९ सालीं
कंपनीच्या व्यवस्थापक मंडळांनी ( कोर्ट-ऑफ डायरेक्टरांनीं) असें
स्पष्ट प्रतिपादन केलें आहे कीं, शक्य त्या प्रयत्नांनीं खिस्ती धर्माचा
प्रसार करणें हा आमचा हेतु आहे. या धोरणास अनुसरून कंपनीनें
मिशनरी लोकांना हिदुस्थानांत आणिलें. परंतु कंपनीच्या सुदैवाने हें
धोरण तिला बदलावे लागलें, व धर्माच्या बाबतींत तिनें अलिप्त राहाण्याचे
ठरविलें. याचा परिणाम असा झाला कीं, लोकांच्या प्रतिकारास तोंड
देण्याची आपत्ति निर्माण झाली नाहीं. ही प्रथमची धार्मिक चळवळ
म्हणजे शिक्षणाची सुरवात, असें जे कांहीं लोक समजतात
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तें चुकीचे आहे. कंपनीच्या नोकरांची अशी समजूत होणें हें
स्वाभाविक आहे. कारण इंग्लंडमध्यें-आणि हें कोणत्याही देशाबद्दल
म्हणतां येईल-शिक्षण म्हणजेच धार्मिक शिक्षण, असा अर्थ त्यावेळीं
लोक करीत असत. परंतु हें मत आज धरून चालणें चुकीचे होणार
आहे. खरें पाहता, कंपनीने आपल्या हयातींत शंभर वर्षेपर्यंत तगी,
शिक्षणाचे कोणतेंही कार्य हातीं घेतलें नाहीं.

२. मोफत शाळा:-आठराव्या शतकाचें सुरवातीस कंपनीने शैक्ष-

शिक चळवळीस प्रारंभ केला. १६९८ सालच्या ब्रिटिश सरकारच्या
सनदेमध्ये हिंदुस्थानार्ताल आपल्या वखारींत पाद्री लोक ठेवण्याबद्दल व
५०० टनाच्या किंवा तीपेक्षां मोठ्या बोटीवर एक तरी पाद्री दाखल
करून घेण्याबद्दल, सुचविले आहे. वखारींतील नोकरवर्गामध्यें पोर्तुगीज
भाषा बोलली जात असे, म्हणून पाद्यांना पोर्तुगीज भाषेचें शिक्षण दिलें
जाई. इतकेंच नव्हे तर, धर्माचा प्रसार करतां यावा म्हणून, ज्या भागांत
हे पाद्री रहात असत त्या भागांतील लोकांची भाषा शिकणे हेंही
त्यांचें कर्तव्य होऊन बसले होतें. जेथें शक्य असेल तेथें, मोठमोठ्या
वखारींत व आपल्या वस्तीमध्ये, शाळा स्थापन करण्याची जबाबदारी,
सनदेने कंपनीवर लादली होती. या हुकुमामध्यें असा अर्थ ध्वनित होतो
कीं, सर्वसाधारण लोकांमध्यें जरी नाहीं तरी, कंपनीच्या नोकर वर्गा-

गटयें-ज्यामध्ये हिंदी लोकांचा समावेश होता-धर्माचा प्रसार

करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. परंतु थोड्याच दिवसांनीं, धार्मिक
बाबतीपासून अलिप्त रहाणे राजकीयदृष्ट्या श्रेयस्कर आहे, असें कंपनीस
.वाटू लागलें व धार्मिक चळवळीपासून ती परावृत्त झाली.

सनदेच्या दुसऱ्या भागांकडे मात्र कंपनीने पूर्ण लक्ष पुरविले. कंपनीने
आपल्या भागांतील मुख्य मुख्य शहरी शाळा स्थापून त्यांना सढळ
हाताने मदत दिली. यामुळें १७१५ मध्ये मद्रास येथें सेंट मेरीची मोफत
शाळा स्थापन झाली. डॅनिश मिशनऱ्यानें १७१७ मध्यें एक पोर्तुगीज
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मुलांसाठी व दुसरें तामील मुलांसाठीं, अशा दान शाळा त्याच शहरा सुरू
केल्या १७१८ मध्यें रे. रिचर्ड कोबे यांनी मुंबईस व १७२१ साली
खिस्ती धर्माचा प्रसार करणाऱ्या संस्थेने कलकरयासु मोफत शाळा
उघडल्या. या शाळा मुख्यत कंपनीच्या इंग्रज नोकर वर्गाकरता होत्या
परंतु त्यामव्यै कांहीं गरीबांची मुले घेतली जात असत. लिहि, वाचणे
व हिशेब ठेवणे एवढाच अभ्यासक्रम असे. शाळा चालविण्यासाठी कंपनी
मदत देत असे; शिवाय धनिक लोकांकडून वर्णाचे रूपांनंही पैसा गोळा

ईकेला जाइ.
अठराव्या शतकांत ईस्ट इंडिया कंपनीची शैक्षणिक कामगिरी

म्हणजे, वरील प्रकारच्या शाळांना शिक्षण ३०, ((बडीच. होती, असें
समजण्यास हरकत नाहीं. परतु या शाळा कंपनींच्या युरोपिअन नोकर
वर्गाकरता प्राम्रुरूयानें होत्या व हिंदी प्रजेकरतां आपण असें कांहीं
करावयास बांधिले आहोत, ही जाणीव कंपनीची झाली नव्हती, हे लक्षांत

ठेवणे जरूर आहे.

३. कलकत्त्यांतील मद्रासा व वनारसचे संस्कृत महाविद्यालय-
सतराव्या शतकातील धर्म-प्रसाराच्या शाळा किंवा अठराव्या शतका

तील मोफत शाळा, यांमधून पुढें लोकशिक्षणाचे कार्य निर्माण झाले.
असें म्हणतां यावयाचे नाहीं. १७८१ ते १७९१ चे काळांत कलकच्यास
मद्रासा व बनारसमध्यें संस्कृत महाविद्यालय स्थापन झालें व यांत लोक-
शिक्षणाचा खरा उगम आहे. १७८१ मध्ये वॉरतू हेस्टिंगब--
हिंदुस्थानचा पहिला गव्हर्नर जनरल-यांनीं अरेबिक व पर्शियन

भाषेचं शिक्षणासाठी कलकत्यास मद्रास? उघडला व १७९१ मध्यें
जोनाथन डंकन यांनी बनारस येथें संस्कृतच्या शिक्षणासाठी
महाविद्यालय उघडिले. या दे-जही विद्यालयांचा उद्देश, मुस्तीम व

हिंदु कायदा इंग्रज अधिकाऱ्यांना समजून देण्यासाठी, मदतगार तयार
करण्याचा होता. १७६ सालच्या रेग्युलेटिंग अकानें वरिष्ठ कोर्ट जरी



कंपनीची ठिक्षणविषयक जवावळकरीं ९३
निर्माण झालें असलें तरी, १७८१ पर्यंत इंग्रजी कायाप्रमाणे सर्व

कोर्टाचं निकाल लावले जात असत. हिंदी लोकांच्या चालीरीती भिन्न

असल्यानें इंग्रजी काक्याप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या न्यायाने त्यांचे ठिकाणी
असंतोष निर्माण झाला. म्हणून १७८१ सालीं कायद्यांत दुरुस्ती करण्यांत
आली. इस्टेटींच्या व इतर दिवाणी दाव्यामध्ये मुसलमान वादी प्रतिवादी
असतील तर, मुसलमानी कायाप्रमाणे, व हिंदु असतील तर हिंदु
कायाप्रमाणे निकाल देण्याचें ठरविण्यांत आलें. जेथे एक पक्ष हिंदु
किंवा मुसलमान असेल, तेथें प्रतिवादीच्या कायद्याप्रमाणे न्याय दिला
जाईल, असें ठरविण्यांत आलें. इंग्रजी न्यायाधिशांना हिंदु किंवा मुसळ-
मानी कायदा अवगत नसल्याने व हिंदी लोकाची नेमणूक न्यायाधिश
म्हणन करण्यास कएनी सरकार तयार नसल्याने, इंग्रज न्यायाधिशास
केले करण्यासाठीं हिंदु किंवा मुसलमान मदतगार म्हणून देण्याची
जरूर भासू लागली व म्हणून मुस्लीम-मडासा व हिंदु-महाविद्यालय.
यांच आवश्यकता वाटूं लागली.

राज्यकारभार सुलभ व्हावा म्हणून मुख्यत जरा या दोन प्रकारच्या
तिक्षण-संस्था स्थापण्यांत आल्या, तरी त्यांच्या अस्तित्वास दुसरीही
कारणे झाली. कंपनीच्या कारभारापूर्वी राजे लोकांनी जें केले तें आपणही
करावे, असें कंपनीला वाटलें. त्याचप्रमाणे देशांतील वरच्या वर्गास खूष कर-
ण्याचाही तिचा हेतु होता. मागें होऊन गेलेल्या लोकप्रिय राजेलाकोची
कायेपरंपरा चालविल्याशिवाय आणि वरचे वर्गाचे लोकांना शिक्षण व.

नोकऱ्या देऊन खूष ठेविल्याशिवाय हिदुस्थानातील आपलें बस्तान नीट
बसणार नाहीं, असें कंपनीस वाटलें. या शिक्षण-संस्था स्थापन करून
वरील दोन्ही गोष्टी साध्य होणार होत्या. उदाहरणार्थ कलकत्ता-मद्रास।
स्थापन करण्याचा हेतु 'कलकल्याचे मुसलमानांना आपलेसें करणें त्याची
मुले गोट्या पगाराच्या व जवाबदारीच्या जागा चालविण्यास लायक होतील
असे शिक्षण त्यांना देणे, आणि जशा जागा रिकाम्या होतील तशा
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मद्रासामधृन् पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देऊन, न्यायखात्यामध्यें त्यांना
लायक अधिकारी बनविणे, हा होता. त्याचप्रमाणें लॉर्ड कॉर्नवालिस
यांना जोनाथनडंकन लिहितात कीं,बनारस महाविद्यालयामुळें 'हिदुलोकाना
ब्रिटिश सत्तेबद्दल आपुलकी वाटेल व युरोपिअन न्यायाधिकाऱ्यांना
मदत देणाऱ्या कायदेपंडितांचे तें माहेरघर बनेल. ' पुढे वीस वर्षें या
दोन्ही संस्था कशा तरी जीव धरून चालल्या. या काळांत कंपनीची
शिक्षण विषयक कामगिरी म्हणजे मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या तिन्ही
प्रांतांत निघणाऱ्या मोफत शाळा चालविणे व त्यांना मदत देणे
हीच होती.

४.१८१३ पूर्वींच्या मिशनरी लोकांच्या हालचाली -कंपनीने
स्थापिलेल्या या शिक्षण-संस्थांबरोबर ''मिशनरी लोकांच्या दुसऱ्या
-प्रकारच्या शाळा उदयास आल्या. कंपनीने आपल्या शाळा
चालविल्या त्यांत त्यांची राजकीय व राज्यकारभाराची दृष्टि होती.
मिशनरी लोकांनी मात्र धार्मिक भावनेनें व परोपकारबुद्धीनें आपल्या
शाळा काढिन्नग होत्या. समाजांतील वरच्या थराच्या लोकांना कंपनीने
हाताशी धरले, तर विनी लोकांनीं हिंदी खिस्ती लोकांच्या अडचणी

- दूर करण्यासाठीं, देशी भाषांतून शिक्षणदेणाऱ्याप्राथमिक शाळा, तशाच
अँग्लोइंडियन लोकांना शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजी शाळा, स्थापन केल्या.
-या काळांत त्यांच्या कार्याचा विस्तार फार मोठा नव्हता. परंतु हें नवीन
प्रकारचे कार्य असल्यानें व कार्यामधूनच आधुनिक काळची शिक्षण-
पद्धति जन्मास आल्या, त्यास विशेष महत्त्व आहे.

मिशनरी लोकांचा हिंदुस्थानशी कधीं संबंध आला, हा एक ऐतिहा-
सिक वादग्रस्त प्रश्न आहे. काहींच्या मते मिशनरी लोक इसवी सनाच्या
पहिल्या शतकांत हिंदुस्थानांत आले. तात्त्विक वाद सोडून दिल्यास
थोर्तुगीज सत्तेच्या पाठोपाठ रोमन कॅथोलिक मिशनसू हिंदुस्थानांत आली,
असें मानावयास हरकत नाहीं. या मिशनऱ्यांचें पहिलें कार्य म्हणजे
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परधर्मीयांना बाटवून खिस्ती धर्मात आणणें हे होतें; त्यांचा प्रचार
विशेषतः हिंदुस्थानच्या पश्चिम किनाऱ्यावर झाला. कांहीं इतिहासकारांचे
असें मत आहे कीं, या धार्मिक जाचामुळे हिंदी लोकाची मनें प्रसुटस
झाली व त्याचा परिणाम हिंदुस्थानांतील पोर्तुगीजांची सत्ता उलथून
पाडण्यांत झाला. काहीही असलें तरी या मिशनरी लोकांनीं आधुनिक
शिक्षण पद्धतीची उभारणी करण्यास कोणत्याही प्रकारची मदत केली
नाहीं, हें निर्विवाद आहे.

यानंतर टेन्स लोकानी आपल्या वखारी हिंदुस्थानांत स्थापिल्या.
१७०६ सालीं मद्रास इलाख्यांत ट्रान्केबार येथें डेन्स लोकांच्या झिगेच-
बाला व प्लुशचाऊ .या दोघा आद्य-मिशनऱ्यांनीं 'शिक्षणाचें कार्य सुरू
केलें. परंतु या लोकांना हिंदुस्थानांत पाय रोवता आला नाहीं. शेवटीं
दक्षिण हिदुस्थानातील इंग्रज लोकांच्या वसाहतीमध्यें ते मिळून गेले..
त्यांचे मागून जे इतर मिशनरी आले त्यांचीही तीच अवस्था झाली.
या सर्व मिशनरी लोकांचे ध्येय अँग्लो-इंडियन समाजास उपयोगी पडावें
एवढेच होतें.

झिगेतू वाला व त्यांचे मदतनीस यांनी शिक्षण विषयक व धार्मिक

बरीच कामगिरी केली. त्यांनीं १७१३ मध्यें तामीळ भाषेचा एक
छापखाना उघडला. १७१६ मध्यें ट्रान्केबार येथें शिक्षकांना विनीत
करण्यासाठी-ट्रेनिंग देण्यासाठीं-एक संस्था स्थापन केली, व त्याच्या
पुढच्या वर्षा मद्रासमध्येंर एक पोर्तुगीज मुलांसाठी व दुसरी-
तामीळ मुलांसाठी, अशा दोन मोफत शाळा स्थापन केल्या. १७१९ मध्ये
झिगेन् बाला मरण पावला, परंतु त्याच्या सहकाऱ्यांनी व विशेषतः
श्वार्टसू यांनी त्याचें कार्य पुढें चालू ठेविले. मद्रास प्रांतामध्यें चाईहा शिक्षणाचा आद्य-प्रवर्तक समजला जातो.

प्रथम प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनीचें धोरण मिशनरी लोकांना मदत
करण्याचें होतें; परंतु कंपनीचा विस्तार जसा वाढ लागला तसें तिचें
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धोरण बदललें व त्यामुळें मागाहून येणाऱ्या मिशनऱ्यांना च्यार्व्झूस्रारद्दर्वे

पाठबळ मिळाले नाहीं. धार्मिक बाबतींत उदासीन राहण्याचे धोरण
कंपनीला काटेकोरपणे पाळा लागलें. या धोरणाविरुद्ध बंगालमधील
मिशनऱ्यांनी चढाई केली. त्यामध्ये करे, मार्शमन् व वार्ड या तिघांचा
प्रामुख्यानं उल्लेख करतां येईल. १७९३ मध्ये सेगमपूरच्या डॅनिश
वसाहतीमध्यें त्यांनीं कार्यास प्रारंभ केला. सेसमपुररूच्या निघून म्हणून
.त्यांची रूयाति ओह. मिशनरी या नात्यानें त्यांना एकमेकांचे साहचर्य
फारच चांगलें लाभले. करे प्रचारक, वार्ड प्रकाशक व मार्डामच हा
शाळा मास्तर होता. परंतु त्यांचा उत्साह उतास आला, त्यांचा विवेक
सुटला व १८०८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या हिंदु व म्रुस्लीम यांना सवाल'
या प्रुस्तकाने तर हिंदी लोकांचे डोळे खाडकन उघडले. कंपनीला पुन
मध्यस्ती होणें भाग पडलें व धर्मापासून अलिप्त असल्याचें आपलें धोरण
'त्यांना पुनः जाहीर करावे लागलें. याचा परिणाम असा झाला कीं
केरामपरच्या त्रिमत्रींना त्यांच्या कार्यीत पहिली वीस वर्षे कोणतेंच
साहाय्य मिळाल नाहीं.

याची प्रतिक्रिया म्हणून मिशनरी लोकांनी व त्यांच्या मित्रानो
इंग्लंडमध्ये चळवळ सुरू केली. कंपनीचा कारभार मिशनऱ्यांना पोषक
नाहीं, तो खिस्ताच्या शिकवणीविरुद्ध आहे व हिंदी लोकांना शिक्षण न
देण्याचे तिचें धोरण असमर्थनीय आहे, अशी हाकाटी पिटण्यास सुरवात
झाली. या चळवळीस लोकांचे पाठबळ मिळाले व त्याचा परिणाम म्हणून
१८१२ च्या सनदी कायडगमध्ये शिक्षण विषयक कलमें घालण्यांत
आली.

५. इंग्लंडमर्धाल या वेळच्या उलाढाली --१ ७९१ मध्ये
संस्कृत महाविद्यालय स्थापन आल्यापासून ते १८१२ मध्ये सनदी
कायदा पास होईपर्यंतच्या वीस वर्षांचा काळ हिंदी शिक्षणाच्या
इतिहासांत महत्त्वाचा आहे- या काळांतील मुख्य गोष्ट म्हणजे
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कंपनीने जनतेला शिक्षण देण्याचे आपले कर्तव्य मान्य केले, ही होय.
या गोष्टीला तिने बराच विरोध केला. या विषयीचा इतिहास त्या वेळची
इंग्लंडची परिस्थिति समजावून घेतली म्हणजे सहजच कळून येणार
-आहे.

१७९० तै १८२० हा काळ इंग्लंडमध्ये शैक्षणिक व परोपकारी
चळवळीचा होता. धंद्याने कांति उडवून दिली होती. कांहीं
.थोडे लोक श्रीमंत होत होते व मजुरांची संख्या वाढत होतीं.
शहर वाढत होतीं व त्याबरोबर कारखान्यांमध्यें काम कर-
णाऱ्या गरीब मजुरांची दुःखद स्थिति पाहून, धार्मिक भावना
आणि परोपकार बुद्धि लोकांमध्यें जागूत होत होती. समाजवादाची तत्त्व

लोकांना अजून समजत नव्हती व त्यामुळें मजुरांच्या या हलाकीच्या
स्थितीला भांडवलशाही कारण आहे, हें लोकांना कळत नव्हतें. शील
आणि शिक्षण यांच्या अभावामुळे मजुरांची स्थिति बिघडली आहे, अशी
लोकांची प्रामाणिक समजूत होती आणि म्हणून त्यांची स्थिति सुधार-
ण्यासाठीं ( १) धंद्याचे निरनिराळे मार्ग खुले करणें, ( २) काटकसर
करण्यास शिकविणे व ( ३) धार्मिक शिक्षणाचा फैलाव करणें, हे तीन
मार्ग सुचविण्यांत आले.

मजुरांची स्थिति सुधारण्यासाठी अनेक संस्था निर्माण झाल्या.
गरिबांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी पार्लमेंटवर लादण्याचे प्रयत्न झाले.
१८०७ मध्यें व्हिटबेड यांनी स्थानिक कर बसवून त्यांतून शाळांची
स्थापना करावी, असें प्रतिपादणारें बिल पुढें आणिलें. ७ ते १४ वर्षाच्या
मुलांना लिन, वाचणे व हिशेब ठेवणे एवढे मोफत शिक्षण दिलें जावे,
दा त्यांचे बिलाचा आशय होता. हें बिल कॉमणसु सभेमध्यें पास झालें
परंतु लॉर्डाच्या सभेत तें पास न झाल्यानें त्याचा अय्यल होऊं शकला
नाहीं.
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१८१५ मध्ये व्हिलबेड वारला. त्याचे मागून लोकशिक्षणाची बाजू
उचलून धरणारा-ब्राऊहॅम १८१६ मध्यें आला. त्याचे खटपटीने देशा-
तील गरीब लोकांच्या शिक्षणाच्या प्रश्राची चौकशी करण्याकरतां.
एक कमिटी निवडण्यांत आली. या कमिटीने दोन वर्षें काम केलें व या
कमिटीच्या रिपोर्टानंतर ' इंग्लंड व वेल्स येथील गरिबांचे शिक्षणाची
सुधारणा' करण्याकरतां १८२० मध्यें एक बिल पार्लमेंटपुढें मांडिले गेले-

ही पार्श्वभूमि लक्षांत घेतली म्हणजे मिशनऱ्यांच्या चळवळीला इंग्लंड-.
मध्ये पाठबळ कसें मिळत होतें व त्यामुळें कंपनीला शिक्षणदानाची
आपली जबाबदारी कशी स्वीकारावी लागली, हें समजण्यासारखे आहे.
ही जबाबदारी पार पाडणे मात्र सोपें नव्हतें. त्यावेळीं खुद्द इंग्लंडमध्यें
देखील लोकांना शिक्षण देणे, हें सरकारचें कर्तव्य आहे हें तत्त्व

मानलें जात नव्हतें. अर्थात हिंदुस्थानांत कंपनीनेही तें मान्य केलं
नाहीं. दुसरें असें कीं कंपनीचा हेतु पैसा मिळविणे हा होता; परो-
पकार करणें हा नव्हता. त्यामुळें ज्या योगानें फायदा कमी
अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास तिची तयारी नसे.. तिसरी गोष्ट

म्हणजे हिंदी लोकांचें स्वत: या कार्याकडे लक्ष नव्हतें मोगल साड्याच्या-
नंतर उत्पन्न झालेल्या अराजकतेमुळें ते अगदीं जर्जर झाले होते, व
देशामध्ये कायदा व सुस्थिति प्रस्थापित व्हावी, हेंच त्यांचें राज्य-
कर्त्याजवळ मागणे होतें. त्यांचें सुदैव हेंच कीं, ते स्तब्ध बसले असताही
इंग्लंडमधील व हिदुस्थानातील धार्मिक प्रवृत्तीच्या परोपकारी माणसांनी
यशस्वी चळवळ सुरू केली. या माणसांमध्यें वर्क, चार्लस् मॅट,
विल्वरफोर्स व लॉर्ड मिंटो यांचा प्रामुरव्यार्ने समावेश होतो

६. बर्कसाहेबांनीं हिंदुस्थानची जी कामगिरी बजावली ती केवळ
शिक्षणविषयक नव्हती. वॉरन हेस्टिगच्या खळ्याचे वेळीं विशेषत: त्यांनीं
हिदुस्थानसबधी जी भाषणें पार्लमेंटमध्यें केली, त्यांनीं हिंदुस्थानचे प्रश्र
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पार्लमेंटच्या डोळ्यापुढे उभे केले. केवळ पैसा मिळविण्याकरतां
बसलेल्या कंपनीपासून व तिच्या स्वार्थी नोकरांपासून हिंदू जनतेचें
रक्षण करावे व तिचे कल्याणाचा मार्ग शोधून काढावा, हें इंग्लंड
सरकारचे कर्तव्य आहे, अशी भावना -त्यानें जागृत केली. यामुळे
आजच्या शिक्षण पद्धतीचा पाया रोवला गेला, इतकेंच नव्हे तर, इतरही
सुधारणा घडून आल्या.

वर्क हा परोपकारी गृहस्थ होता. हिंदी लोकांना तुडविले जात आहे,
हें पाहून त्याचें अंतःकरण कळवळले. त्याच्याच प्रवृत्तीच्या ग्रँड आणि
विल्वरफोर्स या थोर ग्रुहस्थांनीं हिंदुस्थानचा प्रश्न हातीं घेतला. शिक्षणा-
शिवाय हिंदी लोकांची आर्थिक व नैतिक सुधारणा होणार नाहीं, असें
त्यांचें म्हणणें होतें. परंतु शिक्षण- आणि धर्म ही एकच आहेत, अशी
त्यांची समजूत झाल्याने खिस्ती धर्माचा प्रसार झाल्याशिवाय शिक्षण
वाढणार नाहीं, असें त्यांना वाटत होतें. असें गृहीत धरावयास
तत्त्वतः कांहीं कारण नव्हतें. हा त्यांचा समज चुकीचा होता
ही गोष्ट, हिदुस्थानातील इंग्रजी शिक्षणाचा जो भावी इतिहास निर्माण
झाला, त्यानें सिद्ध केली आहे. कै. एष. आर. परांजपे यांनी म्हटल्या-
प्रमाणें ज्या तरुणांनी आपल्या धर्मातील वेडगळ समजुती सोडून दिल्या
ते खिस्ती धर्मातील अशा समजुती मान्य करण्यास तयार नव्हते. खिस्ती
धर्म वाढविल्याशिवाय शिक्षण वाढणार नाहीं, ही समजूत केवळ ग्रँट

आणि विल्बरफोर्स यांचीच होती असें नाहीं. त्यांच्या विचाराची
आणखी बरीच मंडळी होती. त्याची मते काहीही असली तरी शिक्ष-

णाची बाजू त्यांनीं उचलून धरल्याबद्दल हिदुस्थानने त्यांचे कणी राहिलें
पाहिजे. मात्र ही गोष्ट खरी कीं ग्रँट आणि विल्वरफोर्स यांच्यासारख्या
धार्मिक प्रवृत्तीच्या माणसापेक्षा केवळ परोपकार बुद्धीने काम करणाऱ्या
बर्फ, ऐकाल व मेकॉले या साहेबांचे आभार विशेष मानले पाहिजेत
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७. ग्रँड साहेबांचे विचार - ग्रेट बिटनच्या आशिया खडा-

तील प्रजेची स्थिति, नीति व ती सुधारण्याचे उपाय' यावर ग्रँट साहेबांनी
आपले विचार १७९२ मध्यें प्रगट केले. हिंदी समाजाची बिघडलेली
स्थिति पूर्ण अतिशयोक्तीनं रेखाटल्यानंतर ती सुधारण्याचे उपाय ग्रँट-

साहेब खालीलप्रमाणें सुचवितात. '

'' अधःकार नाहीसा करावयाचा म्हणजे प्रकाश पाडला पाहिजे. हिंदु लोक
चुकतात, कारण ते अज्ञानी आहेत व त्यांच्या चुका त्यांच्यापुढे नीट मांडल्या गेल्या
नाहींत. आपण त्यांना ज्ञान दिल्यास त्यांची उकपत्तीतून सुटका होईल. हें ज्ञान

दोन प्रकारांनीं देता येईल, एक त्या त्या मातृभावेंतून किंवा दुसरें आपल्या इंग्रजी

भाषेतून. एकदा भापा आली म्हणजे त्या भाषेच्याद्वारें, कला तत्त्वज्ञान व धर्म

यांसारख्या अनेक विषयांचे ज्ञान देता येईल. हें ज्ञान त्यांना मिल लागलें, स्थाने
हळू हळू अज्ञानरूपी वृक्ष उन्मळून पडले. सरकारनें थोडासा खर्च केल्यास, सर्व

प्रांतांमधून इंग्रजी लिहिण्यावाचण्याच्या मोफत शाला, सहज चालविता येतील. हजारो
तरुण या शाळांत दाखल होतील व क्रमिक पुस्तकांतून दिलें जाणारे अनेक विषयांचे
ज्ञान त्यांना मिळू लागेल. थोड्याच वेळांत हेच हिंदु दुसऱ्यांना इंग्रजी भाषा शिकवू
लागतील. व्यवहारामध्ये इंग्रजी भावेचा फैलाव होऊ लागला म्हणजे एका पिढीतच
इंग्रजी भाषा सर्वत्र पसरलेली दिसून येईल. सरकारचे या कामीं प्रोत्साहन मात्र

पाहिजे, म्हणजे कांही अशक्य नाहीं. त्यांची यश मिळविण्याची जर इच्छा असेल
तर तें वरा त्यांना मिळालेच पाहिजे. सरकार दरारी, आज जेथे पर्शियन भाषा
सुरू आहे तेथें, इंग्रजी भाषा सुरू झाली व इंग्रजी शिक्षणाच्या मोफत शाळा निघू
लागल्या म्हणजे इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार होण्यास कितीसा अवकाश आहे!
लोकांना आपलें हित कशांत आहे हें कळतेंच. ''

८. विल्बरफोर्स ( १७५९ ते १८३) गुलामाची चाल बद्द करण्या-
मध्यें ज्याने पुढाकार घेतला होता, तो हा विल्व्रग्.फोर्स ज्या धार्मिक

पंथाचे चार्लस ग्रँट व झाचरी मेकॉले (लॉड मेकॉले याच वडील)
हे सभासद होते, त्याच पंथाचा तोही सभासद होता. १७८० मध्यें ते
पार्लमेंटचे सभासद झाले व हिदुस्थानच्या प्रत्रकमध्ये लक्ष घालण्यास त्यांनीं
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पकार-८७
सुरवात केली. १७९२ मध्य कंपनीला पुन; सनक देण्याची वेळ आली.
त्या वेळीं त्यानें खालील दुरुस्ती सुचविली. ५४. ??? या १८.-''वरील शिक्षणाचा उद्देश साठच व्हावा यासाठीं रिर्क्षिक, धर्मोपदेशक वगैरे
होतील न्या हेतूनें योग्य माणसांची नेमणूक करून त्यांना हिंदुस्थानांत वेळोवेळी
पाठविण्याचा अधिकार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यांत येत -आहे. ''

अधिकाऱ्यांनी या सूचनेस जोराचा विरोध केला. धर्मापासून अलिप्त

राहिल्यानंच हिदुस्थानातील आपले राज्यास मजबुती येणार आहे. खिस्ती
मिशनऱ्यांच्या धर्मातराच्या चळवळीमुळें हिंदी लोकाशी आपलें वितुष्ट
येणार आहे, हें त्यांना आतां कळून चुकले होतें. विल्यरफोर्सचे मताप्रमाणें
धार्मिक शिक्षण देण्याची बाब जरी सोडून दिली तरी, केवळ शिक्षण
देण्यासही ते फारसे तयार नव्हते. म्हणून आर्थिक व राजकीय दृष्टीचा
विचार करून त्यांनीं असें मत दिलें कीं, हिंदु लोकांना धर्म व नीति चांगली
कळत असून त्यांना बाटविणें म्हणजे शुद्ध वेडेपणा आहे. या मतामुळें
पार्लमेंटने विल्वरफोर्सची सूचना अमान्य केली. या पराभवानंतरही थेंट
च वियत्वरफोर्स यांनी पूर्वींप्रमाणे एकत्र काम करून नवीन विचाराची
ज्योत तेवत ठेविली

९. मिटा साहेबांचे पत्रक-इंग्लंडमधील या खटपटी लोकांचे बरोबर,
हिंदुस्थानातील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनींही हिंदी शिक्षणाचा प्रश्र हातीं
घेतला. अशा लोकांमध्ये हिंदुस्थानचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो
( १८०६ ते १८१३) हे प्रमुख होते. मिलो है पौर्वात्य विद्येचे भोक्ते
होते व या विद्येचा अभ्यास करणें, हे पाश्चिमात्य देशाच्या हिताचे आहे,
असें त्यांचें मत होते, व म्हणून इंग्रज लोकांनी हिंदू संस्कृतीचें रक्षण

करण्यास उत्तेजन द्यावे, असें त्यांस वाटे. १८११ चे पत्रकामध्ये त्यांनीं
असें सुचविले कीं ' देशी शिक्षणाला पूर्वी राजे, सरदार, किंवा इतर
श्रीमंत यांचेकडून जशी मदत मिळाली होती तशी मदत आतां बंद
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झाल्यानें देशी पद्धतीच्या शिक्षणाचा ऱ्हास होऊं लागला आहे. म्हणून
कंपनीने देशी शिक्षणाला पर्ण साहाय्य द्यावे.

१०. १८१३ मधील सनदी कायदाः-इंग्लंड व हिंदुस्थान येथें
चाललेल्या या खळबळीचा परिणाम असा झाला कीं, १८१ ३; साली कंप-
नीला पुनः सनद देण्याची जेव्हां वेळ आली तेव्हां भारतीय शिक्षणाचा
प्रश्र उपस्थित झाला. भारतीय शिक्षणाचा प्रसार करावयास अधिक उप-
युउक्त साधन कोणतें, हा मुख्य वादाचा विषय होता. चार्लस ग्रँटचे
मताप्रमाणें एका पक्षाचे असें मत होतें कीं, हिंदी लोकांना इंग्रजी
भाषा व खिस्ती धर्माची तत्त्वें शिकवावी व हें सर्व काम सर्वस्वी

मिशनरी लोकांकडे सोपविण्यांत यावे. दुसरा पक्ष मिंटो साहेबांचें'
मतानुरोधानें असें प्रतिपादन करीत होता कीं, हिंदी लोकांना त्यांच्या
संस्कृत, अरेबिक या भाषांचे शिक्षण यावें व कंपनीने या बाबतींत
त्यांना सढळ हाताने मदत करावी. त्यांचें असेही म्हणणें होतें की
कंपनीच्या कारभाराला कोणत्याहि प्रकारे धोका येऊ नये, यासाठीं
कंपनीनें धार्मिक बाबतींत उदासीनता स्वीकारणे जरूर असल्यानें
मिशनरी लोकांना कोणत्याही प्रकारची मदत देण्यांत येऊ नये. या
वादामध्यें अखेर मिशनऱ्यांनीं हिंदुस्थानांत जाऊन रहा, असा ठराव
कॉकस सभेत पास झाला. तरी पण प्रतिपक्षानेंही या मिशनरी लोकांवर
मात करून खालील मजकूर सनदेमध्ये समाविष्ट करवून घेतला.

'' एक लाखापेक्षा कमी नाहीं एवढी रक्कम बाजूला काढून ठेवण्यांत
यावी व या रकमेतून हिंदी: पंडितांस व त्यांचे वाङमयाचे पुनरुज्जीवनास
मदत करण्यांत यावी, व शास्त्रीय ज्ञानाचें शिक्षणाचा लोकांत प्रसार

करण्यांत यावा.''
मिशनरी लोकांच्या धाडशी उचापतीला अशा रीतीनें कोलदांडा

घालण्याचा हा खात्रीचा मार्ग होता. हा विशिष्ट मजकूर सनदेमध्यें समा-



कंपनीची शिक्षणविषयक जबाबदारी ५३
इग्वष्ट करण्याने आपण सरकारी शिक्षण पद्धतीचा पायाच घालीत आहोंत,
याची त्यांना कल्पना नव्हती.

१८१३ ची सनद म्हणजे हिंदी शिक्षणाच्या इतिहासातील महत्त्वाची
.गोष्ट होय. ही सनद म्हणजे ग्रेट व विल्बरफोर्स यांच्या वीस वर्षांच्या
खटपटींना आले गोड फळ होय. हिंदी लोकांना शिक्षण देणे हें कंपनी
सरकारचे एक कर्तव्य होऊन बसले. शिक्षणासाठी बरीच मोठी रक्कम

खर्च होऊं लागली. हिंदुस्थानांत मिशनरी लोक मोठ्या प्रमाणांत येऊ
लागले व इंग्रजी शाळा स्थापन करूं लागले. आधुनिक शिक्षणाचा पाया
अशारीतीने रोवला गेला.



प्रकरण तिसरे

०.प्रयागाचा काळ
( १८१३ ते १८३३)

१८१३ ते १८३ चा वीस वर्षाचा काळ शिक्षण क्षेत्रांत अनेक
प्रयोग करण्यांत गेला. १८१३ च्या सनदेमध्यें शिक्षणाचे दोन हेतु:
निश्चित करण्यांत आले होते. एक वाङमयाचे पुनरुज्जीवन व त्याची
सुधारणा व दुसरा लोकांमध्यें शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार. परंतु हे हेतु'
कोणत्या मार्गीनी साध्य करावयाचे याविषयी स्पष्ट धोरण कांहीं ठरलें न
गेल्यानें पुनः वाद निर्माण झाले. १८१३ नंतर हिंदुस्थानाशी संबंध
असलेल्या युरोपियनांमध्ये विचाराचे तीन प्रवाह निर्माण झाल्याचें दिसून
येईल.

( १) बंगालमधील कंपनीचे जुने अधिकारी एका पंथांत मोडत
असत. त्यांना वरन हेस्डिगलू व मिळो यांचें म्हणणें पूर्ण मान्य होतें
संस्कृत व अरेबिक भाषांचें शिक्षणास उत्तेजन देऊन या भाषांच्यादारें
पाश्चिमात्य शास्त्राचा व शानाचा प्रसार करणें हें त्यांचें ध्येय होतें.

( २) मनरो व एल्फिन्स्टन यांचा दुसरा पंथ होता. शिक्षणाचा
प्रसार हा चालू हिंदी भाषांतून व्हावा, असें त्यांचें मत होतें. बहुजन-
समाजापर्यंत ज्ञान पोहोंचवावयाचें असेल तर त्याला हा एकच मार्ग आहे
असें ते प्रतिपादीत

( ३) ग्रँटसाहेबांचे मताला मान देणारा तिसरा वर्ग होता. पाश्चि-
मात्य शिक्षणाचा प्रसार हा इंग्रजी भाषचे माध्यम ठेवल्याने होणार आहे,
असें त्यांचें म्हणणें होतें. या वर्गामध्यें मिशनऱ्यांचा व कंपनीच्या तरुण
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अधिकाऱ्यांचा समावेश होत असे. प्रथम प्रथम त्यांच्या मताला फारसा
जोर चढला नाहीं, परंतु पुढें तें मत बरेंच प्रवळ झालें.

या तीन पंथाप्रमाणे शिक्षणाचा विचार करणाऱ्या हिंदी लोकांमध्येंही
तीन पक्ष निर्माण झाले. ( १) जुन्या विचाराची माणसें ही वरील
पहिल्या पंथाचे मतास चिकटून राहिली. ( २) मुंबईतील विद्वानांनी
दुसऱ्या मताचें अनुकरण केलें, व ( २) बंगालमधील राजा राममोहन
राय सारख्या माणसांना तिसरा पंथ आवडला. परंतु ही गोष्ट लक्षांत
ठेविली पाहिजे कीं, हिंदी लोकांच्या मताचा कोणताही परिणाम सरकारा.
वर होत नसे. कंपनीच्या युरोपिअन नोकर वर्गाच्या पक्षोपपक्षावर व
त्यांच्या मतावर शिक्षणाचें धोरण अवलंबून असें.

ही भांडणें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यांना मिटवितां आली असतीं,
डायरेक्टर्सनीं आपलें मत जाहीर करून तें नोकरवगार्स स्वीकारावयास
लाविलें असतें, तर शिक्षणाचे पाऊल अधिक झपाटवानें पडलें असतें.
परंतु एकमत करण्यास तेच तयार नव्हते. प्रत्येक पक्षाशी काही बाब-
तीत ते सहमत असले, तरी तिन्ही पक्षांशी त्यांचा विरोध होता. जे
लोक त्यांचेकडे येतील त्यांचे मताला मान देऊन त्यांचें म्हणणें किंवा
मागण्या ते मान्य करीत असत. हें घोरण, किवा योग्य शब्दांत सागाव-
याचे म्हणजे धोरणाचा अभाव, शिक्षणाबद्दल त्यांना वाटत असलेली
बेफिकीरी दर्शवीत होते.

२. या काळांत घडलेल्या गोष्टींचे खालीलप्रमाणे -ट-शहनांयेतील. ६४८ ५५ यु '( १) बंगालमधील अधिकाऱ्यांचे प्रच. ८ ' ५ २६
मुंबईमधील अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न. ' -नुवळी२.

: हे)इ २१. पा..२८ते.८३?? ४३.२ ????? -२ ५. नो. दि. ४४
थे- .. म्ह०२१०.

'षय
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३ बंगाल प्रांत-कोर्ट ऑफ डायरेक्टरांचे उदार धोरणामुळें बंगाल
प्रांतांत प्रथम शिक्षणाचे सुधारणेस प्रारंभ झाला. १८२ मध्ये १७
जुलैला गव्हर्नर जनरलाने बंगाल प्रांताकरितां ' लोक शिक्षण समिति '
स्थापन केली त्या समितींत दहा लोक होते व या दहांत, मेकॉलेसाहेच,
पौर्वात्य पंडित एच एस् विल्सन यांना विरोध केल्यामुळें प्रसिद्धि पाव-
लेले एच, टी प्रिन्सेप, हेही होते. १८१२ चे सनदी कायाने मंजूर
केलेले एक लाख रुपये या समितीचे स्वाधीन करण्यांत आले.

या समितीमध्यें संस्कृत व अरेबिक भाषेचे पुरस्कर्ते बरेच असल्यानें
मिंटोसाहेवाचे मताप्रमाणेंपौर्वाल्प भाषांना प्रोत्साहन देण्याचेंठरलें ही कांहीं
आश्चर्य करण्याची गोष्ट नव्हे. १८२३ ते १८३ च्या काळांत समितीनें
( १) कलकत्ता, मद्रास व बनारस संस्कृत महाविद्यालय यांची सुधारणा
केली ( २) १८२४ मध्ये कलकच्यास संस्कृत महाविद्यालय स्थापन
केलें. ( २) आग्रा व दिल्ली येथें दोन पौर्वात्य महाविद्यालयें स्थापिली.
( ४ मोठ्या प्रमाणावर संस्कृत व अरेबिक पुस्तकांची छपाई व प्रकाशन
सुरू केलें. आणि ( ५) इंग्रजी भाषेतील ज्ञान पौर्वात्य महित भाषांत
आणण्यासाठी पौर्वात्य पंडितांची नेमणूक केली.

ही समिती नेमल्याबरोबर तिला विरोध होऊं लागला. पहिला विरोध
रोजा राममोहन रायसारख्या विद्वानांकडून झाला. ११ डिसेंबर
१८२३ ला राममोहननें आपलें म्हणणें गव्हर्नर जनरलकडे सादर केलें.
कलकच्यास होऊं घातले संस्कृत महाविद्यालय बंद करण्यांत यादें व
उदार शिक्षणाची दिशा स्वीकारून, गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन
शास्त्र शरीर शास्त्र व इतर उपयुक्त शास्त्रे शिकविण्यांत यावीत. युरोप-
मध्यें शिकून तयार झालेल्या कांहीं थोड्या लोकांच्या मदतीनें, सर्व

साधनानी सव्य असें महाविद्यालय स्थापन करावे. हातीं असलेल्या
पेशांतून हें सर्व करतां येईल असें त्यांचें म्हणणें होत. या एका गोष्टी-
वरून विचाराचे वारे कोणत्या दिशेनें वहात होते व इंग्रजी शिक्षणाची
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आवड लोकांमध्यें कशी निर्माण झाली होती, हें स्पष्ट होत आहे. परत
या म्हणण्याकडे सरकारने लक्ष दिलें नाहीं व कलकत्त्यास संस्कृत
महाविद्यालय स्थापण्याचें निश्चित झालें.

कंपनीच्या धोरणास दुसरा जोराचा तडाखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
यांनी दिला. १८ फेबुवारी १८२४ च्या खलित्यांत ते लिहितात:-.

शिक्षण संस्थांची सुधारणा व्हावी म्हणून ज्या योजनेकडे -पुरामचे लक्ष
वेधण्यांत येत आहे, ती मूलतः चुकाच्या पायावर आधारलेली आहे. केवळ हिंदु व
मुस्लीम वाङ्मय शिकविण्याकरितां शाळा स्थापन करण्याने तुम्ही कुचकामी असें
शिक्षण देण्यास स्वतःला बांधून घेत आहेत, असें आम्हांला वाटतें. ''

या ललित्यामुळे कमिटी पुनः विचार करूं लागली. डायरेक्टर्स कमि-
.टीला प्रगतीचे पाऊल टाकण्यास जोरानें प्रवृत्त करीत होते व त्यांना या
.कामी गव्हर्नर जनरलचाही थोडा बहुत पाठित्रा होता. परंतु कमिटीला
चंडितांचें व लोकांचे मत काय आहे, हें माहीत असल्यानें, नवीन दिशेनें
जाण्यास ती धजत नव्हती कमिटीचे मत असें होतें कीं, हिंदु व मुसलमान
यांचा इंग्रजी शिक्षणाला जोराचा विरोध असून पौर्वात्य वाड्रमय उपयोगी
असल्याने, तें एकाएकी टाकून देण्यास लोक तयार नाहींत; म्हणून
अहित भाषांचें माध्यम ठेवणे अपारहीर्य आहे. या माध्यमामधून युरोपिअन
शास्त्रांचें ज्ञान देण्यास शिक्षक व पुस्तके नाहींत, हें जरी खरें असलें तरी,
कमिटी ही पुस्तके तयार करण्याचा व योग्य शिक्षक विनीत करण्याचा
प्रयत्न करीत आहे. लवकरच डायरेक्टरांच्या सूचनेप्रमाणें सर्व गोष्टी घडून
येतील. डायरेक्टरांनींही हें कमिटीचे म्हणणें मान्य केले व कमिटीनें महित
.भाषांना प्रोत्साहन देण्याचे काम तसेंच चालू ठेवले.

परंतु इंग्रजी शिक्षणाला लोकांचा पाठिंबा हळूहळू वाटूं लागला. याला
अनेक कारणें झाली ( १) मिशनरी लोकांनी इंग्रजी शिक्षणाविषयी
लोकांमध्यें आवड निर्माण केली. ( २) राजा राममोहन राय सारख्या
पुढाऱ्यांनी लोकांना इंग्रजी भाषा शिकण्यास व भाषेच्या दारें पाश्चिमात्य
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शास्त्रीय ज्ञान संपादन करण्याचा आग्रह केला. ( ३) राजकारणांत
राज्यकर्त्याची भाषा म्हणून इग्रंजीचे महत्त्व वाटूंलागलें. ज्यांना अधि-
काराच्या जागा पाहिजे होत्या त्यांना इंग्रजी भाषा बोलतां व लिहिता
येणे आवश्यक झालें. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे, समाजांत मानाचें
स्थान मिळविण्यासाठी व चांगल्या उत्पन्नाचा धंदा साध्य करण्यासाठीं
इंग्रजी भाषा हा एक राजभार्ग होऊन बसला. यामुळे नवीन पिढीच्या
लोकांना इंग्रजी शान हेंच आपल्या भाग्योदयाचे साधन आहे, असें-
वाटावयास लागलें, यांत आश्चर्य नाहीं.

लोकांकडून इंग्रजीची जोराची मागणी होत असतां सरकारच्या:
शिक्षण समितीला ती नाकारणे शक्य नव्हतें- म्हणून १८२ साली
कमिटी अझऱ्याचे महाविद्यालय व कलकत्त्याचा मद्रासा यांना इंग्रजी:
वर्ग जोडण्यांत आले. परंतु या अर्धवट योजनांनी लोकांचें समाधान
होईना. लोकांचा रोष होऊ नये म्हणून महित भाषांचें शिक्षण देण्याचे
कमिटीनें १८२३ सालीं ठरविलें, हें ठीक होतें; परंतु लोकांची नवी
मागणी होत असतां, पूर्वीच्याच धोरणास चिकटून रहाण्याने कमिटीच्या
सभासदांमध्यें दुमत निर्माण झालें. कांहीच्या मतें हिंदु मुस्लीम संस्कृतीचें
शिक्षण चालू ठेवावयाचे होतें, तर काहींच्या मते इंग्रजी भाषेच्या हार्ट

पाश्चिमात्य ज्ञानाचा प्रसार करावयाचा होता. ध्येयामध्ये बदल झाल्या-
मुळें शिक्षणाचे माध्यम काय असावें याविषयी संस्मरणीय असा वाद
निर्माण झाला त्याचा विचार पुढील प्रकरणांत करण्यांत येईल.

४ मुंबई प्रांतांत सरकारी अधिकाऱ्यांनीं शिक्षणाचा प्रसार करण्या-
करतां काय प्रयत्न केले ते आपण पाहूं. १८१८ मध्यें पेशवाई लयास
गेली, व आजचा मुंबई प्रांत बनविण्यांत आला. ब्राह्मणांना दक्षिणा
वांटण्यासाठीं पेशवे सरकार पांच लाख रुपये खर्च करीत. हा खर्च थांब-
वन त्याचा कांहीं भाग वैदिक शिक्षणाचे उत्तेजनार्थ खर्च करण्यांत यावा
असें ठरलें व त्याप्रमाणें १८२१ मध्यें पुण्यास संस्कृत महाविद्यालय



प्रयोगाचा काळ ५६
स्थापन झालें. समाजांतील प्रमुख ब्राह्मण वर्गास रदूष करण्यासाठी व
हिंदी शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्याप्रमाणें बनारसचे संस्कृत महा-
विद्यालय निर्माण करण्यांत आलें, त्याच कारणास्तठी हे महाविद्यालय
स्थापण्याचें ठरलें

१८२३ साठापर्यंत पुणें येथें संस्कृत महाविद्यालयाची स्थापना, एव-
हेंच शैक्षणिक कार्य मुंबई सरकारने केलें होतें. जोब नेटिव्ह एज्युकेशन
सोसायटीने या सालीं सरकारकडे मदतीची मागणी केली. या मागणीस
उत्तर म्हणून एल्फिज्यनसाहेबांचें एक पत्रक प्रसिद्ध झालें. मुंबईप्रांतांत
शिक्षणाची योजना कशी असावी याविषयीचे विचार या पत्रकामध्ये विशद
केले असल्यानें, या पत्रकास बरेंच महत्त्व प्राप्त झालें आहे. सरकारने सात
गोष्टी कराव्यात असें त्यांनीं सुचविले होतें त्या अशा -( १) शाळांची संख्या वाढविणे व त्यांतील शिक्षणाची पद्धत सुधार.
(२) शाळांनापाठ्यपुस्तकें पुरविणे. (३) समाजांतील खालच्या लोकांना या
शिक्षणाच्या संधीचा फायदा घेण्यास उत्तेजन देणे (४) जेथें युरोपियन शाखे
शिकविलीं जातील अशा शाळा स्थापन करणें व उच्च शिक्षणाच्या शाळा
सुधारणे. (५) देशी भाषांतून विज्ञानशास्त्राची व नेतिक ज्ञानाची पुस्तके
प्रसिद्ध करणें ( ६) इंग्रजी भाषेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठीं ४.
ग्रुरोपियनांनी केलेल्या शोधाचे ज्ञान मिळविण्यासाठी, इंग्रजी शिक्षणाच्या
शाळा स्थापन करणें. ( ७) या शाळांतून हें शान घेणाऱ्या नागरिकांना
उत्तेजन दे.

जेव्हां हें पत्रक. गव्हर्नरचे कौन्सिट ठेवण्यांत आलें त्यावेळी
कौन्सिलचे एक सभासद, मिस्टरवॉर्डन, यांनी या पत्रकास विरोध केला.
बहुजन समाजाला शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकाने आपल्या
अंगावर घेऊं नये, असें त्यांचें म्हणणें होतें. ' सरकारने समाजाचे वरचे
थरांतील लोकांना शिक्षण यावे, म्हणजे आपोआप तें गळून खालच्या
थरावरील लोकांना मिळू शकेल,' या विचाराचे जे पूर्वीचे अधिकारी होते,
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त्या विचाराचे मिस्टर वाईन हे होते. इंग्रजी शिक्षणास ते बरेंच महत्त्व

देत होते व अगोदर प्राथमिक शिक्षण देऊन नंतर बऱ्याच काळानें इंग्रजी
शिक्षण देण्याची एल्फिन्स्टनसाहेबांची कल्पना त्यांना मान्य नव्हती.
ते लिहितात:-

पुष्कळांना थोडे शिक्षण ज्येयापेक्षा थोड्यांना पुष्कळसें शिक्षण देणे जास्त
हितावह आहे. इमारतीचा पाया मजबूत घालणे जास्त श्रेयस्कर असून ज्या
कामाला शंभर वर्पे लागतील तें एका दिवसांत करण्याचा प्रयत्न करूं नवे. थोड्या
लोकांना जें शिक्षण द्यावयाचे तैं योग्य पडतीने दिले गेलें पाहिजे. लोकांमटर्ये
शिक्षण प्रसार करण्याचा खरा मार्ग म्हणजे त्यांना इंग्रजी शिक्षण देणे हा आहे. कर

उद्देरा मुख्य-दुटयम नव्हे-समजला गेला पाहिजे. ''
एल्फिन्स्टन व वाईन यांच्या मतभेदांमुळे एल्फिन्स्टनसाहेबांच्या

अनेक सूचनाकोर्ट-ऑफ-डायरेस्टर्स यांनी अमान्य केल्या. १ ८२पर्यंत
मुंबई सरकारचें शिक्षण कार्य म्हणजे पुण्याचे संस्कृत महाविद्यालय चाल-
विणें, व बींचे एज्युकेशन सोसायटी व बोंबे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी
यांना मदत देणे, एवढेच राहिलें

५. मद्रास प्रांत -शिक्षण क्षेत्रांत मद्रास प्रांताचा नंबर शेवटीं
लागला. १' ८२२ सालीं मनरोसाहेबांनीं स्थानिक शिक्षणाची काय परि-
स्थिति आहे हें पाहण्यासाठी एक पत्रक काढलें होतें. पत्रकावरून जी
माहिती गोळा झाली, तीवरून त्यांना असें दिसून आलें की सरकारच्या
मदतीचे अभावी व लोकांच्या दारिदामुळें या प्रांतांतील शिक्षण फारच मागा-
सलेलें आहे. याला उपाय म्हणून १ उमाच १८२६ चे पत्रकांत त्यांनीं खलिल
गोष्टीसुचविल्या. मद्रासच्या स्क्रल बुक कमिटीला योग्य पुस्तकाचे प्रकाशन
करण्यासाठी मदत देण्यांत यावी. प्रत्येक जिल्ह्यांत दोन-एकहिदूकरिता वएक
-म्रुसलमानांकरता-व तालुक्यामध्ये एक, अशा शाळा स्थापन करण्यांत
याव्यात. यासाठीं पन्नास हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यांत यावा. १८२८
मध्यें कोर्ट-ऑफ-डायरेक्टर्लू यांनीं या मनरोच्या सूचना मान्य
केल्या. परंतु मनरो हे १८२७ सालीं निवर्तल्यामुळे व त्यांच्यामागून
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येणाऱ्यांना याविषयी फारशी कळकळ न वाटल्यामुळें या प्रयोगाकडे
त्यांनीं मनापासून लक्ष घातले नाहीं. १८३० पर्यत तालुक्यांतून ७०
शाळा स्थापन झाल्या. परंतु ही योजना पूर्णपणे अमलांत येण्यापूर्वीच,
म्हणजे १८३० च्या सप्टेंबरमध्ये, डायरेक्टरांनीं असें सुचविले कीं,
मद्रास सरकारने- बहुजन समाजागध्यें शिक्षण प्रसार करण्यापेक्षा इंग्रजी
शिक्षणावरच जास्त भर द्यावा. या नवीन धोरणामुळें, मनरोनीं स्थापिलेल्या
शाळा जरी बंद झाल्या नाहीत, तरी त्या १८२६ पर्यंत कशातरी चालत
राहिल्या व त्यांच्या सख्येत कोणतीच भर पडली नाहीं. बहुजनसमाजाचे
शिक्षणाला अशा तऱ्हेने धक्का बसला व १८६८ पर्यंत त्यांचेकडे कोणी
फारसे लक्ष दिलें नाहीं.

६. मिशनऱ्यांचे प्रयत्न- १८१२ ते १८३३ ). १८१३ मध्यें
पास झालेल्या सनदी कायद्याम्रुळें मिशनरी लोकांना हिंदुस्थान खुला
झाला, हें मागील प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. १८१२ ते १८३३ च्या
काळांत कंपनीच्या मुलखात मिशनऱ्यांनी बरीच चळवळ केली. ज्या
शिक्षणसंस्था पूर्वी काम करीत होत्या त्यांत नवीन संस्थांची भर पडली.
या नवीन संस्थांमध्यें जनरल मिशनरी सोसायटी, लंडन मिशनरी
सोसायटी, चर्च मिशनरी सोसायटी, वेस्लियन मिशन व स्कॉच मिशनरी
सोसायटी इत्यादि संस्थांचा निर्देश करतां येईल.,

मिशनऱ्यांच्या शेक्षणिक कार्याचा विचार करतांना दोन गोष्टी

आपल्या सहज लक्षांत येतात. पहिली गोष्ट - शिक्षण देणे हा
मिशनऱ्यांचा मुख्य उद्देश नव्हता. लोकांना खिस्ती धर्मात आणणें हा
मुख्य हेतु असून अशा तऱ्हेने वाटलेल्या लोकांची सुधारणा करण्यासाठीं
व खिस्ती धर्माचा प्रसार करण्याचे कामी हिंदी लोकांना विनीत करण्या-
साठी, त्यांनीं शिक्षणाचे कार्य हातीं घेतलें होतें. दुसरी गोष्ट-देशी
भाषांच्या अभ्यासाकडे आद्य मिशनऱ्यांनी विशेष लक्ष दिलें त्यांना समा-
जाच्या खालच्या वर्गामध्यें काम करावे लागत असें व लोकांना स्वतःच्या,
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भाषेशिवाय कोणतीच भाषा समजत नसे. या कारणामुळें मिशनरी
.लोकांनी मोठ्या तत्परते देशी भाषेच्या अभ्यासास सुरवात केली भाषेचें
व्याकरण व कोश तयार केला व बायबलचे भाषांतर केले देशी भाषांतून
शिक्षण देण्याची सुरवात अगोदर मिशनऱ्यांनीं केली ही लक्षांत
ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. देशी भाषा दुबळी व ओबडधोबड असल्यानें
तीमध्यें कोणत्याच पुस्तकाचें भाषांतर होऊं शकणार नाहीं, असें कंपनीच्या!
अधिकाऱ्याप्रमाणे, त्यांना वाटलें नाहीं.

७ हिंदी लोकांचे प्रयत्नः-देशी शिक्षणाच्या शाळा व महाविद्यालये
त्यावर हिंदी लोकांनीं भर दिला होता. या प्रकारच्या शिक्षणास मुंबई व
मद्रास प्रांतांत मदत मिळत नव्हती. बंगालमध्ये सरकारच्या शिक्षण
समितीकडून थोडी मदत अशा शाळांना दिली जात होती. यापैकी
कांहीं देणग्या नवीन नसून, पूर्वी राजे लोकांकडून ज्या देणग्या मिळत
असत त्या कंपनी सरकारनं पुढें चाकूठेविल्या होत्या, एवढेच. या मदतीचे
स्वरूप कोणतेंही असले तरी देशी शाळांना मदत देण्याचे धोरण
सरकारने स्वीकारलें होतें असें म्हणतां येणार नाहीं. अधिकाऱ्यांनी' हातीं
घेतलेल्या शिक्षण प्रसाराचे योजनेमध्ये, देशी शाळांकडे व महाविडगलया-
कडे पूर्णपणें दुर्लक्ष केलें गेले होतें, ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे.

( अ) बंगाल -१८१६ मध्ये राजा राममोहन रायचे खटपटीने
एक सोसायटी कलकरेयास स्थापन झाली. या सोसायटीचे एक सभासद
हिंदी होते. इंग्रजी भाषा, वाडमय व युरोपांतील शास्त्र यांचे ज्ञान हिंदूंना
करून देणे हा तिचा हेतु होता. या कार्यासाठीएक लाखावर फंड जमाकरून
१८१७ मध्यें या सोसायटी एक विद्यालय स्थापन केले इंग्रजी शिक्ष-

णाची वाढ व्हावी यासाठीं हिंदी लोकांनी स्थापिलेली ही पहिली संस्था
होती. बौद्धिक व नैतिक शानाचे प्रसारासाठीं योग्य पुस्तके प्रकाशित

-रवति, म्हणून १८१७ सालीं कलकत्ता स्कूल ब्रुक सोसायटी निर्माण
झाली. त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठीं १८१९
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मध्यें कलकत्ता स्कूल सोसायटी उदयास आली. या सर्व संस्थांना कंपनी
सरकारकडून मदत मिळत असे.

( ब) मद्रासः-मद्रासमध्यें मिशनऱ्यांशिवाय शिक्षणाचे बाबतींत
खाजगी प्रयत्न फारसे दिसून येत नाहींत. नाही म्हणावयास, बंगालप्रमाणें
एक मद्रास-स्कूल-सोसायटी स्थापन झाल्याचे दिसून येतें. कंपनीकडून
वर्षास सहा हजाराची मदत या संस्थेस मिळत असे.

( क) मुंबईः-१८५० मध्यें चर्च-ऑफ-डग्लडच्या मुंबईत राह-
णाऱ्या सभासदांनी मुंबई-एज्युकेशन-सोसायटी स्थापन केली. तिचा
उद्देश युरोपियन शिपायांचे मुलांना शिक्षण देणे हा होता. या संस्थेनें
चालविलेल्या शाळांमधून हिंदी लोकाचे मुलांना प्रवेश दिला जात असे.
हळूहळू या हिंदी मुलांची संख्या एवढी वाढली कीं त्यांना शिक्षण देण्या-
साठी म्हणून बाँबे-नेटिव्ह-एज्युकेशन-सोसायटी, या नांवाची स्वतंत्र

सोसायटी, १८२२ मध्यें स्थापण्यांत आली. मीट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन
या संस्थेचे अध्यक्ष होते.

या सोसायटीने एक पोट-कमिटी निवडून तिच्याकडे मुंबई प्रांतांतील
शिक्षणाच्या प्रश्राचा विचार करण्याची कामगिरी सोपविली. १८२३
मध्यें या कमिटीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाचे सूचने-
प्रमाणें खालील गोष्टी करण्याचे ठरलें व सरकारकडे आर्थिक मदतीची
मागणी केली गेली.

( १) योग्य पाख्य-पुस्तकें तयार करणे.
( २) गुजराथी, मराठी, कानडी व उर्दू या चार भाषांतून, प्रत्येकीं

सहा याप्रमाणे, हिदीनागरिकांना निवडून वर्ग-प्रमुखाचे मदतीनेंशाळा कशा
चालवावयाच्या, याचें शिक्षण द्यावयाचे व अशारीतीने तयार झालेल्या
शिक्षकांच्या मदतीने प्रांतांतील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्यें सरकारी प्राथ-
मिक शाळा सुरू करावयाच्या.

( ३) इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा स्थापण करणें.
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एल्फिनटन साहेबांचे प्रोत्साहनामुळे व मुंबईमधील लोकांनी मोकळ्या

हाताने मदत केल्यामुळे, १८२४ ते १८०९३ पर्यत सोसायटीनें चांगली'
प्रगति केली.

८. १८३ चा सनदी कायदा:- १८३०५ मध्ये कंपनीची सनद
नवीन करण्याचा प्रश्र पुनः पार्लमेंटपुढें आला. कोणतेंही नवीन धोरण
स्वीकारण्यापूर्वी कंपनीच्या कारभाराची पूर्ण चौकशी करण्याचें पार्लमेंटने
ठरविलें. हाऊस-ऑफ-कॉमन्सर्ने निवडलेल्या समितीने त्या वेळच्या-
शिक्षण प:द्रतीसंबंधी खुलासेवार अहवाल प्रसिद्ध केला असून, हिंदी
शिक्षणाच्या इतिहासाच्या अम्यासूना -त्याचा बराच उपयोग होण्यासारखा
आहे.

वीस वर्षाकरिता म्हणून कंपनीला १८२३ मध्ये नव्याने सनद
देण्यांत आली. तीमध्यें प्रत्यक्ष शिक्षण विषयक असें कलम नव्हतें; परंतु.
सर्वसाधारण कलमांमध्यें हिंदी शिक्षणाचं भावी धोरण सूचित केलें
होतें. त्यांत एक कलम असें होतें कीं, कोणाही माणसाला, तो
एका विशिष्ट जातीचा किंवा धर्माचा आहे म्हणून कंपनीची
नोकरी नाकारता येणार नाहीं. दुसऱ्या कलमानें-सर्व देशाच्या मिशन-
ऱ्यांना हिंदुस्थानांत येण्यास परवानगी देण्यांत आली होती. तिसऱ्यानें-
बंगाल सरकारचा ताबा मुंबई व मद्रास सरकारांवर प्रस्थापित करण्यांत
आला; व अशारीतीने बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला आपलीं मते व धोरण
त्या दोन्ही प्रांतांवर लादणे शक्य झालें. चवथ्याने-बंगालच्या गव्हर्नर

जनरलच्या कार्यकारी मंडळावर आजवर जेथे तीनच सभासद असत
तेथें एक जादा सभासद, कायदे-पंडित म्हणून घेण्यांत आला. १८३१
मध्यें हिंदुस्थानांत आलेले मेकॉलेसाहेब हे या मंडळाचे पहिले कायदे-
पंडित सभासद झाले. त्यांचे आगमनाने हिदी शिक्षणाचे इतिहासांत नवा
मनू सुरू झाला.



प्रकरण चवथ

आधुनिक शिक्षणपद्धतीचा उदय
( १८३३-१८५३)

इंग्रजीविरुद्ध महित भाषा-लोकशिक्षण समितीच्या सभासदां-
मध्यें मतभेद झाला, हें आपण मागील प्रकरणांत पाहिलेच आहे. हा
मतभेद प्रामुख्याने शिक्षणाचे माध्यम काय असावें या प्रश्नावर झाला.
१८२३ मध्यें स्थापन झालेल्या या समितीच्या जन्मापासून हे मतभेद
सुरू झाले व ते १८३४ मध्यें कळसाला पोहोचले. दहा सभासदांपैकी पांच
जणांनी शिक्षण, संस्कृत व अरेबिक या भाषांतून देण्यांत यावें, असें प्रति-
पाडून केलें; इतर पांचांनी हें शिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिलें जावे, असें
प्रतिपादिलें. एकाला प्राच्यभाषानिष्ठ तर दुसऱ्याला आग्लभाषानिष्ठ अशीं
नावे देता येतील. बंगाल सरकारच्या शिक्षण खात्याचे सेक्रेटरी एच,
टी. प्रिन्सेप हे पौर्वाच्य पक्षाचे अध्वर्यू होते. या पक्षांत कंपनीचे जुने
नोकर होते. इंग्रजी-पक्षांत नेता असा कोणी नव्हता. या पक्षांत कंपनीचे
नवीन नोकरांचा समावेश होत होता. गव्हर्नर जनरलचे कार्यकारी
मंडळातील कायदे-पंडित व लोक-शिक्षण-समितीचे अध्यक्ष मेकॉले-
साहेब यांचेकडून आपणांस पाठिंबा मिळेल, अशी आशा यांना वाटत
होती. समितीतील दोन्हीं पक्ष तुल्यबल असल्यानें समितीच्या कार्याचें
पाऊल पुढें पडेना. त्याच त्याच मुद्यावर पुन: पुन्हा चर्चा होत असे व
शेवटीं चर्चेचा संबंध वादाच्या मुख्य कारणाशी लावला जात असे
कधीं कधीं तर वादाचा निर्णयच लागत नसे. पुष्कळ वेळां असें घडे
कीं जेव्हां एका पक्षाचे कांहीं समासद कांहीं अनपेक्षित कारणामुळें
गैरहजर रहात, त्यावेळीं दुसऱ्या पक्षाचे मतांचा विजय होत असे; पण



भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
पुढच्या सभेत पहिल्या पक्षाचे पाठबळ वाढलें कीं, उलट मताचे ठराव
पसार होत; अर्थात अशा प्रकारची स्थिति फार काळ टिकणें शक्य
नव्हतें. १८३९ चे सुरवातीस दोन्ही पक्षांनी आपलें भांडण गव्हर्नर

जनरल यांचेपुढे, त्यांचे निर्णयासाठी, ठेवण्याचे ठरविलें.

२ प्राच्यभाषानिष्ठांचें म्हणणे-या पक्षाचें म्हणणे १८१२ च्या
सनदी कायाच्या ५३ कलमाविषयीं विशेष होतें. या कलमान्वये प्रत्येक
वर्षी एक लाख रुपये ' वाहमयाचें पुनरुच्चीवन व सुधारणा, हिंदी
पंडितांना प्रोत्साहन व हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश नागरिकांमध्यें शास्त्रीय
ज्ञानाचा प्रसार ' याकरता खर्च व्हावयाचें होते. यापैकी पहिल्या दोन
मुथासंबघी या पक्षाचा युक्तिवाद असा:-

ज्या वाङ्मयाचे पुनरुजीवन करावयाचें व ज्यास मदत द्यावयाची तें
वाहमय म्हणजे हिंदु व मुस्लीम या दोन मुख्य जमातीचें वाङ्मय. या
वाडमयाचें पुनरुच्चीवन करावयाचें म्हणजे या भाषांच्या ज्या. शिक्षण
संस्था हयात आहेत त्यांना मदत देणे व नवीन संस्था स्थापणे. तसेंच
या भाषांतून आजवर जे हस्तलिखित ग्रंथच उपलब्ध असत, ते जाणून
प्रसिद्ध करणें. मजरू केलेल्या रकमेचा कांहीं भाग यासाठीं खर्च होई.
विद्वात् पंडितांना प्रोत्साहन देण्याचा हेतु शिक्षणसंस्थांना मदत देतांना
व नवीन ग्रंथ प्रकाशित करतांना साध्य होत असे. होतकरू विद्यार्थ्याना
शिष्यवृत्त्या देऊन त्यांचेकडून दीर्घकाल अभ्यास करून घेण्यानेंही हा
हेत साध्य होत असे. हें सर्व नागरिकांसाठीं व त्यांचे वाङमयासाठी केलें
जाई.

शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार, या तिसऱ्या हेतुविषयी त्यांचें असें म्हणणें
होतें कीं, इंग्रजी भाषेविषयी हिंदी लोकांचे मनांत पूर्वग्रह असल्यामुळें,
ज्या भाषेला ते मान देतात व जेया भाषेशीं पूर्वापार संस्कृतीचा संबंध
आल्यामुळें जीविषयीं त्यांना आपुलकी वाटते, त्या भाषेतून शास्त्रीय

शानाचा प्रसार व्हावा म्हणून उपयुक्त इंग्रजी पुस्तकांचे भाषांतर संस्कृत
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व अरेबिक भाषांत करण्याचा समितीचा प्रयत्न स्तुत्त्य आहे. १८१३
च्या सनदी कायाप्रमाणे आमची कामे होत आहेत, व सनदी कायद्या.
अर्ध्ये बदल केल्याशिवाय चालू कामाचे. धोरणांत तुम्हांला फरक करतां
येणार नाहीं, असें प्राच्यभाषानिष्ठांचें आग्रहाचे म्हणणें असे.

दुसरें असें कीं-आपल्या चालू शिक्षण-संस्था टिकविण्यासाठीं
पौर्वाच्य पक्षाची फार खटपट असे. याचे उलट या संस्था बंद व्हाव्यात
असा इंग्रजी पक्षाचा प्रयत्न होता. वादाचा खरा मुद्दा हाच होता. प्राच्य-
भाषानिष्ठाना आपला कमीपणा कशात आहे, हें माहीत होतें व म्हणून
सरकारशी' तडजोड करण्यास तो तयार होता. महितभाषा किंवा इंग्रजी

यांपैकी कोणतें शिक्षण घ्यावयाचे, हा प्रश्र लोकांवरच सोपवावा, असा
त्यांचा आग्रह होता. पौर्वात्य पद्धतीच्या शाळा बंद करण्यास त्यांचा
विरोध होता. त्यांचे दृष्टी, हें करणें म्हणजे लोकानुवर्ती सरकारी
धोरणास विसंगत, नव्हे तर त्या धोरणाचे विरुद्ध होतें. प्रिन्सेप हे
कलकत्ता मद्रासाबद्दल विशेष कळकळ बाळगीत. मद्रासा ही वॉरन
हZ:स्?रगजनेंऽ विश्वासानें दिलेली देणगी असल्यामुळें ती बंद करणें
म्हणजे विश्वासघात करण्यासारखे आहे, असें त्यांना वाटे.

प्राच्यभाषानिष्ठांचे इतर मुद्दे फारसे महत्वाचे नव्हते. उदाहरणार्थ,
त्यांचा एक मुदा असाहोता कीं, इंग्रजी भाषा हिंदी लोक कधींही चांगली
तिक शकणार नाहींत. हिंदी लोकांवर ती भाषा लादणे, म्हणजे एक
प्रकारेचा त्यांचेवर जुलूम करण्यासारखे आहे; वगैरे वगैरे. सरकारला हे मुदे
पटत नसत, कारण इंग्रजी भाषा हस्तगत करण्याचें वुद्धिकोठेल्य हिंदी
लोकांमध्यें आहे, याची साक्ष ते प्रत्यहीं दैत होते. शिवाय सतीची चाल
ज्यांनी बंद केली अशा गव्हर्नर जनरल बेन्टिकला, लोकांच्या हिताची
गोष्ट करीत असतां, त्यांच्या विरोधाची फारशी भीति वाटत नसे.

३ मेकॉले साहेबांचे पत्रकः-आतां दुसऱ्या बाजूचा आपण विचार
रू या पक्षाची बाजूमेकॉले साहेबांनी पुढे मांडली. लोक-शिक्षण-
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समितीच्या बैठकीमध्ये त्यांनी कोणताच भाग घेतला नाहीं, कारण
कार्यकारी सभेचा एक सभासद म्हणून हा प्रश्न आपणाप्रुढे येणार आहे,
ही गोष्ट ते जाणून होते. सभेपुढे जेव्हां तो प्रश्न आला त्यावेळीं, ' नवीन
शिक्षणाची दिशा ' यावर ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे एक पत्रक

२ फेब्रुवारी १८२५ ला त्यांनीं प्रसिद्ध केलें.

या पत्रकांत विचाराकरतां घेतलेला पहिला प्रश्र म्हणजे १८१३ च्या;
सनदी कायद्यांतील ४२ व्या कलमाचा अर्थ विशद करणें हा होता.
त्यांचे मते या कलमामध्ये येणाऱ्या ' वाङ्मय ' या शब्दामध्यें इंग्रजी

वाङ्मयाचाही अंतर्भाव होण्यासारखा आहे. तसेंच ' हिंदी पंडितांमध्यें '
लॉकचे तत्त्वज्ञान व मिल्टनची कविता अवगत असणाऱ्या पंडिताचाही
समावेश होऊं शकेल. त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा प्रसार हा इंग्रजी भाषेचा
अवलंब केल्यानेंच होणार आहे, असेही त्यांनीं प्रतिपादन केलें. हा
आपण लाविलेला अर्थ जर स्वीकारला नाहीं, तर सनदी कायांमधून हें
४२ व कलम गाळण्यास आपण तयार आहोंत, असेही त्यांचें म्हणणें
होतें. मेकॉले साहेबांनी लाविलेला हा अर्थ चुकीचा आहे, असें जरी
म्हणत येत नाहीं, तरी तो अर्थ ओढून ताणून आणिलेला आहे, असेंच.
म्हणावे लागतें.

पौर्वात्य शिक्षण संस्था चालू ठेवण्यांत याव्यात म्हणून पौर्वात्य

पक्षाचे जें म्हणणें होतें त्यासही मेकॉले साहेबांचा विरोध होता. या
संस्था निरुपयोगी असल्यानें त्या बंद करण्यांत याव्यात, असेंच त्यांचें
मत होतें. ते म्हणतात:-

'' पोर्कत्य शिक्षण पद्धतीच्या चहाश्यांनी दुसरा दावा मांडला आहे. तो जर
आपण माय केला तर शिक्षणांत कोणताच बदल न करण्यास आपण स्वतःला
बांधून घेतल्यासारखे होणार आहे. त्यांचें असें म्हणणें आहे कीं, संध्यांच्या शिक्षण
पद्धतीवर लोकांचा विश्वास असून अरेबिक व संस्कृत या मात्रांना उत्तेजन
देण्याकरता खर्च होणारा पैसा जर इन कार्याकरतां खर्च केला तर तो अपव्यय
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होणार आहे. कोणत्या विचारसरणीने ते हा निर्णय घेऊं शकतात, ह मला
कळत नाहीं. कडूमयाचे उत्तेजनाकरतां ज्या सार्वजनिक फंडांतून पैशाची मदत
दिली जाते, त्याच फंडांतून इतर उपयुक्त कार्यासही मदत केली जाते. उत्तम
हवेच्या ठिकाणी आपण आरोग्यधाम बांधतो; परंतु आपल्या हेतूप्रमाणें तें स्थळ
आरोवकारक नसेल तर तें धाम चालू ठेवण्यास आपण जाधलो गेलों आहेंत
काय १ आपण इमारत बांधण्यास सुरवात करतो, परंतु पुढें ही इमारन बांधा-
.पासून -आपला फायदा होणार नाहीं, हें कडून आल्यानंतर, ती जर आपण बंद
ठेविली तर, लोकांचा आपण विश्वासघात केला, असें होईल काय १''

नंतर मेकॉलेसाहेबांनी आज कोणत्या बोधभाषेची जरुर आहे व
कोणती हितावह आहे, या प्रश्राचा विचार हातीं घेतला. लोकांची
मातृभाषा संस्कृत अरेबिक सारखी महितभाषा, किंवा इंग्रजी, या तीन
भाषांपैकी कोणतीही एक भाषा बोधभाषा म्हणून सरकारास सहज
निवडतां येईल. परंतु दुःखाची गोष्ट ही कीं दोन्ही पक्षांनी मातुभाषेचा
अधिकार काय आहे याचा विचारच केलेला नाहीं. तै लिहितात:-

''दोन्ही पक्षाचे एका वाचतींत मतैक्य असल्याचें दिसतें. जी भाषा लोक
बोलतात त्या भापेत शास्त्रीय किंवा वाड्रमवनि असें लिखाण नसल्याने, ती इतर
भाषांच्या मदतीने संपन्न झाल्याशिवाय, कोणत्याही महत्त्वाच्या पुस्तकाचं भाषांतर
या भाषेत होऊ शकणार नाहीं आणि म्हणून ज्यांना चौद्धिक ज्ञान मास कहने
घ्यावयाचें आहे त्यांना देशी भाषेवर अवलंबून न राहता, कोणत्या तरी दुसऱ्या
कथेची कास धरावी लागणार, हे उघड उराहे.''

मातृभाषेला अशारीतीने बाजूला सारल्यानंतर बोधभाषा म्हणून
एका बाजूला असलेली इंग्रजी व दुसऱ्या बाजूला असलेल्या संस्कृत व
अरेबिक या दोन महित भाषा, यापैकी एक निवडणे ओघानेच आलें.
मेकॉलेसाहेबांस संस्कृत किंवा अरेबिक येत नव्हते. परंतु पौर्वात्य

पंडितांचेच खालील म्हणणे त्यांनीं लोकांपुढे मांडिले. '' हिंदुस्थान व
अरेबिया येथील सर्व वाङ्मयाची किंमत युरोपियन पुस्तकालयातील
एका फळीवर सामावणाऱ्या पुरकांनी होणार आहे. ''
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दुसरें असें कीं, इंग्रजी भाषा ही राज्यकर्त्याची भाषा असल्यानें

ती उपयुक्त आहे, पौर्वात्य व्यापारी जगांत ती बोलली जाते, व हिंदु-
स्थानातील उच्च वर्गीयामध्ये या भाषेचा प्रसार अगोदरच झाला आहे,
अशी स्तुति मेकॉलेसाहेबांनी मुक्त कंठाने चालविली होती.

इंग्रजी भाषेविषयी लोकांना तिटकारा वाटतो असें जें कांहीं ठिकाणी
म्हटलें जातें, त्याविषयीं तै लिहितात की-लोकांना काय आवडते
यापेक्षा लोकांच्या हिताचे कोणतें आहे, हें इंग्लंडने ठरविलें पाहिजे.
लोकांची आवड विचारांत घेतली पाहिजे, हें घटकाभर ग्राह्य धरले तरी,
लोकांना इंग्रजीबद्दल प्रेम वाटत आहे, हें सिद्ध करण्यास भरपूर पुरावा
आहे. लोक-शिक्षण-समितीला महित भाषांतून लिहिलेली पुस्तकें खप-
विणं कठीण जातें, याचे उलट, इंग्रजी भाषेत लिहिलेलीं पुस्तके हजारोनीं
खपत असून त्यांच्यापासून चांगला फायदाही मिळत आहे, हें सर्व जाण-
तात. संस्कृत महाविद्यालय व मद्रासा या संस्थांमधून शिक्षण घेण्यासाठी
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या याव्या लागतात, तर इंग्रजी शाळामप्पे स्वत:
फी देऊन शिकण्यास येण्याची लोकांची तयारी असते.

धर्म आणि कायदा ज्या महित भाषांतून लिहिला गेला आहे, त्या
भाषांचा अभ्यास झाला पाहिजे. या मुद्यावर त्यांचें असें म्हणणें होते कीं,
महित भाषांच्या शिक्षणसंस्थांवर खर्च करण्यापेक्षा सरकारने हिंदु व
मस्तीम कायथांचें भाषांतर इंग्रजीमध्यें करावे.

वरीलप्रमाणे मुख्य कारणें देऊन मेकॉलेसाहेत्रांनी पाश्चिमात्य ज्ञान-

प्रसारासाठी इंग्रजी हेंच माध्यम असावें असें जोरानें प्रतिपादन केलें,
इतकेंच नव्हे तर, चालू असलेल्या महित भाषांच्या शाळा बंद करून
त्यायोगे बचत होणारा पैसा इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी खर्च कर-
ण्यांत यावा, असेही त्यांनीं सुचविले.
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लॉर्ड विल्यम बेर्टिकनें हें पत्रक मान्य केलें-इंग्रजी शिक्ष-

णाचे बाजूने मेकॉलेसाहेबांनी जे मुदे मांडिले, ते सर्व लॉर्ड विल्यम
बेंटिकने मान्य केले. ७ मार्च १८२५ चे ठरावांत ते लिहितात:-

' लोक-शिक्षण-समितीच्भा सेक्रेटरीची गेल्या जानेवारीच्या २१ व

२२ तारखेची पत्रें, व संबंधीचे कागत्रपत्र गव्हर्नर जनरल यांनीं काळजी-
पूर्वक पाहिली.

( १) लाड साहेबांचे असें मत आहे कीं ब्रिटिश सरकारचा मुख्य
हेतु हिंदी नागरिकांमध्यें युरोपियन वाङ्मयाचा व शास्त्राचा प्रसार करणें
हा असून शिक्षणासाठी राबून ठेविलेल्या पैशाचा सदुपयोग इंग्रजी
शिक्षणाकरतां तो खर्च केल्याने होणार आहे.

( २) परंतु ज्या देशी शाळांचा किंवा महाविद्यालयांचा फायदा
घ्यावासा नागरिकांना वाटतो आहे, अशा शाळा किंवा महाविद्यालयं
बंद केली जाणार नाहींत. समितीच्या देखरेखीखालीं चाललेल्या शाळा
महाविद्यालयांतून काम करणाऱ्या शिक्षकांना पूर्वींप्रमाणे पगार मिळत
राहील. परंतु या शाळांतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापुढें शिष्यवृत्ति
मिळणार नाहीं. त्याचप्रमाणे एकदा शिक्षक कमी झाल्यास त्याची
वर्गाची परिस्थिति सरकारास कळविण्यांत यावी, म्हणजे दुसरा शिक्षक
नेमणे जरूर आहे किंवा कसें याचा विचार सरकार करील.

( दे) समिती महित भाषांतून पुस्ततकें प्रसिद्ध करण्यासाठीं बराच
पैसा खर्च केल्याचे दिसून आलें आहे. यापुढें अशा तऱ्हेनें पैसा खर्च

केला जाऊं नये, असें लाडसाहेबांचें मत आहे.

( ४) समितीचे हातीं शिक्षणकार्यासाठीं जेवडा पैसा आहे तेवढा
सर्व पैसा हिंदी लोकांना इंग्रजी वाङ्मयाचे व शास्त्राचें ज्ञान इंग्रजी
भाषेतून, देण्यासाठी खर्च करण्यांत यावा.
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५. या वादाचे महरव-या बादाला कित्येक वेळां अवास्तव
महत्त्व दिलें जातें. आमच्या मते या वादाला फारच थोडे महत्त्व असून
वरील दोन्ही पक्षांची विचारसरणी चुकीची आहे. खरें पाहता देशी
भाषा हेंच माध्यम ठेवावयास पाहिजे होतें. देशी भाषा ' ओबडधोबड
व दरिद्री ' असें समजून तिला दूर सारणें चुकीचे होतें, संस्कृत
किंवा अरेबिक भाषा माध्यम असावी, असें म्हणज्यांत पौर्वात्य पक्षाची
जेवढी चूक होती, तेवढीच चुकू इंग्रजी भाषा बोधभाषा असावी, हें
म्हणण्यांत मेकॉलेसाहेबांची होत होती.

या वादापेक्षां मुंबईमध्ये जो वाद निर्माण झाला-म्हणजे इंग्रजी

भाषा माध्यम असावी कां देशी भाषा माध्यम असावी हा-अधिक
महत्वाचा होता.

६ हिंदी शिक्षणाचे बावतींत मेकॉलेसाहेवाची कामगिरी:-
मेकॉलेसाहेबांची कामगिरी विविध प्रकारांनी वर्णिली जाते. कोणी
त्यांना ' प्रगतिपथावरील ज्ञानदीप ' असें म्हणतात; तर कोणी राजकीय
असंतोष पसरविण्यास इंग्रजी भाषा कारणीभूत आहे असें समजन
आजच्या सर्व दुखाचे खापर त्यांचे माथी मारतात देशी भाषा धर्म व
संस्कृति ही समजून न घेंतां त्याचा अव्हेर केला म्हणून, कांहीं त्यांचा
तिटकारा करतात, तर कांहीं इंग्रजी भाषेनंतर बोधभाषा म्हणून जेया चालु
हिंदी भाषा उपयोगांत येत आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांना
नावे ठेवीत आहेत. बारकाईने विचार केल्यास असें दिसून येईल कीं,
वरील दोन्ही प्रकारचीं मते बरोबर नाहींत. मेकोंलेसाहेबांना प्रगति-

पथावरील ज्ञानदीप म्हणावयाचे म्हणजे त्यांनीं केलेल्य. शिक्षणविषयक
कामगिरीस फाजील महत्त्व देण्यासारखे आहे. मेकोंलेसाहेबांनीं इंग्रजी
शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण केली नाहीं, हैं लक्षांत ठेविले पाहिजे.
इंग्रजी शिक्षणापासून लोकांचा आर्थिक फायदा होत असल्यानें ही
आवड अगोदरच निर्माण झालेली होती. इंग्रजी बोधभाषा असावी, असें
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.म्हणणारांचा पक्ष त्यांनीं स्थापन केला, असें म्हणावे तर तेही खरें नव्हते;
कारण ते हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वीच तो पक्ष जन्मास आला होता. खरें
पाहता, १८२४ मध्यें मेकॉलेसाहेब आले त्यावेळीं, नव्या व जुन्या
पक्षांतील भांडणें विकोपास गेली होती. लोकांना इंग्रजी शिक्षणाची
तहान लागली होती. ती तहान कंपनी सरकारकडून भागविली
जाईना, म्हणून लोकांना मिशनरी शाळांचा अवलंब करावा लागला.
कंपनी सरकारच्या तरुण नोकरांना सुधारणेची आस्था लागून
राहिल्याने इंग्रजी शिक्षण चार करण्यास ते अगदीं उत्सुक होते. परंतु
या दोन्ही प्रवाहांचा जोर थांबवून धरण्याचे कार्य जुना नोकरवर्ग
करीत होता. त्यांना हेस्टिगज् व मिटो यांचें धोरण बरोबर वाटत
होतें. या वर्गास पुराणमतवादी हिंदी लोकांचा पाठिंबा होता. या वेळीं
मेकॉलेसाहेवाचा उदय झाला व त्यांनीं आपल्या वक्तुदवाने जुनाट
मतांचा काळोख दूर करून, नवीन मतांचा प्रकाश पाडला. जे वाद
कित्येक दिवस रेंगाळत राहिले असते ते त्यांनीं ताबडतोब मिटवून
निश्चित धोरण स्वीकारले, हा त्यांचा विशेष आहे.

मेकॉलेसाहेवाच्या चहात्यांनी त्यांचे वाट्यास जेवढे श्रेय यावयास
पाहिजे होतें, त्यापेक्षा बरेचसें श्रेय त्यांचे पदरी बांधलें, या त्यांच्या
औदार्याबद्दल कोणीही फारशी तक्रार करणार नाहीं. परंतु ज्या गोष्टीची

जबाबदारी त्यांचेवर पडत नाहीं, त्या गोष्टीबद्दल अकारण त्यांचा धिःकार
व्हावा, ही दुखाची गोष्ट होय. मेकॉलेसाहेवानी आपल्या पत्रकांत
पौर्वात्य वाङ्मयाला व धर्माला यत्किंचितही महत्व दिलें नाहीं, हा
त्यांचा दोष आहे. परंतु आज शंभर वर्षांनतर त्यांचे लिरवाणांतील
एवढी बाब आपण दृष्टिआड करावयास नको काय? त्यांचा हेतु अप्रामा-
णिकपणाचा होता, असा आरोप त्यांचेवर आपणांस करतां यावयाचा
नाहीं. आज झाल्या गोष्टी विसरून जाणे हेंच श्रेयस्कर दुसऱ्या इतर
बाबतीत जी टीका मेकॉलेसाहेबांवर होत आहे ती असमर्थनीय आहे,
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असे आम्हास वाटतें. उदाहरणार्थ हिंदी भाषेकडे दुर्लक्ष केल्याचा
आरोप त्यांचेवर करणें गैर आहे. हिंदी भाषा माध्यम म्हणून स्वीकारणे
किती महत्वाचें आहे, हें मेकॉलेसाहेब ओळखनू होते. परंतु बादामध्ये
भाग घेणाऱ्या दोन्ही पक्षांकडून ती गोष्ट अशक्य असल्याचें त्यांना
सांगण्यांत येत असे. ते या लोकांचे शब्दावर विश्चसून राहिले, हा
काय त्यांचा दोष १ ज्या लोक-शिक्षण-समितीचे ते अध्यक्ष होते त्या
समितीच्या १८३६ च्या अहवालांत आधुनिक हिंदी भाषेच्या अम्यासाचें
महत्व खालीलप्रमाणें ते प्रतिपादितात:-

देशी भाषेला उत्तेजन देणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे हें आम्ही जाणून आहेत.
७ मार्चचा हुकूम आमच्या या उत्तेजनाचे कार्याचे आड येतो, असें आम्हांस
वाटत नाहीं. देशीं वाङ्मयाची वाढ करणें हें आम्ही आमचें अंतिम ध्येय समजतो
व तें कार्य आम्ही असंड करीत रहाणार.''

या मेकॉलेसाहेबांचे विचाराप्रमाणें त्यांचेमागून येणारे लोक वागले
नाहीत, हा काय त्यांचा दोष १ मेकॉलेच्या पत्रकानंतर जी सरकारी
पत्रके प्रसिद्ध झाली, त्यांतही देशी भाषेला महत्व दिलें आहे. असें
असूनही शिक्षणखात्याच्या अंमलदारांनीं त्याकडे दुर्लक्ष केलें. या त्यांच्या
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोषांचें खापर एकट्या मेकॉलेसाहेबांचे माश्यी फोडणे
गैर होय.

सव्यांच्या राजकीय अशांततेचें कारण मेकॉलेसाहेब आहेत असें
म्हणणारांनी तर त्यांचेवर मोठाच गहजब केला आहे, असें आम्हांस
वाटतें. प्रथम, इंग्रजी शिक्षणाचे अभावीं राजकीय चळवळ निर्माणच
झाली नसती, असें म्हणता येईल कीं नाही, याविषयी जबर शंका येते.
इंग्रजी शिक्षणामुळे ही अशांतता निर्माण झाली असें घटकाभर तुहीत
धरले तरी तीबद्दल इंग्लंडला एक प्रकारचा अभिमान वाटेल, हें आपलें
मत मेकॉलेसाहेबांनी कॉमन्स सभेत केलेल्या एका भाषणांत व्यक्त केलें
आहे.
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कड साहेबांचे पत्रकः-बेंटिंक सरकारचे ठरावाबरोबर या
वादात मृठूमाती मिळाली हें म्हणणें चुकीचे आहे. पुढे पांच वर्षेपर्यंत

हा वाद तसाच रेंगाळत राहिला व १८३९ नोव्हेंबर २४ च्या गव्हर्नर

जनरल लॉर्ड कुंड यांच्या पत्रकानें त्यावर शेवटचा पडदा पडला.
वादाची तीव्रता हळूहळू कमी झाल्याने तडजोड घडवून आणण्याची वेळ
जवळ आली असें त्यांना वाटलें. वाद उत्पन्न होण्यास मुख्य कारण पेसा
आहे, हें त्यांचे शोधक बुद्धीला दिसून आलें व दोन्ही पक्षाला पुरेसा
पसा पुरवल्यास दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे कार्य करूं शकतील, असा त्यांना
विश्वास वाटला व या दृष्टीने त्यांनीं खालीलप्रमाणे गोष्टी केल्या.

( अ) पौर्वात्य शिक्षण संस्था चाटू रहाव्यात, यासाठीं त्यांना
पुरेशी मदत देण्यांत आली. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या व
थोर पंडितांचे तनखे त्यांनीं चालू ठेविले.

( ब) पौर्वात्य शिक्षणाकरती जेवढ्या पैशाची सोय केली होती,
तेवड्या पैशांत पौर्वात्य भाषेमध्ये पाश्च पुस्तकें तयार करण्यास व प्रका-
शित करण्यास त्यांनीं प्रोत्साहन दिले.

( क) पौर्वात्य महाविद्यालयाचे पहिलें कर्तव्य पौर्वात्य पद्धती
शिक्षण देणे हें आहे जरूर वाटल्यास, हें कर्तव्य पार पाडल्यानतेरअर
त्यांना इंग्रजी भाषेचे वर्ग उघडण्यांत येतील, असें सुचविण्यांत आलें.

याने प्राच्यभाषानिष्ठांचें पूर्ण समाधान झालें. वरील योजनेसाठी
वर्षास ३१ हजार रुपये खर्च येणार होता. थोड्याशा पैशाची वाढ
कोर्ट-ऑफ-डायरेक्टर्स यांनी मान्य करून वादाचें मूळ गाडून टाकिलेरूर

हें नमूद करावयास कड साहेबास अभिमान वाटत होता.
इंग्लिश पक्षासही लागेल तो पैसा पुरविण्यास कड साहेबांची

तयारी होती. इंग्रजी शिक्षणाचे प्रसारासाठी त्यांनीं प्रथम एक लाखाची
तरतूद केली. दुसरें, हिंदी शिक्षणाच्या प्रश्नाचें संपूर्ण निरीक्षण त्यांनीं
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आपल्या पत्रकांत केलें व खालीलप्रमाणें निर्णय घेतले. या निर्णयावरून
इंग्लिश पक्षाला त्यांचें पाठबळ होतें, ही गोष्ट सहज लक्षांत येणार आहे.

( अ) संस्कृत किंवा अरेबिक भाषेचें माध्यम घेऊन युरोपियन शास्त्र

शिकविण्याचे प्रयत्नास यावें असें यश येणार नाहीं.
( ब) शिक्षणाचें मुख्य धोरण शक्य तितक्या जास्त विद्यार्थ्यांना

इंग्रजी भाषेच्या द्वारे युरोपियन बाडमय, तत्त्वज्ञान व शास्त्र यांचें शिक्षण

देणे हें आहे.
( क) समाजांतील वरचे वर्गास-ज्यांना शिकण्यास पुरेशी फुरसत

आहे अशांना-उख शिक्षण देणे हें सरकारचें काम आहे. वरचे वर्गाला

मिळाले ज्ञान खालचे वर्गात उतरते, हा जुना अंतरझर सिद्धांत
( प्रि४७१-गुळ७० ११०७१०७) होता. तो ऑक्लंडसाहेबांनी
मान्य केल्यामुळें, सरकारनेही त्याचा स्वीकार केला. यापुढे शिक्षणाचे हैं
धोरण १८७० पर्यंत चालू राहिलें.

एकंदरीत असें म्हणत येईल कीं लॉर्ड कड साहेबांनी महित
भाषा प्रवर्तकांना वांचविण्याचा जरी प्रयत्न केला असला, तरी त्यांनीं
इंग्रजी शिक्षणाचे प्रसारास फार जोरानै चालना दिली.

८ कुंडसाहेबांचे माध्यमाविषयीं विचार-ऑकुंडसाहेवाचे
एत्रकावरून असें दिसून येतें कीं, ज्यावेळी मेकॉलेसाहेबांचें पत्रक बाहेर
पडन अवघी पांच वर्षे देखील झाली नव्हत त्यावेळी,कित्येक लोकांकडून

०.निदान माध्यमिक शाळेमधून, देशी भाषा बोधभाषा करण्याबद्दल
सूचना आल्या होत्या. विषय थोटे असल्यानें ते विषय देशी भाषांतून
सहज शिकविता येतील, मात्र त्या भाषेत क्रमिक पुस्तक तयार झाली
पाहिजेत व शिक्षकांना योग्यप्रकारे ट्रेनिंग मिळाले पाहिजे, असेंही सांग-
ण्यांत येत होतें. असें केल्याने या भाषांच्या वाङ्मयास उत्तेजन
मिळणार होतें. शिवाय मुंबई बहुतेक शाळांमधून हें माध्यम
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चेआधुनिक शिक्षणपद्धतीचा उदय च्?ईई-एचकई ?-'शस्थिध्ये २२ठेवूनच शिकविण्यास सुरवात झाली होती व ही गोष्ट सरकारचे के-नास आणून देण्यांत आली होती. परंतु आश्चर्याची गोष्ट ही कीं

ऑक्लंडसाहेवानी एवढी सबळ कारणें असताही लोकांचें म्हणणें मान्य
केलें नाहीं. १८३ च्या सनदी कायाने शिक्षण केंद्रीभूत झालें होतें,
व त्यायोगे गव्हर्नर जनरलच्या मताचा पगडा सर्व प्रांतावर पडत होता.
हा पगडा मुंबई व मद्रास प्रांतावर किती पडला हें आपणास पुढील
प्रकरणी दिसून येईल.

९. अडचामसाहबांच्या शिफारशी-देशी प्राथमिक शाळांचा
प्रसार व सुधारणा यासंबंधी अडच्यामसाहेबांनी ज्या शिफारशी केल्या व
त्यावर ऑक्लडसाहेबांनी जे हुकूम बाहेर काढले, तेही तितकेच असमा-
घानकारक होते. अंतरझर तत्त्व अंड्यामसाहेबांना पटत नव्हतें; व
म्हणून हिंदुस्थानांत नवीन शिक्षणाची ज्योत पेटवावयाची असेल तर
त्याला चाकू देशी शाळांचीच वाढ केली पाहिजे, असें त्यांचें ठाम मत
झालें होतें या ध्येयानुसार त्यांनीं आपली योजना सरकारकडे विचारा-
साठी पाठवली होती या योजनेचे सात भाग पाडण्यांत आले होते.

( १) एक किंवा अधिक जिल्हे निवडावयाचे व त्यामध्यें प्रयोग
म्हणून ही योजना सुरू करावयाची.

( २) झेंड्याम साहेबांनी निरक्षिण करण्यासाठीं ज्याप्रमाणें
जिल्ह्यांची निवड केली होती, त्याप्रमाणे जिल्ह्यांची निवड करून त्यांची
शैक्षणिक पाहाणी करावयाची.

( ३) शिक्षकांकरतां व विद्यार्थ्याकरता आधुनिक देशी भाषांमधून
पुस्तकं तयार करावयाची.

( ४) प्रत्येक जिल्ह्यामध्यें योजनेप्रमाणें काम होतें किंवा नाहीं
हें पाहण्याकरतां एक अधिकारी नेमावयाचा. आपल्या जिल्ह्याची पाहणी
करणें, शिक्षकांच्या भेटी घेणें, पुस्तके- समजावून सांगणे -करीक्षाचे,

ध्यै- ग् क्र'८? ९,ऽ २८२? ५??? २९ कुलएंं ' -८-४५४८ (( अनुक्रमललेमिरं
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बक्षिसें देणें व योजना यशस्वीरीतीनें कशी पार पाडता येईल, हें पाहणें
त्यांचें कर्तव्य होतें.

( ५ शिक्षकांमध्ये पुस्तकें वाटणे, त्या पुस्तकांचा अभ्यास त्यांचे-
कडून नीट व्हावा म्हणून त्यांची परीक्षा घेणे व या परीक्षांमधून जे पास
होतील त्यांना पारितोषिकें देणे या शाळांच्या शिक्षकांकरतां ट्रेनिंग
कॉलेजें स्थापण्यांत यावीत अशीही सूचना झेंड्यासाहेबांनीं केली होती.
वर्गाचें नुकसान न होतां, शिक्षकाला आपला दर्जा वाढविता यावा या.
साठी प्रत्येक वर्षी फक्त तीन महिने शिक्षण घेऊन, चार वर्षीत ट्रेनिंग

पुरं करण्यांत यावें, अशी त्यांची योजना होती.
( ६) मिळविले नवीन ज्ञान मुलांना देण्यासाठी शिक्षकांना

प्रोत्साहन देणे, मुलांच्या परीक्षा घेणे व त्यांना बक्षिसे देणे

( ७) खेड्यांत शिक्षकांनी वास्तव्य करावें व गावच्या मुलांना
शिकवावे, यासाठीं त्यांना जमिनी देण्यांत याव्यात. या जमिनी कोणत्या
वेगवेगळ्या पद्धतींनी देता येतील, हेंही ड्यासाहेबांनीं घर होतें;

१०. अंड्याम शिफारशी अमान्य-ड्याम योजनेमध्ये हीचुका असल्या तरी मुख्यत- त्याचें म्हणणें बरोबर होतें. त्यांची योजना
सरकारने जर मान्य केली असती तर बहुजनसमाजाच्या शिक्षणाचा
इतिहास कांहीं वेगळाच झाला असता. अड्याम योजना ही लॉर्ड कड-साहेबांना काल्पनिक व अव्यवहार्य वाटली. सध्यां मुंबई व बंगाल
प्रांतांतून चाललेले प्रयोग कसे काय चालतात तें पाहण्याची त्यांनीं सूचना
केली व झेंड्याम योजना खालीलप्रमाणे शेरा मारून बाजूला ठेवून दिली.

'' या विषयासंबंधी माझें असें मत आहे कीं, मिस्टर केंघात यांनी डच.
दिलेली योजना जर अमलांत उगणवयाची असेल तर, ती सर्वत्र व परिणामकारक
रीतीनें अमलांत यावी, यासाठी योग ती तरतूद करण्यांत आली आहे व पूर्णपणें
तत्पर व लायक सुपरवायझर आपणाजवळ आहेत, अशी सरकारने अगोदर
आपली खात्री करून ध्यावी. सारि।वाय या योजनेस हात घालण्यांत घेऊ नये. ''
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११. बंगालमधील घडामोडी. ( १८४० -५३) लॉर्ड हेडयांचे पत्रकानंतर शिक्षणाचे बाबतींत विशेष नांव घेण्यासारखे असें

बंगालमध्ये कांहीं घडले नाहीं. १८४ '४ मध्यें शिकलेल्या प्रत्येक

माणसाला सरकारी नोकरींत घेतले जाईल, हें आपलें धोरण सरकारने
जाहीरकेलें. १८४५ मध्यें एज्युकेशन कौन्सीलनें कलकत्त्यास विद्यापीठाची
स्थापना करावी अशी शिफारस केली; परंतु कोर्ट-ऑफ-डायरेक्टरकू
यांनी, अजून वेळ आली नाहीं या सबबीवर, ती फेटाळून लाविली.
१ ८७' ४ सालीं एज्युकेशन कौन्सिल १५१ शाळा चालवीत होतें. या
शाळांतून १३, १६३ विद्यार्थी असून त्यावर रु. ५१४,४२८ वार्षिक
खर्च होत होता. १८८५२ सालीं बंगालमध्यें शिक्षणाची स्थिति काय
होती व इंग्रजी विषयाला कसें महत्त्व दिलें जात होतें, ही गोष्ट बुड-
साहेबांचे खलित्यतील खालील मजकुरावरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे.

बंगालमध्यें इंग्रजीमधून शिक्षण दिले गेल्यामुळे तो इतर यांताचे मानानें
बराच पुढें गेला आहे. या शिक्षणासाठीं लोकांची मागणी येत असल्याचें प्रत्यहीं
अनुभवास येत असून तें मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांतील लोकांची धडपड
दिसून येत आहे. आज पांच आग्ल-हिंदी महाविद्यालये असून बहुतेक प्रत्येक

जिल्ह्यांत शाळा स्थापन झाल्या आहेत. शाळांना सरकारी मदत ( ग्रँट-इच-एड)
दिल्यास चांगल्या प्रकारच्या शाळा बऱ्याच ठिकाणीं निर्माण होतील, असा आम्हास
भरवसा वाटतो.

बंगालमध्यें बहुजनसमाजास देशी भाषांचे द्वारे शिक्षण देण्याचा फारसा प्रयत्न

झाला नाही. १८४४ सालीं काही प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यात आत्या; पण
त्यांपैकीं फक्त उ ३ शाळा आज अस्तित्वांत असून त्यामध्ये १४०० खिद।
शिक्षण घेत आहेत. १८५२ चे एप्रिलमध्ये या शाळा जेव्हां रिव्हेन्थुर बोटांकडून
एज्युकेशन बोर्डाकडे आल्या त्यावेळीं त्यांची स्थिती बरीच खालावलेली अशी दिसून
आली व त्या स्थापन करतांना जी उतरा। व्यक्त करण्यांत आली होती ती पूर्ण न
झाल्याचें दिसून आलें. ''
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१२. हिंदुस्थानांतील इतर प्रांतांची स्थिति-१ ८१३ सालीं हिंदु-
स्थान हा मुंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब व उत्तर-पश्चिम त्यांत.

( आजचा संयुक्त प्रांत) अशा पांच प्रांतांत विभागला गेला. बंगालमध्यें'
शैक्षणिक प्रगति कशी झाली हें पूर्वी दाखविलेच आहे. या प्रांतांची
छाप इतर प्रांतांवर पडल्यामुळे त्यास ऐतिहासिक दृष्ट्या विशेष महत्व
आहे. आतां आपण इतर प्रांतांकडे वळू

१३ मुंबईची प्रगति:- १८२२ मध्यें मुंबई नेटिव्ह एज्युकेशन
सोसायटी स्थापन झाली. तेव्हांपासून तिचे हातून उपयुक्त कामगिरी
होत होती. १८४० सालीं ही सोसायटी ज्या शिक्षण संस्था चालवति
होती त्यांचे अहवाल पाहिल्यास तिचे कामाच्या स्वरूपाची आपणास
कल्पना येईल.

( अ) जिल्ह्यांतील इंग्रजी शाळा-म्रुबई, ठाणा, पनवेल व पुणें
या चार ठिकाणी शाळा चालू होत्या व त्यावर युरोपिअन हेडमास्तर
होते.

( ब) जिल्ह्यांतील प्राथमिक शाळा-जिल्ह्यांत प्राथमिक शाळा
चालविण्याकडे सोसायटी बरेंच लक्ष पुरवीत असे. ' प्राथमिक शिक्षण '
या शब्दांचा अर्थ त्यावेळी' ' मातृभाषेतून दिलें जाणारे पाश्चिमात्य
शास्त्राचें ज्ञान ' असा केला जात असे व यामुळें त्यावेळच्या प्राथमिक
शाळा व आजच्या प्राथमिक शाळा यामटवे बरेंच अंतर आहे. त्यावेळच्या
प्राथमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमांत खालील विषय येत असतः-वाचन
लेखन, अंकगणित, इंग्लंडचा व हिंदुस्थानचा इतिहास, भूगोल, खगोलशास्त्र
पदार्थविज्ञान, बीजगणित, युकुडिची भूमिति व त्रिकोणमिती. वर्ग सहा
ते दहा असत. या शाळांना प्राथमिक शाळा म्हणण्यापेक्षा मातृभाषेतून
शिक्षण देणाऱ्या माध्यमिक शाळा म्हणणेंच जास्त शोभेल.

अशा प्रकारच्या शाळांची वाढ करणें हें ध्येय मुंबई नेटिव्ह सोसा-
यटीने १८२२ ते १८४० पर्यंत स्वीकारलें होतें. प्रगति मंद्र गतीनें होत
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होती, कारण सोसायटीस पुरेसा पैसा मिळत नव्हता व शाळेकरतां
विशेष ट्रेनिंग देऊन शिक्षक तयार करावे लागत. परंतु सोसायटीने
चिकाटीने आपलें कार्य चालविले. १८४० मध्यें वरील प्रकारच्या
प्राथमिक शाळांची संख्या ११५ होती.

एज्युकेशन बोर्ड ( शिक्षण समिति- १८४० च्या एप्रिलमध्यें
मुंबई सरकारने हिंदी लोकांच्या शिक्षण संस्थांची व्यवस्था पाहण्यासाठी
एक शिक्षण-समिति नेमिली. या समितीमध्ये सात सभासद असून
त्यांपैकीं ३ सोसायटीने नेमावयाचे होते. ही सीमीत नेमल्यानंतर सोसायटी
बंद करण्यांत आली. १८१ पर्यंत या शिक्षण-समितीनें काम केल्या-
नंतर शिक्षण खात्याचे पहिले डायरेक्टर नेमण्यांत आले.

शिक्षण समितीने नेटिव्ह-एज्य्रुकेशन-सोसायटीचें धोरण पुढें चालू
ठेविले १८४५ सालीं घेतलेल्या खालील आकड्यावरून बंगाल व मुंबई
इलाख्यांतील प्रगतीमधील फरक सहजच नजरेस येईल.

बंगाल मुंबई
१ लोकसंख्या २७०, ००, ००० १, ०५, ००, ०००
ऐ शिक्षणावर खर्च रु. ४७५९३ रु. १६८२६सरकारी शाळेंतील विद्यार्थी १४०० १०९१६

इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी २५२ ७६३
देशी शाळांकडे दुर्लक्ष-देशी शाळांना उत्तेजन देण्याबद्दल झेंड्याम-

साहेबांनी जी शिफारस केली त्याबाबतींत समितीकडे लोकांकडून विचा-
रणा होऊं लागली. समितीने या शाळाविषयीचे काही आकडे गोळा केले
व शेवटीं ठरविलें की या शाळा सुधारण्यासाठी कोणताही खर्च कराव -

याचा नाहीं. पाश्चिमात्य शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार देशी भाषांच्या हा?
करावयाचा, हें समितीचे ध्येय होते व तें ध्येय देशी शाळांकरवीं साध्य
होणें शक्य नव्हतें. केवळ लिहिणें, वाचणे व हिशेब करणें यास शिक्षण
समजण्यासपृ समितीची तयारी नव्हती व यामुळे देशी शाळा म्हणजे
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कुचकामाच्या, असें बोर्डाचे मत होणें स्वाभाविक होते. यामुळें आपल्या-
जवळ असलेला पैसा या शाळांकरतां खर्च करावयाचा नाहीं, असा
बोर्डानें निश्चय केला.

माध्यमाविषयीचा वाटू ( १८४५-४९) -मुंबईमध्ये माध्यम।-
विषयीं वाद माजून राहिला होता हैं मागें सांगितलेंच आहे. कर्नल

बस व बोर्डाचे तीन सभासद यांचा एक गट होता. त्यांनीं असें प्रति-
पाजून केलें कीं मुलांना शिक्षण द्यावयाचे तें त्यांच्या! मातृभाषेतून दिलें
पाहिजे. बोर्डाचे अध्यक्ष एर्सकाईन पेरी व आणखी दोन युरोपियन
सभासद हे दुसऱ्या गटांत होते. शिक्षण इंग्रजी भाषेच्या दारे दिलें
जावे असें या गटाचे मत होते. बंगालमध्यें इंग्रजी विरुद्ध महितभाषा हा
जो वाद झाला त्यापेक्षा हा इंग्रजी-मातूभाषावाद जास्त महत्वाचा होता.

पेरी साहेबांच्या इंग्रजी गटाचे काय म्हणणें होतें हें पाहण्याकरतां
फार खोल जाण्याचे फारसे कारण नाहीं. त्यांना एफर्ति बंगालपासून
मिळाली होती व मेकॉले व ऑकुंड यांचे जे विचार होते तेच जवळ
जवळ या पक्षाचे होते. परंतु मुंबईमध्यें परिस्थिति थोडी भिन्न असल्यानें
या पक्षाने खालील तीन निर्णय घेतले.

( अ) हिंदी लोक स्वत: इंग्रजी शिकण्यास जास्त उत्सुक आहेत.
( ब) पाश्चिमात्य शास्त्राच्या व ज्ञानाच्या पुस्तकांची भाषातेरं देशी

भाषांतून करणें हैं जास्त त्रासाचे व खर्चाचें आहे.
( क) हिंदी लोकांना इंग्रजी शिकण्यास प्रोत्साहन देणे राजकीय-

दृष्ट्या जरूरीचे आहे. शास्ते व शासित यांच्यामध्ये विचाराची देवाण-
घेवाण करण्याकरतां कांहीं साधन असणें जरूर आहे. यासाठीं इंग्लिश
लोकांना देशी भाषा शिकण्याची सक्ति करावयास पाहिजे, किंवा
हिंदी लोकांनी इंग्रजी शिकले पाहिजे. पेरीसाहेबांचें असें मत होतें
कीं हिंदी लोकांना इंग्रजी शिकण्यास लावणे हें जास्त सोपे व कमी
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खर्चाचे आहे. इंग्रज मनुष्य हा भाषा शिकण्याचे बाबतींत कमी
प्रवीण असल्यानें त्यास हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ति करणें त्रासाचें
होणार आहे.

जर्व्हिस साहेब व तीन हिंदी सभासद यांनी जो पक्ष बनविला होता,
त्यांचें मत खालीलप्रमाणें होतें.

( अ) बहुजनसमाजास पाश्चिमात्य ज्ञान यावयाचे असेल तर तें
त्यांच्या मातृभाषेतूनच द्यावयास हवें.

( ब) इंग्रजी हें माध्यम केल्यास बुद्धिवान लोक व बहुजनसमाज
असे दोन वेगळे गट बनले जातील.

(क) संस्कृत व अरेबिक यासारख्या महित भाषांची जोपासना
.करून देशी भाषांची वाढ करणें हें सरकारचें आद्यकर्तव्य आहे.

( ड) इंग्रजी वादमयातून साधनसंपत्ति घेऊन महित भाषांच्या
मदतींनं समृद्ध बनलेल्या देशी भाषा, हिंदी शिक्षण योजनेत, बोधभाषा
म्हणून स्वीकारण्यांत याव्यात.

१८४८ सालीं हें भांडण विकोपास गेलें व म्हणून सर्व प्रश्र पुनः सर-
कारडे विचारासाठी पाठविण्यांत आले. दुर्देवाने सरकारने आपलें
निर्णायक असें मत न दिल्याने, भांडणें तशींच चाकू राहिली. इंग्रजी हें
माध्यम असावें या विचाराचे दडपण बंगालमधून सतत येऊ लागल्यामुळें
भातुभाषेचे वाढीस अडथळा येऊ लागला. सर्व सूर्वे केंद्रित झाली अस-
ल्यानें त्यावेळी कोणत्याही नव्या खर्चास बंगाल सरकारची परवानगी
लागत असे. म्हणून जेव्हां प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठीं मुंबई
सरकारने आपली योजना मध्य सरकारपुढे मांडली, त्यावेळीं खर्चाच्या
सबबीखाली ती स्वीकारण्यांत आली नाहीं. इतकेंच नव्हे तर, सरकारास
इंग्रजी शिक्षणाचा खर्च कमी येतो म्हणून इंग्रजी शिक्षणाकडे जास्त लक्ष

पुरावे, असेंही सुचविण्यांत आलें.
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या वादाचा शेवट म्हणन कॉलेज शिक्षणामध्यें इंग्रजी माध्यम ठाम

ठरलें गेलें. माध्यमिक शाळांमध्यें मातृभाषा माध्यम करण्यांत कर्नल
जर्व्हिस यांचें पक्षास यश आलें. हेंच मत १८५४ चे खलित्यामध्येही
स्वीकारण्यांत आल्याचे आपणास दिसून येईल.

१४ मद्रासची प्रगति -सरकारच्या योजनेमध्ये नेहमी फरक होत
राहिल्यानें, व ज्या लोकांकडे शिक्षणाची सूर्वे होतीं त्यांच्यामध्यें सारखा
बदल होत गेल्याने, १८३ ते १८३ या काळांतील मद्रास इलाख्या-
तील शिक्षणाचा इतिहास म्हणजे एक करुण कहाणीच झाली आहे.
फारसें खोलांत न जातां महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणन खालीलप्रमाणे माहिती
देता येईल.

( १) देशी शाळांना कोणत्याच प्रकारचे उत्तेजन दिलें गेलें नाहीं

( २) १८०९६ मध्यें मनरोसाहेबांनीं जेया जिल्ह्या शाळा व तालुका
शाळा स्थापन केल्या होत्या, त्या बंगाल सरकारचे हुकुमावरून बंद
करण्यांत आल्या. या शाळांना बंगाल सरकारने पैसा देण्याचे नाकारले.
पैसा असल्यास मद्रास येथें एक महाविद्यालय व प्रांतांत महत्त्वाच्या

ठिकाणी इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा उघडण्यास मात्र परवानगी. देण्यांत
आली.

( ३) १८४१ सालीं मद्रासला एक माध्यमिक शाळा-ज्याला
त्यावेळी युनिव्हर्सिटी किंवा विश्वविद्यालय म्हटलें जात असे-उघडण्यांत
आली.

( ४) शिक्षणाकरता प ० हजार रुपये जरी मंजूर करण्यांत आले
होते तरी ही रक्कम पृर्णूपणे कधींच खर्च होत नसे. १८५३ सालीं अशा
तऱ्हेनें साचून राहिलेली रक्कम ३ लक्ष रुपयांवर गेली १८५४-५५ मध्ये
मद्रासच्या डायरेक्टर साहेबांनी जो अहवाल प्रसिद्ध केला त्यावरून
१८५३ पर्यंत मद्रासची प्रगति काय होती हें दिसून येणार आहे.
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'' अहवालसालचे सुरवातसि, चिंग्लेपुट, नॉर्थ आहेर, नेलोर, आणि तंजोर या

जिन्सांचा खर्च सोडल्यास व गंजम डोंगरी भागांतील प्राथमिक शाळा वगळल्यास,
-तक्षणखात्याचें सर्व लक्ष मद्र्रास युनिव्हर्सिटी ( विभाविद्यालय) या नांवासालीं
मोडणाऱ्या कॉलेज संस्थेवर व राजमहेंद्री व कुडालोर या प्रांतिक शाळांवर खिळ-

ले होतें. गेल्या कांहीं वर्षांत कुंभकोणभू, कालिकत व बेलरी या ठिकाणी प्रांतिक

शाळा व कुडालोपुनरचे जवळपास दोन प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यांत आल्या
आहेत. ''

समाधानाची गोष्ट एवढीच दिसते कीं मिशनरी लोकानी या प्रांतांत
बरेंच मोठे शिक्षण-कार्य केलें व त्याचा परिणाम असा झाला कीं, मुंबई
प्रांतापेक्षाहि-जेथें सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यांत एक तरी इंग्रजी शाळा
स्थापिली होती--मद्रास प्रांतांत इंग्रजी शिक्षण मोठ्या पमाणांत देण्यांत
येऊ लागलें.

१५. उत्तर-पश्चिम प्रांतांतील प्रगतिः-या प्रांतांतील शिक्षण
संस्था १८४० पर्यंत बंगाल सरकारच्या नियंत्रणाखाली होत्या. १८४०
नंतर त्या शाळा उत्तर-पश्चिम प्रांताकडे सोपविण्यांत आल्या. थीम-
सनसाहेब-प्रांताचे लेफ्टनंट गव्हर्नर-यांनीं मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची
.एक योजना तयार केली. या योजनेस ' थॉमसन-र्पून ' असें संबोध-
प्रयांत येत असे व अड्याम साहेबांचे योजनेप्रमाणेंच हिचें स्वरूप होतें.
या योजनेमुळे प्रत्येक जिल्ह्यास साडेचार हजार रुपये खर्च येणार होता.
एकतीस पैकी आठ जिल्ह्यांना ही योजना कोर्ट-ऑफ-डायरेक्टरस्र यांना
लागू केली. या योजनेप्रमाणें काम चालू असतां १८५४ चा खलिता
प्रसिद्ध झाला. बोर्ड-ऑफ-डायरेक्टरस्र या योजनेवर एवढे खुप झाले कीं
त्यांनीं ही योजना सर्व प्रांतांत लाग करावी अशी शिफारस केली.

१६ पंजाब प्रांताची प्रगतिः-र ८४९ मध्य पंजाब प्रांत बनविण्यांत
आला. या वर्षां अमृतसर येथें नवीन पद्धतीची शाळा सरकारने
.स्थापिली. या शार्केत इंग्रजी, हिंदी, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत व गुरुमुखी
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शिकविलें जात असे. हिंदु, शीख व मुस्लीम या संस्थेचा सारखाच
फायदा घेत असत. १८५४ पर्यंत दुसरी कोणतीच शिक्षण.-संस्थ!
स्थापण्यांत आली नाहीं.

१७ अधिकारी व मिशनरी यांचे संबंध -१८३ पूर्वी वीस वर्षे

मिशनरी लोकांनी जें कार्य केलें त्यापेक्षा पुष्कळ जास्त या सालानंतरच्या
वीस वर्षांत त्यांनीं केलें. १८११ च्या सनदेने इंग्लंडच्या मिशनरी
लोकांनाच फक्त हिंदुस्थान खुलें झाले; परंतु १८३ च्या संनेदेमुळें जगा-
तील सर्व मिशनन्यांचे हिंदुस्थान मुक्तहार बनले यामुळं जर्मनी, अमेरिका
यांसारख्या परक्या देशांतील मिशनरीहि शिक्षण क्षेत्रांत उतरू लागले.

या काळांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा
मिशनरी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केल्या. बंगालमध्यें डफ, मुंबई-
मध्यें विल्सन व मद्रासमध्यें अँडरसन यांनी या कार्याचा प्रुरस्कार केला.
या शाळा स्थापन करण्याचे मिशनरी लोकांचे दोन हेतु होते. एक इंग्रजी
ज्ञानाचा व शास्त्राचा अभ्यास करणारे हिंदी लोक खिस्ती धर्मात सुलभ-
तेनें ओढता येतात; व दुसरे, ज्या हिंदी समाजांतील उच्च वर्गीयांची
गांठ होणेही कठीण, अशांचा संबंध शाळांतून येऊ लागरत्यानें, त्यांना
बायबल शिकविण्याची अनायासें संधि प्रात होते.

या काळांतील लक्षांत ठेवण्यासारखी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
सरकारी अधिकारी व मिशनरी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध, ही होय. .हा
संबंध घडून येण्यास दोन कारणें झाली पहिले-!८२ ते १३ हा काळ
इंग्लंडमध्यें सामाजिक सुधारणांचा व उदात्त कल्पनांचा होत।. यामुळे
कंपनीच्या अधिकारी वर्गामध्ये मिशनऱ्यांप्रमाणें कार्याबद्दल आस्था
बाळगणारे लोक होते. दुसरे-धर्मामध्यें हात घातलेला हिंदु व मुस्तीम
जनतेस रुचणार नाही, म्हणून पूर्वी धर्मापासून अलग राहण्याचे कंपनी
सरकारनें ठरविलें होतें. परंतु धार्मिक संस्थांचे बाबतीत हस्तक्षेप केल्यास
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हिंदू मुस्लिमांना आवडणार नाही, ही भीति या काळांत सरकारास वाटे
नाशी झाली. उदाहरण म्हणून सतीची चाल घेता येईल. ही चाल बंद
करण्याचे विरुद्ध जे होते त्यांना असें वाटलें कीं ही चाल बंद
केल्यास लोक बंड करतील, परंतु तसें कांहीं प्रत्यक्ष घडले नाहीं. एवढेच
नव्हे तर सुशिक्षित हिंदूंनी या सुधारणेस पाठित्रा देऊन सरकारचे
आभार मानिले. याचप्रमाणे हिंदूंच्या धार्मिक यात्रा व श्रीमंत हिंदूंची
देवालयें यांची व्यवस्था कंपनी सरकारने आपल्या हातीं घेतली.
येथेही लोकांतून कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नाहीं.
उलट कंपनीला दोन पैशाचा फायदाच झाला. म्हणून मिशनरी
लोकांबरोबर मिसळण्यास व त्यांना त्यांचे कार्यीत प्रोत्साहन देण्यांत
अधिकारीवर्गास कसलीच भीति वाटली नाही. तिसरे - कंपनीच्या
अधिकाऱ्यानीं हें जैं धोरण स्वीकारले होतें, त्यास इंग्लंडमधील शिक्षण-
प्रसाराचे पद्धतीनें एक प्रकारचा पाठिंबा दिला होता. त्या वेळीं शिक्षण
मिळणें हा गरिबांचा हक्क आहे, हैं मानण्यांत येत नव्हतें. श्रीमंतांनीं
धार्मिक व उदारबुद्धीनें देऊं केलेली ती एक बाब आहे, असें समजण्यांत
येत होतें. पार्लमेंटनेंही प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या सवलती दिल्या नाहींत.
धर्माच्या नावाने प्राथमिक शाळा चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांना .त्यांनीं
फक्त मदत दिली. हीच विचारसरणी कंपनी सरकारचे अधिकाऱ्यांतही
दिसून आली विड्या ही लोकांना इंग्रज राज्यकर्त्याकडून हक्कानें मिळालेली
गोष्ट नसून हिंदुस्थानला दिले तें दान आहे, असेंच त्यांना वाटत होतें.
इंग्लंडमध्यें जी गोष्ट धार्मिक संस्था करीत आहेत, तीच गोष्ट मिशनरी
लोक हिंदुस्थानांत करीत आहेत, असा त्यांचा समज होता. याम्रुळे
मिशनर्गी लोकांचे व कंपनीच्या अधिकारी लोकांचे १८३२ ते १८५३
पर्यंतच्या काळांतील संबंध फार सलोख्याचे राहिले. हा सलोखा १७९३
ते १८१३ किंवा १८१३ ते १८३ या काळांत कचितच पाहावयास
सांपडतो. या सलोख्याचे उभारणीवर १८५४ चा खलिता लिहिला गेला.



प्रकरण ५४
बुडसाहेबाचा खलिता

( १८५४)
कोर्ट ऑफ डायरेक्टरसु यांचा ९ जुले १८५४ चा शिक्षण-विषयक

खलिता ऐतिहासिक दृष्ट्या फार महत्त्वाचा आहे. यास बुडसाहेबाचा
खलिता असें म्हणतात. बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल यांचे अध्यक्ष चार्लस बुड यांचे
सांगण्यावरून तो खलिता लिहिला गेल्यामुळे कदाचित हैं नामाभिधान
त्यास प्राप्त झालें असावें. हा खलिता शंभर परिच्छेदांचा असून शैक्षणिक-
दृष्ट्या महत्वाच्या अशा बऱ्याच प्रश्रांचा विचार त्यामध्ये केला गेला
आहे.

२ शिक्षणाच्या धोरणाचे उद्देश-या खलित्यामध्यें सुरुवातीस
हिदुस्थानातील शिक्षणाची व्यवस्थिति (Z'ष्टव्र,;सुTZ?ाऊं०ााऊ) करण्याचें
कंपनीने कां ठरविलें आहे व त्यापासून कोणत्या गोष्टीची अपेक्षा केली
जात आहे, हें दिलें आहे.

'' ज्या महत्वाच्या प्रश्रांकडे आमचे लक्ष वेधून राहिलें आहे त्यामध्ये
शिक्षण हा महत्वाचा प्रश्न आहे. उपयुक्त ज्ञानाचे प्रसारापासून जे
आर्थिक व नैतिक सुख प्रात होतें व जें परमेश्वरकृपेनें हिंदुस्थानचा
इंग्लंडशी संबंध आल्याने सहज प्राप्त होणार आहे, तें हिंदी नागरिकांना
मिळवून देणे हें आमचे पवित्र कर्तव्य आहे.

'' शिक्षणाचे योग माणसास बौद्धिक पात्रता प्राप्त होते, इतकेंच नव्हे
तर त्यापासून त्यास नैतिक बळही मिळतें, असा आमचा समज आहे. या
योगें ज्यांना विश्वासानं महत्वाचे जागेवर नेमता येतील असा अधिकारी-
वर्गही निर्माण होणार आहे
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शिक्षणाची वाढ करणें हा जसा इंग्लंडच्या इभ्रतीचा प्रश्र आहे, तसा

.तो लोकांच्या आर्थिक उन्नताचीही प्रश्र आहे. या ज्ञानप्रसारापासून
भांडवल व मजूर द्यांचा योग्य उपयोग केल्याने देशाच्या संपत्तीची, वाढ
कशी करतां येतें, कशा तऱ्हेने प्रयत्न केले असतां व्यापाराची वाढ
होऊन, संपत्ति मिळविता येते, या गोष्टाचे ज्ञान लोकांना होईल.
इतकेंच नव्हे तर आपल्या कारखान्यासाठीं पुष्कळसा कच्चा माल
मिळून ब्रिटिश मजुराना भरपूर काम मिळेल व लोकांनाही नित्योपयोगी

??वस्तू मिळतील.

३ आग्लभावानिघ ( आपहाडांड) व महितभाषानिष्ठ०-८५) यांचा वाह -बंगालमध्ये इंग्रजीचा पुरस्कार करणारे
व महित भाषांचा पुरस्कार करणारे, यांचेमध्यें उत्पन्न झालेल्या
वादाचा उल्लेख या खलित्यांत केला आहे. मेकॉलेसाहेबांनी ज्या-
प्रमाणें महित भाषांचा प्रश्र उडवून लाविला, त्याप्रमाणें येथें झालें नाहीं.
महित भाषांच्या अभ्यासापासून काय फायदे होतात हें या खलित्यांत
स्पष्ट केले आहे. महित भाषांतील ग्रंथाचें अध्ययन ऐतिहासिक पुराण-
वस्तु संशोधनाचे दृष्टीने महत्त्वाचें आहे; हिंदु मुस्तीम कायदा जाणण्यास
व देशी भाषांची सुधारणा व वाढ करण्यासाठीही या भाषांचा उपयोग
होतो शास्त्रीय ज्ञानाची नवी दृष्टि धारण करून हिदू तत्त्वज्ञानामध्ये

पौर्वात्य पंडितांनी कोणती स्पृहणीय कामगिरी केली आहे व त्याचा
परिणाम जे लोक या भाषांना पूज्य मानतात त्यांवर, कोणता झाला आहे
याचाही उल्लेख या खलित्यांत केला आहे. तरीपण पौर्वात्य ग्रंथांमधून
शास्त्र व तत्त्वज्ञान याबाबतीत बऱ्याच चुका दिसून येतात. आधुनिक
संशोधन व सुधारणा या विषयीं या ग्रंथांतून कांहींच सांपडत नाहीं,
वगैरे दोष जे मेकॉलेसाहेबांनी दाखविलं, तेही या खलित्यांत दाखविलेले
आढळतात. या खलित्याचा शेवट खालील शब्दांत केला आहे..
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' आपण असें स्पष्ट जाहीर केलें पाहिजे कीं हिंदुस्थानांत जैं शिक्षण

वाटावि म्हणून आम्हांस वाटतें तें म्हणजे युरोपांतील सुधारलेल्या कलांचे,
शासांचें, तत्त्वज्ञानाचें व वाड्:मयाचें ज्ञान हें होय. ''

४ शिक्षणाचे माध्यम-शिक्षणाचें माध्यमाचा नंतर विचार केला
आहे. युरोपियन ज्ञान पौर्वात्य भाषांतील कोणत्याही ग्रंथामध्यें न सांपड-
ल्यामुळें इंग्रजी हें माध्यम सुरवातीस करावें लागलें व त्यायोगे देशी
भाषांकडे दुर्लक्ष झालें हें खलित्यांत कबूल केले आहे. देशी भाषांना गाडृन्
टाकण्यासाठी इंग्रजी भाषेचें माध्यम ठेवले या आरोपाचा इत्कार करून
देशी भाषा व इंग्रजी भाषा यांची सारखी वाढ होणें इष्ट आहे, असें
खलित्यांत स्पष्ट मत दिलें आहे.
ज्या तीन म्रुद्यांचा विचार या खलित्यामध्यें केला आहे ते पूर्वीचेच

वाद होते. त्यांचें पुनः चर्वितचर्वण न करतां त्यांचा फक्त गोषवारा
घेण्यांत आला आहे.

५ नवीन योजना-! १) शिक्षणखातेंः-नवीन योजना कोणत्या
अमलांत आणावयाच्या याचा विचार या खलित्यांत केला आहे. ज्या
प्रांतांत कंपनी सरकारचें राज्य विभागलें होतें त्या-बंगाल, मद्रास, मुंबई,
उत्तर-पश्चिम प्रांत व पंजाब या पांच प्रांतांत शिक्षण खाते स्थापण्यांत
आलें. त्यावर एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यांत येऊन
त्यास ' डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इनस्टक्शन ' असें संबोधण्यांत आलें.
त्याचे हाताखाली पुरेसे पर्यवेक्षक०ढा) देण्यांत आले, व दूर
वर्षी प्रांतांतील शिक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्याची जबाब-
दारी त्यांवर टाकण्यांत आली.
( २) विश्वविद्यालयेदुसरी योजना विश्वविद्यालयांसंबंधीं होती.

१८४५ सालीं शिक्षा समितीनें ( इpं०ZZ०ाऊंाऊं ०' १०२८०१४७)
कलकच्यास विश्वविद्यालय स्थापन व्हावें म्हणून सुचविले होतें, परंतु
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डायरेक्टरांनीं अजून योग्य वेळ आली नाहीं, या सबबीवर ती सूचना
फेटाळून लाविली. परतु आतां ती वेळ आली आहे, असे त्यांना वाट
लागलें. हिंदी लोकांमध्यें उदार शिक्षणाचा फैलाव झाल्यामुळें व युरोपियन
आणि अँग्लो-इंडियन नागरिकांना जरूर वाटल्यामुळें, कलकत्ता व मुंबई
या ठिकाणी विश्वविद्यालयें स्थापण्यास परवानगी देण्यांत आली.
मद्रास किंवा ज्या ठिकाणासनू जास्त पदवीधर मिळ शकतील अशा.'
ठिकाणीही तें स्थापण्याबद्दल त्यांनीं सूचना केली. ही सर्व विश्वविद्यालयें
लंडन विश्वविद्यालयाप्रमाणें फक्त परीक्षा घेणाऱ्या संस्था होणार होत्या.
त्यांच्या सिनेटमध्यें चासेला, व्हाईस-चान्सेलर, व फेलोज यांचा समा-
वेश होता व या सर्वीची निवड सरकारमार्फत होणार होती. परीक्षा:

घ्यावयाच्या व पदव्या द्यावयाच्या एवढीच कामगिरी या विद्यालयाची
होती ठिश्वविद्यालयाच्या या पूर्व काळांत देखील शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या
शाखांमध्यें प्रोफेसरांची निवड करण्याबद्दल सुचविण्यांत आलें होतें.

३ हिंदुस्थानभर माळांचे जाळंः-शिक्षणखाते व विश्वविद्यालर्ये;

यांची स्थापना झाल्यानंतर जेया शाळांचे जाळें सर्व देशभर पसरविण्याचें
होतें त्या शाळांविषयीं माहिती या खलित्यांत देण्यांत आली आहे. एका
टोकास विश्वविद्यालय व मान्य केलेली कॉलेजें, त्यानंतर इंग्रज्मिधून
किंवा मातृभातून शिक्षण देणाऱ्या माध्यमिक शाळा व त्याखाली-
युक्तया टोंकास-देशी प्राथमिक शाळा, अशी या शिक्षण संस्थांची
मालिका होती.

गेल्या कांहीं वर्षांत सरकारच लक्ष उब शिक्षण देणारी कॉलेजे'
स्थापन करण्याकडे होतें व त्यावरच सार्वजनिक पैशाचा मोठा भाग खर्ची'
पडत असे. अंतइझर तत्त्व अयशस्वी ठरलें असून या धोरणाचे योगें
वरच्या वर्गातील फक्त मूठभर लोकांमध्येच शिक्षणाचा प्रसार झाला.
आहे, ही गोष्ट मोठ्या खदोनें सरकारने मान्य केली आहे. या
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वरच्या वर्गातील लोकानी आतां आपल्या पायावर उभे राहिलें पाहिजे हें.
सांगतांना खलिता पुढें म्हणतो:-

'' आजपर्यंत ज्याची हेळसांड झाली परंतु जें अत्यंत महत्त्वाचें आहे
अशा शिक्षणाकडे आतां आपण आपलें लक्ष वळविले पाहिजे. जीवनाच्या
हरएक अवस्थेमध्ये उपयोगी पडेल असें शिक्षण बहुजनसमाजास देण्याचा
ग्रयत्न झाला पाहिजे व त्याकरता बराच पैसाही खर्च केला पाहिले.

या हेतूच्या सिद्धीसाठी पुष्कळ माध्यमिक शाळांची स्थापना हा
उपाय डायरेक्टरांनी' सुचविला आहे. हिंदी भाषांचे माध्यम घेऊन माध्य-
मिक शाळांची वाट झाली पाहिजे, ही खलित्यांत सुचविलेली गोष्ट

पष्कळांच्या लक्षांत आलेली दिसत नाहीं. खलित्याचे म्हणणें काय होतें
.७हें पुढील उताऱ्यावरून स्पष्ट होईल.

'' जेया शाळांमध्यें वेगवेगळें माध्यम आहे अशा शाळांमध्यें कोण-
त्याही प्रकारचा फरक न करतां देशीभाषेंतील शाळा व इंग्रजी-देवी
भाषांतील शाळा ही एकाच गटांत आम्ही सामील करीत आहोंत. आज
देशी भाषांतून दिल्या जाणाऱ्या शाळांपेक्षा इंग्रजी-देशी शिक्षणाच्या
शाळा वरच्या दर्जाच्या आहेत; परंतु देशी भाषा ज्या प्रमाणांत समृद्ध

होतील व थिक्षणदानाचे कामांत शिक्षक लायक होईल, त्या प्रमाणांत
हा फक्त हळू हळू नष्ट होणार आहे. ''

माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शाळा यांच्या खालीं ज्या प्राथमिक
शाळा आहेत त्यांना योग्य मदत देऊन प्रोत्साहन देण्याचें डायरेक्टर-
साहेबांनी ठरविलें. उत्तर-पश्चिम प्रांतांत थॉमसनसाहेबार्नीदेशी शाळांना
उत्तेजन देण्याची जी योजना होती तिचा इंडिया गव्हमॅटने स्वीकार
करावा अशी डायरेक्टरसाहेबांची सूचना होती.

या सर्व प्रकारच्या शाळांना जोडणारा एक धागा म्हणून होतकरू
विद्यार्थ्यीना माध्यमिक व महा-विद्यालयीन शिक्षण घेता यावें म्हणून
शिष्यवृत्त्या देण्याबद्दल शिफारस करण्यात आली. खलिता म्हणतो:-
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'' प्राथमिक शिक्षणापासून तै उच्च शिक्षणापर्यंत सारखे लक्ष पुरविलें

व योग्य त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देऊन वरपर्यंत त्यांना पोहचविले
म्हणजे हळू हळू समाजांतील सर्व वर्गांमध्यें या शिक्षणाचा प्रसार

होईल. ''
वरील शिफारशीमध्ये तीन गोष्टीचा अंतर्भाव झालेला आहे.

१) समाजाच्या वरच्या थराला शिक्षण दिलें म्हणजे तें खालच्या
थराला मिळतं, हें अंरतझर तत्त्व अमान्य करण्यांत आलें. ( २) देशी
भाषांचा माध्यम म्हणून माध्यमिक शाळांमधून उपयोग व ( ३)सार्वत्रिक शिक्षण योजनेचा पाया म्हणून देशी शाळांचा अंतर्भाव. या
शिफारशी म्हणजे लॉर्ड ऑरलंड यांनीं स्वीकारलेल्या योजनेस जबर
धक्काच होय.

( ४) ग्रँट-इन-एड ( सरकारी मदत)-शाळांना मदत देण्याची.
कल्पना दिसावयास सुंदर दिसते; परंतु ती इतकी खर्चाची होती कीं
लोकावर कर लादून पैसा वसूल केल्याशिवाय भागणार नव्हतें. दुर्दैवानें
डायरेक्टर लोक या योजनेस धीराने तोंड देण्यास तयार होईनात. नवीन
योजनेस जादा पैसा मंजूर करण्यास आम्ही तयार आहोंत असें ते मोघम
बोलून गेले. इंग्लंडने बहुजनसमाजाचे शिक्षणाचा ज्याप्रमाणें प्रश्र सोड-
विला, त्याप्रमाणें खाजगी शाळांना मदत देऊन तो प्रश्र हिंदुस्थानांत
सोडविता येईल, अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत होती. त्यांचें म्हणणें
असें होतें कीं,-हिंदुस्थानातील लोकांना योग्य तें शिक्षण देण्याची जबाबदारी एकद्या
सरकारला पुरी पाडता येणे कठीण आहे. सरकारने कोणत्याही प्रकारचें
आजवर प्रोत्साहन न दिल्याभुळे जी मदत लोकांकडून मिळं शकली
नाहीं, ती मदत आज लोक देण्यास तयार आहेत या दोन गोष्टीचा
विचार केला म्हणजे असें वाटतें कीं सरकारचे मदतीस उदार सुशिक्षित
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व श्रीमंत लोक घेतल्यास हिंदुस्थानातील लोकांच्या शिक्षणविषयक अड-
-चणी दूर होणार आहेत.

'' म्हणन हिंदुस्थानांत ग्रँट-इन-एडची-शाळांना सरकारी मदत-
देण्याची-पद्धत आम्ही स्वीकारीत आहोत. ही पद्धत यशस्वी तऱ्हेने
अगोदरच अमलांत आलेली आहे. सरकारने आपला शिक्षणावरील खर्च
वाढविण्यापेक्षा, सरकारास स्थानिक लोकांची मदत झाली तर शिक्षणाचे
पाऊल अधिक झुपाट्यानें पडणार आहे. या योगाने शिक्षण. झपाट्याने
वाढेल, एवढेच नव्हे तर, स्वतःचे पायावर उभे रहाण्यास लोक शिकतील
व हा धडा कांहीं कमी महत्त्वाचा नाहीं. ''

या धोरणानुसार प्रत्येक प्रांतिक सरकारने ग्रँट-इन-एडचे नियम तयार
करावेत, असें खलित्यामध्ये सुचविण्यांत आलें. उदाहरणार्थ खालील
प्रकारच्या शाळांना मदत देण्यांत यावी.
( १) व्यवहारोपयोगी शिक्षण देणाऱ्या शाळा धार्मिक शिक्षण जर

या शाळा देत असतील, तर त्या गोष्टीचा विचार केला जाऊ: नये.
( ब) ज्यांची व्यवस्था चांगली आहे.
( क) ज्या शाळा सरकारच्या अटी कबूल करतात व ज्यांना सरकारी

तपासणीस मान्यता देतात.

( ड) शाळंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून ज्या फी घेतात
रवलित्यामध्यें धार्मिक शिक्षणाबद्दल जैं धोरण स्वीकारण्यांत आलें

आहे, तेंही लक्षांत घेणे जरूर आद्र्रे. त्यावेळीं सरकारी मदत घेणाऱ्या
शाळा म्हणजे केवळ मिशनच्या शाळा होत्या. या शाळांमधून जें धार्मिक
शिक्षण दिलें जाते, त्यांची दखलगिरी तपासणी अधिकाऱ्यांनी घेऊं नये
सरकारी शाळांविषयीं खलित्यांत खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे-

सरकारी शाळांतून धार्मिक शिक्षणाचे बाबतींत जें धोरण आम्ही
स्वीकारले आहे त्याविषयी बराचसा गैरसमज दिसतो हिंदुस्थानातील
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सई लोकांकरता या शाळा स्थापन करण्यांत आल्या आहेत, व या
शाळांतून केवळ व्यवहारोपयोगी शिक्षण दिलें जावें, अशी आमची इच्छा
आहे. विद्यालयाच्या व महाविद्यालयाच्या पुस्तकालयांमधून बायबल
ठेविले आहे. व ज्या विद्यार्थ्यांना तें वाचावयाचें असेल त्यांना तें वाचता
येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना बायबलसंबंधी कांहीं विचारावयाचे असेल,
त्यांना तें मनमोकळेपणानें शिक्षकास विचारता येईल. अशा विद्यार्थ्यांना
आम्ही प्रतिबंध करूं शकत नाहीं. मात्र हें शिक्षण शाळेच्या वेळेबाहेर
द्यावयाचें आहे. हें शिक्षण स्वखुशीनें दिलें व घेतलें जात असल्यानें,
अधिकाराचा उपयोग धर्म शिक्षण देण्याकडे केला जातो, असा आमचे-
विषयीं कोणीही संशय घेऊं नये. शाळांची पाहणी करतांना तपासणी
अधिकाऱ्यांनींही धार्मिक शिक्षणाविषयी कोणतीही चौकशी करण्याचें
कारण नाहीं. ''

( ५) शिक्षकांचें देरनिग--योग्यप्रकारचें ट्रेनिंग देऊन शिक्षक
विनीत करण्याचे प्रश्राबद्दल खलिता म्हणतो:--

शिक्षक विनीत करण्याचे बाबतींत ज धोरण इंग्लंडमध्यें स्वीकारले
गेले आहे तेंच हिंदुस्थानांत स्वीकारावयाचे; त्याशिवाय अधिक कांहीं
चांगलें करतां येईल असें आम्हांस वाटत नाहीं. प्रथम शिक्षकांची निवड
करावयाची. त्यांना शिष्यहाचे देऊन शाळेच्या वेळेच्या इतर वेळीं त्यांना
शिक्षण द्यावयाचे. जे योग्य ठरतील अशा शिक्षकांची निवड टेरनिंग

कॉलेजसाठी करावयाची. ट्रेनिंग पुढें झाल्यावर त्यांना प्रमाणपत्रे ( सर्टि-

फिकेटस्) द्यावयाची. यानंतर त्यांची शिक्षक म्हणून नेमणूक कराव-
याची व योग्य तो पगार त्यांना द्यावयाचा. ही पद्धत सरकारी शाळा व
कॉलेजें यामध्ये आमलांत यावयाची. ज्या खाजगी शाळा सरकारमान्य
आहेत तेथेंही ही पद्धति स्वीकारली जावयाची आहे.

'' सरकारच्या इतर खात्याप्रमाणे शिक्षण खाते आकर्षक व्हावें व त्यास
भरपूर शिक्षक मिळावेत असा आमचा मानस आहे. ''
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६ शिक्षण व नोकऱ्याः-शिकलेल्या लोकांना उत्तेजन मिळावे या
प्रश्राचा विचार-खलित्यांत खालीलप्रमाणे केला आहे.

बुद्धिमान व विश्वासार्ह लोकांना नोकऱ्या देऊन सरकारच्या सर्व

खात्यांत सुधारणा घडवून आणण्याच्या आमच्या योजनेकडे आम्हीं
आपलें लक्ष वेधीत आहोंत. वेळोवेळी रिकाम्या होणाऱ्या जागी
शिकलेल्या माणसांची योजना केल्यानें जिझणासही एकप्रकारचें उत्तेजन
दिल्यासारखे होणार आहे.

आमची अशी इच्छा आहे कीं ज्यावेळी नोकरीसाठी येणाऱ्या दोन
उमेदवारांमध्ये इतर गुण सारखे आहेत, परंतु एक दुसऱ्यापेक्षा चांगला
शिकलेला आहे, तर या शिकलेल्या माणसाची प्रथम निवड करण्यांत
यावी. खालच्या जागेवर निवड करतांना इतर गुण पाहतांना त्या माण-
सास लिहितो व वाचता येतें कीं नाहीं, या गोष्टीकडेही लक्ष पुरविण्यांत

.५६
याव.

सरकारी खात्यांत कितीही जागा भरावयाच्या असल्या तरी उच्च
शिक्षण घेऊन ज्यांनीं आपली उपयुक्तता वाढविली आहे अशांचीच
निवड केली जाते, ही गोष्ट हिंदी लोकांचे मनावर पटविली गेली पाहिजे.
लोकांच्या आकांक्षा ज्यांना कळतात व लोकांनाही ज्यांचेविषयीं आपु-
लकी वाटते, अशाअधिकारी वर्गानें व्यावहारिक शिक्षणापासून कोणते
फायदे होतात, हें लोकांना समजावून सांगावे.

७ स्त्री-शिक्षणः-शेवटीं शिक्षणाच्या इतर प्रश्नांसंबंधी खलित्या-
मध्यें चर्चा केली आहे. देशी भाषांचे अभ्यासासाठी योग्य साळा
उघडण्याची जरूर किती आहे हें दाखविण्यांत आलें आहे. धंदेशिक्ष-
णाचें महत्व दाखवून धंदे शिक्षणाच्या शाळा व कॉलेजें उघडण्याचें
महत्वही सांगितलें आहे; त्याचप्रमाणें स्त्री शिक्षणाच्या प्रसाराची आवश्य-
कताही विशद केली आहे.



बुडसाहेवाचा खलिता ९७
'' स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व किती आहे हें सांगण्याची जरूरी नाहीं. ''

आपल्या मुलींना शिक्षण देण्याची इच्छा पुष्कळ हिंदी गृहस्थांचे मनांत
उत्पन्न झाली आहे. स्त्रीवर्गास शिक्षण देण्याने शैक्षाणेक व नैतिक दाता-
वरणामध्यें मोठ्या प्रमाणांत फरक घडून येणार आहे. ज्यांना सरकारी
मदत मिळते अशा शाळांमध्यें स्त्रियांकरितां काढलेल्या शाळांचा अंतर्भाव
केला जातो व या शिक्षणाचे बाबतींत जे प्रयत्न केले जातात त्यास
आमचे पूर्ण पाठवळ आहे. गव्हर्नर जनरलांनी बंगालचे गव्हर्नरास असे
कळविलें आहे की, हिंदुस्थानांत धीशिक्षणास मुक्तहस्ताने मदत केली
पाहिजे. या सूचनेस आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. रावबहाद्दर मगनभाई
करमचंद यांनी अहमदाबादेस दोन मुलींच्या शाळा स्थापन करण्यासाठीं
वीस हजार रुपये दिल्याबद्दल त्यांचा, जो बहुमान करण्यांत आला तो
आम्हांस पूर्ण मान्य आहे. स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार व्हावा अशी आमची
इच्छा आहें. या प्रसारास अशा मदतीनें प्रोत्साहन मिळणार आहे.

८ खलित्याविषयीं चर्च-ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचा म्हणून
गणलल्या खलित्यांत कोणती तरतूद केली हें आपण पाहिले. खलित्याचा
तात्कालिक परिणाम म्हणून प्रत्येक प्रांतांत शिक्षणखात्याची स्थापना
करण्यांत आली व कलकत्ता, मुंबई व मद्रास या शहरी विश्वावद्यीलये
निर्माण झाली. या योगाने माध्यमिक शिक्षणास व थोड्या बढत
प्रमाणाने प्राथमिक शिक्षणास चालना मिळाली. ग्रँट-इन-एडची पद्धत

सुरू झाली. शिक्षक तयार करण्यासाठीं ट्रेनिंग कॉलेजें अस्तित्वांत
आली. ग्रँट, मॉयरा, मेटकाफ, एलफिनरद, मनरो, मेकॉले व कडयांनी ऐतिहासिक दृष्ट्या जी वेळोवेळीं पत्रके प्रसिद्ध केली त्यांत वुडसाहे-
याचा खलिता हें शेवटचे पत्रक होतें. आधुनिक शिक्षणाच्या योजनेचा
पहिला आराखडा तयार करण्यास या शेवटच्या पत्रकाने महत्त्वाची
कामगिरी बजाविली आहे. कै एष. आर. परांजपे महणतात:-''खलि-
त्यामध्ये कोणकोणत्या योजना मांडल्या गेल्या होत्या. व त्यांपैकीं किती
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योजना आपण पुऱ्या करूं शकलो; त्याचप्रमाणें गेल्या शतकामध्ये
शैक्षणिक मं-पेयामD-र्ये कसकसे फरक झाले, त्यांत केवळ काळाने कोणते
घडवून आणिले व जगांतील एकंदर शैक्षणिक घडामोडीमुळे कोणते
घडले, हें या खलित्यावरून आपणांस पाहावयास सापडेल. '

या खलित्यापैकीं कांहीं शिफारशी बऱ्याच कालावधीने हातीं घेण्यांत
आल्या, कांहीं अर्धवट स्वरूपांत हातीं घेण्यांत आल्या, व कांहीं शिका-
रशी तर तशाच पडून राहिल्या. हें पाहून मात्र वाईट वाटतें. लोकांच्या
भाषांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरलें असताही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यांत आलें
व त्यामुळें ज्या भाषा बहुजनसमाजाला कळत होत्या व ज्या भाषांत ते
बोलत होते त्यांची हेळसांड झाली. लोकांना शाळा चालविण्यास मदत
देऊन सरकारने शिक्षण-क्षेत्रांतून आपलें अंग काहन घ्यावयाचे, या
नियमाचें पालन व्हावयाचे ऐवजी उल्लंघनच झालें. कै. पद. आर
परांजपे म्हणतात:--

'' संाठ वर्षीचे वर सरकारी शाळा वाढत गेल्या व खाजगी शाळांना
प्रोत्साहन देण्याचे ऐवजी त्यांचा निरुत्साहच करण्यांत आला. १८१०
ते १८८० पर्यत शिक्षणक्षेत्रांत मिशनऱ्यांच्याच काय त्या खाजगी
शाळा होत्या, परंतु या लोकांवर शिक्षणाचें काम पूर्णत्वानं
सोपविण्यास सरकारास धैर्य होईना, कारण मिशनचा मुख्य उद्देश
शिक्षणापेक्षा खिस्ती धर्माचा प्रसार हा होता. १८५७ च्या बंडाने
सरकारास कळून चुकले कीं, हिंदी लोकांच्या धर्माच्या बाबतींत सरकारने
संशयित वर्तन करणें धोक्याचें आहे. याचा परिणाम असा झाला कीं,
शिक्षणक्षेत्रांत बिन-सरकारी कार्य करणाऱ्या संस्था मिशनऱ्यांच्या
असल्या व त्याबद्दल सरकारास जरी आपुलकी वाटत असली तरी त्यांना
सरकारकडून पूर्ण मदत मिळाली नाहीं. ''

जसा शिक्षणाचा प्रसार झाला व समाजसेवेची नवी दयेयें उपलब्ध
झाली; तसे खाजगी प्रयत्न सुरू झाले; परंतु आपल्या शाळा व
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दाटेना. आमच्या मते हे सरकारचे विचार चुकीचे होते.

खलित्यामध्ये बहुजनसमाजाचे शिक्षणाची जी योजना होती ती
आजही पूर्ण झालेली नाहीं. माहुभाषेतून सर्व शिक्षण देणाऱ्या माध्यमिक
शाळाही जन्मास आल्या नाहीत. खलित्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोष्टी
अमलांत न आल्यामुळे .आज शिक्षणांत बरेच दोष राहिले आहेत.

खलित्यामध्ये असे कांहीं विचार व्यक्त केले गेले आहेत कीं, त्यांकडे
पुनः कोणीं लक्षच दिलें नाहीं. उदाहरणार्थ, शिक्षण हे प्रत्येक परिस्थि-
तीला साजेसें असावें, असें म्हटलें आहे. जन्म व परिस्थिति यामुळें माण-
साला जो दर्जी प्रात झाला आहे, त्याप्रमाणें त्याला शिक्षण मिळावें, ही
व्हिक्टोरिया राणीच्या वेळीं लोकांची कल्पना होती. परंतु ही कल्पना
आज लोकांना कशीशीच वाटते. प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याची सारखी
संधि मिळाली पाहिजे असें लोकांना वाटतें. त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानाने
-कच्चा माल बिटिश कारखान्यांसाठी तयार करावा व अशारीतीनें तयार
झालेला माल हिंदुस्थानने वापरावा, ही खलित्यांत प्रदर्शित केलेली
इच्छाही कोणास आवडण्यासारखी नाहीं. आर्थिक दृष्ट्या किंवा शैक्ष-

शिक दृष्ट्या है विचार कोणाही स्वाभिमानी हिंदी माणसास आवडतील
असें वाटत नाहीं.

हे दोष दाखवितांना खलिता हा फोल आहे, अशी चुकीची कल्पना
कोणीही करून घेऊं नये. कांहीं इतिहासकारांनी या खलित्यास फाजील
महत्त्व देऊन ' ही शिक्षणाची ही मोठी सनद आहे.' असें जें
म्हटलें आहे तें चुकीचे आहे, एवढेच आम्हांस दाखवावयाचें आहे
खलित्यानें. त्या वेळच्या शैक्षणिक परिस्थितीचे मानानें शिक्षण योजना
प्रस्थापित करण्यांत मोठीच कामगिरी केली आहे हें निर्विवाद आहे
परंतु शैक्षणिक येथें सध्यां इतकी बदललेलीं आहेत कीं -कुलिटमध्ये
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दर्शित केलेल्या विचाराप्रमाणें आज चालणें फायद्याचें होणार नाहीं. या
खलित्यास सनद म्हणावी कीं कसें याविषयी कै. एष. आर. परांजपे
यांचेंच मत देणे जास्त उपयुक्त होईल:-

'' स्वलित्यामध्यें बऱ्याचचांगल्या गोष्टी आहेत म्हणून त्यास विशेष हक
प्रस्थापित करणारी शैक्षणिक सनद म्हणणें चुकीचे होणार आहे सरकारी
मदतीने शिक्षणप्रसार करण्याचें कार्य जरी सुरू असलें तरी, सार्वत्रिक
साक्षरता प्रसाराचें ध्येय सरकारने आपल्यापुढे ठेविल्याचे या खलित्यावरून
दिसून येत नाहीं. विशेष वयोमर्यादेपर्यत सर्व बालकांना शिक्षण देण्याची
जबाबदारी सरकारवर आहे ही गोष्ट जाहीर झाली नाहीं. गरिबी ही होत-
करू विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे आड कधींही येणार नाहीं, हें धोरण सरकारने
जाहीर केलें नाहीं. सरकारी नोकरी हेंच शिक्षणाचे ध्येय आहे, हें जरी
सरकारने खलित्यामध्यें मान्य केलें नसलें तरी खलिता तयार करणारानींर
समाजांत पुढारी निर्माण व्हावेत, हिंदुस्थानांत उथोगधंद्याचें पुनरुज्जीवन
व्हावें किंवा मातृभूमीचे रक्षण व्हावें किंवा, थोडक्यांत सांगावयाचे झाल्यास
स्वराज्याला उपयुक्त होतील असे नागरिक तयार करणें हें ध्येय आपल्या.-
पुढें ठेविलें नव्हतें. एक शतकानंतरही लोकांच्या आकांक्षा काय आहेत
याची कल्पना सरकारास आली नाहीं, हेंही क्षम्य ठरेल; परंतु यावरून
खलिता सदोष आहे, हीच गोष्ट सिद्ध होत नाहीं का? १८५४ मध्ये जो:
खलिता महत्त्वाचा वाटला त्यास १९४१ सालीं शिक्षणाची सनद म्हणन

संबोधपुं-रु होणार आहे.''



'शैरैमैं
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-८६-१८५४ चा खलिता बाहेर पडल्याबरोबर हिदुस्थानातील प्रत्येक प्रांतांत
शिक्षण खात्याची स्थापना होऊन त्यावर डायरेक्टर म्हणून सुरू
अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली. त्यास मदत करण्यासाठीं म्हणून पुरेशा
वनपेक्टरांचीही नेमणूक करण्यांत आली. योजनेप्रमाणें कार्य करण्या-
-साठी मोठ्या रकमा खर्चासाठी देण्यांत आल्या व अशारीतीने हिंदु-
स्थानच्या आधुनिक शिक्षण स्वात्याची सुरवात झाली.

शिक्षण खात्याची पहिल्या तीस वर्षीची कामगिरी पुढीलप्रमाणे होती.
( १) मुंबई, मद्रास, कलकत्ता व लाहोर या ठिकाणी विश्वविद्याल-

यांची स्थापना झाली.
( २) कॉलेजच्या शिक्षणाचा प्रसार झाला.
( ३) माध्यमिक किंवा हायस्कूलच्या शिक्षणाचा प्रसार त्याहीपेक्षा

जास्त प्रमाणांत झाला.
( ४) लोकल फंड गोळा करण्यांत येऊ लागल्यामुळै प्राथमिक

शिक्षणाची कांहींशी प्रगति झाली.
या काळांत खलित्यांत दर्शित केल्याप्रमाणें कांहीं गोष्टी झाल्या

तथापि त्याचबरोबर ज्या कांहीं इतर गोष्टी व्हावयास पाहिजे होत्या ल्या

घडून आल्या नाहींत. उदाहरणार्थ, हिंदी विश्वविद्यालये या शिक्षण
देणाऱ्या संस्था म्हणून बनावयाच्या होत्या, परंतु त्या केवळ परीक्षा
येणाऱ्या संस्था म्हणूनच राहिल्या; हिंदी भाषा या शिक्षणाचे माध्यम
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केल्या जातील अस स्पष्ट म्हटलें गेलें असताही माध्यमिक शाळांतून
इंग्रजीचेच वर्चस्व राहिलें; शिक्षकांना ट्रेनिंग देण्याची जरूर असताही
त्याकडे दुर्लक्ष करण्यांत आले; व देशी शाळांकडे दुर्लक्ष केलें गेब्यामुरळे

बहुजनसमाजाचे शिक्षणावर विपरीत परिणाम घडून आला
२. विश्वविद्यालयांची स्थापना-१ ८५७ मध्यें विश्वविद्यालय

स्थापन होण्यापूर्वी हिंदुस्थानांत कॉलेजें स्थापण्यात आली होतीं हे'
आपण पूर्वी पाहिलेंच आहे. परंतु ही पूर्वींची कॉलेज सध्याच्या
कॉलेजापक्षा भिन्न होतीं. इंग्रजी शिकविणाऱ्या शाळांमधून ही पूर्वीची
कॉलेजे जन्मास आली होतीं. ज्या शाळेत इंग्रजी मुळाक्षरे शिकविली
जात त्याच शाळेंत शेक्सपिअरचे ग्रंथ, कॅलूरक्य्रृलस हा गणिताचा विषय;
स्मिथने लिहिले ' राष्ट्राची संपत्ति ' हें पुस्तक आणि रामायण ही
शिकविली जात असत. त्यावेळीं उच्च प्रकारची शिक्षण संस्था म्हणजे
कॉलेज, ही कॉलेज या शब्दाची व्याख्या केली जात असें आज
ज्यांना आपण कॉलेज म्हणत त्या संस्था १८७ सालीं विप्रबविद्यालये

स्थापन झाल्यानंतर जन्माला आल्या. यापुढें विश्वविद्यालयाने घेतलेल्या
प्रवेशपरीक्षेमध्यें जे पास होतील असेच विद्यार्थी कॉलजमध्यें घेतले
जात असत व त्यांना विश्वविद्यालयाने ठरवून दिलेला अभ्यास घ्यावा
लागत असे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे. -कॉलेजें हा विश्वविद्यालयाची
मुख्य घटक बनली व त्यांच्या करवी वेगवेगळ्या विषयांत उच्च दर्जाचे
शिक्षण देण्यांत येऊ लागलें.

१९ जुलै १८५४ रोजी कोर्ट ऑफ डायरक्टराचा खलिता पोहोच-
त्याबरोबर हिंदुस्थान सरकारने कलकत्ता, मुंबई व मद्रास या ठिकाणी
विश्वविद्यालय स्थापण्याचे कार्य सुरू केले. सुरवातीचे काम बरेच त्रासाचे
होतें व त्याला बराच वेळ लागला. १८५७ च्या सुरुवातीस तीनही
ठिकाणीं विद्यालयें स्थापन करून कायदे तयार करण्यांत आले स्थानिक
परिस्थितीमुळे होणारे कांहीं विशिष्ट फरक जर सोडून दिले तर तीनही
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विश्वविद्यालयांची घटना. एकाच स्वरूपाची आहे, हें दिसून येईल. एका
संस्थेची घटना पाहिली म्हणजे इतर घटना पाहण्याचे कारण नाहीं.
मुंबई वि'वविद्यालयाचीत्यैटना आपण पाहू.

मुंबई विश्वविद्यालयाच्या कायद्याच्याप्रस्तावनेंत विश्वविद्यालयाच्या उद्देश
काय असावा हें खालीलप्रमाणें दिलें आद्र्रे. वेगवेगळ्या विषयामध्ये विद्या -
क्षर्यानी किती प्रभुत्व मिळविले आहे हें विटगटयार्ची परीक्षा घेऊन ठर-
विणें व तें प्रभुत्व प्रात करून घेतलें उपसल्याचा दाखला म्हणून त्यांना

.०पदव्या दणे.
नंतर या कायद्यान्वये सेलर, व्हाइस-र्चेन्सेलर व फेलो यांची

प्रथम निवड करण्यांत आली, व अशारीतीने मुंबई विश्वविद्यालयाची मुख्य
निकाय संस्था ( ०४५ ००pZ०ाऊT?४) निर्माण झाली. सेलर व
व्हाइस-चॅन्सेलर सोडून फेलींची संख्या २६ पेक्षां कमी नसावयाची.
फेलो हे दोन प्रकारचे असावयाचे., एक-कार्यपरत्ये आलेले-( एक्स
ऑफिशिओ -त्यांच्यामध्यें खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश., मुंबईचे बिशप, मुंबई सरकारच्या
कार्यकारी मंडळाचे सभासद, मुंबईच्या शाळाखात्याचे प्रमुख-डायरेक्टर;
व सर्व कॉलेजांचे प्रमुख. दुसऱ्या प्रकारचे फेलींना ऑडीनरी फेलो असें
नामाभिधान देण्यांत आलें आहे. सरकार अशा लोकांची कायमची
नेमणूक कग्तें. मृत्यू आल्यामुळे, किंवा राजीनामा दिल्यामुळे, किंवा
हिंदुस्थानचे बाहेर कायमचे गेल्यामुळे किंवा सरकारने एखाद्यास काढून
टाकल्यामुळें, जर जागा रिकामी झाली तर सरकार ती पुन्हा भरते.

विश्वविद्यालयाच्या सेनेटमध्यें खालीलप्रमाणे अधिकारी असतात.
सेलर ( हा नेहमी मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर असतो १, व्हाईस-चेंन्सेलर
( याची निवड गव्हर्नर जनरल दोन वर्षाकरतां म्हणून करतात) व
फेलाज, कामानिमित्त आलेले किंवा सरकारने निवडलेले. विश्वविद्यालयाचे
सर्व काम या मंडळाकडे सोपविण्यांत आलें आहे.
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३. १८५७ च्या विश्वविद्यालयाचे कायद्याविषयी विचार--या

कायद्यावर विशेष टीकात्मक लिहिण्यासारखे नाहीं. विषयाची माहिती
व्हावी या दृष्टीनें खालील गोष्टी लिहिता येतील. '
( अ) फेलो २६ पेक्षां कमी असूनये असें म्हटलें, परंतु जास्तींत जास्त

किती असावे हें निश्चित न केल्याने, व ऑडर्निरी फेलो यांची कायमची
नेमणूक करण्यांत घेऊं लागल्यानें सिनेटच्या सभासदांची संख्या वाढू
लागली.

( ब) विप्रवविद्यालयामध्यें हरघडी घडणाऱ्या बारीक सार्राक गोष्टी-

कडे लक्ष पुरविण्यासाठी सिंडिकेट म्हणून एक लहानसं कार्यकारी मंडळ
निवडण्याची प्रथा सुरू झाली. कायद्यामध्यें सिंडिंकट मंडळाचा कोठेही
उल्लेख नसून सर्व अधिकार सिनेटला देण्यांत आले आहेत. सिनेटने
केलेल्या नियमाप्रमाणें सिंडिकेटची स्थापना करण्यांत आली; व त्यासही
कांहीं अधिकार सुपूर्त करण्यांत आले. कायद्याने कोणतेही अधिकार
सिंडिकेटला मिळाले नाहींत, हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे.

( क) प्रस्तावनेंत ' परीक्षा घेणं व पदव्या देणं ' एवढीच कामगिरी
विश्वविद्यालयाकडे सोपविली आहे. ही गोष्ट १८५७ सालीं अस्तित्वांत
असणाऱ्या लंडन विश्वविद्यालयाच्या घटनेस अनुसरून अशी झाली
असली, तरी १८५४ सालीं प्रसिद्ध झालेल्या खलित्यामध्ये दिग्दर्शित
केलेले उद्देश पूर्णांशाने सफल करणारी अशी ती घटना नव्हती. विश्व-
विद्यालर्ये म्हणजे केवळ शिक्षण देणाऱ्या संस्था न होतां, इतरत्र शिक्षण
नेऊन तयार झालेल्या त्रिद्यार्थ्यांची त्यांनीं परीक्षा ध्यावी, हा जरी
खलित्याचा उद्देश असला तरी, कायदा, स्थापत्य व महितभाषा या-
सारख्या विषयांच्या उच्च अभ्यासाची सोय इतर संस्थांमधून होत
नसल्याने मुद्दाम प्रोफेसर लोक नेमून विप्रवविद्यालयाने करावी, अशी
सूचना खलित्यामध्ये केली होती. १८५७ चा विश्वविद्यालयाचा कायदा
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तयार करणारांनी १८५४ च्या खलित्याचा फार संकुचित दृष्टीनें विचार
केला, असें म्हटल्याशिवाय राहवत नाहीं.

( ड) १८५७ च कायाने ज्या प्रकारची विश्वविद्यालथें स्थापन
जाली त्याना स्वीकारी ( अकालशष्ट्र) विश्वविद्यालयें असें समजण्यांत
येतें. या प्रकारामध्यें ज्या कॉलेजांचा संबंध विश्वविद्यालयाशीं जोडण्यांत
येतो, तीं कॉलेजेंच फक्त शिक्षण देणारी कडे बनतात; व विश्वविद्यालये
प्रत्यक्ष शिक्षण देणाऱ्या संस्था न बनता, त्यांचें काम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा
घेऊन त्यांना पदव्या देणे एवढेच रहातें. तात्पुरत्या फायद्याचे दृष्टीनें
विचार करता १८५७ सालीं अशीं विश्वविद्यालये असणें श्रेयस्कर होतें,
परंतु दूरवर विचार केल्यास तीं अहितकारक असल्याचेंच दिसून येईल.
तात्पुरत्या फायद्यासाठीं कालांतरानें मिळणाऱ्या फायद्याकडे दुर्लक्ष केलें
गेले ही दुखाची गोष्ट आहे. राष्ट्राचे हिताचे दृष्टीनें पूर्ण विचार करून
योजना न झारवता जी गोष्ट फारशी दगदग न करतां होण्यासारखी
होती, तिचाच अवलंब करण्यांत आला. १८५४ सालीं ज्या लंडन विश्व-
विद्यालयाचें अनुकरण केलें गेलें, तिने १८५८ सालीं आपलें स्वरूप
परिणामी अहितकारक म्हणून बदलृन टाकिले, हें लक्षांत आणिले म्हणजे
हिंदुस्थान सरकारनं घेतलेला निर्णय विचित्र वाटतो. विश्वविद्यालयासंबंधीं
होणारा कायदा १८५७ सालीं ने होता तो जर १८५९ सालीं झाला
असतां, तर कदाचितू ही आपत्ति निर्माण झाली नसती.

४. १८५४ ते १८८२ पर्यंत झालेली कॉलेज शिक्षणाची वाढ:-
विश्वविद्यालयें स्थापन झाल्यापासून ते हिंदी शिक्षणाचा विचार करण्या-
करतां नेमलेल्या हंटर कमिशन पर्यंतच्या काळांत कॉलेजांची वाढ
झपाट्याने झाली. या वाडीचे एक कारण माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार

हं असून दुसरें सरकारने उदार हस्तार्ने दिलेली मदत हें होय. पहिली
जी मॅट्रिक्युलेशनचा परीक्षा झाली तीत २१९ उमेदवार यशस्वी झाले;
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परंतु १८१-८२ मध्ये ७४२९ विद्यार्थी परीक्षेस बसलं व २७७८
पास झाले. त्यावेळीं पास झालेल्यांपैकी बरेचसे विद्यार्थी कॉलेजांत जात
असत, कारण पदवीधर झालेल्यांना आर्थिक फायदा मिळत असे व
म्हणून १८५७ ते १८८२. चे काळांत कॉलेज संस्था व त्यांतील विद्यार्थी

यांची बरीच वाढ झाली

१८५७ व १
प्रमाणें आहेत:

बगाल मात
मुंबई
उत्तर-पश्चिम प्रांत

मद्रास
पंजाब
मध्यप्रांत

या सालातील कॉलेज संस्थांचे आकडे खालील

०५७ मध्य १८८२ क्रच
कॉलजची कॉलेजची
संख्या संख्या

१५

२ '७

या काळांत नवीन उदयास आलेल्या कॉलेजांपैका' दोन कॉलेजांचा
विशेष नामनिर्देश करणें जरूर वाटतें. पहिलें लखनौचें कॅनिग कॉलेज
१८५७ च्या बंडानंतर गव्हर्नर जनरल लॉर्ड नग. यांनी लोकांना
चांगल्यारीतीनें वागविलें म्हणून कृतज्ञता बुद्धि ठेवून प्रांतांतील तालुक-
दारांनी हें कॉलेज लॉर्ड कॅनिग यांचे नांवानें १८६४ मध्यें स्थापन केलें
या कॉलेजमधून आजचें लखनौ विश्वविद्यालय निघालेंदुसरें कॉलेज म्हणजे
सर सव्यटू अहमद यांनी स्वप्रयत्नानें १८७५ साली स्थापिलेलें मोहा-
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डन अँग्लो-आरिएंटल कॉलेज. या कॉलेजमधून अलिगडचे मुक्तीम
विश्वविद्यालय उदयास आलें.

या काळांतील विशेष म्हणजे कॉलेज संस्था चालविण्याचें कार्य हिंदी
लोकांनी आपले हातीं घेण्यास सुरवात केली, हें होय. १८८१-८२ साली
हिंदी लोकानी सरकारची मदत घेऊन ५ कॉलेजें चालविली होतीं; वर
उल्लेखलेली दोन कॉलेजें उत्तर-पश्चिम प्रांतांत व पचिकपाचे कॉलेज
आणि विजगापद्रुण व तिनेवलीची हिंदु कॉलेजें मद्रास प्रांतांत. या
कॉलेजांचे प्रमुख बहुधा युरोपियन गृहस्थच असावयाचे, ही लक्षांत

ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. पहिल्या प्रतीच्या कॉलेजचे प्रमुख होण्यास
हिंदी लोक नालायक आहेत, असा त्यावेळीं लोकांचा समज होता.

५. पंजाब विश्वविद्यालयाची स्थापना-? ८८२ सालीं विशेष
कायदा पास करून पंजाब विश्वविद्यालयाची स्थापना झाली. १८५७
साली इतर विश्वविद्यालयाचे बाबतींत पास झालेल्या कायाप्रमाणेच
हाही कायदा ता; परंतु पंजाब विश्वविद्यालय इतर विद्यालयापासून'
अनेक बाबतींत भिन्न आहे. १८९७ ते १९०२ या सरकारच्या पंच-
वार्षिक अहवालामध्ये हा फरक दाखविण्यांत आला आहे.

( १) या विश्वविद्यालयामध्ये प्राच्य विद्या देणारी एक ज्ञान शाखा
आहे. तीमधून बॅचेलर ( बी. ए. ते, मास्टर ( एष. ए.) व डॉक्टर अशा
पदव्या विद्यार्थ्यांना देण्यांत येतात. ज्या स्वरूपाचा अभ्यासक्रम आर्ट
सांस्कृतिक कॉलेजातील परीक्षांकरतां आहे त्याच स्वरूपाचा अभ्यासक्रम
याही परीक्षांसाठी आह. मात्र माध्यम इंग्रजी न राहता उई असतें

(र दे) संस्कृत, अरेबिक व पर्शियन या भाषांच्या परीक्षा पास
होणान्या विद्यार्थ्यांना पौर्वात्य भाषांतून पदव्या दिल्या जातात

२) देशी भाषांतील प्राविण्य-परीक्षा घेतल्या जातात
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( ४) मुस्लीम कायदा, हिंदु कायदा व वैद्यशास्त्र या विषयांमध्ये
(यास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशी पदव्या दिल्या जातात..( ५) शाळांच्या अनेक परीक्षा घेतल्या जातात.

( ६) हे विप्रवविद्यालय पौर्वात्य कॉलेज व लॉ ( कायद्याचे)
कॉलेज चालवितें. शिवाय वेळोवेळीं सिनेट ठरवील त्याप्रमाणें शाळा व
कॉलेजें चालविण्यांत येतात.

( ७) सर्व साधारण शैक्षणिक बाबतीत सिनेट मार्गदर्शन करते.

६. माध्यमिक शिक्षण--! ८८५ ते १८९ चे काळांतील विशेष
हा आहे कां उच्च व प्राथमिक शिक्षणाचे मानानें माध्यमिक शिक्षणाचा
प्रसार बराच झाला. १८५४ चा खलिता ज्यावेळी प्रसिद्ध झाला
त्यावेळी इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या शाळा नुकत्याच सुरू झाल्या होत्या.
शाळांची गणती केली नसल्यामुळे निश्चित आकडा जरी देता आला
नाही तरी, शाळांची संख्या बरीच कमी होती व त्यांत शिकणाऱ्या
मुलांची संख्या कांहीं हजारांपलीकडे गेली नव्हती.

१८५४ च्या खलित्याने माध्यमिक शिक्षणावर जोर दिला होता, हें
आपण पाहिलंच आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारचा प्रयत्न उच्च शिक्षण
देण्याचा होता, हें जरी मान्य केले तरी, यापुढे सर्व साधारण पाश्चिमात्य
ज्ञान देणारे, परंतु थोड्या कमी प्रतीचें व समाजाच्या वेगवेगळ्या
पातळीमध्ये असणाऱ्या सर्व लोकांना व्यावहारिक दृष्ट्या उपयोगी पडणारें
शिक्षण पसरविण्याचे प्रयत्न फार जाराने झाले पाहिजेत, असें खलित्यांत
म्हटले आहे. हा हेतु साध्य करण्याकरतां प्रत्येक जिल्ह्यांत अशा शाळा
काढण्यांत याव्यात कीं जेथे थोड्या लोकांना उच्च शिक्षण देण्याचे ऐवजी
समाजांतील वेगवेगळ्या पगिस्थितींतील लोकांना उपयुक्त नागरिक
.बनविता येईल, अशा प्रकारचे शिक्षण देण्याची सोय अधिक चांगल्या
प्रकारें करतां येईल, अशी शिफारस खलित्यानें केली होती.
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१८५४ च्या खलित्यानंतर माध्यमिक शाळा सपाट्याने वाढ लागल्या.

यामध्यें पुढाकार नवीन स्थापन झालेल्या शाळा खात्यानें घेतला, हें
सांगणे नको. इंग्रजी शिक्षणाची मागणीही जोरानें होऊं लागली. सरकार.
नेही यासाठीं जादा मदत देण्यास सुरवात केली. १८५४ ते १८७०
च्या काळांत सरकारने चालविलेल्या माध्यमिक शाळांचे संख्येत वाढ
झाली. १८६५-७० चे काळांत शिक्षणाची प्रगति अजमावतांना मात्र
सरकारने प्राथमिक शिक्षणप्रसारावर जोर दिला व त्याचा परिणाम
म्हणून माध्यमिक शिक्षण थोडे ढिvएं पडलें. तथापि त्याची प्रगति समा-
धानकारक अशीच होती. १८५४ सालीं माध्यमिक शाळांची संख्या
१६९ होती व त्यांत १८२५ विद्यार्थी शिकत होते; १८८२ सालीं
शाळांची संख्या ११६२ असून त्यांतील मुलांची संख्या ४६०९
होती.

सरकारचे माध्यमिक शिक्षणावरचे लक्ष थोडे कमी झालें तरी त्या--
पासून विशेष नुकसान झालें नाहीं. १८५४ च्या खलित्याने खाजगी
शाळांना मदत देण्याच्या पद्धतीला विशेष महत्त्व दिलें होतें व प्रत्येक

प्रांतिक सरकारने अशी मदत देण्यासाठी पैशाची तरतूदही केली होती.
याचा परिणाम असा झाला कीं खाजगी शाळा भराभर वाढू लागल्या व
सरकारने जरी आपले प्रयत्न ढिलावले होते तरी, एकूण प्रगति कांहीं'
खुंटली नव्हती.

वुडसाहेबांचा खलिता बाहेर पडल्यावर कांहीं वर्षेपर्यंत शिक्षण
प्रसाराचे खाजगी प्रयत्न म्हणजे फक्त भिशनरी लोकांचेच होत असत
परंतु थोड्याच वर्षीत हिंदी लोक या क्षेत्रांत उतरले व १८८२ सालीं
हिंदी लोकांनी चालविलेल्या शाळांचा आकडा एकूण शाळांचे संख्येव्र
इतरांपेक्षा अधिक मोठा होता. या दृष्टीने इंडियन एज्युकेशन कमिशनचे
अहवालामधून घेतलेला व १८१- ८२ ची परिस्थिति दाखविणार।.
खालील तक्ता पहाण्यासारखा आहे.
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मध्य माध्यमिक खाजगी शाळा किती होत्या हें टारववि-

हिंदी लोक ांनी डूतर लोक १नीां
चालविलेल्य । चालदिलेल्या

इंग्रजी
र

शाळांची दिलेली१ मदत शाळांची दिलेली१
मरव्य १ सरव्य 1

:

६९८ ८८,२८४ '८ १८ ८५
' ७ १ ', ६५३ '? ३९,

१, ९८, ९११ रे डे १६

'! १ ', ६?३१०४! ७८
। १,५२२११८

।।

५१
४,०५३९! ११
१०, ७७१ .८५ ' ६

कण... १ उ ४१ ३६, ८;७७५७

८९

-यावरून असें दिसेल कीं बंगाल प्रांतांत बहुतेक इंग्रजी शाळा हिंदी
लोकनचि चालविलेल्या होत्या. भद्रास प्रांतांत मिशनरी लोकांचे प्रयत्न

मोठ्या प्रमाणांत झाले होते; परंतु तेथेही हिंदी लोकांच्या शाळांचीच
संख्या अधिक होती. मुंबई व इतर प्रांतांत मात्र हे प्रयत्न अल्प प्रमाणांतच
सुरू झाल्याचे दिसून येईल. एकंदरींत हिंदी लोकांनी चालविलेल्या
शाळांची संख्या इतरांनी चालविलेल्या शाळांच्या दुप्पट होती, हें दिसून
०.

८ माध्यामक शिक्षणातील कांहीं दोषः-माध्यमिक शिक्षणाबरोबर
कांहीं दोषही आले. या शिक्षणाच्या प्रथम अवस्थेंतच उद्योगधंद्याचे
शिक्षण-कमाचा अभाव, इंग्रजी भाषेचा वरचष्मा व ट्रेन्ड शिक्षकांची
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उणीव, हे दोष दिसून आले. हेच दोष पुढे वाढत गेले. हे दोष शिक्षण-
क्रमांत कसे आले ४ आतां आपण पाहू.

( अ) माध्यमिक शाळांतून धंदेशिक्षणाचा अभाव:-
१८५४ च्या खलित्यामध्ये स्पष्ट म्हटलें होतें की, माध्यमिक शाळा-

तून दिलें गेले शिक्षण समाजांतील वेगवेगळ्या परिस्थितींतील माणसांना
व्यावहारिक दृष्ट्या उपयुक्त व्हावें; व या दृष्टीने पुढें काढण्यांत येणाऱ्या
शाळांतून सर्व प्रकारच्या लोकांना ते उपयुक्त नागरिक होतील अशा
प्रकारचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था व्हावी. यावरून धंदेशिक्षणाच्या
लहान मोठ्या शाळा अस्तित्वांत याव्यात ही सरकारची इच्छा स्वलि-

त्यावरून स्पृष्ट होत आहे.
परंतु हें धोरण पुढे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पाळले दिसत नाहीं.

१८८२ सालीं इंडियन एज्युकेशन कमिशनला असें दिसून आलें कीं,
मुंबई प्रांतांत मादर्यामेक शाळांना जोडलेल्या शेतमध्यें शेतकऱ्यांच्या मुलांना
शेतीचे शिक्षण घेण्यास उत्तेजन देण्यासाठी महिना चार रुपयाच्या कांहीं
शिष्यवृत्त्या ठेविल्या अहेत. हें एवढेच एकुलते एक उदाहरण सोडून
दिल्यास असें दिसून येईल कीं, हिंदुस्थानातील सर्व माध्यमिक शाळा
विशिष्ट एकादी कला शिकविण्याकरतां जन्मास आल्या नव्हत्या. या
शाळा स्वयंपूर्ण नसून विद्यापीठाच्या अभ्यासाची पूर्वतयारी करण्या-
करतां आहेत, असा सर्वत्र समज झाला होता. ज्यांचें शिक्षण माध्यमिक
शाळांतच थांबते अशांना या गाळापासून काहींही उपयोग होणार नव्हता.
ही स्थिति तीन कारणांमुळें उत्पन्न झाली. माध्यमिक शाळांतून शिक्षण
घेणारे विद्यार्थी समाजांतील सुशिक्षित वर्गातून आलेले होते व शिक्षण
घेण्याचा त्यांचा उद्देश सरकारी नोकरी मिळवून समाजांत आपलें मानाचें
स्थान मिळवावे व आपली आर्थिक स्थिति सुधारावी हा होता. समाजाला
आपण कसें उपयोगी पडूं हें ध्येय त्यांचेपुढे नव्हतें. मॅट्रिक्युलेशन
.परीक्षा पास व्हावी व सरकारी नोकरी पत्करावी असें धोरण कांहींचें



११२ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
होतें. जे थोडे अधिक महत्त्वाकांक्षी होत ते कॉलेजमध्यें जात
असत व तेथील शिक्षण घेऊन सरकारच्या मोठ्या नोकऱ्या पटकावीतः
असत. म्हणून मॅट्रिक्युलेशनचे परीक्षेस व इंग्रजी भाषेस फाजील
महत्त्व प्राप्त झालें. याचा परिणाम माध्यमिक शाळांतील कामावर अर्था-
तच झाला. शिवाय या शाळा चालविणारे लोक पुढारलेल्या वर्गातील
होते; हीही गोष्ट महत्त्वाची होती. दुसरें असें की धंदेशिक्षणाच्या शाळा
काढण्याचे कोणतेच प्रयत्न सरकारनें केले नाहीत. त्या वेळीं सरकारी
शाळा नमुन्याच्या म्हणून समजल्या जात असत. खाजगी शाळा सर-
कारी शाळांचे अनुकरण करीत असत. सरकारी शाळांतून धंदेशिक्षण
नसल्यामुळें खाजगी शाळांतूनही त्याचा अभाव दिसून आला तिसरी-
गोष्ट अशी कीं:- ज्या नवीन शाळा उदयास आल्या त्यांचेजवळ
द्रव्यबळ नव्हतें. मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या शाळांना फारशा
साहित्याची व खर्चाची जरूरी नसल्या, या नवीन शाळांमधून हेंच
शिक्षण दिलें जाऊं लागलें. या सर्वीचा एक परिणाम झाला व तो म्हणजे

१८८२ सालीं माध्यमिक शाळा म्हणजे मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेची तयारी
करणाऱ्या शाळा, असें मानण्यांत येऊ लागलें.

( ब) माध्यम म्हणून न मानल्यामुळें मालुभाषेची दुःस्थितिः-
१८५४ च्या खलित्यानें असें ठरविलें येले कीं इंग्रजी माध्यम वापर-
णाऱ्या शाळांबरोबर माहभाषा माध्यम वापरणाऱ्या शाळा जन्मास
याव्यात. माहमाषा माध्यम वापरणाऱ्या कांहीं शाळा होत्यी, परंतु
त्यांचा दर्जा फार कर्मा होता. इंग्रजी व मातृभाषा माध्यम म्हणून वाप-
रणाऱ्या शाळांतून? दिसून येणारा फरक हळू हळू नाहींसा करण्याचें
धोरण शाळा खात्यांनीआखावें, अशी इच्छा खलित्यांत प्रदर्शित केली
होती. हें धोरण अधिकाऱ्यांनी अमलांत आणण्याचा प्रयत्न केला असता
तर माहुभाषांमधून शिक्षण देण्याची योजना माध्यमिक शाळांतून वाढीस
लागली असती; इतकेंच नव्हे तर विश्वविद्यालयामधून देखील या भाषांचे
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माध्यम स्वीकारले गेलें असतें. परंतु दुर्देबानें शिक्षणखात्याचें धोरण देशी
भाषांना उत्तेजन देण्याचे नव्हतें व त्यामुळें इंग्रजी व मातृभाषा या
दोन माध्यमामधून शिक्षण देणाऱ्या शाळांतील फरक नाहींसा होण्याचे
ऐवजी तो दुणावला.

( क) ट्रेन्ड शिक्षकांचा अभाव-या काळांत शिक्षकांना ट्रेनिंग
देण्याची व्यवस्था बरी नव्हती. सर्व हिंदुस्थानांत ट्रेनिंग देणाऱ्या फक्त
दोनच संस्था होत्या. एक मद्रासमध्यें ( १८५७ साली स्थापन झाली)
व दुसरी लाहोरमध्ये ( १८८० मध्ये स्थापन झाली ). मद्रासच्या ट्रेनिंग
कॉलेजमध्ये १८८२ सालीं शिकणाऱ्या विद्याक्षयार्मध्यें ८ पदवीधर
२ कॉलेजची हिली परीक्षा पास झालेले व १८ मॅट्रिक्यूलेटस होते.
लाहोरच्या ट्रेनिंग कॉलेजांत ३० विद्यार्थी व ते सर्व कलेजचे पहिले
वर्ष पास झालेले होते. कॉलेजास जोडून प्रॅक्टिसिंग कूल नव्हतें; व
विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक दर्जा जरी कमी अधिक होता तरी त्यांना एकाच
शिक्षणक्रमांतनू जावें लागे. यावरून हें स्पष्ट होईल कीं ज्याला ट्रेनिंग
म्हणती येईल असें ट्रेनिंग माध्यमिक शाळांतील किती थोड्या शिक्षकांना
मिळत होतें.

८. प्राथमिक शिक्षण-१८५४ ते १८८२ या काळांत प्राथमिक
शिक्षणाची काय परिस्थिति होती हें पाहण्यासाठी ( रे) १८५४-५९
( २) १८५९, ज्या वर्षी खलिता प्रसिद्ध करण्यांत आला. व ( त्रस्)

१८४६-८९, या तीन कालखंडांत घडलेल्या गोष्टींचा विचार करावा
लागेल.

९. १८५४-५९ या काळांत घडलेल्या गोष्टीः-१८५४ पूर्वी

सरकारने शिक्षणाप्रीत्यर्थ फारशी रक्कम खर्च केली नाहीं; व हें धोरण
पर्यंत चालू होतें तोपर्यंत बहुजनसमाजामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा
प्रसार होऊं शकला नाहीं. १८५४ च्या खलित्याने प्राथमिक शिक्षणाचे
इतिहासांत एक महत्त्वाचे पान उघडले गेलें. या खलित्यानें, ज्या लोकांना
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स्वत: शिक्षण घेण्याचे सामर्थ्य नव्हतें, अशांना उपयुक्त होणार व्याच-
हारिक शिक्षण देण्याची शिफारस केली गेली. या साहित्यामुळे लोकांना
शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारनें पत्करली असें नाहीं. परंतु या
खलित्याने अशा प्रकार शिक्षण देण्याची अवश्यकता सरकारात पट्टे.
लागली. दुसरें-बहुजनसमाजास प्राथमिक शिक्षण योग्य प्रकार देण्या-
साठी खाजगी शाळांना उत्तेजन देण्यांत यावें अशी सूचना खलित्याने
सरकारास दिली. उत्तर-पश्चिम प्रांतांत थोंमसनसाहेबांनी जी योजना
अमलांत आणिली होती तिकडे प्रांतिक सरकारचें लक्ष वेधण्यांत
आलें. १ या योजनेची माहिती चवथ्या प्रकरणामध्ये दिली गेली आहे.
१८५४ च्या रवीलत्यानें प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व पटविण्याचा प्रयत्न

केला असला तरी, या शिक्रणाचे प्रसारार्थ सरकारनें शाळा उघडाव्यात
असें बंधन शाळा खात्यावर लादण्यांत आलें नाहीं. इतकेंच नव्हे तर,
खाजगी शाळांना मदत देऊन योग्यप्रकारच्या देखरेखीखाली त्यांची
सुधारणा करण्यांत यावी असें सुचविण्यांत आलें.

पुढच्या पांच वर्षांच्या घडामोडीवरून असें दिसते कीं रवलित्याप्रध्यें
स्पष्ट केलेल्या सूचनांकडे शिक्षण खात्याने लक्ष दिलें नाहीं. अंतरझर तत्त्व

चुकीचे आहे असें प्रत्ययास आलें तरी त्यावरील विश्वास अजून पार
नाहींसा झाला नव्हता व यामुळं प्राथमिक शिक्षणाचे प्रसाराऐवजीं माध्य-
मिक शिक्षणाचे प्रसाराकडे शिक्षणखात्याचें अधिक लक्ष लागून राहिल
होतें. अधिक पैशाची तरतूद केली असतांहि तो पैसा शिक्षण खात्याच्या
निर्वाहासाठी व इंग्रजी शिक्षणासाठी खर्च होऊं लागला, व खाजगी
शाळांना कोणतीही मदत होऊं शकली नाहीं. यामुळे या काळांत
प्राथमिक शिक्षणामध्ये म्हणण्यासारखी प्रगति घडून आली नाहीं.

१०. १८५९ चा खलिताः-कपनी सरकारचा कारभार १८९९८
सालीं संपुष्टांत आला व ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानचा कारभार आपल्या
हातीं घेतला. यामुळे १८५७ सालीं निष्पन्न झालेल्या कटकटी लक्षांत
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घेऊन कंपनी सरकारच्या शिक्षणाचे धोरणाचा पूर्णतः विचार करून
योग्य ते बदल सुचविण्याची जबाबदारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेटवर
येऊन पडली. लॉर्ड स्टनले त्यावेळीं हिंदुस्थानचे सेक्रेटरी होते.
त्यांनीं १८५४ मध्यें दर्शित केलेल्या प्राथमिक शिक्षणाशिवायच्या
सर्व सूचना मान्य केल्या. लोकांनी शाळा काढावयाच्या व सरकारनें
त्यांना मदत द्यावयाची, या धोरणामुळें प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत
लोकांकडून जेवढे प्रयत्न व्हावयास पाहिजे होते तेवढे झाले नाहींत.
यासाठीं लोकांमध्ये शिक्षण-प्रसार व्हावा म्हणून शिक्षणखात्यानें
आपल्या देखरेखीखाली प्राथमिक शाळा स्थापन कराव्यात, असें सुच-
विण्यांत आले या सूचना इतक्या तडकाफडकी व १८५४ च्या
रत्रलित्यांतील तत्त्वाच्या विरुद्ध होत्या कीं हिंदुस्थानच्या परिस्थितीकडे
ल्ल देऊन त्यांचें समर्थन करणें कठीण जातें.

इंग्लंडमध्यें यावेळीं जे शिक्षण-विषयक वाड् निर्माण झाले होते, ते
लक्षांत घेतल्याशिवाय या सूचनांचा अर्थ लावता येत नाहीं.
इंग्लंडमध्ये त्यावेळीं प्राथमिक शिक्षण लोकांनी खाजगी संस्था काढून
चालविले होते व त्यास सरकारची मदत होती. परंतु यापुढें
प्राथमिक शिक्षणाचें भवितव्य काय असावें, याविषयी दुमत झालें
होतें. एका पक्षाचे असें मत होतें कीं खाजगी शाळांकडूनच प्राथमिक
शिक्षणाच्या प्रसाराचे खरें कार्य होईल. सरकारने अशा शाळांना योग्य
ती मदत द्यावी म्हणजे झालें. प्राथमिक शिक्षण जर सरकार देऊं
लागलें तर वेगवेगळया धर्मपंथाना धार्मिक शिक्षण देण्याची मोकळीक
रहाणार नाहीं. उलट, दुसऱ्या पक्षाचे मत असें होतें कीं-खाजगी
शाळांची शिक्षणपद्धति सदोष आहे. या पद्धतीमुळे सर्व मुले शाळेंत
येऊं शकत नाहींत. सार्वत्रिक शिक्षण यावयाचे असेल तर तें कार्य
खाजगी संस्थांकरवी होऊं शकणार नाहीं. शिक्षणासाठीं स्थानिक कर
बसवावेत, सरकारने शाळा उघडाव्यात व लोकांतून निवडलेल्या मड-
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ळाकडे त्यांची देखरेख सोपविण्यांत यावी. ह दोन पक्षांतील वादळ
१८४६ ते १८७० पर्यंत चालू होतें. १८७० च्या शिक्षण-कायद्यानें
तें थोडेसें शमले.

या मतभेदाचा परिणाम हिंदुस्थानच्या शिक्षणविषयक घडामोडीवर
होणें क्रमप्राप्तच होतें. खाजगी शाळांकडून शिक्षणप्रसार करावा अशा:
विचाराची माणसे १८५४ चा खलिता करणाऱ्यामध्यें प्रमुख होती, तर
या साधनावर ज्यांचा विश्वास नव्हता अशा माणसांच्या हाती १८४९
मध्यें कारभार आला होता, व यामुळें या दोन खलित्यामध्ये विरोध
आपणास दिसून येतो. हिंदुस्थानांत शिक्षणक्षेत्रांत आलेल्या केवळ
अनुभवावरून धोरणांत बदल करण्यांत आला, असें विचारांती दिसून;
येत नाही. इंग्लंडमधील विरोधाचा टवीन हिंदुस्थानांत उमटला एवढेच.

११. १८५९ ते १८८२ मधील घडामोडी -विचार निश्चित
झाले असल्यामुळें १८९ रेया रवलित्याभुळे हिंदुस्थानांत मतभेद निर्माण
झाले. कांहीना १८५४ चा खलिता पसंत पडला होता तर कांहींना
१८५९ चा खलिता अधिक श्रेयस्कर वाटत होता मुख्यतः मत-
भेदाचे तीन मुद्दे होते. ( १) खाजगी शाळांची बोलेलात कशी
लावावयाची. ( २) स्थानिक कर बसवावयाचा कीं नाहीं; व ( २)प्राथमिक शाळांना सरकारची मदत द्यावयाची कीं नाहीं यांवर बराच
वेळपर्यत वाद माजून राहिला, परंतु त्यामधून, निश्चित असें धोरण ठरलें
गेलें नाही, व प्रत्येक प्रांताला आपल्या मर्जीप्रमाणें कार्य करण्यास पर
वानगी देण्यांत आली. १८५९ ते १८८२ या काळांत ज्या घडामोडी
झाल्या, त्यावरून १८८२ सालीं नेमण्यांत आलेल्या इंडियन एज्युकेशन
कमिशनने विशेष सूचना कां केल्या हें समजून येणार आहे.'( अ) खाजगी शाळाः-प्राथमिक शिक्षणाचे प्रस!राकरता कोणतें
साधन वापरावयाचे यावर १८५९ च्या खलित्यानंतर वरीच चर्चा
झाली. काहीच्-या मतें हें कार्य खाजगी शाळांकडे पूर्णत्वानं सोपवावे व
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सरकारने फक्त काही शाळा, नमुन्याच्या म्हणून, चालू ठेवाव्यात.
इतरांना असें वाटत होते कीं हा प्रसार सरकारी शाळांकडूनच व्हावा.
दोन्ही प्रकारच्या शाळांचा उपयोग करण्यांत यावा, असें म्हणणारा
तिसराही एक वर्ग होता. या मतमतातरामुळें ज्या प्रांताला जें साधन
कोर्याचें वाटेल तें त्यानें स्वीकाराचे, असें ठरलें.

उशहरणा ४, मुंबई प्राताने खाजगी शाळांची मदत घेतली नाहीं, तर
चंगाल पूर्णत्वाने खाजगी शाळांवर अबलंबून राहिला. १८८१ -२ मध्ये
मुंबई प्रांतांत फक्त ७३ खाजगी मदतीच्या शाळा होत्या. याचे उलट
चंगाल प्रांतांत त्या ४७,३७४ होत्या. मद्रास प्रांत दोन्ही प्रकारच्या
-शाळांना धरून चालला होता व म्हणून त्यामध्यें सरकारी शाळा १२६३
च खाजगी शाळा १ चूप १९२३ होत्या. उत्तर-पश्चिम प्रांत हलकबंदी किंवा
.केंद्र शाळांवर पूर्णत्वाने अवलंबून होता. खाजगी शाळांना समाविष्ट करून
घेण्याचा कोणताच प्रयत्न झाला नाहीं. १८८१ -२ सालीं केलेल्या पाहणी-
चरून असें कळते कीं खाजगी विनामदतीच्या ६१७२ शाळा होत्या व
त्यांत ६१६३४ मुळें शिकत होती. मदतीच्या शाळा फक्त २४३ होत्या
.व त्या त १५०१९ मुले शिकत होती. कूर्म प्राताने मुंब६. अनुकरण
केले, तर पंजावनें उत्तर-पश्चिम प्रांतांचा मार्ग स्वीकारला. १८८१-२ मध्यें
पंजाबमध्ये मदतीच्या प्राथमिक शाळा २७८ होत्या व त्यांत १४६१६
मुले शिकत होतीं. परंतु खाजगी शाळा १३, १०९ होत्या व त्यामधून
१,३५२८४ मुले शिक्षण घेत होतीं. मध्य प्रांतानें बंगालचें अनुकरण
.करून खाजगी शाळांना उत्तेजन दिलें. परंतु खाजगी शाळांची मजबूत
अशी घटना न त्रनल्यामुळें सरकारी शाळा उधडणें भाग पडलें. १८८१ -२
सालीं या प्रांतांत ८९४ सरकारी शाळांतून ५५७४५ विद्यार्थी व
२६८ मदतीच्या शाळांतून १८७८६ विद्यार्थी शिकत होते. वऱ्हाड
-मुंबईचा कित्ता उचलला; परंतु खाजगी श।ळांना' मुंबईप्रांतापेक्षां
जास्त प्रमाणांत उत्तेजन दिलें. १८८१ -२ मध्य या प्रांतांत ४६७
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सरकारी शाळा व त्यांत २७८४४ मुले, व २०९ मदतीच्या शाळा घ
त्यांत ४२१२ मुल होती. शिवाय विनामदतीच्या २०७ शाळा असून'
त्यांत २६७२ मुळें शिकत होतीं. आसामप्रांत हा १८७४ पर्यंत बंगालचा
ऐके भाग होता व त्यामुळें बंगालप्रांतांतील पद्धतीप्रमाणे खाजगी
शाळांचा तेथें जास्त प्रसार झाला. १८८१-२ सालीं तेथें सरकारी
फक्त ७ शाळा होत्या व त्यांत १८७ मुले होती; याचे उलट मदतीच्या
शाळा १२५७ व त्यांत मुले ५६४५, व विनामदतीच्या ४१७ व त्यांत
मुले ९७३३ हो'.

( व) खर्च-प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चाच्या दुसऱ्या वादग्रस्त-
प्रश्राकडे आतां आपण वळ

०.
बहुजनसमाजाचे शिक्षणाचा खर्च मिटविण्याकरतां लोकांवर लोकल-

सेस ( स्थानिक कर) बसवावा, अशीं सूचना १८५९ चे खलित्यानेंकेली.
या सूचनेंत हिंदुस्थान सरकार थोडी दुरुस्ती केली, केवळ शिक्षणा-
करतां हा कर घेतला न जातां इतर स्थानिक सोयी घडवून आणण्या-
साठींही या कराच्या पैशाचा उपयोग करण्यांत यावा, अशी दुरुस्ती
सुचविण्यांत आली. त्याप्रमाणें सर्व पातांमधून हा स्थानिक कर शिक्षण
व इतर सुखसोयी यांवर होणारा खर्च भागविण्यासाठीं बसविण्यांत
आला. खेड्यापाड्यांतून स्थानिक-कर वसूल करण्यास शेत-साऱ्याचा
आधार मान्य करण्यांत आला व त्याप्रमाणें कर वसूल होऊं लागला,
बंगालमध्ये मात्र अडचण उत्पन्न झाली, कारण तेथें लार्ड कॉनवालिसनें
कायम धान्याची पद्धत चालू केली होती. शहरांमधून हा कर घरावर
बसविण्यात आला व तो म्य्रुनिसिपालिटचामार्फत वसूल करण्यांत येऊ
लागला. जमीनीवर बसविलेल्या कराचा पैसा रस्ते व शिक्षण यांवर खर्च
होऊं लागला, म्युनिसिपालिट्यांना मात्र हा कर अनेक गोष्टीकरता खर्च

करावा लागे. बंदोबस्तासाठी ठेविलेल्या पोलिसांचा खर्चही करांतून होत
असे.
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इलकबंदी किंवा केंद्रु शाळांची योजना १८५४ पूर्वीच अंमलांत आली

खेड्यातील शेतकरी लोकांना शिक्षण देणे हा या शाळा स्थापन करण्याचा सुरू
उद्देश हातो. या योजनेप्रमाणें कांहीं खेड्यांचे गट पाडण्यांत आहे होते व कोणत्याही
खेड्यापासून दोन मेलांपेक्ष जास्त दूर होणार नाहीं अशा मध्यवर्ती खेड्यांत शाळा
उघडण्यांत येत असे. शाळेचा खर्च भागविण्याकरतां सरकारी महसूलाचा शेंकडा
एक टका कर जमिनीच्या मालकांचे संमतीने वसूल केला जात असे. या एक
टक्यापैकी अर्धा भाग जमिनीच्या मालकानी द्याव्याचा असून दुसरा अर्धा
सरकारानी द्यावयाचा आहे. जमिनीच्या मालकांची कर देण्यास समति असल्यासच
त्या त्या भागांतून शाळांची स्थापना होत असे. १८५७ मध्यें उत्तर-पश्चिम
प्रांतांत या योजनेस सरकारची संमति मिळाली. जमीन महसूलाची फेर आखणी
करतांना सर्व जिन्सांतून महसूलाच्या कडा एक टक्का कर इलकबंदी शाळांच्या
मडतीकरता म्हणून वसूल करण्यांत आला.

१८६१ ते १८७१ च्या काळांत बंगालरेवरीज इतर प्रांतांत शिक्षणा-
करतां स्थानिक कर वसूल करण्यांत येऊ लागला. उत्तर-पश्चिम प्रांतांत
महसूलाचे शेंकडा एक टक्का, शिक्षण-कर म्हणून, वसूल करण्यांत येत
असे. या प्रांताचे मागोमाग पंजाबने १८५६-७ सालांत तसाच कर
वसूल केला; मात्र तो सर्व भागांतून वसूल केला गेला नाहीं. १८६४
सालीं सर्व भागांतून तो गोळा केला गेला. अयोध्या प्रांतानें १८६१ साहा
जमीन महसूलाचे अडीच टक्के कर बसविला, व त्यापैकीं एक टक्का

शिक्षणाकरता म्हणून बाजूला काढून ठेविला. १८६२ सालीं मध्यप्रांतानें
एक टक्का कर बसविला. दोन वर्धामतर खर्च भागेना म्हणून शेकडा दोन
टक्के कर घेण्यांत आला. मुंबई प्राताने १८६३ सालीं महसूलाचे प्रत्येक

रुपयामागे एक आणा म्हणजे ठोकडा ६३ टक्के कर बसविण्यास सुरवात
केली व १८६९ च्या लोकल फंड अवटान तो सर्व भागांतन

-दहलू होऊं लागला
या कराचा अर्धा भाग स्थानिक गरजा भागविण्यासाठीं देण्यांत आला

व अर्धा भाग सरकारने कॅनालची सफाई, सरकारी इमारती वगैरे खर्चा-
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साठीं राखून ठेविला. वऱ्हाडनें शेंकडा ७३ टक्के कर वसूल करून एक
टक्का कर शिक्षणाकरतां रान ठेविला. मद्रास प्राताने १८७१ साली
लोकल फंड अवट पास केला व महसूलाच्या रुपयामागें एक आणा वसूल
करण्याचें ठरविलें, परंतु शिक्षणासाठी या कराचा कितवा हिस्सा खर्च

करावयाचा हें निश्चित ठरविलें गेलें नाहीं. आसाममध्यें १८७९ सालीं हा
कर बसविण्यांत आला; परंतु १८८२ पर्यंत अशा प्रकारचा कर वसूल
करण्याचा प्रयत्न झाला नाहीं.

या कराचे स्वागत शिक्षणखात्याने मोठ्या आनंदाने केले कारण
लोक शिक्षणाची मागणी करूं लागले व सरकारी खर्च सारखा
वाढत राहिला. त्यावेळीं शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाला हिंदुस्थान सरे-
कारची संमति मिळवावी लागे; म्हणून कराचे रूपाने वसूल झालेला
पैसा म्हणजे परमेश्वराची एक कृपाच, असें शिक्षणखात्याला वारं
लागलें. खेड्यांतून महसूलाबरोबर कर वसूल करणें सोपे गेलें; परंतु
शहरांतून हु। कर वसूल होण्यास अडचण पडूं लागली. कारण म्य्रुनिसि-
पालिष्टींच्या एकूण उत्पन्नापैकीं अमुक एक भाग शिक्षणाकरतां राखून
ठेवला जादा, असा कोणताच कायदा आतापर्यत पास केला गेला
नव्हता. कायाने म्य्रुनिसिपालिटनगना शिक्षणाप्रीत्यर्थ खर्च करण्याची
परवानगी दिली होती; परंतु असा खर्च त्यांनीं केला पाहिजे अशी
त्यांचेवर सक्ति नव्हती. यामुळे जेवढा पैसा या कार्यासाठीं खर्च करा-
वयास पाहिजे होता, तेवढा खर्च केला जात नसे. ज्या नवीन शाळा
निघत असत त्या शहरांतच विशेषेंकरून उघडण्यांत येत असत, कारण
तेथील लोकांमध्येंच विशेष जागृति निर्माण झाली होती. म्युनिसिपा-
लिख्याना तर हा वाढता खर्च भागविता येत नसे व यामुळें शहरांतून
वसूल केलेल्या कराच्या पैजाऐवजी खेड्यांतून वसूल केलेल्या लोकल
सेसमधून हा खर्च मिटवावा लागे.

म्युनिसिपालिड्या व जिल्हे यांमधून शिक्षणासाठीं वसूल करण्यांत येन
असलेल्या स्थानिक कराविषयी व त्यांचा राज्यकारभारांत उपयोग
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करण्याविषयी अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्र निर्माण झाले होते. या सर्व प्रश्रांचा

या पुस्तकांत आपणांस उहापोह करतां येणे कठीण आहे. परंतु जे प्रश्न

चादग्रस्त होते व जे पुढें इंडियन एज्युकेशन कमिशननें मिटविले ते
आम्ही खालीं देत आहोंत.

( १) स्थानिक कराचा पैसा हा प्रांताच्या बजेटाचा एक भाग
समजण्यांत येऊ नये. या कराचा पैसा स्वतंत्र फंड म्हणून समजण्यांत
यावा व प्रत्येक वर्षी तो निकालांत न काढता, प्राथमिक शिक्षणासाठी
तो सदैव उपयोगांत आणता यावा.

( २) म्युनिसिपालिटीचे व खेड्याचे लोकल फंडाचे हिशेब वेगवेगळे
ठेवण्यांत यावत.

( रं) लोकल फंडाचा उपयोग फक्त प्राथमिक शिक्षणाकडे केला
जावा, माध्यमिक व कॉलेजच्या शिक्षणाकडे केला जाऊं नये.

( ४) लोकल फंडाला मदत करणें हें सरकारचे कर्तव्य आहे, कारण
लोकल फंड हा लोकांनी स्वखुशीनं दिलेला असून सरकारने बसविलेला
कर नाहीं.

( क) प्रसार:-प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार दोन गोष्टीवर अवलं-
वून होता. एक-शिक्षणाकरतां लागणारा पैसा व दुसरी-शिक्षण-
प्रसाराकरतां उपयोगांत येणाऱ्या साधनांचा खर्च. पुढील हकीकती-
वरून दिसून येईल कीं वेगवेगळ्या प्रांतांत वेगवेगळ्या शिक्षण-
योजना सुरू होत्या व त्यामुळें शिक्षणप्रसारही कांहीं प्रांतांत कमी
व कांहीं प्रांतांत जास्त दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ बंगालमध्यें
लोकल सेस बसविण्यांत आला नव्हता. परंतु सरकारच्या मदतीमुळे
व खाजगी शाळांच्या साधनानी बरीच प्रगति करता आली
मुंबई प्रांतांत कराचे रूपाने बराच पैसा वसुलू होत असें, परंतु महागऱ्या
अशा सरकारी शाळांकडून शिक्षणप्रसार होत असल्यामुळें जेवढी प्रगति

होणें शक्य होते तेवढी प्रगति होऊं शकली नाहीं. पंजाबमध्यें कराचे
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रूपाने वसूल होणारा पैसा बेताचा होता, शिवाय शाळाही बहुतेक सर-
कारीच असत; त्यामुळें वरील दोन प्रांतांत दिसून येणारी प्रगति येथें
दिसून येत नाहीं. त्यावेळच्या परिस्थितीचें चित्र इंडियन एज्युकेशन
कमिशनचे खालील उताऱ्यानें स्पष्ट रेखाटल्याचे दिसून येईल. शेकडेवारी
आकडे प्राथमिक शाळेंत शिकत असणाऱ्या २०६ .४ १ विद्यार्थी

धरून न काढता सर्व प्रकारच्या शाळांतून शिकत असलेल्या २६४३
विद्याथ्यार्वरून काढलेली आहे, हें लक्षांत घेतलें म्हणजे त्यावेळीं

हिंदुस्थानचा शिक्षणांतील मागासलेपणा अधिक स्पष्ट होतो.
आम्ही ८५९८४-८ चौरस मेलाच्या प्रदेशाची पाहणी केली या प्रदेशांत खेडी-

व शाह मिळून ५२, ३७९ गांवे होती व लोकसंख्या २०२,६०४,०८० होती.
१८८१-२ सालीं या भागांत एकूण ११२२१८ शाळा होत्या. १०० लोक-
संख्येमध्यें शाळेत जाऊं शकतील अशा मुलामुलींचे प्रमाण अंशजे १५ असतें
वेगवेगळ्या प्रांतांत अशा मुलांच्या कोणत्या प्रमाणांत प्रत्यक्ष मुले शाळेत जात होतीं
हें खालील उराकड्यांवसून दिसून येईल.

मद्रास
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या सरूयेमध्यें युरोपिअन व युरेजिअन मुलांकरता चालविलेल्या शाळांतील

मुलाची संख्या धरण्यांत आली नाहीं. त्याप्रमाणें उद्योज-धंद्याच्या सरकारमान्य
नसलेल्या शाळांतील मुलांची संख्याही समाविष्ट करण्यांत आली नाहीं. परंतु
( १८८१-२ सालीं शिक्षण खात्याला माहीत असलेल्या) इतर सर्व शाळांतील
मुलांचा अंतर्भाव यांत केला आहे. हिंदुस्थानात शिक्षणांत पुढें असलेल्या प्रांतांमध्यें
देखील म्रुलग्यापेकी शेकडा ७५ टके मुलगे व मुलीपैकी द्दीकडा ९८ टक्के मुली
अज्ञन शाळेंत जात नव्हती. एका प्रांतांत तर पुरुप-स्त्री वर्गाची संख्या ४४कोटीची असतांहि ९२ टक्के मुलगे अज्ञानांत वाढत होते व मुलचे शिक्षणास तर
सुग्स्तिस्। ज्ञाती नव्हती. ..... अजमीर व इतर नऊ मात-ज्याचे विषयी माहिती
रिपोर्टात दिली उगहे-'' यामध्यें पुरुष वस्ती १०. ३ कोटीपेक्षा जास्त आहे.
परंतु त्यापैकीं ९३ लोक निरक्षर आहेत. स्त्रियांची संख्या ९.९७ कोटी आहे,.
परंतु यापैकी ९. ९५ कोटी स्त्रियांना लिहिता वाचवा येत नाहीं. ''

१२. शिक्षण खाते व मिशनरी लोक यांचा संबंध--९८४च्या
खलित्यामुळे अशी आशाव्यक्त करण्यांत येत होती कीं, सरकार शिक्षण-
क्षेत्रांतून आपला काढता पाय घेईल व सरकारी मदत मिळत असणाऱ्या
मिशनरी शाळांचे जाळे सर्व देशभर पसरलें जाईल. परंतु थोड्याच
वर्षात ही आशा फोल ठरली. १८५७ च्या घडामोडीमुळें इंग्लंडमध्यें
वातावरण प्रसुव्य झाले. मिशनरी लोकांचे कार्यास कोणत्याही प्रकारची
मदत द्यावयाची नाहीं व धर्माचे बाबतींत अगदीं उदासीन रहावयाचें
असें ठरविण्यांत आलें. मिशनरी लोकांनी सरकारकडे हकानें मागणी
मागण्याचे प्रयत्न सुरू केले, परंतु राजकीय मताला प्राधान्य मिळून
मिशनऱ्यांना हार खावी लागली. १८५८ मध्यें प्रसिद्ध झालेल्या राणीच्या
'जाहीरनाम्यामर्टंर्ये लोकांना असें आश्वासन देण्यांत आलें कीं, हिंदुस्थाना-
बरें खिस्ती धर्म लादण्याचा सरकारास हक्क नाहीं व त्याची तशी
इच्छाही नाही.

१८१८ ते १८२ चे काळांत दोन गोष्टी प्रामुख्याने आपल्या
णेजरेंत येतात. एक, सरकारी शाळा झपाटचानें वाढल्या व दुसरी,
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मिशनरी शाळांना कोणतेंच उत्तेजन देण्यांत आलें नाहीं. सरकारी
शाळा वाढण्यास तीन कारणें झाली. ( १) मिशनरी शाळांना उत्तेजन

दिल्यास राजकीय प्रतिक्रिया होईल ही सरकारास वाटणारी भीति.
( २) हिंदी लोकांचे शिक्षण प्रसाराचे कामीं प्रयत्नाचा अभाव व ( ३)शाळांच्या मगदूर सुधारतो म्हणून आपल्या देखरेखीखाली शाळा व
कालेजें चालविण्याची शाळाधिकाऱ्यांची इच्छा.

मिशनयाधी अधिकाऱ्यांनी जी तुटकपणाची वागणक स्वीकारली
०.'त्या बाबतींत असें दिसून येईल कीं, त्या वेळच्या सरकारी अधिकाऱ्यां-

मध्यें बरेचसे निरीश्वरवादी होते किंवा त्यांचे ठिकाणी मिशनरी कामा-
बद्दल आस्था नव्हती. यामुळे मिशनरी लोकांना सरकारने आरवून दिलेल्या
योजनेत व द्यीबाहेरही काम करतां येईना सरकारच्या योजनेत काम
करणें मिशनऱ्यांना किती कठीण जात होतें हें खालील उताऱ्यावरून
.स्पष्ट होईल.

शिक्षणाच्या नवीन योजनेमुळे बऱ्याच अडचणी द्यान्न झाल्या ही गोष्ट

दृष्टिआड करून चालणार नाहीं. पूर्वी कांहीं वर्षें मिशनरी लोकांना शाळेचे
इतपेक्टरस्र म्हणून निवडण्यांत वेत होते, परंतु १८५७ च्या घडामोडी-
-नंतर त्यांना टूर सारून धर्मांबद्दल उदासीन असणाऱ्या इंग्रजांना किंवा
खिस्ती नसलेल्या बासणांना, थोडा पक्षपात करूनही, त्या जागा द्याव्या

लागत असत. शाळांना मदत देणे ४ खिस्त्यांकडे बांकड्या नजरेर्न पहाणाच्या
या लोकांच्या हातीं असल्यानें त्यांची मर्जी सांभाळणे ख्रिस्ती शाळांना नाइलाजाने
भाग पडत -पुनस. परीक्षा घेतांना, शाळेच्या इमारतीची पाहाणी करतांना किंवा
शाळेच्या शिक्षक वर्गासंबंधी टीकात्मक लिहितांना किती लहरीपणाचें व पक्षपाताचे
वर्तन इकरांकडून घडत असेल याची कल्पना केलेलीच बरी! यामुळे
.डन्स्पेक्टर लोक व शाळा चालक याचेमध्ये सलोखा निर्माण व्हावयाचे ऐवजी
तेढच उत्पन्न व्हावयाची. ... .. सर्व ठिकाणी सारखेपणा असावा म्हणून सरकारने
मान्य केलेली क्रमिक पुस्तकें लावण्यांत येत असत. खिस्ती समाजाने अत्यंत
मेहनतीनें पाठ्यपुस्तकं तयार केली होती व त्यांत धार्मिक धड्यांचा अंतर्भाव
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केला हातो. परतु ज्यात धर्माचा यसिंचितही वास येणार नाहीं, अशींच पुस्तव्यें-

अधिकारी मान्य करीत असत. ''
त्याचप्रमाणें शिक्षण खात्याने एक प्रकारचें चढाओढीचे वातावरण

निर्माण केलें व त्यामधून खात्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध न ठेवता'
स्वतंत्रपणे निभावून जाणें मिशनऱ्यांना जड जाऊं लागलें.

या अडचणीमुळे मिशनरी लोकांना इंग्लंड व हिंदुस्थान या दोनही
देशांमध्यें चळवळ करणें भाग पडलें. त्यांचें म्हणणें असें होतें कीं ( १ ).
१८५४ च्या. रवलित्यान्बयें सरकारी शाळा बंद करण्याचें किंवा त्या

दुसऱ्यांचे ताब्यांत देण्याचे जें धोरण सरकारने स्वीकारावयास .पाहिजे
होतें तें स्वीकारले जात नाहीं. ( २) सरकारी अधिकारी मिशनरी
शाळाशीं जें चढाईचें वर्तन करतात, त्यामुळें मिशनरी लोकांना शाळा
चालविणें कठीण जातें; ( २) व्यावहारिक शिक्षण 'देण्याचें सरकारने
ठरविल्यामुळे सर्व शिक्षणसंस्था नास्तिक बनत चालल्या आहेत.

या मिशनरी लोकांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांच्या तक्रारीचा विचार कर-
ज्यासाठी व १८५४ नंतर ज्या शिक्षणविषयक घडामोडी झाल्या
त्यांचा दूरदृष्टीने विचार करण्याकरतां १८८२ सालीं सरकारनें इंडियन
एज्युकेशन कमिशन नेमण्याचें ठरविलें. या कमिशनचा विचार आपण
पुढील प्रकरणांत करूं.

र.

न. २ ?? र ५-

ऽ ७८२८
(र २५गम४८६४.-४ऽ इतऽ भू
९. ये २८ -र्ज ५रं ५
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( १८८२-१९०२)
हिंदुस्थान सरकार ' इंडियन एज्युकेशन कमिशन ' १८२ सालीं

जेमिलें. या कमिटीचे अध्यक्ष सर दडवू, हंटर असल्यानें या कमिशनास
' हंटर कमिशन ' असें संबोधण्यांत येतें. या कमिशनला त्याचे कामांत
मदत व्हावी म्हणून प्रांतवार कमिट्या नेमण्यांत आल्या. या कामिन्यांनी
आपलें प्रांतापुरते सविस्तर अहवाल तयार केले व ते कमिशनला सादर
केले. कमिशननें सर्व हिंदुस्थानभर प्रवास केला, प्रत्यक्ष परिस्थिति
समजावून घेतली व लोकांच्या साक्षी घेऊन लोकांचें मत अजमाविलें
दोन वर्षे खटाटोप करून, प्रांतिक सरकारच्या अहवालाबरोबर, आपला
अहवाल तयार केला. हिंदी शिक्षणाचें इतिहासामध्ये या कमिशनचे
अहवालास बरेंच मोठे महत्त्वाचे स्थान प्रात झालें आहे.

२ कमिशनपुढें आले प्रश्न:-हिदुंस्थान सरकारनें कमिशन नेम-'
ताना हिंदी विश्वविद्यालयाचा प्रश्न थोडा बाजूला ठेवून खालील प्रश्रावर

आपलें लक्ष केंद्रित केलें होतें.

( अ) हिंदुस्थानचे शिक्षणयोजनेमध्यें सरकारी शाळांचे स्थान.
( ब) सरकारचा खाजगी शाळांशी संबंध.

(क) शिक्षणक्षेत्रांतील मिशनरी लोकांचे प्रयत्न.
( ड) वेगवेगळ्या शिक्षणक्रमाचे बाबतींत येणारा सरकारी संबंध

च ज्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर आहे त्या शिक्ष-

णाचा प्रसार व सुधारणा करण्याचीं साधने.
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या प्रश्नाशिवाय आणखी दोन मुद्दे कमिशनने निर्माण केले.
( अ) कॉलेजचे शिक्षण व ( ब) माध्यमिक शिक्षण.

१२७

कमिशनने शिफारस केलेल्या या एकूण सहा ग्रंथांवर आपण आतां

-विचार करू.
३ सरकारने स्वत: शिक्षण देण्याचे कार्यापासून परावृत्त व्हावें

या कमिशनचे सूचनेचा विचार:-
गेल्या पंचवीस वर्षात सरकारने ज्याप्रमाणें शाळा वाढविल्या

त्याप्रमाणें याहीपुढे ही वाढ चालू ठेवावयाची किंवा सरकारच्या मदतीवर
खाजगी शाळांना पुढें येण्यास वाव करून द्यावयाचा, या प्रश्रावर

कमिशनला आपलें निर्णायक मत द्यावयाचे होतें. महत्त्वाची कारणें दिसून
आल्यामुळे खाजगी शाळांना प्रोत्साहन देण्याचे कमिशननें ठरविलें.
सरकारने कमिशनला स्पष्ट कळविलें होतें कीं, समाधानकारक शिक्षणाची
वाढ करण्यासाठीं सरकारजवळ पुरेसा पेसा नाही व शिक्षणाच्या
वेगवेगळ्या शालांमध्ये लोकांनीं मदत केल्याशिवाय सरकारी तिजोरीवर
पडणारा ताण कमी होणार नाहीं. लोकांची शिक्षणविषयक गरज पूर्णपणे
भागवावयाची असेल तर, सरकारी मदतीवरच शाळा चालविल्या जाणें
आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी लागणारा पैसा अपुरा असल्यानें एक
एक पै देखील विचार करून रवर्च करावी लागेल. सरकारी शाळा
रवाजगी संस्थांकडे दिल्या तर खर्चामध्ये बचत होईल अशारीतीनें
वांचविलेल्या पेशामधून आणखी खाजगी शाळांना मदत देत येईल या
व आणखी इतर अशा कारणासाठी कमिशनने अशी शिफारस केली
कीं, सरकारने आपला शाळेवरील खर्च कमी करावा व शाळा चालवि-
ण्याकरर्ता योग्य संस्था किंवा व्यक्ति मिळतांक्षणींच त्यांचेवर कार्याचा
भार सोपवून आपण त्या कार्यापासून परावृत्त व्हावें
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प्राथमिक शाळांच्या बाबतींत तर कमिशनने अशी शिफारस केली

कीं, सरकारने प्राथमिक शाळा न चालविता ती जबाबदारी म्युनिसि-
पाढ्यिचा व लोकल बोर्डे यांचेवर सोपविण्यांत यावी. माध्यमिक शाळा
व कले मात्र लोकांच्याकडे सोपविण्यांत यावीत. सरकारी संस्था
खाजगी सस्याकडे देतांना शिक्षणखात्याने कोणत्या गोष्टीकडे लक्षं यावें
हे सांगतांना कमिशन म्हणते-
( अ) सरकारी माध्यमिक संस्था व कले आपल्या ताब्यांत-

घेण्यासाठी, खाजगी संस्थांचे सहकार्य लाभा म्हणून सरकारने उदार
हस्ते कांहीं ठराविक सुदीपर्यंत तरी त्यांना मदत द्यावी. खाजगी संस्थेनें
मात्र या संस्था उत्तम प्रकारें व कायम आपण चालवू अशी खात्री दिली
पाहिजे.

( ब) शिक्षण संस्था ताब्यांत देतांना संस्थांच्या इमारती, संस्थेला
मिळालेलीं वर्षासनें व इतर मालमत्ता ही कायदेशीररीत्या सुपूर्त करण्यात
यावी.

( क) संस्था दुसऱ्याचे ताब्यांत देतांना त्या संस्थांमध्यें काम करीत
असलेल्या नोकरवर्गाचे हक्क व अधिकार पूर्ववत राखले जावेत.

( ड) खाजगी संस्थांनी शाळेवर होणाऱ्या खर्चाच्या शेंकडा ६०
टक्के रक्कम फीमधून जमा करावी.

४ सरकारी मदत देण्याचे बाबतींत कमिशनची सूचनाः-शिक्ष-
णाचें कार्य लोकांनी हातीं घ्यावे, या प्रश्रावर कमिशननें वराच जोर
दिला. सरकारी मदत कोणत्या तत्त्वावर दिली जाईल हैं सुचविताना
खालीं दिलेल्या सर्वमान्य तत्त्वांचाच उल्लेख कमिशनने केला:-

( अ) खाजगी संस्थाच। दर्जा व तिचे अधिकार सरकारी सं-प्रमाणेंच मान्य करण्यांत येतील.
( ब) उदार हस्तें मदत दिली जाईल.
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( क) संस्थेच्या खाजगी कारभारामध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाहीं.
( ड) लोकाच्या विश्वासास पात्र असलेला असाच अधिकारी-वर्ग

नेमण्यांत येईल.

सरकारी मदत सर्व ठिकाण।' कोणत्या पद्धतीनें दिली जाते, याचा
कमिशनर्ने ओघाओघाने अभ्यास केला. मद्रास प्रांतांत शिक्षकांच्या
पगारावर ती आधारलेली होती, हिंदुस्थानच्या उत्तर व मध्य विभागांत
ठराविक मुदतीची पद्धत अमलांत होती. मुंबई प्रांतांत परीक्षांच्या
निकालावर ती मोजण्यांत येत असे. या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या गुणदो-
यांचा विचार करून असें ठरविलें कीं हिंदुस्थानच्या सर्व भागांत एकच
पद्धत अमलांत आणणें शक्य होणार नाहीं, व म्हणून प्रत्येक प्रांताने जी
पद्धत त्यांना योग्य दिसेल तिचा अवलंब करावा. या बाबतींत कमिश-
नच्या सूचना अशा होत्या-

( अ) प्रत्येक प्रांताच्या परिस्थितीस अनुकूल व लोकांचें सहकार्य
लाभा यासाठीं प्रांताचे सरकारानी शाळा-व्यवस्थापकांच्या सल्लनगनें

ग्रँट-इन-एड नियम दुरुस्त करावे.
( ब) नियम दुरुस्त करतांना मदत किती द्यावयाची, कोणत्या

मुदतीपर्यंत द्यावयाची व इमारत,उपकरणे व सामान यासाठी मिळणारी
मदत कोणत्या अटीवर देण्यांत येईल, हें निसंदिग्धपणें स्पष्ट करण्यांत
यावें

५. मिशनरी लोकांचे कार्याबद्दल कमिशनच्या सूचना-हिदी
शिक्षणाचे बाबतींत मिशनरी लोकांचें स्थान काय राहील या
बावतींत कमिशनने केलेल्या सूचनाही महत्त्वाच्या आहेत. प्राथमिक
शाळा म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्डे यांचे ताब्यांत देण्याचे सूच-
नेमुळें मिशनऱ्यांचे कार्यावर कोणताच परिणाम झाला नाहीं. एक तर
मिशनरध लोकांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळा कमी होत्या दुसरे,
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खाजगी शाळांना म्युनिसपाहिल्यांकडून किंवा लोकलबोर्डाकदृन निश्चित

स्वरूपाची मदत मिळावी व त्यांच्या लहरीवर कोणतीही गोष्ट अवलंबून
राहू नये, असे नियम कमिशनने घासून दिले होते. माध्यमिक शाळा
व कॉलेजे यांतून आपलें अंग काढून घेतल्यामुळे जी स्थिति निर्माण
होणार होती तीविषयीं मात्र बरेच वाद माजून राहिले. याविषयी
कमिशन म्हणते-

माव्यमिक शाळा व कॉलेजे यांतून सरकारने आपलें अंग काढून घेतल्यामुळे

है शिक्षण मिशनरी लोकांचे हातीं कितपत जाईल, हा चर्चेचा विषय हातो. सरकाग्नं
चा शाळा किंवा ही कॉलेजे चालविली नाहींत तर तीं मिशनऱ्यांचे ताब्यांत जातील
अशी भीति सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटत होती. स्वतः मिशनरी लोकांनी या
बाबतीत ज्या साली दिल्या त्यांत स्पष्ट म्हटलें आहे कीं, सरकार या प्रकारच्या
शिक्षणांतून आपलें अंग काढून घेतलें, ही गोष्ट जरी आम्हास पसंत असली, तरी
हें सर्व शिक्षण देण्याचा अधिकार आमचेकडे यावा अशी आमची इच्छा नाहीं
हिंदुस्थानांत लोकांच्या गरजा विविध प्रकारच्या आहेत; व अशा परिस्थितींत हें
उच्च प्रकारचे शिक्षण देण्याचा अधिकार एका प्रकारच्या संस्थेकडे असावा, हैं
आम्हांस मान्य नाहीं. मिशनरी संस्थांकडे तर हा अधिकार जाऊं शकत नाहीं,
कारण आजवर त्यांनी कितीही मनापासून व रितबुद्धीनें काम केलें असलें तरी
बहुजनसमाजाविषयी सर्व बाबतींत त्यांना' असून सहानुभति वाटत नाहीं. मिशनरी
लोकांच्या नाव्यांत या संस्था जाव्यात या हेतूनें सरकारने त्या आपल्या
अंगाबाहेर टाक नयेत व सरकारनें या संस्था मिशनऱ्यांचे ताब्यांत देऊं नयेत,
असें आम्हां सर्वाचं एक मतानें सांगणें आहे. मिशनरी संस्था सरकारी व खाजगी
संस्थांपासून भिन्न आहेत. या मिशनरी लोकानी स्वयजपनार्नें चालविल्या असल्या
तरी त्या लोकांमधून निर्माण झालेल्या नाहीत; व या संस्था त्यांच्ये ताब्यात
दिल्याने, लोकांचे स्वावलंबन वाढावें हा जो सरकारी मदत देण्याचा हेतु आहे तो
त्यानें साध्य होईल असें वाटत नाही. प्रयत्न केला असतां काय साध्य होतें हें
इतरांना दाखीवण्यासाठीं व त्यांना हे कार्य हातीं घेण्यास उत्तेजन देण्यासाठी
मिशनरी संस्थांना आपली कामगिरी बजाविली आहे, सरकारचे देखरेखीखालीं
स्वतंत्रपणे काम करण्यास त्यांना मोकळीक असावी. 'त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांना
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।रीक्षणाचे कार्य करण्याची इच्छा आहे, त्यांना पूर्ण प्रोत्साहन देण्यांत येऊन योग्य

ती मदत मिळावी. खाजगी प्रयत्न हा लोकांमधूनच निर्माण व्हावयास पाहिजे

हें विसरता कामा नये. लोकांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्णपणे भागवाव्याच्या
असतील तर लोकांनी हें शिक्षण-दांनाचें काम हातीं घेतलें पाहिजे. इतर लोकां-
कडून कांहीं वेळ हें कार्य केलें जाईल, परंतु उब शिक्षणाचा फैलाव व्हाव्याचा
असेल तर बऱ्याचशा लोकांना पुढें घेऊन हें कार्य हातीं घेतलें पाहिजे. ''

ही शिफारस फार महत्त्वाची आहे. कारण हिच्याम्रुळे असें निश्चित
झालें कीं शिक्षणाचे राष्ट्रीय योजनेमध्यें मिशनरी कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचें
स्थान मिळणे शक्य नाहीं. १८५४ च्या खलित्यानंतर मिशनरी लोकांना
अशी आशा वाटत होती कीं देशाच्या शिक्षणविषयक गरजा भागविण्याचे
कार्य त्यांना करावें लागेल; परंतु हंटर कमिशनने ही आशा समूळ
नाहीशी झाली. ५

धार्मिक शिक्षण-शाळा कॉलेजांतून यावें किंवा नाहीं याविषयी
.कमिशनच्या सूचना-

सरकारी अधिकारी व मिशनरी यांचेमध्यें मतभेद होण्यास दुसरे
कारण म्हणजे धार्मिक शिक्षण होय. याही बाबतींत कमिशनचा निकाल
मिशनरी लोकांच्या विरुद्धच गेला. केवळ व्यावहारिक शिक्षण दिलें
गेल्या लोकांची श्रद्धा आपण नष्ट करीत आहोंत व एक मोठा
.धोका पत्करीत आहोत, ही गोष्ट मिशनऱ्यांनी' प्राम्रुरूयानें सरकारचे
नजरसे आणिली. मिशनरी शाळांमधूनच नव्हे तर सरकारी शाळा-
मधून, धार्मिक शिक्षण, आणि तेंहि खिस्ती धर्माचें देण्यांत यावें
असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारी अधिकाऱ्यांचें मत याचे अगदीं उलट
होतें. सरकारने धार्मिक शिक्षणाचे बाबतींत औदासीन्य पत्करावे व
शाळांमधून फक्त व्यावहारिक शिक्षण द्यावे. मदतीच्या शाळांतून शिक-
णाऱ्या मुलांचे पालकांची इच्छा असल्यास हें शिक्षण घेण्याची त्यांना
मोकळीक असावी, असें त्यांचें म्हणणें होतें. हेच मत हिंदी पुढाऱ्यांचेंही
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होतें. रा. तेलंग यांनी हंटर कमिशनचे रिपोर्टामध्ये आपलें विरोधी मत'
नमूद करतांना ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे. कमिशनने या प्रश्राचा सर्व

बाजूंनी विचार करून तडजोड म्हणून खालीलप्रमाणे सूचना केल्या:-
'' सरकारी मदत देण्याचें धोरण १८५४ च्या खलित्याचे ५३ व्या
परिच्छेदांत दर्शविल्याप्रमाणे राहील, म्हणजे जी संस्था धर्म-शिक्षणापासून
अलिप्त आहे तीसच ग्रँट दिली जाईल. एकाद्या शहरांत किंवा खेड्यांत एकच
शाळा असेल व इतर विषयांबरोबर ती धर्म-शिक्षण देत असेल तर, धर्म-

शिक्षण वाळून इतर विषयांचें शिक्षण घेण्याचा हक्क पालकांना राहील.''
६. कॉलेजच्या शिक्षणाविषयी कमिशनची मुचना-सरकारने हें

कमिशन नेमले त्यावेळीं हिंदी विश्वविद्यालयाच्या सर्व साधारण कारभारा-
विषयी विचार करण्याची जरूर नाहीं, असें कमिशनला सुचविण्यांत आलें
होतें. कारण कॉलेजच्या शिक्षणाची ज्यांना गरज होती अशा वर्गांतून-
निवडलेल्या समितीच्या मार्फतविश्वविद्यालयाचा कारभार चाललेला असतो.
त्याचप्रमाणे कमिशनपुढं असणाऱ्या मुरूव कामाचा व्याप वाढू नये'
म्हणून कॉलेजच्या शिक्षणाचा विचार करण्याची जबाबदारीही कमि-
शनवर लादली नव्हती. या कारणामुळे कॉलेजच्या शिक्षणाचा सांगोपांग
विचार कमिशनला करतां येणं शक्य नव्हतें, आणि म्हणून या बाबतींत
त्यानें केलेल्या शिफारशी, माध्यमिक किंवा प्राथमिक शिक्षणाचे
वाजतींत केलेल्या शिफारशीप्रमाणें फारशा महत्त्वाच्या नाहींत. कमि-
शनच्या कॉलेजच्या शिक्षणाबद्दलच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे.

ऽ५ कऽ०

आहतः-( अ) कॉलेजला जी मदत द्यावयाची ती ( १) शिक्षकांची संख्या
( २) कॉलेजचा खर्च ( ३) कॉलेजचा दर्जा व ( ४) स्थानिक गरजा
वगैरे पाहून देण्यांत यावी.

( ब) मदतीच्या कॉलेजांना इमारती, सामान, पुस्तकाला, व शिक्ष-
णाची उपकरणे याकरता वेगळी ग्रँट देण्यांत यावी.
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( क) सरकारनं चालविलेल्या कलेजांतून हिंदी पदवीधरांना व
विशेषतः विलायतच्या विश्वविद्यालयाची पदवी धारण करणारांना जास्त
ग्रमाणात नेमण्यांत यावें.

( ड) विविध संस्कृतीस उत्तेजन मिळावे, यासाठीं सरकारने चालवि-
लेल्या व मदतीच्या खाजगी कॉलेजांत वाङ्मयीन व भौतिक असे
वेगवेगळे वैकल्पिक अभ्यासक्रम असावेत.

( ई) सरकारी व बिनसरकारी कॉलेजांतून सर्वसाधारण धर्माचीं
मूलतत्त्वे शिकविण्याकग्ता नीतिबोध देणारी पुस्तके तयार करण्यांत

यावी.
( एफ) एकाद्या सरकारी व मदतीच्या कॉलेजातील प्रिन्सिपॉलांना

किंवा प्रोफेसरानें दरवर्षी 'नागरिकांची व मानवांची कर्तव्यें' या विषयावर
.कांहीं व्याख्याने द्यावी.

( जी) शिक्षणाच्या प्रसारास अडथळा न येतां जेवढी जास्त फी
ठेवता येईल, तेवढी फी मदतीच्या कॉलेजांतून ठेवण्यांत यावी. हें तत्त्व
जरी मान्य केलें असलें तरी शेजारच्या सरकारी कॉलेजांतून जी फी
घेण्यांत येते, तितकी फी खाजगी कॉलेजानी ठेविली पाहिजे अशी सक्ति
त्यांचेवर नाहीं.

( एच सरकारी व मदतीच्या कॉलेजमध्ये कांहीं प्रमाणांत नादार
मुले घ्यावीत. हें प्रमाण शिक्षणखात्यानें, जरूर वाटल्यास कॉलेजच्या
व्यवस्थापकांच्या सल्ल्याने, ठरवावें.

( आय) हुशार पदवीधरांना विलायतेस जाऊन यांत्रिक उद्योग-
-वयाचं शिक्षण घेंतां यावें यासाठीं शिष्यवृत्त्या ठेवावयाच्या किंवा कसें
हें प्रांतिक सरकारने ठरवावे

परीक्षांच्या निकालाकडे पाहून मदत देण्याची प्रथा मुंबई प्रांतांतच
होती. पहिल्या शिफारशीचे तत्त्व मुंबई प्राताने स्वीकारल्यामुळे १८३-७
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सालापासून मदत देण्याची ही पद्धत मुंबई प्राताने बंद केली. इतर
शिफारशींबाबत कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशनने जे विचार आपल्या
रिपोटार्मध्ये दिले आहेत ते बरेच उद्बोधक वाटतील.

विश्वविद्यालयाचे कार्यक्षेत्रांत कमिशनला शिरण्याचें कारण नसल्यानें
कॉलेजच्या शिक्षणाच्या प्रश्राचा त्यांनी विचार केला नाहीं व सूचनाही,
केल्या नाहींत. विद्यार्थी व समाज यांच्या गरजा काय आहेत व रेयाच
अभ्यासक्रमाशी प्रत्यक्ष किती संबंध येतो, किंवा प्रत्येक अभ्यासक्रमाची
मुखत. काय किंमत आहे, या गोष्टींचा विचार झाला नाहीं. शिक्षण

योजनेचा विद्यार्थ्यावर काय परिणाम होईल, या प्रश्राचा आस्थापृर्पूक
विचार झालेला नाहीं. परंतु त्यांना जे दोष दिसले ते दुरुस्त व्हावेत
यासाठीं कांहीं मार्ग सुचविण्यांत आले. उदाहरणार्थ, प्रिन्सिपालनें किंवा
एका प्रोफेसराने प्रत्येक वर्गाला नागरिकांची व मानवांची कतर्व्यें शिक-
वावीत व त्यासाठीं नीतिबोधाचें पुस्तक करण्यांत यावें, हे' सुचविलें आहे.
कॉलेजांना जोडून वसतिगृह असावींत अशी त्यांनीं शिफारस केली, परंतु
अशा वसतिगृहांची वाढ कशाने होईल हें सुचविलें नाहीं. शिक्षण
अधिक शास्त्रीय पद्धतीनें दिले जाईल अशी त्यांनीं आशा व्यक्त केली,
परंतु शास्त्रीय पद्धतीने म्हणजे काय, या बाबतींत स्पष्ट सूचना केल्या
नाहींत. कारण या सूचना करण म्हणजे विश्वविद्यालयाचे कारभारांत:
शिरण्यासारखें होईल असें त्यांना वाटलें. ''

७. माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत कमिशनच्या सूचना-
माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत कमिशनला दोन गोष्टींचा मामुल्यानं विचार
करावयाचा होता. माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार कोणत्या मार्गीनी होईल
ही पहिली गोष्ट. १८५४ तै १८९ पर्यत माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार

बराच झाला होता. तरी राष्ट्राच्या दृष्टीनें दी प्रगति विशेष समाधानकारक
होती असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. दुसरी गोष्ट ही कीं, माध्यमिक
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.शाळांच्या योजनेत जे दोष निर्माण झाले होते ते दाखविण्याची कामगिरी
कमिशनकडे आली होती.

पहिल्या मुड्यावर कमिशनचे असें म्हणणें होतें कीं सरकारने या
क्षेत्रांतून आपलें अंग काढून घ्यावे व शक्य तितक्या जास्त
खाजगी संस्थांना हे कार्य हातीं घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे सरकारचा
प्राथमिक शिक्षणाशी जो संबंध आहे त्यापेक्षा निराळा संबंध माध्यमिक
शिक्षणाशी आहे, असें त्यांचें मत होतें. प्राथमिक शिक्षण लोकांना
देण्याची-वेळ पडल्यास कायद्यानं सक्ति करून-जबाबदारी सरकारवर
आहें. जेथे लोकांची मागणी आहे तेथें प्राथमिक शाळा उघडून भागणार
नाहीं, तर ज्या ठिकाणी त्यांची आवश्यकता आहे तेथेही त्या उघडत्या
गेल्या पाहिजेत. याचे उलट, माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर
तिकीशी पडत नाहीं. अर्थात जेथे लोक जागृत होऊन शिक्षण घेण्याचे
प्रयत्न करतील तेथें त्यांना मदत देणें हें सरकारचें कर्तव्य आहे. म्हणून
कमिशनने असें सुचविले कीं सरकारी मदत देऊन जेवढें माध्यमिक
शिक्षण वाढविता येईल तेवढे वाढवावे व शक्य तितक्या लवकर सरकारने
स्वत: शाळा चालविण्याची जबाबदारी कमी करावी.

ही सूचना १८५४ च्या खलित्याने केलेल्या सूचनेसारखीच आहे.
यामुळे दोन मुद्दे उपस्थित झाले.

( अ) जी सरकारी हायस्क्रुलै आज अस्तित्वांत आहेत त्यांचें काय
करावयाचें?

( ब) सरकारी मदत घेऊन शाळा चालविण्यास ज्या ठिकाणीं लोक
समर्थ नाहींत अशा ठिकाणची सोय कशी लावावयाची!

पहिल्या प्रश्नासंबंधी कमिशनचे असें मत होतें कीं सरकारने हळू हळू
आपल्या शाळा खाजगी संस्थांचे ताब्यांत द्याव्यात; मात्र असें करतांना
त्या शाळा चांगल्या तऱ्हेने कायम चालू रहातील हें पाहिले जावे. दुसऱ्या
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प्रश्नाबाबत त्यांनीं सुचविलं कीं, ज्या ठिकाणी लोक स्वत: शाळा
चालविण्यास समर्थे नाहींत, त्या ठिकाणी वरील शिफारशीमुळे सरकारला
स्वतःच्या शाळा चालविण्यास, लोकांच्या हिताचे दृष्टी, बाध येतो असें
नाही. प्रत्येक जिल्ह्यांत सरकारी किंवा बिनसरकारी चांगले हायस्कूल, एक
तरी, असावें. एकापेक्षा जास्त हायस्कुलें काढून माध्यमिक शिक्षणाचा
प्रसार करण्याची जबाबदारी लोकांवर सोपविण्यांत यावी, असें
कमिशनचे म्हणणें होतें.

दुसरें-माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार खाजगी प्रयत्नास उत्तेजन दिलें
तरच होईल, या गोष्टीवर कमिशनने विशेष जोर दिला. या शिफारशीमुळे
पुढील वीस वर्षात माध्यमिक शिक्षणाची प्रगति फार झपाड्याने झाली.

माध्यमिक शिक्षणांतील दोष नाहींसे करण्याकरतां कमिशनने केलेल्या
सूचनांकडे आतां आण्ण वळू. खालील तीन सुयांवर विशेषतः
त्यांचें काय म्हणणें होतें तें आपण पाहूं या.

( अ) माध्यमिक शाळांतून धंदेशिक्षण सुरू करणे
( ब) शिक्षकांचे ट्रेनिंग, व

( क) शिक्षणाचे माध्यम.

माध्यमिक शाळांतून वरच्या इयत्तेमध्ये धंदेशिक्षण देण्यांत यावें अशी
कमिशनची सूचना होती. लोकांना उत्तेजन दिल्याशिवाय हैं शिक्षण लोक-
प्रिय होणार नाहीं, अशी कमिशनची ठाम समजूत होती. कमिशनकडुरन
पुढे यावर वेगवेगळ्या सूचना करण्यांत आल्या. विश्ववियालयानें या धंदे-
शिक्षणाचा अभ्यासक्रम मान्य करावा, असें कांहीनी सुचविले. काहींच्या
मतें शिक्षणखात्याने शाळांना चांगलीशी मदत द्यावी. ही मदत देण्यास
कोणत्या शाळा लायक आहेत हें परीक्षा घेऊन ठरवावे व जी मुले पास
होतील त्यांना प्रमाणपत्र द्यावींत. काहींनी असें सुचविले कीं ज्यांचेजवळ
या शिक्षणाबद्दल प्रमाणपत्रे असतील त्यांना सरकारी नोकरीसाठी प्रथम
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पसंत करावे. या तिन्ही प्रकारांनीं धंदेशिक्षणास प्रोत्साहन मिळेल असें
कमिशनला दाटेना. उच्च प्रकारचे व्यावहारिक किंवा व्यापारी शिक्षणाला
स्वतंत्रपणे बाजारांत किंमत असली पाहिजे, असें कमिशनचे मत होतें.
हें शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, जे मालक कामावर लाव-
तील व ते या शिक्षणाबद्दल जी किंमत देतील त्यावर या शिक्षणाचे भवि-
तव्य अवलंबून राहील, असें त्यांना वाटे. हैं तात्विक धोरण दोन मुद्यांवर

सोडून देणे भाग पडलें. एक म्हणजे सरकारी नोकरींत जसा पगार: मिळतो
तसा पगार या धंदेशिक्षण घेतलेल्या लोकांना इतरत्र मिळण्याचा संभव
(फार कमी आहे. दुसर, म्हणजे गेल्या पन्नास वर्षीत सरकारी नोकरीबद्दल
बुद्धिमान वर्गास जें प्रेम वाटत आहे त्याचाही विचार केला गेला पाहिजे.
या दोन्ही मुद्यांचा विचार करून कमिशननें ठरविलें की माध्यमिक
शाळेच्या वरच्या विभागांत दोन प्रकारचे वर्ग ठेवण्यांत यावेत. एका
वर्गातील मुले विश्वविद्यालयाच्या प्रवेश परीक्षेकरतां तयारी करतील;
दुसऱ्या वर्गातील मुले व्यापार किंवा उद्योगधंदा यांचें शिक्षण घेतील. या
शिफारशीमुळे skऋल लीव्हिंग सर्टिफिकेट परीक्षा जन्मास आली.

शिक्षकांचे ट्रेनिंग:-आज जरी ट्रेनिंगचे महत्त्व काय आहे हें
सर्वांना कडून चुकले आहे, तरी ज्यावेळी हिंदुस्थानांत हें हिंदी शिक्षण-
कमिशन नेमण्यांत आलें, त्यावेळीं इंग्लंडमध्ये या प्रश्रावर दुमत होतें.
एका पक्षानें फेंच ट्रेनिंग कॉलेजचे धोरण मान्य केलें होतें. त्यांचे मतें
एकादा विषय कसा शिकवावा, यापेक्षा त्या विषयाचें व त्या विषयाशी
संबंध असणाऱ्या विषयाचे ज्ञान संपादन करणें, ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट

आहे. दुसऱ्या पक्षाला जर्मन मत अधिक विचारार्ह वाटलें. शिक्षणशास्त्र

व शिक्षणकला यांवर या पझानें विशेष भर दिला होता.
या मतभेदाचा ध्वनि हिंदुस्थानांत उमटला ह स्वाभाविकच झालें

हिंदुस्थानांतील शिक्षण-तज्ज्ञांमध्यें दोन पक्ष निर्माण झाले. एकाचे
-ष्टीने माध्यमिक शाळांना ट्रेन्ड शिक्षकांची जरूर नव्हती. अंकगणित
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कसें शिकवावयाचे हें शिकवितांना शिक्षकांना फक्त अंकगणित शिकविल
म्हणजे झालें. अशा शिक्षकाला जास्त तरबेज करावयाचें असेल तर
त्याला बीजगणित शिकवा. जो शिक्षक अव्हेरू आहे, परंतु ज्याला
आपल्या कामाची हौस आहे, तो आपल्या विषयाच्या सखोल अभ्यासामुळे
व आवडीमुळे यशस्वी शिक्षक झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेण्यापेक्षा अनुभविक हेडमास्तराचे हाता-
खाली काम करणें जास्त श्रेयस्कर आहे. शिक्षणशास्त्र व कला या-
विषयीचे ज्ञान, जैं ट्रेनिंग कॉलेजांतून दिलें जातें तें, केवळ पुस्तकें वाचून
मिळण्यासारखें आहे. हा शेवटचा मुदा प्रतिपादन करण्यास कारण असें-

घडले कीं त्यावेळीं अस्तित्वांत असणाऱ्या ट्रेनिंग कॉलेजांना जोडून विट-
सिंग एडस् नव्हती, दुसऱ्या पक्षाचें म्हणणें असें होतें कीं शिक्षणाची
तत्त्वें माहिती असल्याशिवाय केवळ रेया त्या विषयाचे ज्ञान असून
भागणार नाहीं. सर्व वर्गाचें लक्ष एका गोष्टीकडे कसें वळवावे, दुर्लक्ष

करणाऱ्या मुलांचें लक्ष विषयाकडे राहील याला उपाय काय करावा,
विषयाची योग्य मांडणी कशी करावी, मुलांचे लक्ष विषयाकडे वेधण्यासाठी
चित्राटि साहित्यांची निवड कशी करावयाची, या गोष्टी ट्रेन्ड शिक्षकां-
शिवाय इतरांस कळणार नाहींत. जे लोक असें म्हणतात की चार वर्षे

एका शिक्षकाचे हाताखाली काम केलें म्हणजे ट्रेनिंग कॉलेजमध्यें
शिक्षण घेतल्याचे श्रेय मिळतें, ते लोक कॉलेजमधील शिकविण्याची:
पडत माध्यमिक शाळांतील पद्धतीपेक्षा भिन्न असते ही गोष्ट विसरतात.
विषयाची आवड असली तरी पद्धत म्हणन कांहीं आहे व तिची जोड
प्रत्येक शिक्षकाने करून घेतली पाहिजे.

अशा परिस्थितींत कमिशनने केलेल्या खालील सूचनांचे स्वरूप
अगदीं मोघम रहावें हें साहजिकच आहे.

( १) शिक्षण शास्त्र व कला यांची परीक्षा घेण्यांत यावी; व या
परीक्षेंत जे पास होतील त्यांनाच खाजगी किंवा सरकारी माध्यमिक
शाळांतून कायम स्वरूपाची नौकरी देण्यांत यावी.
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( २) च्या पदवीधरांना हें शिक्षण ट्रेनिंग कॉलेजमटर्ये घेण्याची

इच्छा आहे त्यांना इतरापेक्षा थोड्या मुदतींत हें शिक्षण घेता येईल.

शिक्षणाचे माध्यमः-माध्यमाच्या बाबतींत कमिशनच्या शिफारशी
तर याहीपेक्षा असमाधानकारक होत्या. माध्यामिक शाळांत मात्रभाष?
माध्यम असावी याबद्दल कमिशनने अवाक्षरही काढलें नाहीं; त्यांचा
कल इंग्रजीभाषेकडेच होता. माध्यमिक शाळांतील खालच्या इयत्तांमध्यें-
मिडलस्कलूमध्यें-मामुरभाषा माध्यम होण्यासारखी आहे असें त्यांचें मत
असलें तरी, त्याबाबतींत निश्चित धोरण कांहींच प्रतिपादण्यांत आलें
नाहीं. हा प्रश्र परिस्थितीवर अवलंबून असल्यानें शाळाचालकांनी तो
परिस्थिति पाहून सोडवावा, एवढीच त्यांनी सूचना केली आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचे वाचतींत कमिशनच्या सूचना -प्राथमिक
शिक्षण हा विषय कमिशनचे अहत्रालामध्यें प्रामुरूयानें प्रतिपादला गेला
आहे. या शिक्षणाचा प्रसार कसा करतां येईल याविषयी कमिशन कांहीं.
सूचना केल्या आहेत. त्याचे खालीलप्रमाणें पांच भाग पाडता येतील.

( १) धोरण ( २) कायदा व कारभार ( ऐ) खाजगी शाळांना
प्रोत्साहन ( ४) शाळांचा कारभार व ( ५) पैसा.

धोरणः-सरक्रारचें प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत धोरण काय राहील:
याविषयी कमिशन म्हणतें-

( अ) बहुजन समाजाचे जीवनाला ज्या विषयांची जरूर आहे अशा.
विषयाचे मातृभाषेतून दिलें गेले शिक्षण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण होय.
विण्यावद्यीलयीन शिक्षणाचा या शिक्षणाशी संबंध नाहीं.

( ब) प्रत्येक प्रकारच्या शिक्षणाकडे सरकारचे लक्ष असणें जरी
उचित असलें तरी, देशाच्या सध्याचे परिस्थितीत प्राथमिक शिक्षणाची
तरतूद, प्रसार व सुधारणा यांकडे सरकारनं पूर्वीपेक्षा अधिक लक्ष,

-५ 'पुरावण जरूर आह.
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( क) लॉर्ड हार्डिंज यांनी ११ आक्टोबर १८४४ रोजी ध्वनित

केलेल्या तत्त्वाची आज पुनर्घोषणा केली पाहिजे व सरकारच्या खालच्या
.दर्जाच्या नोकर वर्गामध्ये, ज्यांना लिहिता वाचता येतें अशांचीच,
नेमणूक केली पाहिजे.

( ड) मागासलेल्या भागांतून व विशेषत:, जेथे रानटी लोकांची
वस्ती आहे तेथें, प्राथमिक शिक्षणाचा फैलाव झाला पाहिजे. लोकलबोडे
अस्तित्वांत येईपर्यंत हें काम सरकारने हातीं ध्यावे व जे कोणी या
भागांत शाळा स्थापन करतील त्यांना सरकारने भरपूर मदत द्यावी.

कायदा आणि कारभार-इंग्लंडमध्ये १८७० व १८७६ साली
चास झालेल्या शिक्षण-कायद्यान्वये देशाचे वेगवेगळे शाळा-विभाग
.पाडण्यांत आले होते. प्रत्येक विभागाकरतां वेगवेगळी समिति नेमण्यांत
आली होतीं. शिक्षणासाठी कर वसवून पैसा उभा करणें, शाळा स्थापणे
-व मुलांना सक्तीने शाळेत आणणें वगैरे कामे या समितीकडे सोपविण्यांत
आली होती. या पद्धतीप्रमाणें हिंदुस्थानातही प्राथमिक शिक्षणाची
जबाबदारी जिल्हा बोर्डे व म्युनिसिपल बोर्डे यांचेकडे सोपविण्यांत यावी;
या बोर्डाकडे ही जबाबदारी सोंपवितांना योग्य ते कायदे करण्यात यावेत;
त्याचप्रमाणे सरकारच्या व बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची सत्ता व कर्तव्य काय
राहील हें स्पष्ट नमूद करण्यांत यावें; असें कमिशननें सुचविले.

खाजगी शाळांना मदतः--खाजगी शाळांना उत्तेजन देण्यांत यावें
व सरकारी शिक्षण योजनेत त्यांना समाविष्ट करून घेण्यांत यावें, अशी
कमिशनची सूचना होती. त्यांनीं खालीलप्रमाणे आपलें मत याबाबतींत
व्यक्त केलें आहे.

'' खाजगी शाळांनील शिक्षणाचा 'दर्जा वेताचा असला तरी त्यांना मदत
मिळाली पाहिजे, असें आम्हांस वाटतें. चढाओढीमध्ये टिकून या संस्था जिवंत
राहिल्या, यावरून त्यांचें सामकच व त्यांची लोकप्रियता स्पष्ट होत आहे. मद्रास
व बंगाल माणेतील चरींचशी उदाहरणे घेऊन आम्हांला असें दाखविला येईल, कीं
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चा खाजगी शाळांचेच सुधारणा केल्यास त्यांतून चालू घडीला उपयुक्त ठरणाऱ्या
शाळा तयार करतां यतेलि. मुंबई प्रांतांतील लोकल सेसच्या मदनीने चाललेल्या.
शाला नमुनेदार आहेत. खाजगी शाळांना सरकारी मान्यता व मदत मिळाली तर
त्यांची सुधारणा होऊन सरकारच्या सावजनिक शिक्षण योजनेमध्ये त्या महत्त्वचिं
स्थान पटकावतील अशी आशा वाटते. ''

सरकारी खात्यापेक्षा जिल्हा व म्युनिसिपल बोर्डाचा खाजगी शाळांशीं
संबंध अधिक जिव्हाळ्याचा असतो व म्हणून अशा शाळांना मदत
देण्याचे कार्य बोर्डीकडे सोपविण्यात यावे. हें धोरण इष्ट असलें तरी,
खाजगी शाळांना परीक्षांच्या निकालावरून मदत देण्याची पद्धत
स्वीकारली गेल्यामुळें, त्याचा व्हावा तसा परिणाम .झाला नाहीं. सार्वत्रिक
शिक्षणप्रसाराचे दृष्टीने ही पद्धत उपकारक नव्हती. त्यापेक्षा मुलांच्या
संख्येवर मदत देण्याचे तत्त्व सरकारनें मान्य करावयास पाहिजे होतें.
जेव्हां विझण-प्रसार झपाठ्यानें करावयाचा असतो, तेव्हां मुलांच्या
संख्येवर ग्रँट देणें हितावह असते. परंतु हें धोरण हिंदुस्थानांत लागू
करण्याची बुद्धि कमिशनला कां सुचली नाहीं, हें कळत नाहीं.

परीक्षांच्या निकालावरून ग्रँट देण्याची पद्धत कॉलेजमधून काढण्यांत:
आली. माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत ही पद्धत सर्वस्वी ग्राह्यही धरली
नाहीं व त्याज्यही समजली नाहीं. प्राथमिक खाजगी शाळांचे बाबतींत
मात्र ही पद्धत सुरू झाली.

या दुर्दैवी घटनेमुळे सर्व प्रांतांच्या ग्रँट-इलू-एडच्या नियमामध्ये हें
तत्त्व घुसडलें गेलें व लॉर्ड कर्झनने आपल्या हातीं कारभार घेईपर्यंत
त्याचा अंमल जारी राहिला.

शेवटी, खाजगी शाळांची आस्ते आस्ते सुधारणा करण्याचे हेतूनें,
खालील गोष्टी सुचविल्या-
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( अ) खाजगी शाळांची सुधारणा क्रमाक्रमाने परंतु सावकाश

करण्यांत यावी. शिक्षकांमध्यें किंवा कार्यकमामध्ये फेरफार करून
कामामध्ये अडथळे आणूनयेत.

( ब) खाजगी शाळांचे हेडमास्तरांना ट्रेनिंग घेण्यासाठी उत्तेजन
यांचे; त्याचप्रमार्णे त्यांचे नातेवाईकांना किंवा त्यांचे मागून हेडमास्तराचे
जागी येणाऱ्या गृहस्थांनाही हें ट्रेनिंग देण्यांत यावें.

( क) खाजगी शाळांमध्यें लोकांच्या दृष्टीनें जें महत्त्वाचें शिक्षण

आहे, त्याचें रक्षण होईल अशा पद्धतीनें प्रत्येक प्रांतांत परीक्षा घेण्यांत
याव्यात. उपयुक्त विषयांचा शिक्षणक्रमांत अंतर्भाव व्हावा, यासाठीं विशेष
मदत देण्यांत यावी

शाळांचा कारभार-प्राथामक शाळांचे अंतर्व्यवस्थेसंबंधी कमिश-
ननें असें सुचविलें कीं, सर्व शांतांमधून एकसारखे शिक्षण करण्याचा
प्रयत्न करण्यांत येऊ नये. परिस्थितीप्रमाणें अभ्यासक्रमांत फरक
करण्यांत यावा व शक्य तितके' तें सोपे करण्यांत यावें. व्यवहारांत उपयोगी
असे विषय म्हणजे हिशेब व देशी पद्धतीचा जमाखर्च हे टिक-
विण्यांत यावेत. शाळा चालकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे क्रमिक पुस्तकें-

निवडण्याची मोकळीक असावी. ऋतुमानाप्रमाणे शाळा भरविण्याची वेळ
ठरविण्यांत यावी. मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण दिलें जावे

खर्च-खर्चासबंधीं कमिशनने महत्त्वाच्या सूचना केल्या व त्यामुळें
या बाबतीतील पूर्वीचे वाद मिटले गेले. उदाहरणार्थ, कमिशनने ठरविलें
कीं प्राथमिक शिक्षणाकरतां स्वतंत्र फंड उभारण्यांत यावा. म्य्रुनिसि-

पल हहीत व इतर खेडे-भागांत खर्च झालेल्या पैशाचा हिशेब वेगवेगळा
दारवदिण्यात यावा व खेड्याकरतां जमा केलेला पैसा म्यनिसिपल
हद्दींत खर्च केला जाऊं नये. लोकल फंडाचा पैसा बाबीनी शाळा-
करिताच खर्च व्हावा. कचित प्रसंगीं माध्यमिक व कॉलेज शिक्षणाकरतां तो
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.खर्च व्हावा. सरकारनें या लोकल फंडाला योग्य ती मदत द्यावी. सरकारने
ही मदत कोणत्या मर्यादेपर्यंत द्यावी हें दुर्दैवानें निश्चित ठरविलें गेलें नाहीं.
प्रांतिक सरकाराकडून लोकल फंडाला पैसा मिळण्याचा हक्क आहे, एवढेच
सुचविण्यांत आलें.

लोकल फंडाचे बाबतींत जें मोघम सुचविण्यांत आलें त्याला दोन
कारणें आहेत. प्रांताप्रातांमब्रेन परिस्थिति भिन्न असल्यामुळें सर्वांना सारखा
लागू होईल असा नियम करणें कठीण होतें. उदाहरणार्थ, बंगालमध्यें
लोकल-फड वसूल केला जात नसल्याने, सरकारनें प्राथमिक शिक्षणाला
यावयाची मदत ही वेगळ्या तत्त्वावर आधारली गेली. मुंबई प्रांतांत
लोकल-फड मोठ्या प्रमाणांत वसूल केला जात होता. दुसरी
गोष्ट अशी कीं, खर्चाचा प्रश्र कसा सोडवावयाचा या प्रश्राचा विचार
करण्याचें कमिशनवर सोपविले नव्हतें. कमिशन म्हणतें-

शिक्षणाची साधने' कशा वाढवावीत हें सुचविण्याची कामगिरी
आम्हांकडे सोपविण्यांत आली नाहीं. म्युनिासपालिटी व लोकल बोर्ड
यांचें शिक्षणाचे बाबतींत काय कर्तव्य आहे, याविषयी' साक्षीदारांनीं
जें मत दिलें तें आम्ही फक्त नमूश् केलें आहे. नवीन योजनेप्रमाणे
स्थानिक सरकारांवर कोणती जबाबदारी पडते आहे, हें आम्ही स्पष्ट

केलें आहे कांहीं प्रांतांमधून शिक्षणाकरतां चांगली मदत जमा होत
आहे व हें उदाहरण इतर प्रांतांतील स्थानिक सरकारांस मार्गदर्शक
होण्यासारखे आहे. सध्यां होत आहेत त्यापेक्षा जास्त प्रयत्न व्हावयास
पाहिजेत ''

कमिशनने आपल्या रिपोर्टात प्रकरण ४ ते १२ मध्ये जी चिकित्सा
केली तीवरून कमिशनचे या बाबतीत काय मत होतें हें समजणें शक्य
आहे.

( अ) प्राथमिक शिक्षण-प्रसाराची मुख्य जबाबदारी लोकल फंडावर
.आहे. प्रांतिक सरकारनें लोकल फंडास योग्य ती मदत द्यावयाची आहे
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( व) लोकल फंड हा जरी कायाने वसूल करण्यांत येत असला!

तरी तो लोकांनी आपण होऊन दिलेला पैसा आहे व म्हणून सरकारने)
या फंडास मदत देणे जरूर आहे.

( क) लोकल फंडामुळे गरीब जनतेस मदत देण्याची सरकारच
जबाबदारी कमी न होतां वाढते आहे, कारण हा पैसा जे स्वतःचे पाया-
वर उभे राहण्यास समर्थ नाहींत अणु। लोकांकडून जमा केलेला असतो

( ड) सरकारकडून लोकल फंडास जी मदत व्हावयाची ती. लोकल
फंडाचे अर्धी किंवा एकुण खर्चाचे १ असावी, असें धोरण प्रांतिक

सरकारनें स्वीकारावें.

वर दिलेल्या सूचना किती असमर्थनीय आहेत हें खालील विवेचना-
वरून स्पष्ट होईल.

त्यावेळीं ब्रिटिश हिंदुस्थानची लोकसंख्या २० कोटी होती. शेकडा
१५ शाळेत जाणारीं मुले असतात असें कल्पिल्यास २ कोटी मुले शाळेत
जाणारी निघतात. सरकारी वाळेंत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलामागे खर्च

रु. १-६-५ येत आहे. यापैकी सरकार रु. ४१-४, लोकल फंड
रु. २-९-११ व म्युनिसिपालिटी रु. ०-४-६ सोशी. खाजगी शाळेत
शिकणाऱ्या मुलामागे रु. ३-७-१ खर्च येत असे. त्यापैकीं रु. १-२-०
सरकार व लोकल फंड सोशा. सर्व मुले खाजगी शाळेत शिकविली
अशी कल्पना केल्यास सरकारास व लोकल फंडास एकूण खर्च २-२७
कोटीचा येईल, १८८२ मध्ये प्राथमिक शिक्षणावर धातिक सरकाराकडून

१६७ लाख रुपये व लोकल फंडाकडून २४८ लाख रुपये खर्च

होत असत. कमिशनच्या सूचनेप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणाप्रीत्यर्थ सरकारास
५०० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला असता, म्हणजे खर्च १७
लाखांवरून ११२ लाखांवर गेला असता. त्याचप्रमाणे लोकल फंडाचा खर्च'
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८०० टक्यांनी वाढला असता, २५ लाखांचा खर्च २४ लाखांवर
गेला असता. यावरून प्राथमिक शिक्षणप्रसारासाठीं केवड्या मोठ्या
रकमेची गरज होती हें दिसून येईल. हा पैसा कसा निर्माण करावयाचा
या प्रश्राकडे कमिशनचे लक्ष जावयास पाहिजे होतें. या प्रश्राचा सखोल
विचार न करतां ' अधिक प्रयत्न व्हावयास पाहिजे ' व ' एका प्रांताने
दुसऱ्या प्रांताचे पैसा जमा करण्याचे बाबतीत अनुकरण करा एवढे
म्हणण्याने कार्यभाग होणार नव्हता. खर्चाच्या प्रश्राचा विचार न केल्या-
मुळें कमिशनने केलेल्या चांगल्या शिफारवीसही हरताळ फासण्यात

आला.
९. १८८२ ते १९०२ या कालांतील घडामोडीः-एकोणीसाव्या

शतकाच्या शेवटच्या वीस वर्षांत सामाजिक, राजकीय व आर्थिक
सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक चळवळी सुरू झाल्या. कै. दादा-
भाई नौरोजी, सर फिरोजशहा मेहता, दल. सी. बानर्जी, सर सय्यद
अहमदखान, लोकमान्य टिळक, आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांसारख्या
राष्ट्रीय वृत्तीच्या पुढाऱ्यांनी या कामी अत्यंत परिश्रम घेतले. या चळव-
ळींचा परिणाम म्हणून पाश्चिमात्य विद्या संपादन करण्याची आकांक्षा
सर्वत्र निर्माण झाली व शाळा आणि कॉलेज यांमध्यें जाणाऱ्या
विद्यार्थ्यांची संख्या भराभर वाढ लागली.

ही शिक्षणाबद्दलची मागणी तीन मार्गानी मिटवितां आली असती.
पहिला मार्ग-जेया ठिकाणी शाळा नाहींत त्या ठिकाणीं सरकारास
शाळा काढतो आल्या असत्या. इंडियन एज्युकेशन कमिशन जरी
आपला विरोध स्पष्ट दर्शविला होता तरी सरकारने या बाबतींत प्रयत्न

केला. परंतु या कामी पैशाची तूट पडल्यामुळे फारच थोड्या मुलांची
सोय लावता आली.

दुसरा मार्ग--मिशनरी लोकांना नवीन शाळा काढता आल्या
असत्या. परंतु ई. ए. कमिशनचे अहवालानंतर मिशनरी लोकानी
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आपलें धोरण बदललें. कमिशन बसण्यापूर्वी सर्व ठिकाणी लोकांची
मागणी पुरी करतां येईल, इतक्या शिक्षणसंस्था काढण्याची त्यांची
तयारी होती. परंतु कमिशनच्या अहवालामुळें त्यांची बरीचशी निराशा
झाली. शिवाय इंग्रजी शिक्षण घेतलें म्हणजे तो मनुष्य ख्रिस्तीधर्मांचा
स्वीकार करतो, ही कल्पनाही फोल ठरली. जे लोक खिस्ती नाहींत त्यांना
शिक्षण देणे, हें आपलें काम नाहीं, असें कांहीं मिशनऱ्यांना वाटावयास
लागलें. त्यामुळें ज्या शिक्षण संस्था पूर्वी उभारण्यांत आल्या होत्या त्याच
चालविण्याचे त्यांनीं ठरविलें होतें. या संस्थांमधून बहुतेक खिस्ती
लोकांचाच भरणा असे. यावरून असें दिसून येईल कीं शिक्षणाच्या
वाढत्या मागणीस तोंड देणे मिशनरी लोकांना शक्य नव्हतें

पैशाचे अभावी सरकार शाळा वाढवू शकत नव्हतें व नवीन
धोरणामुळें मिशनरी लोकांचेही प्रयत्न मंदावले होते यामुळें
तिसरा मार्ग, म्हणजे हिंदी लोकांनी स्वत: शिक्षणदानाचें कार्य
करावयाचें, हा एवढाच शिडक राहिला होता. वेळ कोणती आली
आहे, हे ओळखून हिंदी लोक कामास तयार झाले हे' त्यांना भूषणावह
आहे. आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण ज्यांचे झालें होतें असे लोर्क

आपल्या बांधवांना शिक्षण देण्यासाठी मोठ्य्या प्रमाणांत पुढें सरसावले
अशारीतीनें अंतरझर तत्त्व प्रथमच प्रत्यक्षांत आल्याचें दिर्जे आलें

शिक्षण प्रसाराच्या कार्याचे सुरवातीस पैसा जमा करणें हेंच कार्य

हिंदी लोकांना करावें लागलें. हिंदी लोकांनी चालविलेल्या कॉलेजचे
प्रिन्सीपाल युरोपिअनच असत. शाळेचे हेडमास्तर किंवा कॉलेजचे
प्रिन्सीपाल होण्यास हिंदी लोक असमर्थ आहेत, अशी त्या वेळची
समजूत होती. आज समज कांहीं असले तरी त्यावेळी असे समज
समाजांत असणें स्वभाविक होतें. एक तर युरोपियन शास्त्रांत

व ज्ञानांत पारंगत झालेलीं हिंदी माणसें फार कमी होती.
दुसरें-ज्याची मातृभाषा इंग्रजी आहे अशा ग्रुहस्थ;सच इंग्रजी शिकविता
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येईल, असा त्यावेळीं समज होता. शिक्षणाचा मुख्य भाग म्हणजे इंग्रजी
विषयाचे शिक्षण. तें उत्तमरीतीनें देता यावें म्हणून हिंदी लोकांनी चाल-
.दिलेल्या शाळा-कॉलेजातन युरोपियन लोक नेमले जात असत.

परंतु ज्या ध्येयांनी हिंदी लोक प्रेरित झाले होते, तें ध्येय युरोपियन
हेडमास्तर किंवा प्रिन्सीपाल यांचे ठिकाणी असणें शक्य नव्हतें व त्यामुळें
शिक्षण संस्थांची भरभराट जशी व्हावयास पाहिजे होती. तशी होऊं
शकली नाहीं. शिवाय जोपर्यंत युरोपियन प्रमुख नेमला जात असे तों-
पर्यंत शिक्षणाचा खर्च सर्वसाधारण परिस्थितीच्या माणसाला झेपेल इतका
.खालीं आणता येणे शक्य नव्हतें व त्यामुळें मोठ्या प्रमाणांत शिक्षण-
प्रसार होणेही अशक्य होतें. समाजांतील बुद्धिमान माणसांनी त्याग
बुद्धीने पुढें आल्याशिवाय तरणोपाय नव्हता. अशा लोकांकडे
सरकारी नोकऱ्या चालून येत असत. परंतु या मानाच्या नोकऱ्यांकडे
पाठ फिरवून खाजगी संस्थांमधून अल्पसें वेतन घेऊन काम करणान्या
त्यागी माणसावर आज राष्ट्रहित अवलंबून राहिलें होतें. या राष्ट्राच्या

हांकेला ओ देऊन ज्या क्षणी सुशिक्षित हिंदी लोक पुढें आले, तो क्षण

भाग्याचा होय! केंब्रिज विश्वविद्यालयाचे सीनीयर रँग्लर, सर आर.
पी. परांजपे, यांचे सारखी माणसें खाजगी संस्थेला ज्यावेळी प्रिन्सीपाल
म्हणून लाभली, त्यावेळीं खाजगी संस्थेच्या कपाळाचा दुबळेपणाचा डाग
नाहींसा झाला; शिक्षणावर होणारा खर्च कमी होऊ लागला व शिक्ष-

.णाची प्रगति झाली.

१८८२ ते १९०२ च्या काळांत शिक्षण हें ध्येय ठेवून ज्यांनीं
कार्य केलें, त्यांना जेवढे धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. मातूभू.
मीच्या उद्धारासाठी शिक्षणाची मागणी ज्यांनीं पुरविली, नव्हे ती
आणखी वाढविली, त्या सुपुत्रांनी हिंदुस्थानांत आधुनिक शिक्षणाचा
.पाया घातला.
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हिंदी शिक्षणाच्या इतिहासांतील यापुढची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे

१९०४ मधील लॉर्ड कर्झन यांचा ठराव. इ. ए. कमिशनचा अहवाल व
हा ठराव यांमधील काळांत घडलेल्या गोष्टींचा धावता आढावा घेऊं या.

हिंदी विश्वविद्यालचें-९८५७ च्या कायद्यान्ययें कमिशनच्या.-
नंतरच्या वीस वर्षांत काम चाकृ होतें. १८८७ मध्य अलाहाबाद विश्व-
विद्यालयाची स्थापना एवढीच महत्त्वाची गोष्ट घडून आली. इतर चार
विश्वविद्यालयांप्रमाणेच परीक्षा येणे, एवढेच प्रम्रुरव्य ध्येय या विद्यापीठां-
पुढे होतें; मात्र इच्छा असल्यास शिक्षण देण्याचें कार्य करता येईल अशी
तरतूद कायांत केली होती.

कॉलेजांची वाढ:--कमिशननें ज्या कॉलेज ।सक्षणासवधीं 'सूचना
केल्या त्या फारशा महत्त्वाच्या नाहींत. परंतु इतर शिफारशींचा कॉलेजे
शिक्षणावर दोन मार्गानी परिणाम झाला.

( १) पहिला--शिफारशीमुळें माध्यमिक शिक्षणाचा बराच प्रसार
झाला. माध्यमिक शिक्षण-कमांत वेगवेगळ्या अम्यास-क्रमाची तरतूद
केली न गेल्यामुळे, प्रत्येकजण मॅटिक्य्रुलेशन परीक्षेची तयारी करूं
लागला. या परीक्षेंत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी बरेच विद्यार्थी

कॉलेजमध्यें शिक्षण घेऊं लागले. याला कारण विश्वविद्यालयाच्या पदवी-
धरांना चांगल्या नौकऱ्या सरकारी खात्यांत मिळत असत, हें एक; आणि
दुसरें, दुसऱ्या अम्यास-क्रमाची कांहींच तरतूद केली गेली नव्हती. याचा
परिणाम कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या संस्थेत वाढ होण्यांत झाला.

( २) दुसरा-कमिशनच्या शिफारशीम्रुळें हिंदी खाजगी प्रयत्नास
शिक्षणक्षेत्रांत वाव मिळाला. १८८२ मध्यें या क्षेत्रांत मिशनऱ्यांचें वर्चस्व
होतें. परंतु कमिशनच्या रिपोर्टानंतर या परिस्थितींत वराच फरक झाला.
मिशनन्यांचे प्रयत्न थंडावले, तरे हिंदी प्रयत्नास जोर चढला. १९०१-२
सालीं मिशनऱ्यांनीं चालविलेल्या कॉलेजांची संख्या ३७ होती, तर हिंदी
लोकांनी चालविलेल्या कॉलेजांची संख्या ४२ होती



हंटर कमिशन व त्यानंतर

या परिस्थतीमुळे कॉलेजच्या शिक्षणामध्ये वाट होणे हें स्वाभाविक
होतें. १८८२ मध्यें हिंदी विश्वविद्यालयास जोडलेल्या कॉलेजांची संख्या

६८ होती. ( ४९ पहिल्या ग्रेडची व १९ दुसऱ्या ग्रडची) पुढील दहा
वर्षात १८२- १८९१ मध्ये, ६१ नवीन कॉलेजें जन्मास आली. ( ३०
महिल्या येडची व ३१ दुसऱ्या ग्रेडची ). १८९२ ते १९०२ च्या
काळांत आणखी ५० कॉलेजे निघाली. ( १० पहिल्या ग्रेडची व ४०
दुसऱ्या ग्रेडची.) १९०१ -२ मध्यें अशारीतीने हिंदी विश्वविद्यालयास
जोडलेल्या एकूण कॉलेजांची संख्या १७९ होती; यांपैकीं १२६ ब्रिटिश
इंडियामध्यें होती, ३२ हिंदी संस्थानामध्ये, ९ सीलोनमध्यें व २
ब्रह्मदेशांत होती. ब्रिटिश इंडियामध्ये जी १३६ होती त्यापैकीं ११ केवळ
युरोपियन लोकासाठी होती व १२ स्त्रियांसाठीं होती. बाकी राहिलेली
११३ कॉलेलें खालीं ढर्गविल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या संस्थांनी चालविलेली
होती.

२३ सरकारी, ६ निमसरकारी, ९ म्युनिसिपालिट्या, ३७ मिशनरी
.व ४२ हिंदी

माध्यमिक शाळा: -कमिशनच्या अहवालानंतरच्या वीस वर्षांत
-माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार फार जोरानें झाला. याचें बरेचसें श्रेय

खाजगी संस्थांनाच यावें लागेल. खालील आकड्यावरून या शाळांची
-झालेली वाढ निदर्शनास येईल.

माध्यमिक शाळांची संख्या
माध्यमिक शाळांतील मुलाची संख्या

' १८८१-२ ९ ०

११६ ५,१२४
०७७५ ९ ० १५९

( या जकिडघामडणें बह्मदेशाचे आकडे उगले नाहींत. कांहीं संस्थानातील
आकडे मात्र आले आहेत.)
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यावरून वीस वर्षांत माध्यमिक शाळांची वाढ झालेली दिसून येईल.

मुलांची संख्या तर दुप्पटीपेक्षां जास्त वाढली. १८५४ ते १८८२ या
काळांत प्राथमिक शिक्षणामध्ये जी वाट झाली त्यापेक्षा माध्यमिक
शिक्षणाची जास्त वाढ झाली, असें कमिशनने आपल्या अहवालांत नमूद
केलें आहे व अशी सूचना केली आहे कीं, सरकारने माध्यमिक शिक्षण
लोकांवर सोपवून आपण स्वत: प्राथमिक शिक्षण प्रसाराचें कार्य हातीं
घ्यावें. परंतु १८८२ ते १९०२ च्या काळांत माध्यमिक शिक्षणाचीच
वाढ झाल्याचे दिसून आलें व प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न पूर्ववत लोंबकळत

-राहला.
कमिशनने सुचविल्याप्रमाणें, प्रांतिक सरकारांनी आपआपल्या भागांत

सोयीचे होईल याबेतानें, बॅट-इलू. एड कोडामध्यें फरक केलें.
हिंदुस्थानांतील पाचही विश्वविद्यालयांनी कमिशनच्या सूचनेप्रमाणे

शालान्त! ००१६४१०२०८७६८६) परीक्षा घेण्यास सुरवात केली.
परंतु मुंबई प्रांत सोडल्यास ही परीक्षा फारशी लोकप्रिय झाली नाहीं. मुंबई
मध्यें मात्र ही परीक्षा पास होणारांना सरकारी नोकरी दिली जात असे-
१९०१-२ मध्ये, सर्व हिंदुस्थानभर मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेस २३ हजार
विद्यार्थी बसले होते. परंतु यासारख्या ज्या दुसऱ्या परीक्षा होत्या त्यास
फक्त २ हजार विद्यार्थी बसले व त्यांपेकी मुंबई प्रांतांत १२०० होते.
यावरून १८८२ सालाप्रमाणेच १९०२ सालींही मॅट्रिक्य्रुलेशन परीक्षेचे
प्राबल्य माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रांत असल्याचें दिसून येतें.

माध्यमिक शिक्षकांना ट्रेनिंग देण्याच्या बाबतींत या कालखंडामध्यें
कांही प्रगति झाल्याचं दिसून येतें. १८८२ मध्ये फक्त दोन ट्रेनिंग कॉलेजे
होतीं. १९०१ -२ मध्ये हा आकडा सहावर गेला. सिदापेट, राजमुड्री,
केररर्सऑग अलाहाबाद लाहोर, व जबलपूर या ठिकाणी ही कनिघाली. प्रत्येक प्रांतांत ट्रेनिंगचे सर्टिफिकेट देणारी परीक्षा सुरू झाली;
मद्रास प्रांतामध्यें मात्र एल. टी. ही ट्रेनिंगची पदवी देण्यांत येत असे-
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सहा कॉलेजाशिवाय माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना विनीत करण्यासाठीं
बऱ्याच शाळा होत्या. १९०२ पर्यत मुंबई हा एकच प्रांत असा होता
कीं त्या ठिकाणी ट्रेनिंग देण्याची कांहीं व्यवस्था नव्हती.

माध्यमिक शाळांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास अजून सुरवात
झाली नव्हती, ही दुर्देवाची गोष्ट होय. १९०२ पर्यंत माहभाषातून शिक्षण
फक्त मिडलस्कळ्यूध्यै देता येत असे. सर्व प्रांतांनीं हायस्कूलचें शिक्षण
मातृभाषेतून देण्याची कल्पनाच टाकून दिली होती. इंग्रजी भाषेचें महत्त्व
कमी होऊन तिचे स्थान मातृभाषेनें घ्यावें हा विचार कमिशनलाही
मान्य नव्हता यायोगें इंग्रजी भाषचै वर्चस्व वाढत गेलें व १९०२ पर्यंत

माध्यमिक शाळेचा मुख्य हेतू म्हणजे, इंग्रजी भाषचैं शिक्षण देणे, हाच
राहिला हिंदी भाषांकडे दुर्लक्ष होऊं लागलें, इतकें की मातृभाषा नीट
येऊ लागण्यापूर्वीच विद्यार्थी इंग्रजी शिकण्यास सुरवात करी. इंग्रजी हें
माध्यम झाल्यानें ती चांगली शिकण्याकरतां विद्यार्थ्यांचा पुष्कळसा
वेळ जाऊं लागला. अम्यासक्रमातीएपृ ज्ञान वाढविणाऱ्या विषयांचा
अभ्यास होण्याऐवजी केवळ इंग्रजीचा अभ्यास होऊं लागला.

प्राथमिक शिक्षण-कमिशक्तया शिफारशीप्रमाणे हिदुस्थानातील
सर्व प्रांतांमधून लोकल बोर्डे, म्युनिसिपल कमिट्या, किंवा कौन्सिलें
स्थापन झाली. या संस्थांचें मुख्य काम प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करणें
हें होतें. तरी त्यांचे कार्यक्षेत्रांतून माध्यमिक व उब शिक्षण पूर्णपणें वग-
ळण्यात आलें नव्हतें. कांहीं प्रांतामध्यें असें निश्चित धोरण आखण्यात
आलें होतें, कीं उत्पन्नाचा अमुक एक भाग प्राथमिक शिक्षणाकरती खर्च

झालाच पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणाची गरज भागल्यावरच माध्यमिक व
उच्च शिक्षणाकरतां यी बोर्डार्नी खर्च करावयाचा आहे. या बाबतींत
बोर्डाचे अधिकार निश्चित काय रहातील व शाळांना मदत कोणत्या
नियमांनी देण्यांत येईल, हेंही ठरविण्यांत आलें.



१५२ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
कमिशनने सुचविल्याप्रमाणे योग्य कायदेकानू अस्तित्वांत आले व

त्याप्रमाणें प्राथमिक शाळांचा ताबा लोकल बोर्डाकडे आला. या ताब्याचें
स्वरूप प्रत्येक प्रांतांत वेगवेगळे होतें. एकाच प्रांतांत देखील लोकल
बोर्डापेक्षां म्युनिसिपालिटीकडे अधिक ताबा असे, कारण म्युनिसिपालिटी-
तील लोकांना ठोकमताची जाणीव अधिक झाली होती. विशेष महत्त्वाची
गोष्ट ही कीं सरकारने सत्ता-मग ती कमी असो कीं अधिक असो-
लोकांचे ताब्यांत दिली होती व ती त्याच हातून परत घेणे आतां शक्य
नव्हतें.

खाजगी शाळांच्या बाबतींत कमिशनने केलेल्या शिफारशी पाहता
अशा शाळांना सररहा मान्यता दिली नव्हती. परीक्षांचे निकालावर या
शाळांना सरकारी मदत मिळत असे, एवढेच. खालील तक्त्यावरून त्यांचे
स्थितीविषयी अधिक माहिती मिळेल.
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वरील तक्त्यावरून दिसून येईल कीं, आसाम आपलें जुने १८८१

मधील धोरण बदलले व कमिशननें केलेल्या शिफारशी विरुद्ध १९०१
मध्यें वर्तन केलें. वऱ्हाड, कुर्ग व पंजाब यांनी आपलें पूर्वीचेंच धोरण
पुढें चालू ठेविले. संयुक्त प्रांत व मुंबई प्रांत यांनी वीस वर्षीत बरीच
सुधारणा केली. बंगालमध्यें कमिशनच्या शिफारशी पाळल्याचें दिसत
नाही, कारण तेथें मदतीच्या शाळांचा आकडा बराच कमी झाल्याचे
दिसून येईल.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत खाजगी शाळांचा प्रश्र जवळ जवळ
सुटला. ज्यांना मदत बिंदू शकली नाहीं त्यांचा, चटाओढीमध्ये टिकाव
न लागल्यानं, त्या शाळा बंद पडल्या.

प्राथमिक शिक्षण व त्यावर होणारा खर्च या बाबतींत कमिशननें
केलेल्या सूचना प्रांतितक सरकारांनी पाळल्या नाहीत, असें
आपणांस ५:ऽदसून येईल. कमिशनच्या अहवालानंतरच्या वीस वर्षाचे
काळांत माध्यमिक शाळा व कॉलेजे यांची फार जोराने वाढ झाली व
वर।चसा पेसा त्यांच्यासाठीचं खर्च झाला. प्राथमिक ाइशक्षणाची मात्र

उपासमर झाली. १८८१ -२ मध्ये प्राथमिक शिक्षणावर सरकारचा
.खर्च रु. १६.७७ लक्ष होता, तो १९०१ -२ मध्ये १६.९२ लक्ष रुपये
झाला. म्हणजे वाढ फारच थोडी झाली. लोकल बोर्डानी मात्र प्राथमिक
शिक्षण।ची कामगिरी चोख बजाविली. १८८१ -२ मध्यें त्यांनीं या
शिक्षणासाठी २४. ९ लक्ष रुपये खर्च केले, तर १९०१ -२ मध्ये हा
खर्च ४६. १ लालावर गेला. परंतु सरकारकडून या शिक्षणासाठी दव्य-
सहाय्य न झाल्याने या शिक्षणाचे पाऊल फारसें पुढें पडलें नाहीं व
शिक्षणाचा गाडा पूर्वींप्रमाणेच मंदगतीने चालू लागला.
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विसाव्या शतकाच्या सुरवातीस हिरी शिक्षणाचे इतिहासांत कांत
घडून आली. इंडियन एज्युकेशन कमिशनने घालून दिलेल्या धोरणा-
प्रमाणें शिक्षण खात्याने चालविलेल्या प्रगतीच्या शांत वातावरणांत-
भोंडणाचे वादळ उत्पन्न झाले वादविवाद, परिषदा, समित्या, सरकारी
ठराव यांचा हुकच गोंधळ माजला. शिक्षणाचे प्रत्येक शाखेंत भांडणे
निर्माण झाली, तीं बराच वेळ चालू राहिली व त्याचा शेवट शिक्षण-
खातें १९२१ मध्यें हिंदी मंत्र्यांचे ताब्यांत जाण्यांत झाला. या
दूरगामी चळवळीच तीन कारणें होती. पहिलें-इंग्लंडमध्ये चाललेल्या
शिक्षणविषयक घडामोडीचा प्रतिध्वनि हिंदुस्थानांत उमटला. दुसरें:-
हा काळ सुबत्तेचा होता व शिक्षणास लागणाऱ्या अधिक पैशाची
तरतूद बजेटांत केली गेली होती. तिसरेंः--थोर व्यक्तिमत्व असलेले
लॉर्ड कर्झनसारखे मुत्सही गव्हर्नर जनरल होते. त्यांना शिक्षणाबद्दल
जिव्हाळा वाटत होता, इतकेंच नव्हे तर, शिक्षणामध्ये परिणामकारक
सुधारणा घडवून आणण्याचा त्यांनीं निश्चय केला होता. ते अधिकारी
असतांना हिंदी शिक्षण कार्यात महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या.

लॉर्ड कर्थन हे १८९९ सालीं हिंदुस्थानांत आले ते आल्याबरोबर
प्रथम त्यांचें लक्ष शिक्षणविषयक प्रश्रांकडे गेलें १९०१ सालीं सर्व
प्रांतांच्या डायरेक्टरस् ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शनची त्यांनीं सिमन्यास सभा
बोलविली, व चालू शिक्षण, त्यांतील दोष व ते नाहीसे करण्याचे उपाय
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यांवर चर्चा केली. अशा तऱ्हेचा प्रयत्न पूर्वी कोणीही केला नव्हता.
यांमधून पुढें येणाऱ्या सुधारणांचा उगम झाला. या सभेचा अहवाल जरी
प्रसिद्ध झाला नसला तरी, पुढें घडून आलेल्या गोष्टीवरून त्या सभेचा
रोख काय होता, हें कळून येणार आहे.

( अ) इंडियन एज्युकेशन कमिशननें ज्या शिफारशी केल्या त्यांची
फलश्रुति झाली होती. मोठ्या प्रमाणांत शिक्षणाचा प्रसार हा त्यांचा हेतु
होता व तो आतां साध्य झाला होता.

( ब) कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे शिक्षण खाप्यांनी खाजगी
प्रयत्नांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलें होतें. याचे कांहीं वाईट परिणाम दिसूं
लागले. उदाहरणार्थः-रवाजगी संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचा दर्जा
कमी झाला. शिक्षक सरदयेनें कमी असून त्यांची लायकीही बेताची दिसून
आली. शाळा शिक्षणाची केंद्रे न होतां, परीक्षेकरतां मुलांना तयार
करणारे वर्ग बनले

( क या द्वेषांना आळा घालण्यासाठी लोकांना दिले स्वातंत्र्य.

नियंत्रितकरणें व शिक्षण-प्रसाराचे ऐवजी शिक्षणांत सुधारणा घडवून
आणणें, एवढाच उपाय होता.

( ड) सरकारने प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रांत उतरू नये ही कभिशनची
सूचना आत्मघातकी आहे. सुदैव एवढेच कीं या सूचनेप्रमाणें सरकारने
वर्तन केलें नाहीं. ही सूचना नियमबाह्य समजली पाहिजे अशी वेळ
आली आहे. उलटपक्षी सरकारने कांहीं नमुनेदार संस्था चालविणे जरूर
आहे.

ही झाली अधिकाऱ्यांची दृष्टि. त्यांची अशी ठाम समजूत झाली होती
कीं इंडियन एज्यु. कमिशननें शिक्षणप्रसार करीत असतां शिक्षणाच्या
दर्जाक्:डे पाहिले नाहीं व यापुढे केवळ प्रसाराकडे न पाहाता शिक्षणाचा
दर्जा कसा सुधारत! येईल याकडे विशेष लक्ष दिलें पाहिजे. लॉर्ड कर्झन्ह
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यांचेही हेंच मत होतें आणि हें मत लक्षांत घेऊन आपण त्यांच्या
शिक्षण सुधारणांकडे पाहिले पाहिजे.

लॉर्ड कर्झन यांची शिक्षण सुधारावे ही मनापासूनची इच्छा होती.
दोषांचें त्यांनी केले निदान बरोबर होतें, परंतु त्यांनी अवलंबिलेला
मार्ग योग्य नव्हता. कर्झनच्या पूर्वी जे व्हाइसरॉय झाले त्यांनीं इंग्लंडच्या
पार्लमेंटच्या नियंत्रणाखाली आपणास आवडेल त्याप्रमाणें कारभार केला.
त्यांनीं लोकांच्या मताला किंमत दिली नाहीं. याचें कारण कशचितू
लोकमत त्या वेळपावेतो तयार झालें नव्हत हेंही अरं शकेल. लॉर्ड कर्झन

यांची साहजिकच अशी समजूत झाली कीं शिक्षण सुधारण्याचे कामी
आपण आपल्या अधिकाऱ्यांचा विचार घेतला म्हणजे पुरे आहे. काळ
बदला आहे ही गोष्ट त्यांचें -ध्यानी आली नाहीं. ज्यांना शिक्षणाविषयी
कळकळ आहे अशा हिंदी सुशिक्षितांमध्ये हळू हळू निश्चित स्वरूपाचं
मत बनत आहे, हें मत अधिकाऱ्यांच्या मताहून भिन्न आहे व तें मत
शिक्षण-सुघारणा घडवून आणण्यापूर्वी आपण लक्षांत घेतले पाहिजे, याची
त्यांना कल्पना नव्हती. या मताकडे कर्झनसाहेबानी लक्ष न दिल्यामु
ज्या चुका घडून आल्या,त्याबद्दल कोणासही दुःखच वाटेल. उदाहरणार्थ
सिमल्यास मिशनरी लोकांना बोलाविले, परंतु हिंदी शिक्षणतज्ज्ञांना
जोलाविले नाहीं. हिंदी विश्वविद्यालयाचें जैं कमिशन नेमिलें त्यांत ख्रिश्चन

.लोकांना जागा मिळाली, परंतु हिंदी लोकांच्या अंतर्भाव झाला नाहीं.
यामुळे हिंदी जनलेमध्यें गैरविश्वासाचें व अशांततेचें वातावरण निर्माण
झालें, व अधिकारीवर्ग आणि हिंदी जनता याचेमध्ये बेबनाव निर्माण

झाला.
अधिकारीवर्गाचे मत व हिंदी लोकांचे मत कसें भिन्न होतें हें पाह-

५७'ण्यासारख आहे.
( अ) शिक्षणाचा प्रसार करण्याऐवजी त्याच्या दर्जाला किंमत

देण्यांत कोणताच शहाणपणा नाही, असें हिंदी लोकांना वाटलें. ज्या
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अरलंडमध्यें शिक्षणाचा प्रसार पर्णूत्वाने झाला आहे, त्या ठिकाणी है
धोरण ठीक असेल; परंतु ज्या हिंदुस्थानांत शिक्षणप्रसारास नुकतीच
सुरवात झाली आहे, तेथें हें धोरण हितावह नाहीं, असें त्यांचें मत होतें..

( ब) माध्यमिक व उब शिक्षण नियंत्रित करण्याचा जो सरकारचा
हेतु आहे त्याच्या बुडाशी कांहीं राजकीय डाव आहे; शिक्षणसुधारणा
या नावाखाली सुशिक्षित लोकांच्या मनांत उत्पन्न झालेल्या राष्ट्रप्रेमाला.

बांध घालण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, असें लोकांना वाटे.
( क १ शिक्षणप्रसार व्हावा हें सरकारचें धोरण सर्वतः मान्य होतें,

मात्र हा प्रसार फार मंद गतीने होत आहे, अशी लोकांची तक्रार होती.
यावरून मतभेद किती निश्चित स्वरूपाचे होते हें ध्यानांत येईल.

यांतून तेढ निर्माण झाली हें स्वाभाविकच झालें. लॉर्ड कर्झन व
त्यांचे अधिकारी यांनी लोकमत काय आहे, तें पाहून तडजोड
घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला असता तर, हिंदी शिक्षणाचा
इतिहास कांहीं वेगळाच झाला असता. हिंदी मत झुगारून आपल्या
विचाराचें घोडे लॉर्ड कर्झनसाहेबांनी दामटल्यामुळे, हिंदी लोकांना असें
वाढू लागलें कीं, शिक्षणाची व्यवस्था आपल्या हातीं आल्याशिवाय
शिक्षणाची सुधारणा होणे शक्य नाहीं. यापुढे हळूहळू हे विचार बळा-
बले व त्याचा परिणाम असा झाला की, १९१९ सालीं शिक्षणखातें हिंदी
मंत्र्याकडे सोपविण्यांत आलें.

११ मार्च १९०४ रोजी सरकार आपलें शिक्षण विषयक धोरण
ठरावाचे रूपाने प्रसिद्ध केलें. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व धंदेशिक्षणे
यांबाबतीत ज्या सुधारणा या ठरावांत सुचविल्या होत्या, त्यांचा ठोकळ
-मानानें आपण विचार करूं.

२. इंडियन युनिव्हर्सिटी कमिशन-बिटिश हिंदुस्थानांत जत
विश्वविद्यालर्ये स्थापन झाला होतीं, त्यांची आजची स्थिति. काय,



२५८ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
आहे व त्यांचें भवितव्य कशा प्रकारचे आहे, हें पाहण्यासाठी २७
जानेवारी १९०२ रोजी एक कमिशन नेमण्यांत आलें व अशा रीतीनें
लॉर्ड कर्झनसाहेवाचे सुधारणांस उब शिक्षणापासून सुरवात झाली. या
कमिशनकडे विश्वविद्यालयाची घटना व कारभार पाहून त्यांत कोणती
सुधारणा करतां येईल, व विश्वविद्यालयांत दिलें जाणारे शिक्षण सुधारून
.एकूण शिक्षणाची प्रगति कशी घडवून आणता येईल, याविषयी सूचना
करण्याची कामगिरी सोपविली होती. या कमिशननें केलेल्या मुख्य सूचना
खालीलप्रमाणे आहेत.

( अ) १८९८ चे कायाने सुधारले लंडन विश्वविद्यालय हा
नमुना कमिशनने आपल्यापुढे ठेविला. त्या बाबतीत कलकत्ता विश्व-
विद्यालय कमिशन म्हणते--

''ज्याप्रमाणें १८५७ मध्यें त्याचप्रमाणे १९०२ मध्येंही लंडन पिश्वविद्यालव हें ध्येय
शिक्षणक्षेत्रातील मुत्सद्यांनी स्वीकारलं. लंडन वित्वविडगलयामध्ये जे चार बदल
घडून आले त्याचा परिणाम हिंदी वैचारिक वातावरणांत दिसून आला. ते चार
बदल असे होते. पहिला विश्वविद्यालय ही शिक्षण-स्टेणारी संस्था असली पाहिजे.
दुसरा विश्वविद्यालय शिक्षकवर्ग व साहित्य यांनी सुसज्ज असल्याशिवाय त्याला
पूर्ण अधिकार दिले जाऊ नयेत. तिसरा विश्वविद्यालयाचे कारभारामध्ये प्रिन्सिपाल
व शिक्षक यांनी आत्मीयतेने भाग घ्यावा. चवथा-वि-वविद्यालयाचें व्यवस्थापक
मंडळ म्हणून असलेल्या सिनेटमध्यें सभासदांची संख्या फार नसावी. उररारिम्तीने
इंग्लंडमधील वादविवादाचे पडसाद हिंदुस्थानात उमटले. .''

( ब) १८८२ चे कमिशनकडे चारभार् उच्च शिक्षणाविषयी
-आपलें मत प्रदर्शित करण्याचें काम सोपविले नाहीं, त्याचप्रमाणे
-या कमिशनकडे माध्यमिक शिक्षणाचा कोणताही विचार न करण्याचें
सुचविलें होतें. शिक्षणाचा सर्व बाजूनी जो विचार व्हावयास पोहिजे
.होता तो अशामुळे होऊं शकला नाहीं.

(क) कमिशनपुढें मुख्य प्रश्च दोन होते--
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( १) ज्या प्रकारच्या घटनेची वाढ पुढें करतां येईल अशी विश्व-

विद्यालयीन घटना निश्चित करणें व ( २) थोड्या वेळांत आपलें ध्येय
.गाठता येईल असे फरक सुचविणे.

परंतु दुःखाची गोष्ट ही कीं या प्रश्रांचा विचार कमिशननें आपल्या
अहवालांत केला नाही.

'' विश्वविद्यालयाला कॉलेजे जोडून घेण्याची जी पद्धत होती तिचे ऐवज
दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीचा शेवटीं अवलंच करावयाचा हें ठरविण्यांत आलें नाहीं.
आहे ती पद्धत ठीक आहे असें समजून तीच सुधारण्याचे व बळकट कल्याचे
अयत्न झाले. ''

( ड) कॉलेज स्वीकृत करून ( क८१८८) घेण्याची पद्ध त
इंग्लंडने ज्या वर्षी बंद केली, त्याचे आदल्या वर्षी म्हणजे १८५७ सालीं,
हिदुस्थाननें कॉलेजे स्वीकृत करण्याचें आपले ध्येय ठरविलें. १९०२
मध्येंही अशीच विचित्र घटना घडून आली. १९०२ मध्यें कमिकाननें जो
अहवाल तयार केला त्यांत विश्वविद्यालयाचे घटनेसबघी कांहीं विचार
झाल्याचे दिसून येत नाहीं. कारण याविषयी इंग्लंडमध्यें चर्चा झाली
नव्हती. याचे पुढच्या वर्षी उत्तर इंग्लंडचे व्हिक्टोरिया विश्वविद्यालया-
मध्यें विश्वविद्यालयीन कारभाराचे तत्त्वांवर बराच उहापोह झाला व
कॉलेजें जोडून घेण्याचे तत्त्व अमान्य करण्यांत आलें. हिंदी कमिशन
१९० .. मध्यें बसले, तें जर १९०७ मध्यें बसले असतें तर हिंदुस्थानचा
निश्चित फायदा झाला असता.

( इ) कमिशननें खालील पांच प्रश्रांचा विचार केला.
( १) विश्वविद्यालवीन कारभाराची पुनर्रचना.

(२) विभावद्यीलयाची कॉलेजांवर सक्त देखरेख व तीं जोडून घेतांना त्यांचेवर
चालावयाच्या अटी.

( ३) विद्यार्थी कशाप्रका? रहातात व काम करतात याची पहाणी.
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( ४) काही प्रमाणांत विश्वविद्यालयानें रिक्निक्ण्याचे काम करणें.

( ५) अभ्यासक्रमांत व परीक्षा घेण्याचे पद्धतींत फरक

यापैकी तिसऱ्या व पांचव्या जिफारशीसवधी सविस्तर नियम विश्व-
विद्यालयानें करावयाचे, असें ठरविण्यांत आलें.

परंतु पहिल्या, दुसऱ्या व चौथ्या शिफारशींचा विचार १९०४ च्या
विश्वंविद्यालयाच्या कायद्यामध्ये केला असल्यानें त्यांकडे आतां आपण
वळ

०९. इंडियन युनिव्हर्सिटी क, १९०४-विश्वविद्यालयांच्या
घटनेमध्यें या कायथानें सात बदल सुचविले.

( १) विश्वविद्यालयाच्या कामाचा व्याप वाढविलाः-विश्व-
विद्यालयाचें कार्याचें क्षेत्र वाढविले आणि त्यांना प्राध्यापक नेमण्याचा
आणि संशोधन हाती घेण्याचा अधिकार देण्यांत आला.

( २) सिनेटची संख्या नियमित करण्यांत आली. कायद्याप्रमाणे
विश्वविद्यालयाचे फेलो हें सरकारकडून कायमचे म्हणन नेमले जात
असत. अमूक संस्थेपेक्षा ते जास्त असू नयेत, अशी कमाल मर्यादा
घालण्यांत आली नव्हती. गेल्या पन्नास वर्षात सरकारने हा अधिकार
विद्यापीठाचे हितासाठी म्हणून सर्व वेळीं बजावला नाहीं, तरीपण
सिनेटची संख्या बेसुमार वाढली होती. म्हणून १९०४ च्या कायाने
असा निर्बध घातला की ही संख्या ५० पेक्षां कमी नसावी व १००
पेक्षां जास्त नसावी व फेलो हा जन्मभर फेलो न राहता त्याची मुऽदत

फक्त पांच वर्षांची राहील.
( ३) कायद्यानें निवटणकी तत्त्व अमलात आणिलें. मुंबई, मद्रास

व कलकत्ता या विश्वविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी २० व इतर विद्यालयांमध्ये
१९ फेलो निवडण्यांत यावेत.
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( ४) सिंडिकेट हें मंडळ कायाने निर्माण केलें आणि त्यावर

विश्वविद्यालयाचे शिक्षकांना योग्य प्रमाणांत प्रतिनिधित्व देण्यांत आलें.

( ५) विश्वविद्यालयांना कॉलेजें जोडून घेतांना कडक नियम लाव-
ण्यांत आले व विद्यालयामध्यें शिक्षणाचा योग्य दर्जा रहावा, याकरता
कॉलेजांची तपासणी सिडिकेटकडुन् नेहमी केली जावी, असें ठरविण्यांत
आलें.

( ६) सिनेटने कोणते नियम करावयाचे यावर सरकारने नियंत्रण
ठेविले विश्वविद्यालयाच्या पूर्वींच्या कायद्याप्रमाणे हे नियम करण्याचा
अधिकार सिनेटला दिला होता. सरकारकडे हे नियम मंजुरीकरतां
पाठविलें जात असत व एकादा नियम त्यास पसंत नसेल तर तो नामजूर
केला जात असे. १९०४ च्या कायाने असें ठरविलें कीं सिनेटने
केलेल्या नियमांमध्ये योग्य ते फेरफार करण्याचा सरकारला अधिकार
आहे,व ठराविक वेळांत सिनेट कांहीं नियम न केल्यास सरकारने ते नियम
करावेत.

( ७) शेवटीं विश्वविद्यालयाच्या भौगोलिक मर्यादा ठरविण्याचा
अधिकार या नवीन कायद्याने गव्हर्नर जनरलकडे आला. ह्या १८५७ च्या
कायद्यामध्यें मर्यादा मुक्रर करण्याच्या प्रश्राचा उछेरवच नव्हता, त्यामुळ
कांहीं विचित्र प्रकार घडून आले. उदाहरणार्थ कांहीं कॉलेन्नें दोन विश्व-
विद्यालयांना जोडण्यांत आली. कांहीं एका विश्वविद्यालयाचे कक्षेत अस-
ताना दुसऱ्या विश्वविद्यालयास जोडण्यांत आली. नवीन कायाने असें
ठरविलें कीं गव्हर्नर जनरल यांनी, प्रत्येक विद्यालयानें कोणत्या विभागांत
काम करावे तो भौगोलिक विभाग ठरवावा.

४. १९०४ च्या विश्वविद्यालयाच्या कायद्यास लोकांचा
विरोध-१९०४ च्या कायद्यास लोकांनी जोराचा विरोध केला, विश्व-
विद्यालयाचे कायद्यांत कोणताच बदल करावयास लोकांची तयारी
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नव्हती, असा विरोधाचा अर्थ नव्हे. परंतु सरकारविरुद्ध एक प्रकारचे
अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळें सरकारच्या कायद्याविषयी
गैरसमज निर्माण झाला. लोकांची अशी समजूत झाली कीं कायद्याचे
नांवाखाली सरकार, सरकारी किंवा मिशनरी कॉलेजांतून काम करीत
असलेल्या युरोपियन तज्ज्ञांचे हातांत सर्व सत्ता सोपवीत आहे, व हें
करण्यामध्ये सरकारचा हेतु लोकांनी उब शिक्षणाचे कार्यात पडूं नये
असा आहे. पांच मुद्यांवर हा विरोध विशेष दिसून आला.

( १) विश्वविद्यालयाने शिकविण्याचे कार्य हातीं घ्यार्वे याविषयी
केले गेलेले नियम तसेच पडून राहतील-व तसें अलाहाबाद विद्या-
पीठाचे बाबतींत घडले होते-कारण यामुळे होणाऱ्या खर्चाचे ओझं
झेपण्यासाठीं आर्थिक मदत देण्याची कांहींच योजना सरकारने केली
नव्हती.

( २) निवडणुकीचे तत्त्व सुरू केल्याबद्दल लोकांना बरें वाटलें, परंतु
ज्यांचा विद्यापीठाशी निकटचा संबंध येतो अशा कॉलेजच्या प्राध्याप-
कानी ही निवड करावी, इतरानी नव्हे, असें त्यांचें म्हणणें होतें.

( ३) सिनेटची संख्या मर्यादित केली गेली, या नियमाला जरी
लोकांचा विरोध नसला तरी, विश्वविद्यालयामध्यें युरोपियनांचे
मताधिक्य असावें या हेतूनेंच हा नियम तयार करण्यांत आला असावा,
अशी भीति लोकांना वाटली.

( ४) कॉलेजें जोडून घेतांना लावण्यांत येणाऱ्या कडक नियमांनाही
विरोध दर्शविण्यांत आला. लोकांनी शिक्षण क्षेत्रांत जे प्रयत्न चालविले
होते त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठीं हे नियम केले, अशी लोकांची समज
झाली. विश्वविद्यालयाच्या नवीन सिनेटमध्ये युरोपियन लोकांचे मताधिक्य
होणार या कल्पनेनेही वरील समज दुणावले.
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५ नवीन कायद्याने विश्वविद्यालयाचे कारभारांत सरकारकडे

अधिक अधिकार आले, या गोष्टीला सर्वात जास्त विरोध झाला.
या अधिकारांत फेलोज नेम, कॉलेज स्वीकृत करण्यास मंजूरी देणे,
सिनेटने केलेल्या नियमांत फेरफार करणें किंवा नवीन नियम करणें वगैरे
बाबींचा समावेश करण्यांत आला होता. नवीन कायद्याने विश्वविद्यालये
म्हणजे एक प्रकारचें सरकारचेच खाते बनले, असें लोकांना वाटलें.

५.१९०४ च्या विश्वविद्यालयीन कायद्याची फलश्रुति-१ ९०२
ते १९०४ या काळांत विश्वविद्यालयाचे सुधारणेबाबत खडाजंगी
माजून राहिली. सरकारी गोटातील लोकांनी १९०४ च्या हिंदी विश्व-
विद्यालयाचे कायद्यास फाजील महत्त्व दिलें. कॉलेजच्या शिक्षणामध्ये
निर्माण झालेले सर्व दोष या कायद्याने नाहींसे होतील, असा त्यांचा दादा
होता हिंदी लोकानी या कायद्याविषर्यी आपला गैरसमज करून घेतल्या-
मुळें त्यांनीं या कायद्याला, तो प्रतिगामी आहे म्हणून, विगेध केला. रु?
पाहता हा कायदा सर्वस्वी चांगलाही नव्हता व वाईटही नव्हता. त्या
काळापासून आपण आज बरेच दूर आलों असल्यानें त्यामध्ये गुण काय
होते व दोष काय होते, हें निःपक्षपातीपणानें आपणांस पाहता येईल.

हा कायदा विश्वविद्यालयाचा कारभार सुधारावा, यासाठीं करण्यांत
आला होता, ही गोष्ट आतापर्यत केलेल्या कायद्याचे विचारावरून सहज
कळून येईल. विद्यालयांचा कारभार शिथिल झाला होता, तो सुधारावा
हा या कायद्याचा हेतु होता व तो बहती साध्य झाला, असेंम्हणावयास
हरकत नाहीं. पृव्र्पिझो नवीन सिनेट अधिक सुटसुटीत कार्यक्षम बनले.
सरकार वाटेल तशा नेमणुका करून आपलें बहुमत करील ही लोकांना
वाटणारी भीति निराधार ठरली. यामुळे विद्यालयांचा कारभार सुधारण्य

सया कायद्याची फार मदत झाली असें सर्वांना कबूल करणें भाग पडलें
कॉलेजें स्वीकृत करण्याविषयी जे कडक नियम केले त्यामुळें नवीन

कोलग्ने अस्तित्वांत येण्यास अडचण उत्पन्न झाली, इतकेंच नव्हे तर जी
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कॉलेर्जे कशी तरी जीव धरून होतीं ती मोडकळीस आली. एक गोष्ट

मात्र लक्षांत ठेविली पाहिजे आणि ती ही कीं, या १९०४ च्या कायाने
कॉलेजच्या शिक्षणक्षेत्रांत उतरण्याची लोकांची धडाडी यत्किंचितही
कमी झाली नाहीं. १९०४ नंतर नवीन कॉलेजांची संख्या कमी न होतां
उलट वाढली. या कायद्यास विरोध करणारानी दर्शविलेली भीति अशा-
रीतीनें फोल ठरली. इतकेंच नव्हे तर, उलट आपणास असें म्हणतां येईल
कीं, कायदा तयार करणारांनीं कॉलेजचें शिक्षण सुधारण्याचें जें ध्येय
आपल्यापुढे ठेविलें होतें, तें बहुतांशी साध्य झालें, असें म्हणावयास
हरकत नाहीं. नियमामुळेच सर्व साध्य झालें असें आपणास म्हणतां
येणार नाहीं, हेंही तितकेंच खरें आहे. कॉलेजांतील विद्यार्थी वाढल्यामुळें
फीचे उत्पन्नांत वाढ झाली, फीचे दरही वाढले, सरकारनेही मुक्त हस्तानें
मदत दिली आणि लोकांकडूनही मोठमोठ्या देणग्या मिळाल्या.
या सर्व गोष्टीचा कॉलेजें सुधारण्याकडे उपयोग झाला.

या कायामुळे कोणत्या चांगल्या गोष्टी घडून आल्या ह आपण
पहिले. काय व्हावयाचें राहिलें तें आपण आतां पाहूं. विश्वावद्यीलयीन
शिक्षणपद्धतीचा सांगोपांग विचार होऊन ती योग्य पायावर उभारली
गेली नाहीं. अनेक ठिकाणीं विश्वविद्यालयाची गरज असतांहि नवीन
विद्यालये निर्माण झाली नाहींत, आणि शेवटीं या कायाने सरकारला
एवढे अधिकार दिले कीं, कलकत्ता युनिव्हसिर्टी कमिशननें म्हटल्याप्रमाणे,
जगांतील सर्व विश्वविद्यालयांमध्ये हिंदी विश्वावद्यीलये ही पूर्णत्वाने

सरकारी बनली.
६. माध्यमिक शिक्षण-जें धोरण कॉलेजच्या शिक्षणाचे बाबतींत

लॉर्ड कर्झन यांनी स्वीकारले, तेंच माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतीतही
स्वीकारले गेलें. १९०२ पर्यंत जी विशेष परिस्थिति उच्च शिक्षणाचे
बाबतीत दिसून आली, तीच माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत दिसून आली.
दोन्ही प्रकारच्याशिक्षकांमध्यें, १८८२ ते १९०२ याकाळात, वाढ दिसून
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आली. हिंदी लोकांनी चालविलेल्या संस्था, इतर सरकारी किंवा मिशनरी
संस्थांचे मानानें, अधिक होत्या. बरीचशी कॉलेजें ज्याप्रमाणें मुलांच्या
फीचर अवलंबून राहाणारी व शिक्षणाची केंद्र बनण्याऐवजी केवळ
खाजगी शिक्षण देणारे वर्ग होऊन बसली होतीं, त्याचप्रमाणे बऱ्याच
शाळांचीही असमाधानकारक स्थिति होती. यामुळे जें धोरण कॉलेजच्या
बावतींत स्वीकारण्यांत आलें, तेंच माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतीतही
अनुसरले गेलें.

नवीन धोरणाची दोन अंगे होतीं-नियंत्रण आणि सुधारणा. खालील
नियमांचे साधनानी नियंत्रण करण्याचें सरकारने ठरविलें.

( अ) शिक्षण खात्याची मान्यताः-इं. ए. कमिशनचे असें मत
होतें कीं सरकारी मदत कोणत्या अटीवर दिलीजाईल, हें रकत्यानें ठरवावें
आणि जे शाळाचालक मदतीची याचना करतील त्यांना त्या अटीवर
ती द्यावी. जे मागणी करणार नाहींत त्यांना आपल्या मताप्रमाणें शाळा
चालविण्यास मोकळीक असावी. १८८२ ते १९०२ चे काळांत मदतीचे
शाळांना मार्गदर्शक होतील असे बरेच नियम तयार झाले, परंतु मदत
ज्यु घेणाऱ्या शाळांचे बाबतींत कांहींच व्यवस्था घडून आली नाहीं.
१९०२ नंतर या धोरणांत बदल झाला व शाळा मदतींच्या असोत कीं
बिनमदतीच्या असोत त्यांचें नियंत्रण झालें पाहिजे, असें ठरविण्यांत
आलें. १९०४ चा सरकारी ठराव आपलें धोरण खालीलप्रमाणें व्यक्त

करीत आहे.
'' शाळा सरकारी असोत कीं खाजगी असोत, त्यांना सरकारी मऊ असो

किंवा नसो, त्यामधून दिलें जाणारें शिक्षण चांगलें आहे कीं नाही हे पाहाण्याचें
कर्तव्य सरकारचें आहे. एकादे ठिकाणी माध्यमिक शाळेची जरूरी आहे किंवा
कसें, ती चालविण्यासाठी लोकांजवळ पुरेसा पेसा आहे किंवा नाहीं, तिचें व्यवस्था-
पक मंडळ-जर असें मंडळ असेल तर-यगेव प्रकारें बनविण्यांत आलें आहे काय
शे आपले विषय योग्य प्रकारें शिकविण्यास समर्थ आहे किंवा कसें, विषचाचे
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शिक्षण, आरोग्य, खेळ व शिस्त शिकविण्यासाठी तिने जरूर ती तरतूद केली आहे
काय, तिच्या जवळ पुरेसा सुशिक्षित, शीलवान असा शिक्षकवर्ग आहे किंवा नाहीं
व जेथेंकरून शिक्षणाचा दर्जा कमी होईल अशी जवळच्या शाळाशीं घातकी स्पर्धी

उत्पन्न करणारी कमी फी ठेवण्यांत आली आहे किंवा कसें, वगैरे गोष्टींची सरकार
प्रथम खात्री करून घ्यावी. या अटीप्रमाणे सर्व व्यवस्था आहे, असें दिसून आल्यास
ती शाळा सरकारी मदतीसाठी मान्य करण्यांत यावी व तिला आपले विद्यार्थी

सरकारी शिष्यवृत्त्या मिळविण्यासाठीं परीक्षेस पाठविण्याची किंवा शिष्यण्यवृत्त्या

घेणाऱ्या मुलांना शाळेत प्रदेश देण्याची परवानगी असावी. अशा शाळांना सरकार-
मान्य म्हणून समजण्यांत यावे. ''

( ब) बिश्वविद्यालयाची मान्यता:-- ज्या शाळांना आपले
विद्यार्थी विश्वविद्यालयाच्या मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेसाठी पाठवावयाचे अस-
तील त्यांनीं त्या विश्वविद्यालयाकडूनही मान्यता मिळविणे जरूर होतें.
नियंत्रणाचें हें प्रभावी साधन होतें, परंतु १९०४ पर्यंत या साधनाचा
व्हावा तसा उपयोग झाला नाहीं. याविषयीचे नियम सदोष होते व
त्या .नियमांची अम्मलवजावणीही योग्य तऱ्हेनें होत नसे. विश्वावद्यीलया-
जवळ शाळांची प्रत्यक्ष पाहाणी करण्याचें काहीही साधन नव्हतें, व
त्यामुळें शाळांकडून जी माहिती पुरविली जाई, तीवरच विश्वावद्यीलयास
अवलंबून रहावे लागे. सरकारी शिक्षण खाते व विश्वविद्यालय यांचें

क्षेत्र भिन्न असल्यानें व या दोन्हीकडूनही शाळांना मान्यता देण्यांत येत
असल्यानें,' या दोन्ही संस्थांमध्यें तेढ निर्माण होण्याचे प्रसंग येत असत.
१९०४ च्या हिंदी विश्वविद्यालयाचे कायद्याने सर्व विश्वविद्यालयांनीं
शाळांना मान्यता देण्याचे बाबतींत नियम केले. या नियमामध्ये, माध्य-
मिक शाळांनी कोणत्या अटींची परिपूर्तता करावयास पाहिजे, याची फोड
केली. ज्या मागील दाराने कोणताही खाजगी विद्यार्थी मॅट्रिक्युलेशनचे
परीक्षेस बसत असे, तें दार बंद करण्यांत आलें; मात्र लायक विद्यार्थ्यांना

खाजगी रीत्या परीक्षेस बसता येत असे. त्याचप्रमाणें शिक्षणखातें व
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विश्वविद्यालय यांमध्यें तेढ उत्पन्न न होईल असेही नियम करण्यांत
आले.

(क) मान्यतेपासून् फायदे व मान्यतेच्या नियमांची सक्ति:-
मान्यतेसाठी अवश्य त्या अटी केवळ जाहीर करून भागण्यासारखे नव्हतें.
आपण सरकारी मान्यता मिळवावी अशी इच्छा आळा चालकांचे मनांत
निर्माण होईल, इतके फायदे त्या मान्यतेपासून मिळणे अवश्य होतें.
त्याचप्रमाणे अटीप्रमाणें शाळांकडून वर्तणूक होते किंवा नाहीं,हें पाहण्या-
करता योग्य ते अधिकारी नेमण्याचीही जरुर होती. युनिव्हर्सिटीनें
मान्यता दिली म्हणजे मॅट्रिक्युलेशनचे परीक्षेस मुले बसविता येत असत.
खात्याची मान्यता मिळाली म्हणजे (१) शाळा सरकारी मदत मिळण्यास
पात्र होत असे; ( २) शाळा आपली मुले सरकारी परीक्षेस किंवा सरकारी
धंदे शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेस पाठवू शकत असे; व ( २) सरकारी
शिष्यवृत्त्या घेणाऱ्या मुलांस ती शार्केत प्रवेश देऊं शकत असे.

शाळांनीं सरकारकडून मान्यता मिळवावी व आपला शैक्षणिक दर्जा
वाढवावा, यासाठीं सरकारांनी मदत वाढविण्याचे ठरविलें. त्याचप्रमाणे
शाळांकडून नियम पाळले जातात कीं नाहीं, हे पाहण्यासाठी अधिक
अधिकारीही नेमिले गेले.

( ड १ अमान्य शाळेची मुले मान्य शाळेत घेण्यास प्रतिबंध:---
मान्यतेपासून फायदे कोणते आहेत, हें बारकाईनें पाहिल्यास असें दिसून
येईल कीं, शाळा सरकारी मदतीसाठींसरकारची मान्यता मिळवीत असत,
व मडेक्युद्देशनचे परीक्षेस मुलांना बसता यावें म्हणून विश्वविद्यालयाची
मान्यता घेत असत. परंतु ज्यांना मदत नव्हती किंवा मिळण्याची आशा
नव्हती किंवा ज्या शाळा मॅट्रिक्युलेशनपर्यत शिक्षण देत नसत, त्या

मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्नच करीत नसत. अशा शाळांची संख्या
मोठी असल्यानें त्या शाळा नियंत्रणाखालीं कशा आणता येतील, हा
प्रश्र होता. मान्य नसलेल्या शाळेंतील मुले मान्यता मिळालेल्या शाळेत
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घेण्यास प्रतिबंध करणें हा एकच मार्ग होता व त्यायोगे वरील प्रश्न सुटत
होता. या अडचणीमुळे मान्यतारहित शाळा नीट चालणें कठीण होऊन
बसले केवळ फायदा पाहिजे असेल तरच मान्यता मिळवावी, असें नसून
केवळ जगण्यासाठी देखील शाळांना मान्यतेची जरूर भासू लागली; व
यायोगे सर्व माध्यमिक शाळा आपल्या प्रभावी नियंत्रणाखाली सरकारास
आणता आल्या.

सर्व माध्यमिक शाळा सरकारी नियंत्रणाखालीं आणण्याच्या या
प्रयत्नाबद्दल लोकांकडून सरकारवर टीका होऊं लागली. या प्रश्राचा

राजकीय स्वरूपाचा उहापोह येथें करण्याचें कारण नाहीं, परंतु शैक्षणिक
दृष्ट्या देखील हें धोरण सर्वथैव समर्थनीय नव्हतें. शाळांना पूर्ण

स्वातंत्र्य देण्याचें पूर्वीचे धोरण चुकीचे होतें, याबद्दल वाद नाहीं. या
स्वातंत्र्याचा उपयोग मन मानेल त्याप्रमाणें लोक करूं लागले, ही गोष्टही
खरी आहे व यामुळें अधिक सरकारी नियंत्रणाची. जरूर होती. परंतु एक
चूक सुधारण्याकरतां सरकारने दुसरी चक्र केली, असें पुष्कळांना वाटलें.
योग्य प्रमाणांत नियंत्रण पाहिजे, याबद्दल वाद नव्हता; परंतु त्याचा
अतिरेक झाला म्हणजे त्याचा परिणाम निर्जीव ठोकळेवजा शिक्षण
पद्धति निर्माण करण्यामध्यें होतो; व ही वस्तुस्थिति पुढें निर्माण
झालीही. कांहीं वेळां ही स्थिति निर्माण होण्यास पैशाचा व योग्य कार्य-
कर्त्या माणसांचा अभाव, ही जरी कारणें असं शकली, तरी फाजील
नियंत्रण हेंच अधोगतीचे प्रबळ कारण आहे, असें लोकांना वारं लागलें.

लॉर्ड कर्झनच्या शैक्षणिक धोरणाचा दुसरा हेतु म्हणजे शिक्षणाचा
दर्जा सुधार हा होता. तो साध्य करण्यासाठीं खालील गोष्टी करण्याचें
ठरविण्यांत आलें.

( अ) सरकारी शाळा सुधारण्यासाठी प्रांतिक सरकारास मोड्या
प्रमाणावर मदत देण्यांत आली. सरकारी शाळा सुधारल्या म्हणजे
खाजगी शाळांना त्यो मार्गदर्शक होतील, हा हेतु. त्याचप्रमाणे इमारती-
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काठी, वसतिगृहासाठीं, शिक्षण वर्गाचे पगाराचे प्रमाण सुधारून
देण्यासाठी व शाळेस लागणाऱ्या जरूर त्या सामानासाठी अधिक रक्कम

बाजुला काढून ठेवण्यांत आली.
( ब) सरकारी शाळेप्रमाणें खाजगी शाळांचा दर्जा वाढावा यासाठीं

खाजगी शाळांना जादा मदत देण्यासाठीं अधिक रक्कम मंजूर करण्यांत

आली.'( क) शिझकाना ट्रेनिंग देण्याच्या आवश्यकतेवर अधिक भर देऊन
नवीन हेंमत संस्था निर्माण करण्यांत आल्या.

( ड) शालान्त परीक्षेचा अभ्यास बदलून तो अधिक उपयुक्त व
व्यावहारिक बनविण्यांत आला.

( इ) मिडल्र स्कूलमध्ये, म्हणजे माध्यमिक शाळेच्या खालच्या
वर्गातून, मातुभाषा हें शिक्षणाचे माध्यम सररहा उपयोगांत आणावे;
त्याचप्रमाणे इंग्रजी विषयाची अधिक चांगली तयारी या वर्गीतून करून
घेण्यांत यावी, म्हणजे वरच्या वर्गातून इंग्रजी हें माध्यम म्हणून
स्वीकारण्यास अडचण पडणार नाहीं.

( एफ) माध्यमिक शाळांवर उत्तमप्रकारे देखरेख व्हावी यासाठीं
अधिक इनस्पेक्टर नेमिले, त्यांना चांगले पगार देण्यांत आले व ते
अधिक कार्यक्षम होतील असे प्रयत्न करण्यांत आले. कर्झनसाहेबाचे
कारकीर्दीनंतरही हे धोरण चालू ठेवण्यांत आलें. त्याविषयी अधिक
परीक्षण पुढील प्रकरणांत आपण करूं.

७. प्राथमिक शिक्षण-उज शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण
याबाबतींत लॉर्ड कर्झन यांनी जें धोरण स्वीकारले होतें, -त्याला लोकांनी
जोराचा विरोध केला, हें आपण पाहिले आहे. परंतु प्राथमिक शिक्षणाचे
बाबतींत त्यांनीं अंगिकारिलेल्या धोरणाचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणांत
झाला. सातव्या प्रकरणांत दाखविल्याप्रमाणे, पैशाच्या अभावीं
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प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार होऊं शकला नाहीं. लॉर्ड कर्झन साहेबांनीं
रोगाचें निदान बरोबर करून' प्रांतिक सरकारांना अधिक प्रमाणांत
प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यास सूचना दिल्या. ११ मार्च

१९०४ च्या शैक्षणिक धोरणासंबंधीचे ठरावात त्यांनीं खालील विचार
मांडले आहेत.

'' १८, सर्वसाधारण विचार करतां असे दिसून येतें कीं आजपर्यंत प्राथमिक
शिक्षणाची बरीच हेळसांड झाली असून त्याला योग्य तो पैशाचा पुरवठा झाला
नाहीं. मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकार या दोघांनी प्राथमिक शिक्षणाचे प्रश्नाकडे

लक्ष दिर्ले पाहिजे. ज्या प्रांतांत हें शिक्षण मागासले आहे, त्याठिकाणी तर त्याला
अधिक प्रोत्साहन मिळालें पाहिजे. मध्यवर्ती सरकारचे या धोरणास प्रांतिक सरका-
रचा पूर्ण पाठिंबा राहील असा विश्वास वाटतो व प्रत्येक प्रांतांत आर्थिक क् स्थितीचे.
मानानें जेवढे प्रयत्न होणें शक्य आहे तेवढे प्रयत्न होतील, अशी आशा वाटते. ''

प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रांत या धोरणाने एक प्रकारची कांति निर्माण
झाली. प्राथमिक शिक्षणासाठीं सरकारी मदत अधिक प्रमाणांत होऊं.
लागली. याचा परिणाम असा झाला कीं, ज्या इतर साधनांनी प्राथमिक
शिक्षणावर खर्च होत होता, त्यांचाही पर्यायाने खर्च वाढला. प्राथमिक
शाळांतून मुलांची संख्या वाढली. १८१२,१९०१-२ व १९११-१२
सालातील आकड्यावरून ही कल्पना सहज येईल.

१ सरकारी मान्य

शाळा

२ वरील शाळातून
मुलांची संख्या

१८

९१

०,६१,

९०१-२ १९११-१
९ ३ ६०४

३ ०?७६१६७१

१८ .२ ६२

४८? ०६ ,७ ३

सूचना :-या -क्रबकड्यामध्ये बदेशाचे अकडे नाहींत. कांहीं संस्थानचे अ ।कडे-
मात्र आहेत.
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यावरून असें दिसून येईल कीं १८८२ च्या इंडियन एज्यू कमिश-

नचे रिपोर्टानंतरचे वीस वर्षाचे काळांत जेवढी प्राथमिक शाळांची
वाढ झाली, त्याचे दुप्पट १९०१-२ ते १९११ -२ पर्यंतच्या १०
वर्षांचे काळांत झाली

( व) लॉर्ड कर्झन यांनी दुसरा महत्त्वाचा बदल घडवून आणिला
तो हा कीं, परीक्षांचे निकालावर जी मदत देण्यांत येत असे, ती पद्धत
बंडू केली. १८८२ ते १९०२ पर्यंत हें धोरण प्राथमिक शाळांना मदत
देण्याचे बाबतींत स्वीकारण्यांत आलें होतें. मद्रास व मुंबई या
ठिकाणच्या चांगल्या शाळांना ठराविक मदत दिली जात असे. परंतु
अशा शाळा फारच थोड्या होत्या. जगालमध्ये बहुतेक मदत परीक्षांचे
निकालावर दिली जात असे. संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्यप्रांत आणि
आसाम या प्रांतांतून शाळांना देण्यांत येणाऱ्या मदतीमध्ये परीक्षांचे
निकालावर मिळणारी ग्रँट कांहीं प्रमाणांत दिली- जात असे. लॉर्ड
कर्झ्नर्नी परीक्षांचे निकालावर मदत देण्याचें धोरण बंद करून त्याऐवजी
अधिक शास्त्रीय व सुधारलेल्या पद्धतीनें मदत देण्याच सुरू केलें.

त्याचप्रमाणे माध्यमिक शाळेतील शिक्षणाप्रमाणे प्राथमिक शाळेतील
शिक्षण सुधारण्याचा लॉर्ड कर्झन यांनी प्रयत्न केला. या बाबतींत
खालील गोष्टींचा अवलंब केला.

( १) लोकल फंडाला द्यावयाची मदत वाढविली. इंडियन ए-.कमिशनने खर्चाचे ३ सरकारी मदत देण्याचे ठरविलें होतें. लॉर्ड कईन
यांनी ही मदत ३ केली. या जादा मदतीचा उपयोग शिक्षणाचा प्रसार
व दर्जा वाढविण्याकरतां व्हावा, हा उद्देश होता.

( २) प्राथमिक शिक्षकांना जास्त प्रमाणांत ट्रेनिंग मिळू लागलें व
त्यांच्या पगाराचें प्रमाण सुधारले.
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( ०९) परिस्थितीप्रमाणें अभ्यासक्रम असावा म्हणून शहरांतील

शाळांचा व खेड्यांतील शाळांचा अभ्यासक्रम वेगळा ठेवण्यांत यावा,
अशी इच्छा त्यांनीं व्यक्त केली.

( ४) विद्यार्थ्यांना शिक्षण अधिक आकर्षक होईल व पालकांना तें
आवडेल, अशासाठी शिक्षण-पद्धति सुधारण्याचे प्रयत्न करण्यांत आले.

८ धंहेशिक्षण--उद्योगधंद्याचे क्षेत्रामध्ये लॉर्ड कर्झन यांनी
चांगली कामगिरी बजाविली. कला शाळांची सुधारणा, शेतकी
शिक्षणाची वाढ त्यांनीं केली आणि परदेशांत जाऊन उद्योगधंद्याचें उच्च
शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शिष्यवृत्त्या ठिविल्या. १८९३
पासून कला शाळांचे भवितव्याविषयीं लोकांमध्यें विचार सुरू झाले होते.
हिंदी कला व धंदे वाढीस लावण्याचे कार्य या शाळांकडून न झाल्यामुळे
त्या वदे करण्यांत याव्यात, असें एका पक्षाचें म्हणणें होतें. दुसऱ्या
पक्षाचे मते या शाळा बंद न करतां त्यांत योग्य त्या सुधारणा कराव्या,
असें होतें. हा वाद लॉर्ड कर्जन यांनी मिटवून टाकला व शाळांमध्यें
योग्य त्या सुधारणा घडवून आणून त्या चालू ठेवाव्यात असें ठरविलें.

लॉर्ड कर्झनचे कारकीर्दीपुव्रीं शेतकी शिक्षणाची वाढ झाली नव्हती

कांहीं ठिकाणी शेतकी कॉलेजें स्थापण्यांत आली होतीं, परंतु त्यानें
फारसे कार्य झालें नव्हतें. शेतकी शास्त्राचे तज्ज्ञ किंवा कर्तबगार शेतकरी
व्हावे तसे निर्माण झाले नाहींत. या बाबतींत एक नवीन व धडाडीचे
घोरण त्यांनीं अगिक रिले. पहिली गोष्ट: -त्यांच्या कारकीदींतच शेतकी
खात्याची स्थापना झाली. व उब प्रकारचे शेती-शिक्षण देणारी पुसा
येथील मध्यवर्ती संशोधन संस्था अस्तित्वांत आली. दुसरी गौड:-
हिंदुस्थानच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रांतामध्यें एक एक शेतकी कॉलेज
असावयास पाहिजे व त्या कॉलेजास लागणारे साहित्य व लोक पुरविले जावेत,
अस त्यांनीं ठरविलें. तिसरी गोष्टः-माध्यमिक शाळा व मिडलस्कूल यामध्ये
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शेतकी शिक्षण ठेवून शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठीं स्वतंत्र वर्ग चालवून
शेतकी शिक्षणाचा प्रसार करावा, असें सुचविण्यांत आलें.

लॉर्ड कर्झनचे तिसरे साध्य म्हणजे उद्योगधंद्याचे शिक्षणासाठी पर-
देशास जाणाऱ्या विद्यार्थ्याकरतां शिष्यवृत्त्या ठेव. यांत्रिक शिक्षणाची
जरूर बरेच दिवस भासत होती. परंतु हें शिक्षण घेण्यास तयार अस-
णाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी अपुरी होती कीं, त्यांच्यासाठीं
हिंदुस्थानांत संस्था चालविणें कठीण होतें. यासाठीं शिष्यवृत्त्या देण्याचें
ठरवून या विद्यार्थ्याची शिक्षणाची सोय परदेशांत करण्याचें ठरविलें.
हिदुस्थानातील उद्योगधंद्याचे वाढीस ज्या शिक्षणाचा उपयोग होईल
असेच शिक्षणक्रम निवडण्यांत आले.

९ लॉर्ड कर्झन यांनी हिंदी शिक्षणक्षेत्रांत केलेले कार्य:--
कर्झन हे आपल्या हयातींत अत्यंत नावडते होते सर्वसाधारण लोकांचा
समज असा कीं, त्यांनीं हिंदुस्थानच्या शिक्षणाचे नुकसान केल. त्यांच्या
काळी' जे वादविवाद माजून राहिले होते ते आज संपले आहेत व आज
त्यांनीं केलेल्या कामगिरीचे निःपक्षपातीपणानें अवलोकन करणें शक्य
आहे.

त्यावेळचे वाद हे प्रामुख्यानें राजकीय होते व अंशतः शैक्षणिक होते.
कर्जन साहेबांचे व्यक्तिमत्त्व आणि हिंदुस्थानविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोन
असा होता कीं त्यायोगे ते लोकप्रिय होण्यासारखे नव्हते. आपल्या
कारकीर्दीस सुरवात करतांच त्यांनीं हिंदुस्थानविषयक जें वक्तव्य केलें,.
त्यावरून त्यांनीं लोकांची सहानुभूति गमाविली. शिक्षणविषयक सुधारणा
करतांना हिंदी पुढाऱ्यांना विश्वासांत घेण्याचें नाकारल्यामुळे, लोकाचे
प्रेम ते संपादू शकले नाहींत; व या कारणामुळें त्यांचे कार्यास लोकांकडून
विरोध झाला.

परंतु आजच्या भूमिकेवरून लॉर्ड कर्झनचे कारकीर्दीकडे पाहिले
त' त्यांनी हिंदी शिक्षणाचे बाबतींत मोठी कामगिरी केली, असें
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म्हटल्याविना रहावत नाहीं. त्यांनीं जे नियम केले, त्यायोगे लोकांचे
शिक्षणविषयक खाजगी प्रयत्नास कोणतीच अडचण झाली नाहीं किंवा
शिक्षण-प्रसार थांबला नाहीं, ही गोष्ट भावी काळाने सिद्ध केली आहे.
उलट, विश्वविद्यालयाचा कारभार सुधारला, माध्यामिक शिक्षणास वरिष्ट
-दर्जा प्रात झाला, प्राथमिक शिक्षणाचा जोराने प्रसार झाला व धंदेशिक्ष-
णाची सर्व बाजूनी उन्नीत झाली. लॉर्ड कर्झनबद्दल असें म्हणतां येईल
की, त्यानें शिक्षणाचे प्रत्येक अंगाचा विचार केला व त्याची सुधारणा
केली. हिंदी शिक्षणाशी ज्यांचा निकटचा संबंध आला असे तीन गव्हर्नर

जनरल होऊन गेले, बैठक, 'रिपन आणि कर्झन. यापैकी बेंटिक आणि
रिपन यांची कारकीर्द अशा वेळीं सुरू झाली कीं, -त्यावेळीं शिक्षणाला
'नुकताच कोठें प्रारंभ झाला होता व सरकार शिक्षणाचे बाबतींत जे प्रयत्न
.करीत होते त्यांतील बरेवाईट हिंदी नागरिक पाहूं झुकत नव्हते. लॉर्ड
कर्झनची परिस्थिति मात्र अगदीं भिन्न होती. सरकारचे प्रत्येक कार्य
डोळ्यांत तेल घालून पाहावयाला लोक शिकले होते व जे दोष
त्यांना दिसले ते उघड बोलून दाखवू लागले. अशा विरोधी परिस्थितींत
राहूनही लॉर्ड कर्झन यांनी यश मिळविले हें निर्विवाद आहे ज्या पद्ध-

तीने त्यांनीं इतर कार्य केलें त्यांत चुका झाल्या असतील. परंतु हिंदी
शिक्षणाचे बाबतींत त्यांनीं मोठी कामगिरी बजाविली आहे व त्यांची
कारकीर्द म्हणजे हिंदी शिक्षणाचे इतिहासातील एक महत्त्वाचा काल
आहे, हें नाकारून चालणार नाहीं.
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लॉर्ड कर्झन यांची कारकीर्द संपल्यापासून व शिक्षणखाते हिंदी
मंत्र्यांकडे जाईपर्यंतच्या काळांत शैक्षणिक क्षेत्रांत विशेष घडामोडी
झाल्या नाहींत. लॉर्ड कर्झननें घालून दिलेल्या धोपट मार्गाने प्रांतिक
सरकारांनीं आपला गाडा चालविला. त्यांनीं केले कार्य उच्च शिक्षण,
माध्यमिक शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण या तीन क्षेत्रांत आपणांस
मोजता येईल.

२. विश्वविद्यालयीन व कॉलेजचे शिक्षण-१ ९०४ पंजाब
विश्वविद्यालयाशिवाय कोणत्याही विश्वविद्यालयास मदत दिली जात नसे.
'पंजाबमटरों प्राच्य महाविद्यालय व कार्याचें महाविद्यालय चालविण्यांत
येत असल्यानें, त्या विद्यापीठास तीस हजारांची मदत दिली जात असे.
विश्वविद्यालयाचा खर्च ऑफिस चालावे व परीक्षा घेणे एवह्यापुरताच
मर्यादित असल्यानें, त्यांना मदतीची फारशी जरूरही भासली नाहीं.
सिनेटची सभा होई, त्यास फेलो स्वतःचे खर्चाने येत. यामुळें फीच्या
उत्पन्नांतून सर्व खर्च भागत असे. कधी कधीं पैसा शिछकही राही.

१९०४ च्या कायाने परिस्थिति बदलली. सिनेटच्या व सिंडिकेटच्या
सभा वारंवार भरू लागल्या. विश्वविद्यालयास जोडून घेतलेल्या कॉलेजांची
तपासणी नियमानें होऊं लागली. कायदे व नियम यांनी आखून दिल्या-
प्रमाणें कार्य उरकण्यास, जादा अधिकाऱ्यांना नेमणे भाग पडलें. या सर्व

कारणामुळे अधिक खर्च येऊ लागला वै ही गोष्ट नामदार गोपाळ कृष्ण
गोखले यांनी आपले बिलावर केलेल्या भाषणांत सूचित केली होती.
मध्यवर्ती सरकारने विश्वविद्यालयाचे व कॉलेजांचे सुवारणेसाठी पांच वर्षां-
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करतां म्हणून पांच लाखाची मदत देण्याचें जाहीर केलें. पहिली मदत
लॉर्ड कर्झन यांनी १९०४-५ सालीं मजरू केली. ही मदत पांच वर्षें

द्यावयाची म्हणून ठरलें असलें तरी, ती पुढें कायम देण्याचे ठरविण्यांत
आलें. हें धोरण पुढेही अनुसरण्यांत आलें. विश्वविद्यालयांना प्रत्यक्ष

शिक्षणाचे काम हातीं घेण्यास व पुस्तकालयास आणि प्रयोगशाळा सज-
विण्यास यायोगें मदत झाली.

( व) २१ फेब्रुवारी १९१३ चा शैक्षणिक धोरणाविषयीचा
सरकारी ठराव-विसाव्या शतकातील पहिली वीस वर्षातील एक
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विश्वविद्यालयीन शिक्षणयोजनेमध्यें सुधारणा
ही होय. १९०२-१२ हा काळ ब्रिटिश विश्वविद्यालयांचे इतिहासात
महत्त्वाचा आहे. या काळांत इंग्लंडमदूव्यें विश्वविद्यालयाच्या घटनेसंबंधीं
महत्त्वाचे प्रश्र चर्चिले गेले. विद्वानांचे मते असें ठरलें कीं विश्वविद्या-
लयाचें संयुक्त ( पुसतस,.!) स्वरूप असणें समाधानकारक नाहीं,
कारण त्यायोगे कोणतेंच काम नीट हाते नाहीं, प्रगति थांबते. १९१३
मध्ये विश्वविद्यालयाचें हें स्वरूप नष्ट झालें व बहुतेक ब्रिटिश विश्व-
विद्यालये स्वयंपूर्ण (मु) व वसतिगृहाची जोड असणाऱ्या अशा
पुनर्घटित झाल्या

या सुधारणांचा प्रतिध्वनि हिंदुस्थानांत उमटला आणि सरकारला
१९०४ च्या विश्वविद्यालयाच्या कायद्यानंतरचा १० वर्षांच्या काळांतच
या सुधारणांचा विचार करणें भाग पडलें. १९३ म खालीलप्रमाणे
शिक्षण धोरण निश्चित करणारा सरकारी ठराव पास झाला. प्रत्येक प्रांता-
करतां एक विश्वविद्यालय स्थापण्यांत यावें, विद्यालयाने प्रत्यक्ष शिक्ष-

णाचें कार्य हातीं घ्यावे व शहरापासून दूर असणाऱ्या कॉलेजांमध्ये
योग्य ती वाढ करण्यांत येऊन त्यांची विश्वविद्यालये ठराविक वेळांत
बनवावात. परतु या धोरणाप्रमाणें सरकारनें कार्य हातीं घेतलें नाहीं. या
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प्रश्रांचा पुनःविचार तज्ज्ञाकडून होणें जरूर आहे असें अधिकाऱ्यांना
वाटलें, हें एक कारण; व दुसरें कारण, महायुद्धाची सुरवात.

( क) कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशनः-१९१७ सालीं सरकारने
कलकत्ता विश्वविद्यालयाचे बाबतीत रिपोर्ट करण्यासाठी एक समिति
नेमिली. या कमिटीचे प्रमुख डॉ. ( आतां सर) एम्. ई. सॅडलर, लीडस
युव्हर्सिटीचे उपकुलगुरू, असल्यानें या कमिशनला सॅडलर कमिशन
असेंही म्हणतात. या कमिशनचे दुसरे सभासद डॉ. ग्रेगरी, सर फिलिप
हारटॉग, प्रो. १एम्से मूर, सर अशुतोष मुकरजी, बंगालचे डी. पी. आय.,
आणि डॉ. ( आतां सर) झियाउद्दीन अहमद,हे होते. कलकत्ताविश्वविद्या-
लयाची सद्यःस्थिति पाहून पुढील रूपरेषा ठरविणे व हें साध्य होण्यासाठी
ज्या अडचणी उत्पन्न होतील त्या दूर करण्याचे मार्ग सुचविणे, एवढे
कार्य- या कमिशनकडे संपविण्यांत आलें होतें. हें कार्यव्य वस्थितरीतीनें
पार पाडता यावें यासाठीं कलकत्त्याशिवाय इतर हिंदी विश्वविद्यालयांच्या
घटनेचा तुलनात्मक दृष्टीनें अभ्यास करावा, असेहि सुचविण्यांत आलें
होतें. तुलनात्मक दृष्टीने अभ्यास करण्याची जरूर कमिशनलाही वाटली
व त्यांनीं इतर विद्यालयांचें कामकाज पाहण्यासाठीं त्यांना भेटी दिल्या.

या कमिशनने आपला अहवाल १९१९ सालीं प्रसिद्ध केला. या
अहवालास आतरप्रांतीय महत्त्व प्रात झालें आहे. हा अहवाल कलकत्ता
विश्वविद्यालयापुरतां जरी विचार करीत असला तरी त्यामध्ये उत्पन्न

झालेल्या प्रश्रार्शी इतर विश्वविद्यालयांचाही संबंध येतो; व म्हणून हिंदी
विश्वविद्यालयीन शिक्षणावर या अहवालाचे दूरगामी परिणाम झाले
आहेत.

कमिशननें केलेल्या मुख्य शिफारशी खालीलप्रमाणें आहेत.

( 1) १८८२ व १९०२ च्या कमिशनांना उच्च शिक्षणाचे
प्रश्रांकडे जेवढे लक्ष द्यावयास पाहिजे होतें, तेवढे लक्ष पुरविता आलें
नाहीं. कारण, १८८२ च्या कमिशनकडे उच्च शिक्षणाचा प्रश्रच

२
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सोपविला नव्हता व १९०२ च्या दुसऱ्या कमिशनचे कक्षेमधून माध्य-
मिंक शिक्षणाचा प्रश्र वगळला होता. कलकत्ता विश्वविद्यालयाने मात्र
माध्यमिक शिक्षणाचा तसाच उब शिक्षणाचा पूर्णत्वानें विचार केला,
कारण त्यांच्यामते माध्यमिक शिक्षणाची सुधारणा केल्याशिवाय उच्च

शिक्षणाचे बाबतींत सुधारणा घडवून आणणें अशक्य होतें. कमिशननें
या कारणास्तव माध्यमिक शिक्षणाचें पुनरुज्जीवन व्हावे म्हणून कांहीं
महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्या खालीलप्रमाणें आहेत.

( १) माध्यमिक शाळा व उच्च शिक्षणाची कलेजे यांत विभाग-
गारी रेषा मारावयाची झाल्यास ती मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेनंतर न मारता
इंटरमिजीएट परीशेनंतर मारावी लागेल.

( २) यासाठीं सरकारने यापुढें ' इंटरमिजीएट कॉलेजेस ' म्हणजे
टर्राच्या माध्यमिक शाळा व उच्च शिक्षणाची कॉलेजें यामध्यें मोड-

गारीं दुय्यम कॉलजें-निर्माण करावींत. या कॉलेजांतून सांस्कृतिक
(बू सु) शास्त्र वैद्यकीय, स्थापत्य व अध्यापन वगैरेचें शिक्षण दिलें जातें.
या संस्था स्वतंत्र म्हणून चालविण्यांत याव्यात किंवा कांहीं निवडक
माध्यमिक शाळांना जोडण्यांत याव्यात.

(ड) या इंटरमिजिएट कॉलेजच्या परीक्षा पास झाल्यावर विद्यार्थ्यांना

उब कॉलेजांत प्रवेश मिळेल.

( ४) सरकार विश्वविद्यालय, इंटरमिजिएट कॉलेजेस व माध्यमिक
शाळा यांच्या प्रतिनिधींचें एक बोर्ड-सेकंडरी व इंटरमिजिएट एज्युकेशन
बोर्ड नेमण्यांत यावें व त्या बोर्डाकडे माध्यमिक शिक्षणाचा प्रश्र

सोपवावा.

(१) कलकत्ता विश्वविद्यालयामध्ये एवढ्या कॉलेजांचा व विद्या-
-र्याचा समावेश होतो की एकुलत्या एका संस्थेला एवढा भार वाहण
कठीण जातें. यासाठीं कमिशनने सुचविलें कीं-
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( १) ढाका एथें शिक्षण देणारे एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापण्यांत

.६याद.
( २) कलकत्ता विश्वविद्यालयामध्यें शिक्षण देण्याचें कार्य सुरू व्हावें.

यासाठी कलकत्त्यांत असलेली अध्यापनविषयक सर्व साधनसामुग्री एकत्र

करण्यांत यावी.
( ३) मुख्य शहरापासून दूर असणाऱ्या कॉलेजांची वाढ करून

हळू हळू त्यांचें रूपांतर स्वतंत्र अशा विश्वविद्यालयामध्ये करण्यांत यावें
व त्या ठिकाणी कांहीं विषयांचे शिक्षण देण्यांत यावें.

पहिल्या शिफारशीप्रमाणे १९२० सालीं गोष्टी घडल्या. दुसरी व
तिसरी शिफारस अजून सत्य सुष्टीत उतरविता आली नाहीं.

( ७) उच्च शिक्षणाविषयी कमिशनने सर्वसाधारण खालील सूचना
केल्या आहेत.

( १) विश्वविद्यालयाचे बाबतींत केलेले नियम सैल करण्यांत यावेत.

( २) परीक्षेचा अम्यासक्रम एकाच स्वरूपाचा आहे. यापुढें साधा-
रण मुलांसाठी साधा व हुशार मुलांसोठीं ' ऑनर्स ' असे दोन वेगवेगळे
अभ्यास क्रम ठेवण्यांत यावेत. यायोगे हुषार मुलांची सोय केल्यासारखे
होणार आहे.

( ३) इंटरमिजिएट कॉलेजनंतर 'पदवी' परीक्षेचा अभ्यासक्रम तीन
वर्षाच्या करावा.

( ४) प्रोफेसर किंवा रीडर यांची नेमणूक करण्यासाठीं, बाहेरचे
तज्ज्ञ धरून एक ' स्वतंत्र निवडणूक मंडळ ' नेमण्यांत यावें.

(५) मुसलमान समाज हा विद्येत मागासलेला असल्यानें या समा-
जातील विद्यार्थ्यांना उत्तेजन देण्यांत यावें व त्यांचे हिताची जपणूक
.करावी.
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( ६) आरोग्य व शारीरिक स्वास्थ्याकडे लक्ष देण्याची जरूर जास्त
भासत असल्यानें प्रत्येक विश्वावद्यीलयामध्ये शारीरिक शिक्षणाचा शास्त्र

( डायरेक्टर) नेमण्यांत यावा व त्याचा दर्जा प्रोफेसराचे दर्जासारखा
असावा. विद्यार्थ्याचे सुस्थितीकडे पाहणार एक मंडळ असावें व त्यावर
कांहीं डॉक्टरांची निवड व्हावी. या मंडळानें विद्यार्थ्याच्या वसतिगृहाची
वेळोवेळी पाहाणी करावी.

१४) दुसऱ्या कांहीं सर्वसाधारण प्रश्रांनंतर कमिशननें खालील-
प्रमाणें शिफारशी केल्या आहेत.

( १) स्त्री-शिक्षणः-ज्या मुलांचे पालक मुलींना १६, किंवा १७
वर्षेपर्यत शिक्षण देण्यास तयार असतील अशा हिंदु व मुस्लीम मुलींकरता
पडदा-शाळा स्थापण्यांत याव्यात. स्त्री-शिक्षणासाठीं स्वतंत्र बोर्ड निव-
डण्यात यादें व त्यानें स्त्रियांना उपयुक्त होईल असा, स्त्रियांसाठी वेगळा
अभ्यासक्रम कोणता असावा, हें ठरवावे. स्त्रियांच्या कॉलेजातून, सहकारी
तत्त्वाचा अवलंब करून, अध्यापनकलेचें व वैद्यकीय ज्ञान देण्याची:

-ठ्या' का( २) शिक्षकांचें ट्रेनिंग-ट्रेन्ड शिक्षकांची संख्या वाटावयास पाहिजे
यासाठीं कलकत्ता व डाक्का विश्वविद्यालयांमध्ये स्वतंत्र ' अध्यापन विभाग'
स्थापण्यांत यावेत; त्याचप्रमाणे इंटरमिजिएट व बी. ए. परीक्षेसाठी
' अध्यापन ' हा विषय ठेवण्यांत यावा.

( ३) उद्योगधद्यौचें शिक्षणः-देशाची औद्योगिक उच्चात होण्यासाठी
लागणाऱ्या कारागिरांची पैदास व्हावी यासाठीं, विश्वविद्यालयांनी
उद्योगधंद्याचे शिक्षणाची सोय करावी.

( ड) नवीन विश्वविद्यालयांची स्थापळा:-१८८७ सालीं अला-
हाबाद विश्वविद्यालय स्थापन झालें. त्यानंतर १९१६ पर्यत हिंदुस्थानांत
एकही नवीन विश्वविद्यालय स्थापन झालें नाही. या तीस वर्षांत
कॉलेजांची व त्यांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या बरीच बाटली
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होती. व म्हणून ( थोडा उशीर झाला असला तरी) नवीन विश्वविद्या-
लयें स्थापनव्हावींत म्हणून जो सरकारने निर्णय घेतला तो वाजवीच होता.
.खरें पाहाता हा निर्णय या पूर्वीच घ्यावयास पाहिजे होता. या निर्णयास
जनतेचेही पाठबळ होतें. शिक्षण देणारी व वसतिगृहाची जोड
असणारी विश्वविद्यालये आज पाहिजे. आहेत, असें लोक वोलूं लागले.
याचा परिणाम असा झाला कीं, १९१६ मध्ये जी पांच विश्वविद्यालये
होतीं त्याची १९२१-२२ सालीं बारा झाली. नवीन विश्वविद्यालयां-
संबंधी खालीं थोडक्यांत माहिती दिली आहे.

( १) म्हैसूर:- स्वीकारी स्वरूपाचे ( घधतपष्ट) विश्वविद्या-
लय १९१६ मध्ये संस्थानापुरतें स्थापन करण्यांत आलें; या योग
मद्रास विश्वविद्यालयावर पडणारा कामाचा बोजा कमी झाला.

( २) पाटणा-बिहार-ओरिसा प्रांतामध्ये पाटणा येथें १९१७
सालीं विश्वविद्यालय स्थापन झालें. इतर विश्वविद्यालयासारखीच या
-विश्वविद्यालयाची रचना होती; परंतु १९०४ च्या विश्वविद्यालयापासून तें
थोडें भिन्न होतें. ही भिन्नता सरकारास, लोकमतास मान देऊन, निर्माण

करावी लागली.

( ३) बनारख-१९१५ च्या कायद्याने अध्यापि ( पूसपु०z;०ष्ट)
व वसतिगृहाची सोय असणारे विश्वविद्यालय बनारस येथें अस्तित्त्वांत

आलें व प्रत्यक्ष कार्यास १९१७ पासून सुरवात झाली. हें विद्यालय
बनारस हिंदु युनिव्हर्सिटी या नावाने ओळखिलें जातें. तिचे अस्तित्त्वास

पंडित मदन मोहन मालवीय यांचे श्रम कारणीभूत झाले आहेत.

( ४) अलिगड-वरील प्रमाणे उद्देश असणारें मुस्लीम विश्वविद्या-
लय अलिगड येथें १९२० सालीं स्थापन झालें. बनारस विश्वविद्यालयाचा
जो हिटकशी संबंध आहे, तोच अलिगड विद्यालयाचा मुस्लीमाशी आहे.
हे विश्वविद्यालय अलिगड येथें काम करीत असलेल्या अँग्लो ओरिएंटल-
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कॉलेज या संस्थेतून उदयास आलें आहे. सर सय्यद अहमद याच्या'
महान उद्योगाचें अलिगड विद्यालय हें जीवंत स्मारक आहे.

ही दोन्ही विश्वविद्यालये मध्यवर्ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली
आहेत. या दोन्ही संस्था हिंदु व मुस्लीम नांवानें ओळखल्या जात
असल्या तरी, त्यांमध्यें सर्व जातीचे विद्यार्थी घेण्यांत येतात.

( ५) डाक्का- १९२० सालीं डाक्का येथें स्वतंत्र, अध्यापि व
वसतिगृहाची जोड असणारें विश्वविद्यालय स्थापन झाले. कलकत्ता
युनिव्हर्सिटी कमिशनचे सूचनेप्रमाणें अस्तित्वांत येणारे हें पहिलें विद्या-
लय होय.

वर्षे( ६) लखनौ-लखनौ येथें १९२० मध्यें विश्वविद्यालय हजार
झालें. डाक्का विद्यालयाप्रमाणेच या विद्यालयाची घटना होती.

( ७) उस्मानिया-हेद्राबाद ( दक्षिण) येथें १९१८ साली
निजाम साहेबांनी विश्वविद्यालयाची स्थापना केली. हिंदुस्थानातील विश्व.
विद्यालयांमध्ये या विद्यालयाचें एक वैशिष्ट्य आहे व तें हें कीं आठिकाणी
शिक्षणाचेंमाध्यम इंग्रजी नसून उर्दू आहे

वर उल्लेखिलेल्या सात विश्वविद्यालयांशिवाय सरकारने अलाहाबारश्खु
विद्यालय, १९२१ च्या डाका विद्यालयाचे नमुन्याप्रमाणें, पुनर्वटेत पॅर्ब्भल्पं

या विद्यालयाचे अध्यापि स्वरूप असून त्यास जोडून वसतिगृहाचीहा
साये होती. त्याचप्रमाणे संयुक्त प्रांत, मध्यप्रांत, मध्य हिंदुस्थान व राज
पुताना येथील कॉलेजांना जोडून घेण्याचीही व्यवस्था केली होती.

( ई) विश्रावथीलयांनी केले अध्यापनाचे कार्य ( १९०५-२११
सरकारकडून चांगली मदत मिळाल्यामुळें व इतर साधनांनींही ती मिळू
लागल्यानें, विश्वविद्यालयांना इमारती बांधतो आल्या, पुस्तकालयें मनकरतां आली, प्रयोगशाळा सुधारता आल्या व प्रत्यक्ष शिकविण्यख
कामही हातीं घेंतां आलें. १९२१ सालीं जी १२ विद्यापीठे होतीं, त्यांपैकी
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पांच अव्यापि स्वरूपाची होतीं. अलाहाबाद विद्यापीठ, मागें सांगितल्या-
प्रमाणें, अध्यापि व स्वीकारी विद्यालय होतें. बाकी राहिलेली सहा मुख्यतः
स्वीकारी होतीं. शिकविण्याचें काम फारच थोर्डे केलें जात असे.

स्वीकारी विश्वविद्यालयानें जें शिकविण्याचें कार्य हातीं घेतलें, त्याचें
स्वरूप खालीलपैकीं एक किंवा अनेक प्रकारचें होतें.

( अ) हिंदुस्थानच्या इतर भागांतून किंवा परदेशांतून आमंत्रित
ख्यातनाम विदानाकडून व्याख्याने करविणे

( ब) कांहीं विषयामध्ये अध्यासनाची ( ०५१५) योजना करणें.

( ब) विश्वविद्यालयाने स्वत: सन्मान पदवीक ( तु०००णूप्त) किंवा
प्रपदर्वीक ( ह्य०सुदृ-डम्स्तधेण्ठसुड) अभ्यास घेणे.

आतां सर्वांना कळून चुकले होतें कीं, उत्तम प्रकारचे विद्यापीठ
म्हणजे स्वयंपूर्ण स्वरूपाचें, अध्यापि व वसतिगृहाची सोय असणारें.
अशीं विद्यापीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने व लोकांनी
करावयास हवा. परंतु हिंदुस्थानसारख्या गरीब व विकृत देशांत, अशा
प्रकारची शिकविणारी व वसतिगृहांनीं युक्त विद्यालयें भराभर जन्मास
येणें कठीण व कांहीं काळ स्वीकारी पद्धतीच्या विश्वविद्यालयाशिवाय
भागणें अपरिहार्य आहे. अशा विचाराची बरीचशी माणसें असतां
विश्वविद्यालयाने शिकविण्याचें काम हातीं घ्यावे, हें एक सुचिन्हच होय.
यायोगें स्वयंपूर्ण विद्यालयाचें स्थान या संयुक्त विद्यालयांना प्रात

होणारे नसलें तरी, त्यायोगे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास एक प्रकारची'
मदत हो, हें निश्चित.

३ ( अ) माध्यमिक शिक्षण-ज्या काळासंबंधीं आपण विचार
करतो आहोंत, त्या काळात शिक्षण खात्याचें मुख्य लक्ष शिक्षणाचा
दर्जा सुधारण्याकडे. होतें. हा हेतु १९१३ च्या सरकारचे ठरावांत व्यक्त

केला गेला आहे:-
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'' परिस्थित्यनुरूप माध्यमिक शाळांचे बाबतींत सरकारी धोरण खालील मका-

रचें राहील.
( १) सव्यांच्या सरकारी शाळा खालील पद्धतीने सुधारणे.
( अ) केवळ पदवीधर शिक्षक किंवा ट्रेंड शिक्षक नेसून,
( व) इंग्रजी शिकविण्याच्या शिक्षकास कमीत कमी रु. ४० व जास्तीत जास्त

रु. ४०० पगार देऊन,
( क) वसतिगुदरचि सोय कसून,
( ड) शाळेतील अभ्यासक्रम पूर्ण स्वरूपाचा ठेवून व ऐतिहासिक व भोगोलिक

दृष्टि मुलांना प्राप्त होईल असें आधुनिकच त्या अभ्यासक्रमास देऊन,
( इ) शास्त्रीच व हस्तव्यवसायाचे शिक्षणाचा शिक्षणक्रमांत अंतर्भाव करून.
( २) सरकारी शाळांतून वरप्रमाणें सुधारणा होत असतां, खाजगी शाळांना

त्यांचे बरोबर आपली सुधारणा घडवून आणणें शक्य व्हावे, यासाठीं आहेत त्या

शाळांना सरकारी मदत वाढविणे, व जेथे साळा नाहींत ते३ त्या स्थापन व्हाव्यात

--क्र ४ग्?ए- च्ये

( ३) ट्रेनिंग कॉलेजांची संख्या वाढविणे. अशाबोंगे सरकारी व खाजगी
शाळांना लागणारे रएंड शिक्षक मिळणे शक्य होईल.

( ४) ज्या ठिकाणी शाळा असणें आवश्यक वाटेल अशा ठिकाणी त्या

स्थापणे. ''
स्वीकारण्यांत आलेल्या या धोरणाचं चार भाग पडतात. दुसऱ्या व

तिसऱ्या भागांत, इंडियन एज्युकेशन कमिशनने घालून दिले धोरण
पुढें चालू करण्यांत आलें होतें. सरकारने शिक्षणसंस्था चालवावयाच्या
नाहींत, असें जरी सर्वसाधारण धोरण असलें तरी, अपवाद म्हणून कधी
कधीं शिक्षणसंस्था सरकारनें चालवाव्यात, हें चवथ्या विभागांत पुनः
स्पष्ट केलें होतें. हें धोरण कमिशननेंही मान्य केलें होतें. पहिल्या विभा-
गात मात्र, कमिशन घालून दिले धोरण सर्वस्वी -त्याज्य ठरविण्यांत
आलें होतें. सातव्या प्रकरणामध्ये आपण पाहिले आहे कीं, शिक्षण-
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क्षेत्रांतून सरकारने माघार घेऊन प्रत्यक्ष शिक्षण संस्था चालवू नयेत
असें कमिशननें ठरविलें होतें. परंतु या सूचनेप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहींत
व सरकारने शाळा चालविण्याचें आपलें कार्य तसेंच पुढें चालू ठेविलें
१९१३ च्या ठरावाने कमिशनने पूर्वी सुचविलेलें तत्त्व पूर्ण अमान्य केलें
व असें स्पष्ट शब्दांत सांगितलें कीं खाजगी संस्थांना मार्गदर्शन व्हावें
यासाठीं शाळा चालविणे हें सरकारचें कर्तव्य आहे

पूर्वींचे धोरण बदलण्याची जरूर काय होती, हा एक वादाचा विषय
होता. खाजगी शाळांना मार्गदर्शन करतां यावें, या सबबीमुळें थोड्या
संस्थेवर विपुल पैसा खर्च करण्यास सरकारास अनायासे संधि प्राप्त

होणार आहे, व सरकारच्या ठरावाच्या २२ ( २) कलमान्वये खाजगी
शाळांना पुरेशी मदत देणें सरकारास शक्य होणार नाहीं, अशी भीति
लोकांना वाटली. शिवाय नमुनेदार शाळा चालविण्याची जरूरी काय, ही
दुसरी शंका लोकांना आली. खाजगी शाळांची उच्चात होत नाहीं, यास
मुख्य कारण पैशाचा अभाव हें आहे; मार्गदर्शन करण्यासाठीं किंवा
स्कृऽर्तिई देण्यासाठीं एखादी नमुनेदार शाळा नाहीं, हें नव्हे. म्हणून पुन्हा
लोकांनी' सरकारकडे अशी मागणी केली कीं सरकारने आपल्या शाळा
बंद कराव्यात व अशारीतीने बचत झालेला पैसा खाजगी शाळांमध्ये,
त्यांची सुधारणा व्हावी यासाठीं, वाटण्यांत यावा.

( व) माध्यामिक शाळांच्या शिक्षकांचें ट्रेनिंग:- १९१३ च्या
ठरावाने ट्रेनिंगच्या बाबतींत आपले विचार प्रकट करून एक पाऊल
पुढें टाकिलें. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये ज्या लोकांजवळ आपण
शिकविण्यास लायक असल्याबद्दल प्रमाणपत्र नाही, त्या लोकांना शिक-
विण्याची परवानगी देऊं नये, असें स्पष्ट बजाविलें आहे. सरकारी व
खाजगी शाळांना ट्रेन्ड शिक्षकांचा पुरवा व्हावा म्हणून टेरनिग

कॉलेजांची वाढ करण्यांत येईल असेही म्हटलें आहे. यामुळे
१९०४ ते १९२१ या काळांत माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची
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ट्रेनिंगचे बाबतीतील अडचण दूर झाली. १९०४ म ट्रेनिंग कॉलेजे ६
होतीं १९२१-२२ मध्ये तीं १३ झाली व ट्रेन्ड शिक्षकांचें प्रमाणही

वाढल.
( क) शैक्षणिक माध्यम-मिडल स्कूलमध्ये देशी भाषा माध्यम

म्हणून वापरण्यास लॉर्ड कर्झननें आखलेल्या धोरणामुळें, परवानगी
मिळाली होती वरच्या वर्गातून इंग्रजी माध्यम सोडून देण्यांत यावें
म्हणून अनेक वेळां चर्चा झाली, परंतु तो प्रश्र अनिश्चितच राहिला.

( ड) धंदे शिक्षण-पूत्रीप्रमाणे या काळातही माध्यमिक शिक्षण-
क्रमात शालान्त परीक्षेच्या दारे धंदे शिक्षण पुढें चालविण्याचे प्रयत्न;

झाले. माध्यमिक शाळांचा अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती, यांमध्यें या
प्रयत्नामुळे जरी सुधारणा घडून आली तरी, या प्रयत्नास यावें तसें यश
आलें नाहीं.

४ प्राथमिक शिक्षण-! अ) नामदार गोखले यांचे सक्तीचे
शिक्षणाबद्दल प्रयत्न-लॉर्ड कर्झननें अवलंबिलेल्या धोरणामुळे प्राथमिक
शिक्षणाचा प्रसार जरी झपाड्यानें झाला, तरी त्यायोगें लोकाचे समाधान
झालं नाहीं. त्यांना सक्तीचे सार्वत्रिक शिक्षण पाहिजे होतें. १९११-२
मध्ये देखील साक्षरतेचें प्रमाण शेकडा ६ चे पुढें गेलें नव्हतें. शाळेत
जावयास योग्य अशा म्रुलांपैकी फक्त २३८ शेकडा मुले शार्केत जात
होतीं. म्हणजे जेथे १०० मुले शाळेस जावयास पाहिजे होतीं तेथें फक्त

२४ मुले शाळेत जात होतीं. जेथें १०० मुली शाळेत जावयास पाहिजे
होत्या तेथें पुऱ्या तीनही मुली येत नसत. शाळेतील गुलांची संख्या जरी
वाढत होती तरी ती फार जोराने वाढत नव्ह्ती. जो पल्ला आपणास
गाठावयाचा आहे त्या मानानें हें पाऊल फारच मंदगतीचें होतें. वाढत्या
लोकसंख्येचा विचार न करतां मुलांची संख्या वाढत होती, परंतु या
पाऊलाने चालल्यास सर्व प्रजा साक्षर होण्यास अनेक पिड्या लागतील,
असें लोकांना वाटावयास लागलें होतें. सक्तीनें शिक्षण दिल्याशिवाय
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थोड्या वेळांत सार्वत्रिक शिक्षण प्रसार होणार नाहीं अशी त्यांची ठार
समजूत होती. बडोद्यामध्यें श्रीमंत गायकवाड सरकारने १९०६ मध्ये हें
सक्तीच तत्त्व अमलांत आणिलें होतें, हें लोक पहात होते; व जें बडोद्यामध्यें
करतां आलें तें ब्रिटिश हद्दीमध्यें कां करतां येऊ नये, असा प्रश्र सरकारास
विचारावयास लोक तयार झाले होते.

नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी सक्ती शिक्षणाचे बाबतींत
पुढाकार घेतला. ते मध्यवर्ती कायदेमंडळाचे सभासद होते. त्यांनीं
सक्तीचे तत्त्वाचा स्वीकार करण्याबद्दल सरकारचें मन वळविण्याचा
प्रयत्न केला.

मार्च १९१० मध्ये त्यांनीं एक ठराव विचाराकरतीं व एक वर्षानंतर

'' प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार चांगल्याप्रकारें व्हावा यासाठीं '' एक
बिल मांडले. लोकांचें मत अजमावण्यासाठी तें सर्वत्र पाठविण्यांत आलें
व विचाराकरतां १९१२ मध्यें तें विधिमंडळांत माडलें गेलें. या बिलावर
झालेल्या चर्चेवरून असें दिसून येतें कीं मामुली स्वरूपाचे देखील बिल
मान्य करण्यास सरकारची तयारी नव्हती. मध्यवर्ती कायदेमंडळामध्यें
सरकारचे बहुमत असल्यानें व बिनसरकारी कांहीं लोकही या विलास
अनुकुल नसल्यानें, हें बिल विचारासाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याची

??सूचनाही, २८ विरुद्ध १२ मतांनी फेटाळली गेली. हिदुस्थानातील
सक्तीच्या शिक्षणाचा पहिला अंक अशारीतीने संपला, व ज्या ध्येयासाठी
नामदार गोखले राबले तें ध्येय साध्य होऊं शकले नाहीं. परंतु
गोखल्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले नाहींत. हिंदुस्थान सरकारचे शिक्षण-
खात म्हणून नवीन खाते अस्तित्वांत आले; सार्वत्रिक शिक्षणाबद्दल

चळवळ फोफावली; बहुजनसमाजाचे शिक्षणाबद्दल आपलें कर्तव्य काय
आहे याविषयी सरकार जा होऊन विचार करूं लागलें. १९१२-१७ या
पांच वर्षांचे काळांत प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत सरकारने केलेली
प्रगति, ही गोखल्यांचे प्रयत्नास अप्रत्यक्षपणे मिळाले फळच होय.
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( व) १९१३ चा सरकारी ठरावः-सरकारने गोखल्यांचें बिल

जरी फेटाळले तरी लोकांची बहुजनसमाजाचे शिक्षणाविषयीची वाढती
मागणी सरकारास दृष्टीआड करतां येणे शक्य नव्हतें. त्या बाबतींत
कांहींतरी करणें अवश्य होतें व हें करण्याची संधि, राजे पांचवे जार्ज

१९११-१२ मध्यें हिंदुस्थानांत आल्यानें, सरकारास मिळाली. सार्वभौम
चादशहांचे दरबारचे वेळीं लोकशिक्षणासाठी दर वर्षास चालू मदत
म्हणून ५० लक्ष रुपये देण्याचे जाहीर करण्यांत आलें. यानंतर १९१३
सालीं सरकारचा ठराव बाहेर पडला. पैशाचे अभावीं व शासनिक
( पूतzZ)Z?ध्ट्टत्ळसु;पछ) अडचणीमुळें सक्तीचे शिक्षण हातीं घेण्याचे
सरकारने नाकारलें व स्वखुशीने शिक्षण घेण्यास जे तयार असतील
त्यांना तें देऊन शिक्षण प्रसार करण्याची इच्छा व्यक्त केली ही इच्छा
व्यक्त करतांना प्राथमिक शिक्षणाचे प्रसारासाठी कांहीं शिफारशीही
केल्या.

वरील धोरणासंबंधीं विशेष लिहिण्याचें कारण नाहीं शिक्षणाचे प्रसन्
रास महत्त्व यावयाचे कीं प्रथम शिक्षणाचा दर्जा सुधारावयाचा हा वा-
आजवर माध्यमिक व उच्च शिक्षणक्षेत्रांतच दिसून येत होता ३
प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींतही उत्पन्न झाला या ठरावामध्ये सरकारने
आपलें धोरण स्पष्ट केलें आहे की, दर्जा वाढविण्याचा सरकारचा मानस
असला तरी प्रसारास कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाहीं शाळा
व मुले दुप्पटीने वाढावीत, यासाठीं सरकार योग्य ते उपाय थोजील हें
आश्वासन जरी दिलें गेलें तरी, प्रत्यक्ष कृति त्याबाबतींत कांहींच
नाहीं. झाला

( क) १९१७-२२ मधील प्राथमिक शिक्षणाची प्रगति: -गोर-
ल्यानंतर त्यांचें काम विठ्ठलभाई पटेल यांनी पुढें चालू केलें. त्यांचेच
प्रयत्नानें मुंबईचा १९१८ चा बोंबे एज्युकेशन अंक ( मुंबईचा शिक्ष-
णाचा कायदा) पास झाला. या कायद्याने म्युनिसिपालिग्रान। आपल्या
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हद्देमध्ये सक्तीचें शिक्षण सुरू करण्यास परवानगी देण्यांत आली. या
कायाने बरीच लोकजागुरति झाली व पुढें सक्तीचे शिक्षणाचे बाबतींत
लोकांची आतुरता जास्त जास्त दिसून येऊ लागली. १९१९ साली
सक्तीचे शिक्षणाचे संबंधी चार कायदे पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल व
बिहार-ओरिसा या प्रांतांत पासझाले. १९२० मध्यें आणखीतीन कायदे
मुंबई-शहर, मध्यप्रांत व मद्रास या प्रांतांतून पसार झाले. या व इतर
प्रांतांतून पास झालेल्या या कायद्यांचा विचार दहाव्या प्रकरणामध्ये
करण्यांत येईल. एथें एवढेच म्हणावेसे वाटतें कीं, गोखल्यांचे प्रयास
यावेळी' फळ आलें. १९१७-२२ ही पांच वर्षें प्राथमिक शिक्षण-
प्रसाराचे बाबतींत बरीच धामधुमीची गेली.

५. हिंदी मंत्र्याकडे शिक्षण खातें:-मागील दोन प्रकरणांत सर-
कारी अधिकारी व जनता, यांमध्यें फूट कशी निर्माण झाली, हें
दाखविण्यांत आलें आहे. उच्च शिक्षणाचे बाबतींत १९०२ मध्ये जी
तेढ निर्माण झाली, ती पुढें नाहींशी झाली नाहीं. १९०४ ते १९०८ या
काळांत जी तेढ माध्यमिक शिक्षण सुधारण्याचे प्रयत्नाविषयीं दिसून
येते, तीच १९१०-१२ मध्यें प्राथमिक शिक्षण सक्तीचें करण्याबाबत
दिसून येते. १९१९ सालच्या हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्याचा विचार
चालू होता, त्यावेळीं शिक्षण खातें लोकांकडे सोपविण्यांत यावें किंवा
येऊ नये याविषयी' कडाक्याचे वाद झाले.

त्यावेळचे स्टेट सेक्रेटरी मंदिग्वूसाहेच व गव्हर्नर जनरल लॉर्ड
चेल्मखूफोर्ड यांच्या संयुक्त अहवालावर १९१८ च्या सुधारणा काय-
द्याची उभारणी झाली. ज्या खात्याचे योग स्थानिक ज्ञान करून घेण्याची
लोकांना संधि मिळेल व त्यांना समाजसेवा करतां येईल, ज्यामध्ये लोक
अधिक लक्ष घालतात, ज्यामध्यें चुका झाल्या असतां त्या सुधारता
येण्यासारख्या आहेत व जीं खाती सुधारणे जास्त जरूर आहे, अशीं
खाती लोकांचे स्वाधीन करण्यांत यावीत, असें एक तत्त्व या अहवालांत
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प्रतिपादण्यांत आलें. या तत्त्वाप्रमाणें शिक्षण हें सोपीव ( ?त्धZD?स,,ह्यत)

खाते बनेल अशी अपेक्षा होती. परंतु आश्चर्याची गोष्ट ही कीं हें रवातें
पूर्णत्वानें लोकांकडे सोपविण्यास बराच विरोध दिसून आला. खातें लोकां-
कडे सोंपकियास अनेक अडचणी उत्पन्न होतील असें सांगण्यांत येऊ
लागलें. हें खाते लोकांकडे गेलें म्हणजे आमच्या शिक्षणाचें काय
होईल, ही भीति युरोपियन व अँग्लो-इंडियन लोकांना पडली. आमचे
शिक्षणाचा ताबा. मध्यवर्ती सरकारकडे जावा, म्हणजेच शिक्षण
राखीव ( १५७८) असावें, असें त्यांचें म्हणणें होतें. या बाबतींत
प्रांतिक सरकारची भिन्न मते होतीं. बंगाल सरकारने युरोपियनांच्या व
कॉलेजच्या शिक्षणास संरक्षण देण्याचे ठरविलें; संयुक्त प्रांताने सर्व शिक्षण
खाते लोकांकडे द्यावे असा निर्णय घेतला; पंजाब सरकारने उच्च
शिक्षण सोपीव असावें कीं नसावे यावर कांहींच मत दिलें नाहीं;
बिहार-ओरिसा सरकारने माध्यमिक, यांत्रिक व लेनचे शिक्षण
लोकांकडे सोपविण्यास आपला विरोध दर्शविला; आसामचे कमिशनरने
फक्त कॉलेजचे शिक्षण सोंपीव करण्यास विरोध दर्शविला तर
शिक्षण-खातेंच लोकांकडे नसावे असें मासद्र सरकारचे म्हणणें होतें.
यावर मध्यवर्ती सरकारने खालीलप्रमाणे आपलें मत व्यक्त केलें

'' प्राथमिक शिक्षणाचा ताबा लोकांकडे देण्याची वेळ आली आहे,
असें आम्हांस वाटतें. यायोगें जबाबदारी म्हणजे काय व ती कशी पार
पाडावी, हें लोकांना समजेल. राष्ट्रप्रेमी लोकांचे कर्तबगारीस याने वाव
मिळणार आहे. ज्याचेवर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे अशा
मतदारांना सुसंस्कृत करण्याच्या कार्यास अशारीतीनें प्रारंभ होणार आहे.
प्राथमिक शिक्षणास योग्य दर्जा प्रात करून देणे व तें प्रथम मोफत व
नंतर सक्तीचे करून त्याचा सर्वत्र प्रसार करणे-यासारखे कठीण प्रश्र

सोडविण्यास मंत्र्यांची सर्व शक्ति व बुद्धिमत्ता कमी पडणार आहे..
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माध्यमिक व वि'पविद्यालयीन शिक्षण मात्र प्रांतिक सरकारच्या अन्-

भविक अधिकाऱ्यांकडे रहावे, असेंही आम्हास वाटते. हिंदुस्थानची आजची
स्थिति उरडचणीची आहे. राजकारणातील मंद गतीचा विचार जरी थोडा बाजूला
ठेविला तरी, तिचे सामाजिक, आर्थिक व उद्योगधंद्याचे प्रश्न कसे काय सोडविले
जातील, चाचर तिचा भावी काळ अवलंबून आहे. हे प्रश्न सोडविण्यास माध्यमिक
शिक्षणाचा चांगला उपयोग होणार आहे. अशावेळीं हें शिक्षण अननुभविक लोकांचे
हातांत आम्ही दिलें तर आम्ही आमच्या कर्तव्याला चकली, असें होणार आहे. ''

देशाचे सुदैवाने सर्व शिक्षण-खातें लोकांचेकडे सोपविण्यांत आलें;
खालील बाबी सरकारने आपल्याकडे राखीव म्हणून ठेविल्या.

( १) बनारस हिंदु विश्वविद्यालय व त्यासारख्या ज्या संस्था
अखिल-हिदुस्थानच्या म्हणून, गव्हर्नर जनरल ठरवतील त्या संस्था
वगळण्यांत आल्या. या संस्था अखिल भारतीय स्वरूपाच्या असल्यानें त्या
मध्यवर्ती सरकारचे ताब्यांत असणें श्रेयस्कर असा सरकारचा दावा
होता.

( २) हिंदी संस्थानिकांना शिक्षण देणारी कॉलेजे; व बादशहाच्या
'फौजी किंवा इतर सरकारी नोकर व त्याची मुले यासाठीं गव्हर्नर जनरल
यांनी' चालविलेल्या शिक्षणसंस्था-त्यावर सरकारची हुकमत असणें
श्रेयस्कर म्हणून-वगळण्यात आल्या.

( ०२) युरोपिअन व अँग्लो-इंडियन लोकांचें शिक्षण प्रांतिक सरकारा.
कडेच ठेवण्यांत आलें, परंतु तें राखीव म्हणून ठरविण्यांत आलें. कलकत्ता
युनिव्हर्सिटी कमिशनने केलेल्या शिफारशीप्रमाणें कार्य हातीं घेणे
सोयीचें व्हीत्रे म्हणून, खालील प्रथासंबंधी कायदेकातू करण्याचा अधिकार
मध्यवर्ती सरकारकडे ठेवण्यांत आला.

( १) नवीन विश्वविद्यालयांची स्थापना, घटना व काये याविषयीचे
प्रश्र.
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( २) विश्वविद्यांलयाचें. कक्षेबाहेर असणाऱ्या विद्यापीठांसंबंधीं उल

होणारे प्रश्र.
( २) सुधारणा कायदा पास झाल्यानंतरच्या पांच वर्षांच्या

काळांतील कलकत्ता विश्वविद्यालय व बंगालमधील माध्यमिक शिक्षण

यासंबंधीचे प्रश्र.

यावरून असें रेसूनि येईल की, या कायामुळे विचित्र घटना घडून
आली. कांहीं अधिकार मध्य-सरकारकडे राहिले, कांहीं राखीव झाले
व कांहीं मर्यादित किंवा अमर्यादित सोंपीव म्हणून ठरले. अनेक
मतमतांच्या गलबल्यामुळे, कार्यास सोयीची अशी तडजोड कशी घडवून
आणावी, ही एक मोठी अडचण पडल्याचें यावरून दिसून येतें.
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हिंदुस्थान सरकारने १९१९ च्या कायद्याने जी --च्छिकी
तीस ' दिल राजपद्धति, किंवा ' दोहाती कारभार ' असें म्हणतात
या पद्धतीने प्रांतिक सरकारचा कारभार दोन ठिकाणी वाटला गेला-एक
राखीव खाती व दुसरें-सोपीव खाती. प्रांताचे गव्हर्नर हे राखीव
खात्यांचा कारभार कांहीं कार्यकारी मंडळाचे सभासदांचे ( मडछ०ZD!४०

०४००८०ठा मदतीनें पहात असत. ते गव्हर्नर जनरलतर्फे स्टेट सेक्रेटरी
यांना जबाबदार असत. या शिवाय सोपीव खात्यांची व्यवस्था पाहण्याचे
कामही त्यांचेकडे सोपविले होतें. या कामी त्यांना मंत्र्यांची मदत
होत असे. हें मंत्री स्टेट सेक्रेटरी यांना जबाबदार नसत, तर लोकांनी
निवडलेल्या प्रांतिक कायदे मंडळाला ते जबाबदार असत. कामाच्या या
वरणीमुळे या राजंपद्धतीस ' द्विदल ' अशी संज्ञा पात्र झाली आहे. या
अशा व्यवस्थेखालीं हिंदी लोकांना शिक्षण खात्याचा ताबा मिळाला.
या राज्यव्यवस्थेचें गुणदोष पाहण्याचें काम या पुस्तकाचे नाही, परंतु
कोणत्या परिस्थितीमध्यें हिंदी मंत्र्यांना काम करावे लागे, हें खालील
विवेचनावरून स्पष्ट होईल.

२. पैशाची व्यवस्था-लोक मंत्र्याची मुख्य अडचण म्हणजे पैशाची;
व म्हणून या १९१९ कायद्याने पैशाची व्यवस्था काय केली हें पाहणें
जरूर आहे. यापूर्वी प्रांताचा वसूल तीन ठिकाणीं विभागला जात असे.
मध्यवर्ती सरकारचा, प्रांतिक सरकारचा व विभागित उत्पन्नाच्या कांहीं
बाबी, कण-ऽ कसूर ( बाहेरून येणाऱ्या मालावरील जकात ओ,
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केले, पोस्ट व टेलीग्राफ यांचें उत्पन्न मध्यवर्ती सरकारला मिळत असें;
जंगलाचे उत्पन्न प्रांताकडे जात असें; कांहीं खात्याचें उत्पन्न ठराविक
प्रमाणांत मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकार यांमध्यें वाटलें जात असें.
१९१९ च्या कायद्यानें ' विभागित ' हें सदर नाहीसे होऊन उत्पन्नाचे
दोन स्पष्ट असें भाग करण्यांत आले.

जमिनीचा महसूल प्रातविरील कर, एक्साइज ( उत्पादन कर १, स्टँप

आणि इरिगेशन किंवा क्षेत्रपायन हीं उत्पन्नाची मुख्य खाती होतीं. प्राप्ती-

वरील कराशिवाय बाकीची खाती प्रांतिकसरकारकडे सोपविण्यांत आली.
यामुळे मध्यवर्ती सरकारचे मोठे नुकसान झालें. मध्यवर्ती सरकारला
आपल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणें खर्च करतां यावा, यासाठीं कांहीं वर्षें तरी
प्रांतिक सरकारने मध्यवर्ती सरकारास कांहीं खंडणी द्यावी, असें ठरीव-
यांत आलें. अशारीतीनें उत्पन्नांतून मध्यवर्ती सरकारचा वाटा काढून
विल्यावर बाकीच्या उत्पन्नांतून राखीव व सोपीव खात्यांचा खर्च

५भागविला जात अस.
हा खर्च वेगवेगळ्या खात्यांमध्यें कसा वाटावयाचा, हा वादाचा

प्रश्न होऊन बसला. एका पक्षाचे असें म्हणणें होतें कीं गव्हर्नरचे
अध्यक्षतेखाली राखीव खात्यांचे कार्यकारी मंडळाचे सभासद व सोपीव
खात्यांचे मंत्री यांनी एकत्र जमावे व आपआपल्या गरजेप्रमाणें पैशाची
वाटणी करावी या पद्धतीस 'समाईक कोष पद्धती' म्हणतां येईल. दुसऱ्या
पक्षाचे म्हणणें असें होतें कीं पैशाची वाटणी सारखी करावी; अर्धा भाग
राखीव खात्यांकरतां व अर्धा भाग सोंपीव खात्यांकरतां. एकाद्या खात्याला
पैशाची तूट पडली तरी त्यानें जादा कर बसवून पैसा वसूल करावा. या
पद्धतीस 'स्वतंत्र कोष पद्धति' म्हणतां येईल. पहिल्या मताचा शेवरी
विजय होऊन 'समाईक कोष पद्धति, अमलांत आली. पुढें ज्या गोष्टी

घडून आल्या त्यावरून या पद्धतिमुळें सोंपीव खात्याचे वाट्यास पुरेसा
येसा आला नाहीं व त्यामुळें शिक्षणाचें ध्येय सफल झालें नाहीं. अगोदर
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मध्यवर्ती सरकारच्या खंडणीमुळें प्रांतिक सरकारच्या वसुलास मोठी
कातरी लागली. मुंबईसारख्या उद्योगधंद्याच्या शहरांमधून प्राप्तीवरील कर
मोठ्या प्रमाणांत जमा होत असें. परंतु हा कर मध्यवर्ती सरकारचे तिजो-
पति जात असल्यानें प्रांतिक सरकारचें मोठे नुकसान झालें. उत्पन्नाचे
खातें हें राखीव खाते असल्यानें तें कार्यकारी सभासदाचे ताब्यांत असें.
या व अन्य कारणामुळे हिंदी मंत्र्यांना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा
प्रसार व शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यास पुरेसा पैसा मिळत नसे.

३. नोकऱ्यांचें नियंत्रणः-या द्विदल पद्धतीचा विशेष म्हणजे हिंदी
मंत्र्यांना शिक्षण खात्यांतील नोकर वर्गावर फारच थोडा अधिकार चाल-
वितां येत असे, हा होय. १९२१ साली शिक्षण खात्यांतील महत्वाच्या
जागा सनदी नोकरानी ( १. ए. 8.) पटकाविल्या होत्या; व ज्या
कालखंडाचा आपण विचार करीत आहोंत त्या कालखंडांत, ते सनदी
नोकर म्हणून राहिले. या लोकांचे अधिकार व हक्क भावी काळांत कसें
रक्षण करावयाचें, हा वाद शिक्षण खातें लोकांकडे सोंपवितांना निर्माण
झाला. हिंदी मंत्र्यांना या मोठ्या नोकरांवर फारच थोडा अधिकार
चालवितां येत असे.

ही विचित्र परिस्थिति प्रात झाल्यानें दोन्ही बाजूचे लोकांमध्यें
किल्मिष निर्माणझालें. एका बाजूने असें म्हटलें जात असें कीं विनसरकारी
हिंदी मतानं निर्माण केलेल्या शिक्षण विषयक पुनर्रचनेच्या प्रश्नास या
अखिल भारतीय नोकरवर्गाकडून कोणतीच सहानुभूति मिळत नाहीं; जेथें
अधिकारीच सहमत होत नाहींत तेथें कोणतीही योजना कशी पुरी करतां
येणार १ इकडे सनदी नोकरांचे अधिकारास हात लावावयाचा नाहीं व
तिकडे कायदे मंडळास जबाबदार रहावयाचें, हा तारेवरचा खेळ मंत्र्यांना

खेळता येईना. दुसऱ्या बाजूने अधिकाऱ्यांची अशी तक्रार होती कीं,
.धोरणामध्ये वेळोवेळीं फरक होत राहिल्याने राज्यकारभारामध्यें रोज
अडचणी निर्माण होतात. प्रत्येक प्रांतांत परिस्थिति थोडी बहुत वेगवेगळी
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असल्यानें सर्व ठिकाणास सारखाच लागू होईल असा निर्णय घेणे कठीण
झालें. सरकारी कार्यकारी मंडळाचे अधिकारी व लोक मंत्री यांचे!
सहकार्याचा अभाव दिसून आल्याम्रुळे, हा प्रयोग यशस्वी झाला नाहीं.

हा नोकर वर्गाचा प्रश्र वरिष्ठ नोकरांचा विचार करण्याकरतां नेम-
लेल्या रॉयल कमिशनने हाताळला. त्यानें अशी शिफारस केली कीं
' सोंपीव खात्यामध्यें यापुढें सनदी नोकर नेमले जाऊं नयेत. या खात्यां-
करतां लागणारे नोकर प्रांतिक सरकारनेच निवडावेत. ' ही शिफारस
सरकारने मान्य केली व १९४४ पासून सनदी नोकर घेण्याची पद्धत

बंद केली. याचा अर्थ असा कीं मंत्र्यांची सत्ता आपल्या नोकरांवर
चालली पाहिजे, हें तत्त्व मान्य करण्यांत आलें. जे वरिष्ठ अधिकारी
( आय. ई. एसुर.) पूर्वी नेमले गेले होते अशा अधिकाऱ्यांवर मात्र
मंत्र्यांना सत्ता गाजवितां येत नसे. सरकारासही अशा अधिकाऱ्यांचे
अधिकार कमी करण, ही गोष्ट श्रेयस्कर वाटली नाहीं.

४. दुसऱ्या अडचणी-वरीलविवेचनावरून हिंदी लोकांकडे शिक्षण

खाते देतांना राज्यकारभारांत जी व्यवस्था करावी लागली तीत मूल-
तच दोष कसे होते, हें दिसून येईल. बाहेरील परिस्थितीमुळेंही
कांहीं अडचणी निर्माण झाल्या. उदाहरणार्थ, देशांतील राजकीय मोठी
संस्था, म्हणजे हिंदी राष्ट्रीय काँग्रेस. हिने १९१९ चा सुधारणा कायदा
असमाधानकारक असल्याचें ठरविलें; कायदेमंडळावर बहिष्कार घातला
व असहकार चळवळ सुरू केली. त्याचप्रमाणें १९३०-३२ मध्ये

सविनय कायदेभंगाची ( ८१ त1ंसु०zंसताऊंDz०द्य) चळवळ निघाली. या
दोन्ही चळवळींमुळें या काळांत राष्ट्रीय जीवनामध्यें बरीच खळबळ
उत्पन्न झाली व लोकांचे लक्ष शैक्षणिक वावीकडून राजकीय बाबीकडे
वळले

या राजकीय अडचणीच्या घडामोडींत दुसरें विश्व उत्पन्न झालें.
जगाची आर्थिक स्थिति खालावण्यास १९३० पासून' सुरवात झाली. या
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आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही परिणाम शिक्षण कार्यावर होऊं नये
अशीच कोणीही इच्छा केली असती. आजवर शिक्षणाची हेळसांड
पुष्कळ झाली आहे, तेव्हां काटकसरीची कुऱ्हाड, या अडचणीच्या
दिवसांतही, शिक्षण खात्यावर पडूं नये असेंच प्रत्येकाला वाटलें. परंतु
दुर्दैवाने राष्ट्रसंवर्धन करणाऱ्या खात्यांना व विशेषतः शिक्षणखात्यालाच
जबर मार सहन करावा लागला.

५. या काळांतील साध्य-एकूण घडामोडी लक्षांत घेंतां या
काळांत काय साध्य झालें, हें आपण आतां ९६. १९२१-२२ व
१९३६-३७ या काळांतील आकड्यांवरून शैक्षणिक परिस्थितीची
कल्पना येईल.

संस्थेचा प्रकार

.१ विश्वविद्यालय
२ आर्टस कलेउ उच्च धंद्यांची

कॉले'
४ माध्यमिक शाल
५ प्राथमिक शाळ

संस्थांची संख्या !र संस्थांची संख्या

??-
??

१९२१ -२२१९ उ ६ - ३७१९२१ - २२
ा?

१९२६ ' २. '

७१५३,
.५९५१०१

स्पेशल स्कुरल्स्र ३,९४मान्य शाळांची
एकूण संख्या ५६१३०अमान्य शाळा १६,५२२

ा?

एकूण ८२-

१,

१५ नाहींत ९?६९७
' भ ५, ४१ ट । ८६, २७ इए

'५ १३, ६६२ । २०,६५१, ०६,' ० प्रे । २२,८७,८७२

''
??ा

६१, ०९,७५२१ -९२-२ ८८

५१६

११ हे

१६१६

२७,९

१, २०, ९२५ २ .५ ९, २.६९

५६०१२६,८८०७क्त?? दे २, १६ ५! ५, ०१ .९ उ ०

- --८, १८ ,७ ३५१२,८९१५१७४
टीपः-वरलि उराकड्यात बलदेशाचे आकडे समाविष्ट केले नाहींत.
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या कड्यांवरून असें दिसून येईल कीं, जरी अनंत अडचणी निर्माण

झाल्या तरी शिक्षणामध्ये प्रगति इतकी चांगली झाली कीं तिची कल्पनाही
कोणास नव्हती. हा सुपरिणाम कशामुळें झाला! शाळा व मुले यांची पूर्वी
कर्धी झाली नव्हती एवढी अकल्पित अशी वाढ पैशाच्या टंचाईमुळें सर-
कारी मदत थंडावली असताही कशानें झाली. १

६. झपाट्याने झालेल्या शिक्षण प्रसाराची कारणेः-या काळामध्यें
लोकांमध्यें राजकीय आणि सामाजिक जागृति निर्माण झाली त्याचाच
हा परिणाम होता. खालील दोन उताऱ्यांवरून प्रगतीची कारणें काय होती
हें समजून येईल,

'' लोकांचा उत्साह एवढा वाढला की शाळेतील मुलांची संख्या
भराभर वाढूलागली. शिक्षण हेंच प्रगतीचे साधन, हा विश्वास लोकांमध्ये
जागृत झाला. मुलाचे शिक्षणासाठी वाटेल तो त्याग करण्यास पालकवर्ग
तयार झाला. गरिबांकरतां सहानुभूति लोकांत दिसूं लागली. साक्षर

हिंदुस्थानची स्वग्ने सत्यसृष्टींत उतरविण्यासाठीं नाना योजना पुढें येऊ
लागल्या. विद्येंत मागासलेला असा मुसलमान समाज आपलें दौर्बल्य,
कमीपणा नाहींसा करण्यासाठीं मोठ्य्या उस्तुकतेनें पुढें सरसावला. मुलींना
शिक्षण देण्याचे बाबतींत ज्या जुन्या पुराण्या वेडगळ कल्पना होत्या
त्या झुगारून देण्यास स्त्रीवर्ग तयार झाला. कायदे मंडळाच्या सहकार्याने
सरकारने शिक्षणासाठी पैसा इतका ओतला कीं, दहा वर्षांपूर्वी ही गोष्ट

शक्य कोटीतील आहे, असें कोणासही वाटलें नाहीं. ''
शिक्षणप्रसत्यचालरतं या उताऱ्यावरून स्पष्ट होत असली तरी

' शिक्षणावर सरकारने पैसा ओतला ' हें जें सरकारने आपलें मत पंच-
वार्षिक अहवालांत प्रसिद्ध केलें आहे त्याशीं सर्व लोक सहमत होतील,
असें वाटत नाही खर्चाचे आकडे पाहिले तर ही गोष्ट सिद्ध होत नाही.
उलट यापूर्वीचे काळी जास्त पैसा खर्च होत असे, असें दिसून येईल.
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पैशाचा उगम १९०१

सरकारी १०३
चिनसरकारी!( १) जित्कलचोर्डे ऽ ५९
(रे) म्युनसीपालिद्या १५
( ३) फी

र

१२७
इनर साधने ' ९०

??

फ ०

१

-१७१९२
( हे आकडे लाखाचे आहेत.

११२९

९०२ व - भ ६

मे ८ -
'७ ६ १०५८
: ८० ' ८. दे च्ये

: ०८ फ १२

६ उ -

८३७ ' २७१६ २८
( दीप:-ब्रिटिद्दा हिंदुस्थानचे हे आकडे असून त्यांत बस्तुदेशाचे आकडे

आले नाहींत.)

१ प. १६-७ ते १९२१-२ या पांच वर्षात शिक्षणावरील खर्चात

१९२१-२ ते १९३१-२ या दहा वर्षाचे खर्चापेक्षा ५१० लाखांची
वाढ झाली आहे. असें दिसून येईल. तसेंच १९०१ -२ मध्यें
खर्च १०३ लाख होता, तो १९२१ -२ मध्ये ९०२ लाख झाला,
म्हणजे ८०० लाखानी वाढला. परंतु १९२६-७ ते १९३१-२ या
काळांत मात्र २२४ लाखांचीच वाढ झाली आहे. बिनसरकारी साधने
पाहता १९०१-२ सालापेक्षां १९२१-२२ चा खर्च ६२७ लाखाने
वाटला. अशाच प्रकारची म्हणजे ६३५ लाखाची वाढ, १९२१-२२
ते १९३६-७ या काळांत झालेली आहे. अन्य शब्दांत बोलावयाचें
म्हणजे, बिनसरकारी खर्चाची वाढ कायम राहिली, परंतु सरकारी वाढ
७९९ लाखांवरून २२४ लाखांवर आली. १९२१-२ ते १९२६-७ या
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काळांत लोकलबोर्ड व जनता यांनी खर्चाच्या वाढीचा ६० टक्के खर्च

स्वत: भागविला आहे.

१९०१-२ ते १९२१-२२ व १९२१ -२२ ते १९३६-७ या दोन
काळाची तुलना करतांना ही गोष्ट लक्षांत ठेवावयास पाहिजे कीं पहिला
काळ हा जगाच्या आर्थिक सुबत्तेचा काळ होता, तर त्याचे उलट दुसऱ्या
काळांत आर्थिक परिस्थिति खालावलेली होती यावरून स्पष्ट होईल
कीं सरकार पहिल्या काळांत पुरेशी मदत कां करूं शकलें व दुसऱ्या
काळांत त्यानें हात आखडता कां घेतला! या अडचणीच्या
काळातही लोक पैसा खर्चण्यास तयार झाले ही गोष्ट लक्षांत
ठेवण्यासारखी आहे. ही त्यांची तयारी स्पृहणीय आहे लोकांची शिक्षणा-
विषयीची कळकळ ही मनापासूनची आहे, हें त्यांनीं कृतीनें दाखवून
दिलं. या दुसऱ्या काळांतील प्रगतीचे सर्व श्रेय लोकांनाच दिलें पाहिजे.

७. हरहॉग कमिती-१ ९२१-२२ पासून १९२६-० पर्यतच्या
पंधरा वर्षाच्या काळींत जी झपाठ्यानें प्रगति झाली तीमुळें शिक्षणातील
कांही दोष उघड दिसूं लागले व नवीन प्रश्न उजवू लागले यामुळे शिक्षण-
पद्धतीसंबंधीं एक प्रकारचा असंतोष सरकारी व बिनसरकारी गटांमध्यें
निर्माण झाला. सरकारी गटाला असें वाटलें कीं शिक्षणाचे वाढीमुळे
शिक्षणाचा दर्जा फारच कमी झाला आहे व त्यामुळें शिक्षणपद्धति ही
सुपरिणामी नसून नाहक खर्चाची झाली आहे. हें मत हरटोंग कमिटीनें
दिलें आहे. ( इंडियन स्टॅटचुटरी कमिशनने नेमलेल्या ऑक्झिलिअरी
कमिटीचे अध्यक्ष सर फिलिप हरटोंग होते. त्या वरून या कमिटीस
हरटॉग-कमिटी असें म्हणतात.) हरटॉग कमिटीचा अहवाल हा मह-
वाचा असून त्याचें बारकाईनें वाचन केलें पाहिजे या अहवालांत
प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या आपण
पुढील प्रकरणांत पाहू. इतर बाबतीत जेया सूचना दिल्या आहेत त्या
खालीलप्रमाणे आहेत.



हिंदी लोकांकडे सत्ता २०१

'' माध्यमिक शिक्षणाचे बाबतींत कांही प्रगति आली आहे; विशेषतः
शिक्षकामध्ये कार्यक्षमता वाढली आहे. त्यांना ट्रेनिंग अधिक प्रमाणांत
दिलें जात असून नोकर म्हणून त्यांची स्थिति सुधारली आहे. परंतु
शिटरण योजनेत मोठे दोष दिसून येत आहेत. माध्यमिक शाळेत येणार।
प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालयांत गेला पाहिजे या भावनेनें माध्यमिक
शिक्षणपद्धति भारावलेली आहे. मॅट्रिक्युलेशन परीक्षेमध्यें आणि विश्व-
विद्यालयांच्या परीक्षेमध्ये जे असख्य विद्यार्थी नापास होतात, त्यावरून
लोकांच्या शक्तीचा अपव्यय होतो आहे, असें दिसून येत आहे. उद्योग-
धंद्याचे शिक्षणाबाबत जे प्रयत्न होत आहेत त्यांचा माध्यमिक शिक्षणाशी
कोणत्याही. प्रकारचा संबंध घडवून न आणल्यामुळें, धंद्याचे शिक्षणाला
यावे तसें फळ येत नाहीं. पुष्कळ कॉलेजामध्यें व विश्वविद्यालयांमकटउपें

अध्यापन पःद्धतीमध्यें सुधारणा दिसून येत आहे. व कांहीं ठिकाणी तर
नाविन्यपूर्ण अशी कामगिरी झाली आहे. त्याचप्रमाणे कांहीं संस्थांमध्यें
तरी सामुदायिक जीवनाचे पूर्वीपेक्षा बरें शिक्षण दिलें जात आहे. परंतु
येथेही परीक्षा पास होणें, हेंच तत्त्व लोकांनी स्वीकारल्याचें दिसून येतें.
विश्वविद्यालयाचें शिक्षण हें माणसाची सहिष्णुता वाढविण्यासाठी,
त्याला स्वावलंबी बनविण्यासाठी व त्याचे अंतःकरणामध्ये उदारता
निर्माण करण्यासाठीं मुख्यतः आहे, ही गोष्ट लोकांना समजावी
अशी आमची इच्छा आहे. उच्च शिक्षणाकरतां जे विद्यार्थी ना-
लायक आहेत व इतर शिक्षणासाठी जे अधिक लायक ठरूं शकतील,
अशा विद्यार्थ्यानी' विश्वविद्यालयामध्ये व कोंलेजामध्यें गर्दी केल्यामुळें
.त्या संस्थांना आपलें कार्य योग्यप्रकारें करतां येत नाहीं. मध्यवर्ती

सरकारने आपलें अंग शिक्षण विषयांतून काढून घेतलें, ही गोष्ट आमच्या
दृष्टीनें चुकीची झाली. शिक्षण कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय सेवा असली तरी
मध्यवर्ती सरकारचा शिक्षणाशी काय संबंध असावा हें ठरविण्याची वेळ
आतां आली आहे, असें आम्हांस वाटतें.
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प्रांताचे मंत्र्यांची जबाबदारी कमी करावी असें आम्ही सुचविले नाहीं

व सुचवीतही नाहीं. उलट आमचे मत असें आहे कीं त्यांनीं आपलें काम
लोकल बोर्डावर सोपविल्यामुळे व लोकल बोर्डासही तें काम समाधान-
कारक रीतीनें करतां न आल्यामुळें त्यांनीं आपलें महत्त्व कमी करून
घेतले आहे. प्रांतिक सरकार व लोकल बोर्ड यांचे संबंध काय असावेत
याचा विचार होऊन 'ते निश्चित करण्याची वेळ आली आहे,
शिक्षण खात्याचे मुख्य अधिकारी, डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इलू-
kJऽान?र यांनी प्रामाणिकपणानें व उत्साहानें आपलें कार्य चालविले आहे,
परंतु लोकांच्या मदतीवाचनू अनंत अडचणीशी त्यांना झगडावे लागत
आहे. त्यांच्या हाताखाली काम करीत असलेला नोकरवर्ग वाढविला
पाहिजे. म्हणजे शिक्षणवाढीच्या महत्त्वाच्या योजना अधिक काळजीपूर्वक
हाताळल्या जातील व सर्व साधारण शिक्षण कार्यावर अधिक चांगल्या
रीतीनें देखरेख केली जाईल. शिक्षणकार्यावर नियंत्रण व देखरेख रहावी
या करतां अशा प्रकारचा जादा नोकरवर्ग नेमणे ही उधळपट्टी नसून
त्यायोगे खर्चाची खऱ्या अर्थाने, काटकसरच होणार आहे. यापुढें प्रांतिक
सरकारने योग्य नोकरवर्ग वाढविण्याचे कामी' दिरंगाई करूं नये.

८. लोकांचें मतः-शिझण पद्धतीविषयी अधिकारीवर्ग जसा
असंतुष्ट होता, त्याप्रमाणें जनताही असंतुष्ट होती. मात्र असंतोषाची
दोघांची कारणें भिन्न होतीं. प्राथमिक शिक्षण फार झपाट्याने
वाढल्याम्रुळे शिक्षणाचा दर्जा कमी झाला असें अधिकाऱ्यांना वाटत
होतें; तर बहुजनसमाजाची निरक्षरता घालविण्याकरतां पडत असलेलें -

शिक्षणाचे पाऊल फार मंद गतीनें पडत आहे, अशी लोकांची तक्रार
होती. निरक्षरता टप्याटप्यानें कांहीं काळांत समूळ नाहीशी' करतां येईल,
अशी योजना सरकारने आखावी, अशी त्यांची मागणी होती. माध्यमिक
शाळांमधून व कॉलेजांमधून इंग्रजी विषय हा कच्चा राहते।, अशी
अधिकाऱ्यांची ओरड; तर या संस्थांमधून इंग्रजी विषयाचें फाजील
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स्तोम माजविले जात असून इंग्रजी दुय्यम विषय म्हणून शिकविला
जावा व इंग्रजीचे 'ऐवजी हिंदुस्थानी राष्ट्रभाषा समजली जावी, असा
लोकांचा आग्रह. शिक्षणयोजनेंतील दोष काय आहेत व शिक्षण
कोणत्या उपायांना सुधारेल याची चिकित्सा आम्ही येथें करीत
नाहीं; एवढेच सांगवेसें वाटतें कीं पाश्चिमात्य बौद्धिक शिक्षणाचे
वर्चस्व लोकांना पटेनासें झाल्याने त्यांचा विरोध जेथें तेथें दिसून
येत होता. पाश्चिमात्याचे केवळ अनुकरण न करतां राष्ट्राच्या

आकांक्षा लक्षांत घेऊन शिक्षणाची नवीन ध्येये निर्माण व्हावींत, अशी
त्यांची इच्छा होती, चांगले शिक्षण हे नेहमी महागच रहाणार, ही विचार-
सरणी त्यांना कबूल नव्हती, व हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशामध्ये देखील
चांगल्याप्रकारचें शिक्षण देता येणे शक्य आहे, हें दाखविण्याची त्यांची
सारखी धडपड सुरू होती.

अधिकारी आणि जनता यांचे विचारामध्यें अशा तव्हेची तफावत
दिसून येत होती. दोघांनी सहकार्याने काम केलें असतें तर हा भेद
नाहींसा झाला असतां. परंतु दुदैवानें राजकीय वातावरण यावेळीं तंग
असल्यानें हा दिलजमाईचा प्रयोग यशस्वी होऊं शकला नाहीं व याप्रुळे
ही तेढ कमी न होतां उलट वाढत राहिली.

या काळचा मुख्य वाद ' शिक्षणाचा प्रसार ' व ' शिक्षणाचा दर्जा '
यांमध्ये होता. एकाला दर्जा वाटवात्रयाचा होता तर दुसऱ्याला प्रसार

करावयाचा होता. हा वाद उच्च शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व प्राथ
मिक शिक्षण या क्षेत्रांमधून दिसून येऊ लागला. या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये

चाललेल्या घडामोडी आतां आपण पाहूं.

९. विश्वविद्यालयीन आणि कॉलेजचे शिक्षण-१ ९२१ तै
१९३६ या सोळा वर्षात उच्च शिक्षणाची बरीच प्रगति झाली. खालील.
गोष्टींचा प्रामुख्यानें निर्देश करतां येईल.
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( अ) औतर-विश्वविद्यालयीन समिति-कलकत्ता युनिव्हर्सिटी

कमिशनने हिंदी विश्वविद्यालयांमध्यें सहकारिता निर्माण होण्याची जरूर
आहे हें दाखविले. १९२१ सालीं साम्राज्यांतर्गत विश्वविद्यालयीन काँग्रेस-
नेही हीच शिफारस केली. इंग्लंडमधील हिंदी विद्यार्थ्यांच्या लिटन
कमिटीनेंही शक्य तितक्या लवकर अभ्यासक्रमांत एकवाक्यता निर्माण
व्हावी यासाठीं आतरविश्वविद्यालयीन समिति स्थापण्यांत यावी, अशी
इच्छा प्रदर्शित केली. या सर्व सूचनांचा परिणाम असा झाला कीं सिमला
येथें १९२४ सालीं हिंदी विश्वविद्यालयांची अखिल भारतीय परिषद भर-
विण्यांत आली व तमिध्यें आतर-विश्वविद्यालय समिति स्थापन करण्यांत
आली. या समितीमध्यें प्रत्येक विश्वविद्यालयाचे प्रतिनिधी घेण्यांत येत
असून १९५ पासून या समितीच्या वेगवेगळया ठिकाणीं, जेथे विद्यापीठ
आहेत तेथें, बैठका होतात.

( ब) नवीन विद्यापीठांचा समावेश:- प्रत्येक प्रांतांत एक तरी
विद्यापीठ असावें व शक्य तितकी, शिक्षण देणारी विद्यापीठे इतर
ठिकाणी स्थापण्यांत यावीत, हें धोरण सरकारने २१ फेब्रुवारी १९१३
ला ठराव करून जाहीर केल्याचें आपण मागें पाहिलेच आहे. या
धोरणाप्रमाणे शिक्षणप्रसार होऊन पांच नवी विद्यापीठ अस्तित्वांत
आलीं. दिल्ली प्रांतांत दिली येथें; मध्यमांत व वऱ्हाड यासाठी नागपूर
येथे; मद्रास प्रांतांतील तेलगू भाषा बोलणाऱ्या लोकांकरता आध विश्व-
विद्यालय, सय्रुक्तप्रांत, मध्यहिंदुस्थान व ग्वाल्हेर या भागाकरतां संयुक्त
स्वरूपाचे आग्रा विद्यापीठ व मद्रास प्रांताकरता, राजा सर अन्नामली
चेटीयर यांचे उदार देणीमुळे अस्तित्वांत आले व स्वयंपूर्ण, अध्यापि
व वसतिगृहयुक्त असें औचेंदबरद विद्यापीठ.

( क) संयुक्त स्वरूपाच्या विश्वविद्यालयामध्ये बदल-या
काळांत जुन्या हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये देखील महत्त्वाचे फरक घडून
आले. १९२३ व १९२९ च्या कायाने मद्रास १९२८ च्या कायद्यानें
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मुंबई, १९३२ च्या कायद्याने पाटणा, येथील विश्वविद्यालयाच्या
घटनेमध्ये बदल घडून आले. विद्यालयाचे कारभारांत सुधारणा व्हावी व'

उच्च शिक्षण आणि संशोधन या कामी विद्यार्थ्यांना जास्त सवलती
देण्यास विद्यापीठांना समर्थ करावे, हा सुधारणा घडवून आणण्याचा मुख्य
हेतु होता. अलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्णत्वानें शिक्षण देणारें विद्यालय
बनले, व कलकत्ता आणि पंजाब विद्यालयांमध्ये शिक्षणाचे कार्य अधिक
प्रमाणांत होऊं लागलें.

( ड) विश्वविद्यालयीन शिक्षणाचा प्रसार: -विश्वविद्यालयाच्या
शिक्षण देणाऱ्या शाखा व त्यामध्यें समाविष्ट केलेली कॉलेर्जे यांची
संख्या १९२१-२२ सालीं २०७ होती, ती १९३६-० सालीं ४४६
झाली. त्याचप्रमाणें मुलांची संख्या या १५ वर्षात ६६२५८ वरून
१२६२२८ वर गेली. शिवाय अभ्यासक्रमांत नवीन विषय घेऊन ते.
शिकविण्याची तरतूद करण्यांत आली.

( ई) संशोधन कार्य-या काळांत बहुतेक सर्व विश्वविद्यालयां-
मधून संशोधन कार्य सुरू शाले १८५४ ते १९०२ पर्यंतच्या काळातील
विश्वविद्यालयापुढे जें कार्य येऊन पडलें होतें तें योग्य शिक्षण देण्याचे
ऐवजी, हिंदी मनावर झालेले पूर्वापार संस्कार काढून टाकून पाश्चिमात्य,

जीवनांतील सर्वोत्कृष्ट विचाराशी व संस्कृतीशीं त्यास समरस करणें हें
होतें. १९०२ ते १९२१ चे काळांत मात्र विश्वविद्यालयाने आपलें लक्ष

शिक्षण व संशोधन यांकडे लाविलें, परंतु त्यामध्ये त्यांनीं म्हणण्यासा-
रखी प्रगति केली नाहीं. १९२१-३७ चे काळांत पूर्वी केलें नव्हतें एवढें
संशोधन क्षेत्रांत कार्य करण्याचें त्यांनीं ठरविलें. हें कार्य ( १) पुस्तका-
लय व संशोधन याकरता स्वतंत्र शाला उघडणे, ( २) संशोधन
कार्यासाठीं पदव्या निर्माण करणें, ( ३) संशोधनासाठी शिष्यवृत्त्या

ठेव, आणि ( ४) विद्यालयांमार्फत पत्रिका प्रसिद्ध करणें, या साधनांनी
होऊं लागलें. हिंदी विश्वविद्यालयांनी अशारीतीनें लानसागरामध्यें अव-
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-गाहन करण्यास प्रारंभ केला आहे व तीं आपल्या पूर्व संस्कृतीस
अनुलक्षून लोभनीय अशी थोर कामगिरी करून दाखवितील अशी आशा
वाटते.

( फ) कॉलेज व विश्वविद्यालय अंतर्गत वाढ-विश्वविद्याल-
यामध्ये समाविष्ट असलेल्या कॉलेनाकॉलेजामध्ये खेळाचे सामने होऊं
लागले, व ही प्रथा सर्व विद्यालयांमध्यें रूढ झाली. विश्वविद्यालयाचे
.समितीनें देखील विश्वविद्यालयांतर्गत खेळ सुरू केले. या योगे देशांतील
विद्यार्थ्याचा व शिक्षकांचा जास्त संबंध येऊ लागला व हिंदी राष्ट्रीय

जीवनाचे वाढीस याने मदत होऊं लागली.
( जी) लष्करी शिक्षणाची सोयः-लष्करी शिक्षण देण्यासाठी'

युनिव्हर्सिटी ट्रेनिंग कोअरची स्थापना झाली. ही संस्था लोकप्रिय
झाली व अशा कोअरसू-किंवा लष्करी तुकड्या-अधिक ठिकाणी उघड-
मर्यात याव्यात, इतकेंच नव्हे तर, सक्तीचें लष्करी शिक्षण सुरू करावे,
अशी इच्छा लोक प्रदर्शित करूं लागले. कांहीं विश्वविद्यालयांनीं ' लष्करी
शिक्षण ' हा एक विषय कल्पून तो शिकविण्यास सुरवातही केली.

( दहचू) विद्यार्थ्यांचे वास्तव्य व आरोग्यः-विद्यार्थ्याचें आरोग्य
.कसें सुधारेल व त्यांची राहण्याची सोय कशी करतां येईल या प्रश्राचा
.सर्व विश्वविद्यालयांनीं काळजीपूर्वक विचार केला, आणि ज्या गोष्टी करणें
-शक्य होतें त्या केल्या. बऱ्याच विद्यालयांनीं विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय
.तपासणी घेण्यास व काहींनी सक्तीनें शारीरिक शिक्षण देण्यास सुरवात
केली. वसतिगृहाची व्यवस्था, नियंत्रण यासंबंधीचे नियम तयार करण्यांत
आले. अजून या बाबतींत जरी बरेचसें कर्तव्य राहिलें असले तरी या
गोष्टींकडे सर्व विद्यालयांनीं पूर्ण लक्ष दिलें.

१० माध्यमिक शिक्षण:-
( अ) वाढ:-- या काळांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे माध्यमिक

शाळांची वाढ. ही वाट कशी झाली हें खालील तक्त्यावरून दिसून येईल.
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मान्य शाळांची संख्या
या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संgv_yaा

१६ -अ प - रे २ १९३०

७?५ हे ० १ २ ०५६
१ ०६. ८० ३ चे २ ८७ ८ '० २

दपिः-उरांकड्यामह्यर्वे वसदेशाचा समावेश होत नाहीं.

ही वाढ होण्यास अनेक कारणें झाली. बहुजन समाजामध्ये शिक्षणा-
विषयीं जागृति हें त्यांपैकीं प्रमुख कारण आहे. खेड्याचे हद्दींतून व लहान
शहरांतून माध्यमिक शाळा निघू लागल्या. शिक्षणांत मागासलेल्या वर्गात

या शिक्षणाचा फैलाव व्हावा, म्हणूनही प्रयत्न झाले. जे लोक या शाळा-
कडे पूर्वी ढ्रुकूनर्हा पहात नव्हते ते आपली' मुले शाळेंत पाठवू लागले.

दुसरे-कांहीं व्यक्तींनीं व संस्थांनी लहान मोठ्या खेड्यांतून माध्य-
मिक शाळा उघडिल्या. यास अनेक कारणें झाली. आपल्या गांवांत आपण
कांहीं तरी अधिक करून दाखविले पाहिजे, असा गांवाबद्दल लोकांचे
ठिकाणी अभिमान निर्माण झाला. लहान वयांत दूर मुले पाठविण्यापेक्षां
त्यांचे शिक्षणाची सोय गांवांतच झाली तर उत्तम, ही लोकांची इच्छा.
मुलांना शिक्षणाकरतां पाठविणे ही खर्चाची बाब असते. शिवाय
कोवळ्या वयांत मुले बाहेर राहू लागली म्हणजे शहरी मोहाला ती
जळी पडतात की काय हीहि भीति पालकांना वाटते. लहान मोळ्या
रवड्योंतृन् शाळा झाल्याने अशा पालकांची मोठी सोय झाली. कांहीं
ठिकाणी समाज सुधारांनी आपण होऊन हें कार्य हाती घेतलें.
कांहीं ठिकाणी एका शिक्षण संस्थेतील कार्यकर्त्यामध्ये भांडणें होऊन
-त्यांतून दुसऱ्या संस्था जन्मास आल्या. कधीं कधीं तर सुशिक्षित
बेकारीही या शाळा वाढीस कारण झाली आहे. दुसऱ्यास शिकविण्या-
शिवाय ज्याला पोट भरण्याचे कोणतेंच साधन नव्हतें, त्यांनीं आपल्या
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पोटासाठी शाळा उघडल्या. या सर्व कारणांमध्यें पहिली दोन कारणें
विशेष महत्वाची आहेत.

स्त्रियांना उच्च शिक्षण देण्याकरतां जे. प्रयत्न झाले त्यायोगेहीं अधिक
माध्यमिक शाळा वाढल्या.

या सर्व प्रयत्नांचे तीन गट पाडता येतील.
( १) सरकारी प्रयत्न-सरकारनें नवीन शाळा स्थापिल्या, सरकारी

शाळांमधून कांहीं वर्गाकरिता जागा राखून ठेविल्या, विद्यार्थ्यांना नादाच्या
व शिष्यवृत्या दिल्या व विशिष्ट वर्गांना सरकारी नोकऱ्या देण्यास सुर-
वात केली.

( २) खाजगी संस्था-खाजगी संस्थांनी फंड जमा केले. आपल्या
जार्ताकरता शिष्यवृत्या ठेविल्या व मुलांकरता वसतिगृहाची सोय केली.

( २) व्यक्ति-कांहीं श्रीमंत दात्यांनी व समाज कार्यकर्त्यांनी स्वतः
होऊन शाळा उघडल्या.

शाळा वाढीस विशेषतः खाजगी प्रयत्न जास्त कारणीभूत झाले. ही गोष्ट

खालील आकड्यावरून स्पष्ट होईल.

मुलाच्या शाला
सरकारी
बोडाच्या
खाजगी-मदतीच्या
बिगरमदतीच्या

उ ७९ ४३६
५११६४१

है - ८३! ४ ०७३
२० १,५७ उ

७३ घे
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मुलींच्या शाळा
सरकारी
बोर्डाच्या
-खाजगी -मदनीच्या
बिगरमदूतीच्या

एकूण फुलींच्या शाळा ६७५

२०१

१९३७-७

१, ३२५

वरील तक्यावरून असें दिसेल कीं सरकारी शाळा फक्त १४९ नी
वाढल्या, परंतु खाजगी शाळा मात्र १८३६ नी ( १५२१ मदतीच्या व
३१५ विनमदतीच्या) वाढल्या. मुलांची संख्या या वेगवेगळ्या शाळांतून
कशी होती है देता येत नाहीं; तरी त्यांचें प्रमाण शाळेच्या माणांत
होतें, असें गृहीत धरावयास कांहींच हरकत नाहीं.

( व) शिक्षणाचें माध्यमः-बहुतेक माध्यमिक शाळांमधन मातु-
भाषा हें माध्यम बनू लागलें, हें या काळाचें वैशिष्ट्य आहे. कागदावर
नमूद केले सरकारो हुकूम पाहिले- तर, मातृभाषा पूर्णत्वानें माध्यम
होण्यास कोणताच प्रत्यवाय नव्हता. परंतु नियम व त्यांची अंमलवजा-
वणी यामध्ये नेहमीच कांहीं काळाचे अंतर पडतें. जेया अनेक कारणां-
मुळें इंग्रजी हें माध्यम नष्ट होऊं शकले नाहीं ती कारणें अशीं.

( १) माध्यमिक शाळा म्हणजे विश्वविद्यालयीन उब शिक्षणाकडे
नेणारा मार्ग असल्यानें व उच्च शिक्षणाचें माध्यम इंग्रजी असल्यानें
माध्यमिक शाळेतही तेंच माध्यम ठेवण्याकडे अनेक शाळाचालकजि
प्रवृत्ति दिसून आली.
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( २) सरकारी नोकरीकरतां ज्या स्पर्धा-परीक्षा घेण्यांत येतात,'

त्या इंग्रजींतून घेण्यांत येत असल्यानें व सरकारी.नौकरी हेंच ध्येय
राहिल्याने, विद्यार्थ्यानी व पालकांनी इंग्रजी-माध्यमच अधिक पसंत
५कल.
( २) ज्या ठिकाणी अनेक भाषा बोलल्या जातात, त्या ठिकाणीं

प्रत्येक भाषेची माध्यमिक शाळा चालविणे खर्चाचें असल्यानें, सर्वा-
करतां स्थापिलेल्या शाळेत इंग्रजी भाषा माध्यम ठेवणे भाग पडलें.

( ४) मातृभाषा माध्यम करण्याच्या या प्रायोगिक काळांत, शास्त्रीय

विषयाचा पारिभाषिक शब्द-संग्रह, योग्य क्रमिक प्रुस्तके व लायक
शिक्षक, यांचा अभाव दिसून येत असे. परंतु या अडचणींना फाजील
महत्त्व दिलें जात असे कित्येक वेळां व्यवहारांत या अडचणी दूर झाल्या
तरी मुळच्या सबबी पुढें करून इंग्रजी माध्यम हेंच चालू ठेवण्यांत येत
असे.

( ५) हिंदी-उर्डूचे प्रदेशः-संयुक्त प्रांतासारख्या ठिकाणी
भाषेपेक्षा लिपीची अडचण जास्त दिसून येई. उदाहरणार्थ, त्या
प्रांतांत असा सरकारी हुकूम असें कीं शिक्षण देण्यासाठी जी
भाषा वापरावयाची ती हिंदी आणि उर्दू भाषा बोलणाऱ्या मुलांना
समजावी, अशी असावी. या नियमाची बजावणी करतांना फळ्यावर
देवनागरी आणि उर्दू लिपीमध्ये किंवा रोमन लिपीमध्ये लिहावे
लागे. दोन्ही जमातींना. समजेल अशी भाषा वापरण्याने व्यावहारिक
फायदा होता. दोन्ही भाषांच्या संघर्षानें एक संमिश्र भाषा निर्माण

होईल व ती संस्कृतप्रचुर हिंदी किंवा पर्शियनप्रचुर उर्दू पेक्षां चांगली
ठरेल, असा काहीचा विश्वास होता. धड उर्दूही नाही व धड
हिंदीही नाहीं, अशी मोडतोडकी धेडगुजरी भाषा बोलण्यापेक्षा दोन्ही
भाषांच्या संमीलनानें सुटसुटीत व जोरदार भाषा निर्माण होऊं शकते
असेही कांहीं ठिकाणी प्रतिपादिलें जात होतें.
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१९३७ पर्यंत माध्यमिक शाळांतून माध्यम काय असावें हा प्रश्रच

राहिला नाहीं. या कामी पूर्ण विजय संपादण्यास अजून थोड्या अडचणी
होत्या. परतु त्या अडचणी दुर्गम अशा नव्हत्या. उच्च शिक्षणामध्ये
इंग्रजी माध्यमाविषयींचीच काय ती अडचण रहिली होती व ती दूर
करण्यासारखी नव्हती. यामुळे आतां शिक्षणतज्लापुढें तीन प्रश्र उभे होते.
उच्च शिक्षणाचें माध्यम, हिंदुस्थानासाठी राष्ट्रीय भाषेची वाढ व सर्व

ठिकाणी सारखे उपयोगिले जातील अशा शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दांची
निर्मिती.

( क) माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे प्रश्न: -शिक्षकांनावादेण्याचे बाबतींत जी सुरवात झाली होती, ती या काळांत दुणावली.
१९३६-७ माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना ट्रेन्ट करण्यासाठीं १५
ट्रेनिंग संस्था होत्या व त्यांमध्यें १४८८ विद्यार्थी-१४७ स्त्री शिक्षिका

धरून- ाइशक्षण घेत होते. माध्यमिक शाळांमध्यें ट्रेंड शिक्षकांचे
प्रमाण खालील प्रमाणें होते.

मद्रास ८४.७ मुंबई २२.८
बंगाल .. ०.७ संयुक्तप्रांत ६७२
पंजाब ८९७ बिहार ५४. ४
मध्यप्रांत ७० .२ आसम ३९. ०
सरहद्द प्रांत ८०. ३ सिंध १६५
ओरिसा ७०.८ दिल्ली ८२.८

परंतु या काळांत विशेष लक्ष शिक्षकांचे ट्रेनिंग कसें सुधारावें या
गोष्टीकडे नसून, सर्वत्र पसरलेल्या खाजगी शाळांतून काम करीत
असलेल्या. शिक्षकांचे पगाराचें प्रमाण काय असावें व नोकरीच्या अटी
कोणत्या असाव्या याकडे ह(ेतें. खाजगी शाळांचें उत्पन्न फार थोडें
असल्यानें शिक्षकाचा पगार फार अपुरा होता. ' कांहीं अपवाद सोडल्यास
नोकरीच्या अटी जदळ जवळ नव्हत्याच. त्यामुळें नोकरीची
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शाश्वति व वृद्धपणासाठीं कांहीं तरतूद नसे. आजवर दुर्लक्षिलेल्या

या प्रश्राकडे आतां सरकारचे लक्ष लागलें. शिक्षकांना योग्य पगार
मिळाल्याशिवाय व त्यांच्या नोकरीच्या अटी सुधारल्याशिवाय
माध्यमिक शाळेंतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावयाचा नाही, अशी सर-
कारची खात्री झाली. आणि म्हणून या शाळांतील शिक्षकांसाठा
प्राव्हिडंट फंडाची योजना प्रांतिक सरकारनं हाती घेतली; शिक्षकांना
चांगला पगार देता यावा यासाठीं शाळांची मदत वाढविण्याचें ठरविलें व
शिक्षकांना नोकरीची शाश्वती असावी यासाठीं शाळांवर अधिक कडक
नियंत्रण ठेवण्यांत येऊ लागलें.

( ड) चंदे शिक्षणाची सोय-माध्यमिक शिक्षणामध्ये 'धज्येजू

शिक्षणाची काय सोय करावी, हा प्रश्र पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण व गुंता-
गुंतींचा होऊन बसला. याला तीन कारणें झाली पहिलें-माध्गमिक
शिक्षणाचा प्रसार इतक्या झपाट्याने झाला कीं, वाङ्मयीन शिक्षणापेक्षा
ज्यांचा कल औद्योगिक शिक्षणाकडे विशेष आहे असे विद्यार्थीही

माध्यमिक शाळांत गुरफटून गेले. दुसरे-रचेढ्यंत्रृन माध्यमिक शाळा
सुरू झाल्या. खेड्यांतील परिस्थितीप्रमाणे त्यांत काय फरक करावा
हा प्रश्र नव्याने उत्पन्न झाला. तिसरे-मुलीची संख्या माध्यमिक
शाळांतून वाढल्यामुळे त्यांच्या गरजा लक्षांत घेऊन अभ्यासक्रमांत

कोणता बदल करावा, ही नवी अडचण उद्भवली. दुर्देवाने

या अडचणीतून कसें बाहेर पडावे, हें समजेना. यासाठीं मध्यवर्ती

सरकारने सार्वभौम सरकारला अशी विनात केली की हिंदुस्थानातील
शैक्षणिक परिस्थिति पाहून योग्य मार्ग दाखविण्यासाठी तज्ज्ञांना पाठ-
विण्यांत यावें. या विनंतीस मान देऊन सार्वभौम सरकारने बुड बं
अवट या गृहस्थांना हिंदुस्थानांत पाठविलें, व त्यांनीं धंदेशिक्षणाची
योजना कशी आखावी यावर आपला अहवाल तयार केला
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१. प्राथमिक शिक्षण-द्रिदल राजव्यवस्थेमध्य घडलेली मह-
त्वाची गोष्ट म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार. हिंदी शिक्षण पद्धती-
मध्यें प्राथमिक शिक्षणाची फार आबाळ झाली होती व त्याबद्दल सरकार-
चर नेहमी टीकाही होतं असे. बहुजनसमाजांत शिक्षणप्रसार व्हावा व
निरक्षरतेचे निर्मूलन व्हावे, अशी जनतेची तीवतर इच्छा असल्यानें, हिंदी
मंत्रीहा प्रश्र हातीं घेऊन प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक, मोफत व सक्तीचे
करतील, अशी जनतेची अपेक्षा होती. या अपेक्षेप्रमाणेंमंव्यांनीं कार्य केलें
निरक्षरतेविरूद्ध त्यांनीं मोहीम कशी सुरू केली, हें खालील विवेचनावरून
दिसून येईल

( ब) प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे-१९१७-२८ च्या काळांत
ब्रिटिश इंडियामधील बहुतेक प्रांतांमध्यें सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे
कायदे पास झालं. कांहीं ठिकाणीं शिक्षण खातें लोकांकडे सोपविण्यापूर्वीच

हे कायदे पास करण्यांत आले होते. परंतु त्यांची अंमलबजावणी
ज्याअर्थी या काळांत होऊ लागली, त्याअर्थी दिल राज्यकारभारा-
.मध्येंच त्यांचाही अंतर्भाव करण्यांत ओला आहे.

सक्तीचे. शिक्षणाचा कायदा प्रांतावार कसा पास झाला हें खालील
तक्त्यावरून दिसून येईल.

८ प्रांत

बंगाल
'

बहार व

कायद्याचे नांव
मलीकरतां

मलगे
दोन्ही
मुलगे

१९३२ मध्ये मुली)

र

शहरांमध्ये
कीं

खेडे विभागांत

दोन्ही
म्युनिसिपल हटू

दोन्ही
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वर्ष

१९२० मुरबद्द

मध्यमऔत

मद्रास

१९२३ मुंबई

' ९२ आसाम
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कायद्याचें नांव

पी. ई. अकट दोन्ही
पी. ई. कजॅक्ट

इलिमेंटरी एज्णु. प्र

अक्टक

पी. ई. अक ,,

पी. ई. उरॅक्ट दोन्ही

संयुक्त प्रांत ६२१९३० बंगाल

मुलींकरितां

बंगाल (र रूरल)
पी अक्ट

राहरामध्य
की

खडे विभागात

मुंबई शहर फक्त
दोन्ही

,'
मुंबई शहर सोडू

सर्व प्रांत

दोन्ही

??

प्रत्येक कायद्याचा अभ्यास करून विवेचन करणें, हें या पुस्तकाच्या
आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. परंतु त्यांतील सर्व साधारण मुद्यांकडे लक्ष

देणे अत्यंत जरूर आहे.

( १) या कायाने प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार स्थानिक स्वराज्य.
संस्थेकडे ( म्य्रुनसिपालिटचा व लोकलबोडे) सोपविण्यांत आला. आप-
आपल्या विभागांत प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याची जबाबदारी
त्यांचेवर टाकण्यांत आली.

( २) आपल्या कक्षेतील लोकांच्या गरजा काय आहेत, तें लक्षांत:
घेऊन शिक्षण-प्रसाराची योजना आखण्याचें कर्तव्य स्थानिक स्वराज्य
संस्थेचें आहे, हें ठरविण्यांत आलें.
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( ३) शिक्षणाचे बाबतींत सक्ति करण्याचें कार्य स्थानिक सरकारकडे

सोपविण्यांत आलें. मुंबई सारख्या कांहीं प्रांतांमधून हा अधिकार, कांहीं
विशिष्ट परिस्थितीमध्यें, सरकारने आपल्याकडे राखून ठेविला.

( ४) सक्तींच्या किंवा खुशीच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची
भरपाई करण्यासाठीं, शिक्षण-कर बसविण्याचा अधिकार सर्व प्रांतांतून
स्थानिक सरकारास देण्यांत आला.

( ५) स्थानिक स्वराज्य संस्थेस सक्तीचे शिक्षणाचे कामी मदत
देण्याची जबाबदारी, सर्व प्रांतांमधून प्रांतिक सरकार स्वीकारली.

( ६) कोणत्या वयापासून सक्ति करावयाची, याविषयी प्रांताप्रातां-
मधून एकवाक्यता नाही'. ज्या ठिकाणी प्राथमिक शिक्षण फक्त चार
वर्षाचें आहे, तेथें साधारणतः ६ ते १० वर्षाचें वय निश्चित करण्यांत
आलें. यास अपवाद फक्त पंजाब आहे. तेथें ७ ते ११ वर्षाचा विकल्प
ठेवण्यात आला आहे. जेथे अम्यासक्रम ५ वर्षाचा आहे, तेथें वयोमर्यादा
६ तै ११ ची ठेवण्यांत आली आहे.

( ७) आपली मुले शाळेत न पाठविल्यास सर्व कायाप्रमाणे, पाल-
कावर फिर्याद करतां येते. मद्रासशिवाय सई ठिकाणच्या कायद्यानें,
सक्तीच्या वयोमर्यादेंत असणाऱ्या मुलांना कामावर लावणे हा गुन्हा
ठरविण्यांत आला आहे.

वरील मुद्दे लक्षांत घेतले म्हणजे असें दिसून येईल कीं प्राथमिक
शिक्षणाची जबाबदारी सर्व प्रांतांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोप-
विण्यांत आली. प्रांतिक सरकारने स्थानिक सरकारच्या घटना अधिक
व्यापक बनविल्या, कर बसविण्याचा आणि सक्ति करण्याचा अधिकारही
त्यांना देण्यांत आला.

या काळात प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत प्रांतिक सरकारने स्थानिक
स्वराज्य संस्थेस जादा अधिकार देऊन तिचे वाढीस मोठे सहाय्य
केलें असें म्हणावयास हरकत नाहीं.
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( क) १९२२-२७ मधील कार्यनिष्पत्ति-हिदी मंत्र्यांकडे
शिक्षणाचा ताबा आल्याबरोबर त्यांनीं योजना आखण्यास व कार्यक्रम

तयार करण्यास सुरवात केली; व प्रांतिक सरकारनेही जादा पैसा पुर-
विला. यामुळें १९२२ ते १९२७ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा वराच
प्रसार झाला. ही गोष्ट खालील तक्त्यांवरून दिसून येईल.

तक्ता १.

१९२१ -२२ १९२६-२७

व प्राथमिक शाळांची संख्या १५४०१७१८९८२६या शाळातील मुलांची संख्या ६ १,. १५२८०,१६२३यावर झालेला सरकारचा प्रत्यक्ष खर्च ..१ ९४८० ६,७५, १९०२

.र!प्रांत
५संयुक्त प्रांत

पंजाब
बिहार, ओरिसा
मध्यप्रांत
दिली

तक्ता २
सक्त क्षेत्र

१ -पद
चुनिसिपाहस्था खेडे विभाग

२१

पै!२५! १,४९९
'३ ६६

१,५७१
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( ड) १९२७ ते १९३७ काळांतील घडामोडी-पुढील दहा

वर्षीत मात्र शिक्षण प्रसाराचे काम मंदावलें. ला दोन कारणें झाली.
पहिलें-आर्थिक मंदी. या योग आखलेल्या योजना पाडून ठेवाव्या
लागल्या, इतकंच नव्हे तर, चालू खर्चामध्ये देखील काट करावी लागली.
दुसरें--हरटॉग .कमिटीचा अहवाल. या कमिटी सरकारास अशी
शिफारस केली कीं, सरकारने शिक्षण प्रसार करण्याचे ऐवजी, आहे त्या
शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न करावा. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या
धोरणावर या शिफारशीचा परिणाम झाला.

हरटॉग कमिटीनें प्राथमिक शिक्षणाकडे मात्र अधिक लक्ष पुनव-
ण्याची शिफारस केली. तेचें असें मत होतें कीं सरकारचे लक्ष उच्च
शिक्षणाकडे बरेंच गुंतल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचें प्रश्राकडे जावे
तसें लक्ष दिलें गेलें नाहीं. ही सूचना प्रथमच हरटॉग कमिटीनें
केली नाहीं. त्यापूर्वी १८५४ च्या खलित्यानें, १८६-७ च्या
काळांत मध्यवर्ती सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या लेखानें,
१८८२ च्या इंडियन एज्यु कमिशनने व ११ मार्च १९०४ च्या,
शिक्षण विषयक धोरण निश्चित करणान्या सरकारचे ठरावानं, अशाच
प्रकारची सूचना केली होती, हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. याचा अर्थ

असा कीं, गेल्या शंभर वर्षीत प्राथमिक शिक्षणासंबंधी अनेक शिफारशी,
ठराव, योजना झाल्या असताही, हा प्रश्र मनावर घेऊन कोणीच सोड-
विण्याचा प्रयत्न केला नाहीं.

गळती व क्रुचंबणा ही कोणत्या दोषांमुळे घडून येतात हें कमिटीने
दाखविल व ते दोष सुधारण्यासाठी खालीलप्रमाणें शिफारशी केल्या.

( १) शिक्षणाचा प्रसार करण्याऐवजी, त्याचें दृढीकरण करण्याचे
प्रयत्न करावेत.
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( २) प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम कमीत कमी चार वर्षाचा

असावा.
( ३) प्राथमिक शाळांतील शिक्षकाचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यांत-

यावा. ट्रेनिंगची मुदत लांबविण्यांत यावी. ट्रेनिंग संस्थेमध्ये योग्य शिक्ष -
कांची नेमणूक करून त्या कार्यक्षप करण्यांत यान्यात. शिक्षकांचींसंमेलनें
व परिष्कार सर्वे ( मसा,द्यध्ष्द्यत् ७०८) वारंवार भरविण्यांत यावीत.
प्राथमिक शिक्षकाचें पगागचें प्रमाण असें असावें कीं त्यायोगे लायक
माणसे या धंद्याकडे आकर्षिली जातील.

( ४) प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व्यापक करण्यांत यावा.
( ५) अनुमानाप्रमाणे व स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे शाळांच्या वेळां

ठेवण्यांत याव्यात.
( ६) प्राथमिक शाळांतील खालचे वर्गाकडे अधिक लक्ष पुरविण्यांत

यावे व अशारीतीने या शाळांतून चालू असलेली गळती व कुचंबणा
कमी करण्यांत यावी.

( ७) खेड्यांची सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत व ते प्रयत्न

गाळेशी केंद्रित व्हावेत.
( ८) प्राथमिक शिक्षणाचे बावतींत मर्यादेपेक्षा अधिक सत्ता

स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोपविण्यांत आली आहे प्राथमिक
शिक्षण हें राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्वाचे असल्यानें सरकारने अधिक नियंत्रण
आपल्याकडे ध्यावे व शोळांची स्थिति सुधारावी.

( ९) सरकारनी तपासणी अमलशर जास्त प्रमाणांत नेमावेत
( १०) सक्ति जारी करण्याचे प्रयत्न घाईघाईने होऊं नयेत अगो-

दूर भूमि काळजीपूर्वक तयार करण्याकडे अधिक लक्ष पुरविण्यांत यावें
या अहवालाचें स्वागत अधिकारी वर्गानें मोठ्या आनंदानें केलें या

काल-खडात या तत्त्वप्रणालीचा पगडा त्यांचे विचारावर बसला
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या काळांत प्रसिद्ध झालेले, वेगवेगळ्या प्रांतांतील शिक्षण खात्याच्या
डायरेक्टरांचे अहवाल पाहता असें दिसून येईल कीं, सर्वाचे विचार एकाच
नमुन्याचे होते. कुचंबणा व गळती होत आहे, लोकलबार्डोकडे जास्त
सत्ता गेली आहे, तपासणी अंमलदार कमी पडतात, वगैरे दोष बहुतेकांनी
दाखविले आहेत. १९१३ च्या सरकारी ठरावांत, आहे तें शिक्षण सुधार-
ण्याचें जें धोरण स्वीकारण्यांत आलें होतें, त्याच धोरणाकडे आजही
अधिकाऱ्यांचा कल होता. लोकांची जोराची मागणी होती म्हणून कांहीं:
काळपर्यंत, १९२२-२७ चे काळांत शिक्षण प्रसारास पाठिबा देण्यांत:
आला होता. हरटॉग रिपोर्ट म्हणजे सरकारी विचाराचा विजय होता,
कारण ' शिक्षण प्रसार परिणा.कारक होत नसून खर्चाचा अपव्यय होतों,
यासाठीं विस्तार धोरण न स्वीकारता शिक्षणाचे दृढीकरण करण्यांत:
यावें ' हें जें अधिकाऱ्यांचें धोरण होतें, तेंच रिपार्टोणें उचलून धरिलें होते.

प्रांतांचें धोरण या काळांत कोणत्या प्रकारचे होतें है पाहणं थोडे
मनोरंजक आहे. उदाहरणार्थ, कांहीं ठिकाणी धुमधडाक्याने सुरू केलेल्या
प्राथमिक शाळांविरुद्ध ओरड ऐकू येते. मध्य-प्रांताचा १९२७-३२
चा अहवाल म्हणतो ' कमी प्रतीच्या शाळा व ज्या शाळांतून मुलांची
संख्या कमी आहे त्या बंद करण्यांत आल्या आहेत. ' बिहार ओरिसाच्या:
पंचवार्षिक ( १९२७-२२) च्या अहवालांत म्हटलें आहे कीं, या.
काळाचे सुरवातसि ' पुष्कळ बोर्डानी विनाकारण घाई करून जादा शाळा:
उघडल्या. ' खर्च कमी केला त्याचा परिणाम इष्टच झाला, कारण बिन-
मदतीच्या शाळा त्यायोगे बंद झाल्या. मुंबईमध्ये या पांच वर्षीत फक्त

७९७ शाळांची वाढ झाली. तरी एज्युकेशनल कमिशनराने असे उद्गार
काढले आहेत कीं आर्थिक स्थिती असमाधानकारक असतां व शिक्षणाच्या
दुसऱ्या अंगाकडे लक्ष देणें जरूर असतां तिकडे दुर्लक्ष करून शिक्षण
प्रसार इतक्या झपाट्याने करणें हें शहाणपणाचें आहे कीं कसें. याबद्दल
मात्र शंका वाटते. ' मद्रास प्रांतामध्ये तर शाळांची एकुण संख्या:
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१९२७ सालीं ४२३८१ होती ती १९३७ सालीं ११२१ वर आली.
.त्या प्रांताचे डायरेक्टरानें असें म्हटल आहें कीं १९२० ते १९३० चे
डाळांत शिक्षण प्रसार जोरानें करण्यांत आला व त्यामुळें ज्यांची साप-
निक स्थिति वाईट आहे व ज्या शाळा अस्तित्वांत येण्याचीच जरूर
-नव्हती, अशा अत्यंत कमी मगदुरडिया शाळा जन्मास आल्या. या
विस्तार धोरणास दृढीकरणाची प्रतिक्रिया निर्माण झाली व त्यामुळे
बऱ्याच शाळा बंटू झाल्या.'' आणखी उतारे घेण्याची जरूर नाहीं.
वरील उताऱ्यांवरून हरटोंग रिपोर्टीचे विचाराचा पगडा अधिकारी वर्गावर

किती पडला होता, हें दिसून येईल.

या उलट, लोकांना हा हरटॉग साहेबांचा रिपोर्ट आवडला नाही. त्यांचें
म्हणणें थोडक्यांत असें होतें-

( १) शिक्षण प्रसार व्हावा, अधिक जोरानें व्हावा असें त्यांना
वाटत होतें. बहुजनसमाजामध्ये शिक्षणप्रसार मंदगतीने होत आहे.
१८८१ मध्ये साक्षरतेचें प्रमाण ३५ होते तें १९३१ मध्यें
फक्त. ८ झालें आहे; म्हणजे प्रत्येक दहा वर्षात एक टक्क्यानेंही वाट
झालेली नाहीं. लोकसंख्येच्या प्रमाणांतही साक्षरतेची वाढ दिसून येत
नाहीं. लोकसंख्या प्रत्येक वर्षाला एका टकऱ्यानें वाटते आहे साक्षरतेच्या
वाढीपेक्षा निरक्षरतेची वाढ अधिक आहे. शिक्षण नुसते झिरपून उपयोग
नाही तर त्याचे पाट वाहिले पाहिजेत, निरक्षरता नाहींशी करण्याची
निश्चित गेजना आखून त्याप्रमाणें प्रयत्न झल्याशिवाय, बहुजनसमा-
जाचे शिक्षणाचा प्रश्न सुटणं शक्य नाही.

( २) ' प्रथम शिक्षणाचा दर्जा व नंतर प्रसार ' हें सरकारी धोरण
लोकांना मान्य नव्हतें. कदाचित हें धोरण माध्यमिक व उच्च शिक्षणाचे
बाबतींत योग्य असेल, परंतु ज्या ठिकाणी ९२ टक्के लोक निरक्षर

आहेत, तेथें तें अयोग्य आहे. निरक्षरता प्रथम घालवून टाक हा मुख्य
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हेतु सरकारने आपल्या डोळ्यापुढे ठेविला पाहिजे. जनता साक्षर झाली
म्हणजे हळु हळू शिक्षणाचा दर्जा सुधारता येईल.( २) हरटॉग कमिटीनें जे निर्णय घेतले होते त्याराही विरोध दारू-
विण्यांत आला. पैशाचा अपव्यय होतो ही कमिटीची ओरड खरी नसून,
अपव्यय मोजण्याचं जें माप कमिटी लादिलें आहे तें शास्त्रशुद्ध नाहीं.
साक्षर झाल्यापैकीं पुष्कळ लोक पुढे निरक्षर होतात हें कमिटीचें म्हणणें
बरोबर नाहीं, असा लोकांचा दावा होता.

लोकांची निरुद्ध बाजूनें जा टीका होत होती तिची कल्पना यावरून
येईल. सरकार आणि जनता यांच्या विचारामध्यें बरेंच अंतर पडलें होतें,
इतकें कीं १९७ मध्यें प्रत्येकानें आपआपला मार्ग वेगवेगळा आखण्या-
पर्यंत पाळी आली होती. शिक्षणाचा दर्जा कमी झाला तरी हरकत नाहीं,
परंतु शिक्षणप्रसार जोरानें सुरू ठेवावयाचा, कीं शिक्षणप्रसार थांबवून
शिक्षणाचा मगदूर वाढवावयाचा, हे दोन प्रश्र देशापुढे उभे होते, व
यातून कोणता तरी एक मार्ग स्वीकारण्याची वेळ आली होती.

हरटॉम कमिटीचा रिपोर्ट व आर्थिक मंदी या दोनकारणांचा परिणाम
असा झाला कीं १९२७ ते १९२७ चे काळांत प्राथमिक शिक्षणाची
प्रगति झाली नाहीं. खालील कोष्टक पाहा.

१९२१ -२ १९ ज्ञे ६ १९३१ -२ वे ९ : ६

१ मान्वझालेल्याप्रा.
शाळांची संख्या १५०१७ १८००२९ ' १,९६,७० ८ १९२५वरील शाळांतील
मुलांची संख्या ६१०५०५९०१५२३९१९२१५०१०९१०२०प्राथमिक शिक्ष-
णावर झालेला
प्रत्यक्ष रु. सर्च ४६००१०२५०५१५४२६६१३०१५
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यावरून असें दिसून येईल कीं १९२२-७ या पांच वर्षातील मुलांची

वाढ व १९२७-२७ या दहा वर्षातील मुलांची वाढ जवळ जवळ सार-
रवीच आहे. शाळांच्या संख्येची वाढ पाहिल्यास १९२७-३७ या
दहा वर्षीत ७४१५ ची वाढ असून त्यापूर्वीच्या पांच वर्षात २९८१२
ची वाढ आहे. १९२७ व १९३७ या दोन्ही वर्षांचे खर्चाचे आक-
ड्यांत फरक फक्त १२८ लाखांचा आहे; तर १९२२ व १९२७ या
वर्षातील खर्चामध्यें फरक १८० लाखांचा आहे.

त्याचप्रमाणे सक्तीचा अंमल सुरू करण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले

नाहींत. १९३६-७ सालांत कोणत्या भागांत सक्ति सुरू होती, हें
खालील तक्त्यावरून दिसून येईल.

प्रांत

मद्रास
मुंबई
बंगाल
संयक्त प्रांत

पंजाब
बिहार
मध्यप्रांत व वऱ्हाड
सिंध
ओरिसा
दिली प्रांत

शहर विभाग खेडे विभाग सरिष्ठ सुरू असलेली खेडी

६७

०

5०४

उ

१४

३०७२
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या काळांतील विशेष गोष्टी खालीलप्रमाणें दाखविता येतील.
( १) खेडे विभागापेक्षा शहर विभागामध्ये विशेष 'प्रगति घडन

आली. याला कारणें दोन. एक-सक्ति लागू करण्यास अनकूल परिस्थिति
शहर विभागांत होती. दुसरें--या विभागांत सक्तीचे शिक्षणाचा खर्च

खेडेविभागात येणाऱ्या खर्चाचे मानानें कमी असल्यानें प्रांतिक सरकार
व स्थानिक सरकार सक्तीची योजना स्वीकारण्यास तयार असत

( २) पंजाबप्रांत सोडला तर इतर प्रांतांत सक्तीचे शिक्षणाची प्रगति
अत्यंत अल्प झाली. हिंदुस्थानातील ५ लाख खेड्यांपैकी, फक्त १३०७२
खेड्यांमध्ये सक्तीचा अंमल सुरू होता. या १३०७२ खेड्यांपैकीं
१०४५० खेर्डी खुद्द पंजाब प्रांतांतील होतीं. सक्ति करण्याचा प्रश्र खेडे
विभागांत प्रामुख्यानें उत्पन्न होतो व त्या दृष्टीनें पाहता हा प्रश्न सोडवि-
.प्रयाचा प्रयत्न झाला नाही, असेंच दिसून येईल.

( ३) मुलग्यापेक्षां मुलींनाच सक्तीची जास्त जरूर आहे. पंजाबसारख्या
कांही प्रांतांतून सक्ति मुलग्यांनाच लागू करतां येते. इतर प्रांतांतून
कायाप्रमाणे मुलाना सक्ति करतां येत असली तरी प्रत्यक्ष सक्तीची
योजना मुलग्यांचे बाबतींतच लागू करण्यांत आली आहे.

( ४) सक्तीचे शिक्षणाचा प्रसार मंदगतीचा आहे. या गतीने जाव-
त्याचें झाल्यास सर्वत्र सक्ति होण्यास पांचशे वर्षें लागतील. दहा वर्षांत
सक्तीनें सर्वत्र शिक्षण-प्रसार व्हावा म्हणून १९२२ सालीं कायदा पास
झाला. परंतु १४ वर्षानंतर म्हणजे १९३७ सालीं शेकडा ३ टक्के लोक-
वस्तीमध्येंच सीक लागू करण्यांत आली. ( मुंबई शहराकरतां निराळा
कोपदा असल्यानें वरील हिशेबांत मुंबई शहर धरले नाहीं.

( ५) ज्या विभागांत सक्ति लागू केली होती तेथें प्रत्यक्ष सक्तीचा
अंमल समाधानकारकरीत्या सुरू झाला नाहीं. शाळेत कायाने जेवढी
मुले शाळेत येणे आवश्यक होतें अशा मुलांपैकी ६० ते ८० टक्के मुले
शार्केत आठी. या मुलांची हजेरी इतर शाळांतील मुलांच्या
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हजेरीप्रमाणें अनियमित होती. विनसक्तीचे शाळेप्रमाणेंच सक्तीचे
शाळेमध्ये गळतीचें प्रमाण होतें. पालक आपली मुले शार्केत

पाठवींत नसत अशा पालकांना शिक्षा करण्यास स्थानिक सरकार धजत:
नसत, व त्यामुळें सक्तीच्या कायाखाली लोकांवर फारच थोडे खटले
भरले आहेत. थोडक्यांत सारांश असा कीं, सक्तीचा कायदा हा फक्त,

कागदावर राहिला; त्याचा अंमळ व्हावा तसा झाला नाहीं.
अधिकाऱ्यांचे लक्ष, या काळात, प्रसाराचे ऐवजी शिक्षण सुधारण्या-

कडे होतें. याही बाबतींत विशेष समाधानकारक कार्य झालें असें म्हणतां
येणार नाहीं. शिक्षकांना ट्रेन देण्याचे कार्य थोडें झाल्याचें दिसून येतें.
१९२७ सालीं ट्रेन्ट शिक्षकांचे प्रमाण ४४ होतें, तें १९६७ सालीं ५७
झाले. ट्रेनिंग कॉलेत्र-कया अम्यासक्रमांतही बरेच फेरफार झाले. खेड्या-
तील जीवनाशी शिक्षण समरस कसें करतां येईल या दृष्टीने हे फेरफार
करण्यांत आले आहेत. जास्त लायक उमेदवार ट्रेनिंग संस्थांमध्ये यावेत
असे प्रयत्न काही प्रांतांतून विशेष झाल्याचे दिसून येतात.

कार्यनिष्पत्ति झाली ती एवढीच. इतर बाबतींत अपयशच पदरी आलें
आहे. या काळाच्या शेवटच्या वर्षात देखील शाळांतून कुचंबणा व
गळती होत असल्याची तक्रार सरकारी रिपार्टोमधून दिसून येते. साक्षर

लोक पुनः निरक्षर होऊं नयेत, यासाठीं वाचनालयें किंवा प्रुस्तकालयें
स्थापण्याचा कोणताच प्रयत्न झाल्याचें दिसून येतं नाहीं. तपासणी
अंमलदाराची संख्या जरी वाढविली होती तरी मुलींमध्ये शिक्षणप्रसार
अधिक झपाट्याने? झाल्याने ही संख्या अखेर कमीच पडली. एक
शिक्षकी शाळांचे प्रमाण पूर्वषमाणेच मोठे होतें. मुंबई प्रांतांत-जेथें
शिक्षकांना बरा पगार मिळतो तेथें-शिक्षकाचे पगार घसरले व इतर
प्रांतातृनही ते सुधारले नाहींत. या सर्व गोष्टींवरून असें अनुमान काढता
येईल की, शिक्षणांत म्हणण्यासारखी सुधारणा घडून आली नाश व
शिक्षणाचा प्रसार थांबविल्यानें विशेष कांहीं साध्य झालें, असें म्हणतां
येत नाहीं.
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-मान्तक स्वायत्तता

१९२५ चा कायदा हा हिंदुस्थानच्या राजकीय सुधारणेचा पुढील
टप्पा होय. त्यायोगे १९३७ सालीं प्रांतिक स्वायत्तता अस्तित्वांत येऊन,
आजपर्यंतच्या दिल राज्यव्यवस्थेत जे अधिकार नव्हते त्याहीपेक्षा

अधिक अधिकार हशे शिक्षणमंत्र्यांना लाभले. उदाहरणार्थ, त्रास-

दायक अशीं राखीव व सोपीव खाती बंद झाली; सनदी नोकरवर्ग
संप्रुष्टात आला; आणि मंत्र्याच्या हातीं शिक्षण खात्यांतील नोकर-
वर्गाचा पूर्ण ताबा आला. देशांतील राजकीय व सामाजिक चळ-
वळीमुळें शैक्षणिक पुनर्घटनेच्या योजनांना लोकांकडून चांगलीच पुष्टी

मिळू लागली. लॉर्ड कर्झनच्या वेळेपासून निर्माण झालेली शैक्षणिक
बाबीसंबंधींची उत्सुकता वाढीला लागली. परिस्थितीचे आकलन असणारी
देशाच्या भवितव्याची कल्पना असणारी, आणि शक्य तितक्या कमी
वेळांत यश संपादण्यासाठीं लागणाऱ्या विविध पद्धतीची संपूर्णतया जाणीव
असणारी, उत्साही शिक्षणतज्ज्ञ हिंदी मंडळी लाभू लागली अतएव
स्वतंत्र देशी शिक्षण-पद्धत सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची
जुळवाजुळव झाली, म्हणूनच प्रांतिक स्वायत्ततेंत शिक्षण-मंव्यांना
राष्ट्रीय प्रुनर्घटनेसाठी योजना आखण्यास व -प्या पार पाडण्यास हुरूप
वाटूं लागला. प्रमुखतः या उत्साहाने हिदुस्थानातील अकरा लोकनियुक्त
मंत्रिमंडळांनी कामास सुरवात केली. या अकरा प्रांतांपैकीं सात प्रांतांमध्यें
काँग्रेस अधिकारारूढ होती.

कार्याची रूपरेषा:- प्रांतिक स्वायत्ततेंतील शिक्षणमंत्र्यांची
पुरेशी होती. परंतु हें कार्य एवढे व्यापक, विविध स्वरूपाचे
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आणि बिकट होतें कीं, मी मी म्हणणाऱ्यांची सुद्धा छाती दडपून जावी.
शिक्षणाचा इतिहास देतांना शैक्षणिक प्रश्नांचा विचार वेळोवेळी करण्यांत
आला आहे. तथापि सोयीसाठी व या प्रश्नांचें आकलन नीट व्हावें म्हणून
त्यांचा त्रोटक उल्लेख आम्ही पुनः येथें करीत आहोंत.

( अ) प्राथमिक शिक्षण-! १) प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार
व्हावा यासाठीं तें सार्वत्रिक, सक्तीचें व मोफत करावयाचें, हा मुख्य प्रश्र

होता. नामदार गोखल्यांच्या काळापासून हा प्रश्र चर्चिला जात होता:

''परंतु आर्थिक व शासर्निकअडचणींना तोंड देऊन तो सोडविण्याचा प्रयत्न
कधींच झाला नाहीं.

( २) सध्याचे शिक्षण-पद्धतींत जी मोठ्या प्रमाणावर गळती होत
असे ती कशी थांबवावी, हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न होता. सक्तीच्या
अभावामुळे पालक आपली मुले वाटेल त्या वेळीं शाळेतून काढीत
असल्यामुळें, कमी पगाराच्या, अविनीत किंवा अर्धवट विनीतशिक्षकांकडून
मिळालेल्या कुचकामी शिक्षणाम्रुळें आणि शिक्षण कार्यावर योग्य
प्रकारची देखरेख नसल्यामुळें, ही गळती होते आहे हें हरटॉग कमिटीनें
यापूर्वींच-थोड्या अतिशयोक्तीनें-दाखवून दिलें होतें

( ३) प्राथमिक शिक्षणामध्ये कोणत्या विषयांचा अंतर्भाव
व्हावा, हाही महत्त्वाचा प्रश्र होता. देशी किंवा खाजगी पंतोजीच्या
शाळा होत्या त्यावेळीं प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम अगदींच
मर्यादित व निरस होता. जेव्हां शिक्षण खाते अस्तित्वांत आलें
त्यावेळीं हा अभ्यासक्रम भागच झाला, कारण पाश्चिमात्य ज्ञान

बहुजनसमाजाला यावें हा विचार जागृत झाला होता. १८७० पासून
हा अभ्यासक्रम सोपा करण्याचें हिंदी शिक्षण समितीनें सुचविले या
शतकाचे प्रारंभी, कर्झन साहेबांची कारकीर्द सुरू झाल्यापासून प्रति-
क्रिया म्हणून या अम्यासकमामध्ये पुन्हा नवीन विषय घुसडण्यास
सुरवात झाली, व ही प्रथा आजही सुरूच आहे. परंतु प्रथमपासून
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प्राथमिक शिक्षणाचा स्वतंत्रपणे कधीं विचारच झाला नाहीं. प्राथमिक
शिक्षण म्हणजे दुय्यम शिक्षणाची तयारी, एवढाच त्याला अर्थ होता.
मुलाच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीर्शी अभ्यासक्रमाची योग्य सांगड
घालावयाची व मुलाच्या ठिकाणी असलेले सुप्त गुण जागृत करून
जीवनामध्यें त्याचें योग्य स्थान त्याला प्रात करून न्यावया, या हेतूनें
प्राथमिक शिक्षणाकडे अजून कोणी पाहिले नव्हतें.

( व) दुय्यम शिक्षण-गेल्या शंभर वर्षाचा माध्यमिक शिक्षणाचा
इतिहास पाहता या क्षेत्रांत शिक्षणाच्या प्रसाराशिवाय विशेष असें कांहीं
साध्य झालें नव्हतें. माध्यमिक शिक्षण हें शहरांपुरतें व समाजांतील वरचे
वर्गापुरतें मर्यादित राहिलें नव्हतें. रवड्योपाड्यातून तें पसरलें होतें. मुलीही
शिकू लागल्या होत्या व ज्यांना बरेंच दिवस या शिक्षणाचा फायदा
घेंतां आला नाहीं, तेही त्याची गोड फळें चार लागले होते. मातुभाषा
ही बोधभाषा समजण्यांत येऊ लागली, परंतु मोठ्या अभिमानानें सांगण्या-

सार यांत काय होतें! उलट १८२५ सालीं झालेली चक्र दुरुस्त
होण्यास शंभर वर्षे लागली, एवढेच त्या बाबतींत फार तर म्हणतां येईल.

दुय्यम शिक्षणाचा प्रसार बरा झाला असें कांहींना वाटतें, तर
कित्येकांना तो फार झाल्यासारखा वाटतो. परंतु हा प्रसार लोक-
संख्येच्या एक दशांश भागांमध्येच दिसून येत होता, ही गोष्ट लक्षांत घेतली
म्हणजे वरील विधान बरोबर आहे असें म्हणतां येत नाहीं. हिंदुस्थानां.
तील अखिल लोकसख्येचा विचार केला व प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेंमाध्य-
मिक शिक्षण सार्वत्रिक व सक्तीचें व्हावयास पाहिजे, ही गोष्ट ध्यानांत
ठेविली, म्हणजे आणखी हजारों माध्यमिक शाळांची गरज आहे असें
दिसून येईल. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार झ जसा आज राष्ट्राचा प्रश्र

आहे त्याप्रमाणें माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार हाही राष्ट्राचा प्रश्र आहे.
प्रसाराबरोबर खालील प्रश्नांचाही विचार होणेंजरूर आहे. पुष्कळ मुली

माध्यमिक शिक्षण घेऊं लागल्या आहेत. त्यांचा अम्यासकम मुलांच्या
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अभ्यासक्रमापक्षों वेगळा असावयास पाहिजे कीं नको : त्याचप्रमाणे ग्रुग्गे)
व मुली यांनी एकत्र सह-शिक्षण घ्यावे किंवा कसें १ मुलींकरता स्वतंत्र.-

शाळा असाव्यात काय १ मुलामुलींच्या मिश्र शाळेंत खी-शिक्षकांच्या
नेमणुका कशा व्हाव्यात व त्यांचें ट्रेनिंग कसें असावें १

( २) खेड्यांमध्यें माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या त्यांचा अभ्यासक्रम
खेड्याचे परिस्थितीला जुळेल असा असावा किंवा शहरी अम्यासक्रमा-

१सारखाच असावा

( ३) जविनामध्यें उपयुक्त होतील अशा धंद्याच्या शाळा नसल्याने
सर्व विद्यार्थ्यांचा ओघ माध्यमिक शाळांकडे वळला व साहजिकच ६.क्युलेशनच्या परीक्षेस व कॉलेजांत जाणाऱ्या मुलांची सख्या प्रमाणाबाहेर
वाढली. विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमापासून ज्यांना काडीचाही फायदा
होणार नाहीं, असे विद्यार्थी विद्यापीठांत दाखल झाल्याने विद्यापीठाचे
कार्यास एक प्रकारचा अडथळा उत्पन्न झाला नाही काय १

( ४) माध्यमिक शाळांतून मुलांची संख्या वाढल्यानें माध्यमिक
शिक्षणाचा दर्जा कमी झाला आहे, अशी कांहीं लोकांची तक्रार आहे.
माध्यमिक शाळांची व त्यांतील विद्यार्थ्यांची भरमसाट वाढ झाल्याने हा
माध्यमिक शिक्षणाचा डोलारा केव्हा उन्मळून पडेल अशी साधार भीति
कित्येकांना वाटत आहे.

( रं!) सुशिक्षितांमध्ये बेकारी वाढूलागली आहे आणि वाङ्मयीन
शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांना वरिष्ट प्रकारच्या धंद्यांमध्यें

जागा मिळणें अशक्य झालें आहे.

( ६) माध्यमिक शाळांचा प्रश्र म्हणजे मदतीच्या माध्यमिक
शाळांचा प्रश्र झाला आहे. शाळांना मदत किती द्यावी, शिक्षकांचे पगार
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काय असावेत व कोणत्या शर्तीवर त्यांच्या नेमणुका व्हाव्यात, या
प्रश्रांकडे आतां सर्वाचें लक्ष लागन राहिलें आहे.

( ७) शेवटीं बऱ्याच शाळा जातीविशिष्ट व पक्षविशिष्ट तरबावर
-चालविल्या जात आहेत. अशा शाळांपासून कांही फायदे आहेत;
विशेषतः विशिष्ट प्रकारचे धर्म-शिक्षण देणे येथें सोयीचे होतें. परंतु
-या शाळांपासून तोटेही पुष्कळ आहेत- अशा शाळा चालविणे खर्चाचे
होतें, जातीजातीमधील वितुष्ट वाढते व दुसऱ्या जातींच्या मुलांशी संबंध
न आल्यामुळे राष्ट्रीय वृत्तीच निर्माण होत नाहीं.

( क) विश्वविद्यालयीन शिक्षण-विश्वविद्यालयाचे शिक्षणाचे
चाबतींतही बरेच प्रश्र सोडवावयाचे राहिले आहेत. उदाहरणार्थ:-

( १) विश्वविद्यालयीन शिक्षणाचे योग ज्यांना कोणताच फायदा
.मिळणार नाहीं, असे पुष्कळसे विद्यार्थी विद्यापीठांत दाखल होतात. अशा
विद्यार्थ्यामुळे पैशाचा आणि काळाचा अपव्यय होतो व शिक्षणाचा
दर्जाही खालावतो. म्हणून योग्य विद्यार्थ्यांचीच निवड विश्वविद्यालयीन
शिक्षणासाठी झाली पाहिजे, हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्र होऊन बसला
.आहे.

( २) स्वीकारी किंवा स्वयंपूर्ण' विद्यापीठे नवीन स्थापन करण्याची
शिफारस जेव्हां करण्यांत आली, त्यावेळीं असा समज झाला होता कीं,
पूर्वींच्या स्वीकारी विद्यापीठाचें काम थोडें कमी होऊन विद्यार्थ्याची संख्या
कमी होईल. परंतु बरीच नवीन स्वीकारी व स्वयंपूर्ण विद्यापीठे जन्मास
येऊनही पूर्वीच्या स्वीकार विद्यापीठांवरील ताण यत्किंचितही कमी
-झाला नाही. १९१७ व १९२७ च्या खालील आकड्यांवरून ही गोष्ट
(स्पष्ट होईल.
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विश्वविद्यालय
विद्यार्थ्यांची संख्या

-क

१९१७ १९ उ ७

८?ऽ ०ए१

२१६

३५१ ज्ञे ५७
५७५
४५झे

विद्यापीठांतील मुलांच्या वाढत्या संख्येबरोबर विद्यापीठांची वाढ झाली
नाही व याला कारण पैशाचा अभाव.

( ३) मुलांची वाढ झाली ती सांस्कृतिक किंवा भाषिक शिक्षणाकडे.
स्थापत्य, वैद्यकी, कायदा यांसारख्या उब व्यावसायिक शिक्षणाकडे
नव्हे. उदाहरणार्थ खालील आकडे पाहा.--

१ सांस्कृतिक व शास्त्रीय कॉलेजें
( पौर्वात्य महाविद्यालयें धरून)

२ शिक्षक, डॉक्टर व वकील या पांढरपेशा-
साठी असणारी लख व्यावसायिक कॉलेजें

३ दुसऱ्या व्यवसायाची कॉलेजें

४ सांस्कृतिक व शास्त्रीय ( पौर्वात्य महा-
विद्यालणें धरून) कॉलेजातील विद्यार्थी

५ पांढरपेशासाठी असणाऱ्या व्यावसायिक
कॉलेजातील विद्यार्थी

६ दुसऱ्या व्यवसायाच्या कॉलेजातील
विद्यार्थी

२०७

९ उ

५५

५७,प ७ उ १? ० ड ९ रे ३

०,२७७१५?८४६
६० ट ५, ४७' ५

सूचनाः-कॉलेज या शब्दामर्षे विश्वविद्यालयीन कासेचा किंवा वर्गाचा
अंतर्भाव होतो.
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( ४) विद्यापीठांमध्यें मुलांची संख्या ज्या प्रमाणांत वाढूलागली त्या

प्रमाणांत सुशिक्षितांच्या बेकारीचा प्रश्न प्रामुख्याने डोकावूं लागला. विद्या-
पीठाच्या बहुतेक पदवीधरांचे ध्येय सरकारी नोकरी; परंतु सरकारी नोकऱ्या
या मर्यादित असल्यानें विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संस्थेबरोबर त्या वाढणाऱ्या
नाहींत. हिदुस्थानातील उद्योगधंद्यांची वाढ झाली नसल्यामुळें उद्योगधंदे,
व्यापार यांविषयी शिक्षण मोठ्या प्रमाणांत दिलें जात नाहीं; व म्हणून
विश्वविद्यालयीन शिक्षणाचा विचार करतांना, उच्च शिक्षण ९ घेऊन बाहेर
पडलेल्या पदवीधरांना योग्य असा कोणता व्यवसाय द्यावयाचा, हा
बिकट प्रश्र उभा राहतो.

( ५) शानाच्या विविध शाखांचे शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षा
बहुतेक विश्वविद्यालयांमध्ये दिसून येतें; परंतु पैशाचा पुरवठा बेताचा
असल्यानें हा पैसा सर्व शाखांसाठी थोडा थोडा खर्चावा लागतो. या
पद्धतीमुळे विद्यापीठांवर आर्थिक ताण पडत असल्यामुळें ही प्रवृत्ति

जितकी कमी होईल तेवढें बरें. वैद्यापीठांना पैसा तीन मार्गानी

मिळतो---लोकांची मदत, सरकारी मदत व फी. लोकांकडून मदत
बेताचीच मिळते. प्राथमिक शिक्षण प्रसाराची जड जोखीम सरकारचे
माथी असल्यानें सरकारासही विद्यापीठांसाठीं जास्त पैसा वेता येणें
शक्य नाहीं. फीचे उत्पन्न आज जरी बरें असलें, तरी उद्या विद्या-
पीठांची संख्या वाढली म्हणजे हें उत्पन्न कमी होणार आहे. म्हणून
सर्व विद्यापीठांमध्यें समन्वय ठेवून आणि पुनरावृत्तीचा व अति-
व्याप्तीचा दोष राखून, आहे त्या पैशाचा शक्य तितका चांगला उपयोग
कसा करावयाचा, हा आज मोठा प्रश्र होऊन बसला आहे. अत्तर-
विद्यापीठ-समितीनें या प्रश्राचा अजून निकाल लावलेला नाहीं व तो
निकाल लागेल, असा संभव दिसत नाहीं; कारण विद्यापीठांपासून मिळा-
लेल्या सत्तेचा आधार घेऊन समिति विद्यापीठांवर कांहीं हुकमत गाजवृं
शकणार नाहीं.
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( ६) माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम कोठे संपला व विद्यापी-

ठाचा अभ्यासक्रम कोठे सुरू झाला, हें ठरविणें महत्त्वाच आहे.
इंटरमिजिएट परीक्षेनंतर विश्वविद्यालयीन शिक्षणास प्रारंभ होतो, असें
कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशननें ठरविलें आहे. शिक्षणाच्या मध्यवर्ति

समिती कॉलेजच्या पहिल्या वर्षानंतर कॉलेजच्या शिक्षणास प्रारंभ होतो,
असें ठरविलें आहे. हा प्रश्र अजून अनिर्णीत राहिलेला आहे.

( ७) विद्यापीठांमध्यें बोधभाषा कोणती असावी या प्रश्राकडे जावे
एवढे लक्ष गेले नाहीं.

( ड) कारभारविषयक व सर्वसाधारण प्रश्न:

खालीं खालील प्रश्रांचा अंतर्भाव होतो. या सदरा-

( १) राष्ट्राच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नाच्या बाबी ज्यांचे स्वाधीन आहेत,
अशा मध्यवर्ती हिंदुस्थान सरकारवर शिक्षणविषयक कोणती जबाबदारी
आहे, हें निश्चित झालेलें नाहीं. शिक्षणाच्या इतिहासावरून असें दिसतें
कीं मध्यवर्ती सरकारनें शैक्षणिक जबाबदारी प्रांतिक सरकारावर सोपविली
आहे व प्रांतिक सरकारने पुन्हा आपली जबाबदारी, ज्यांची उत्पन्नाची
साधनें फार अपुरी आहेत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर-लोकल बोर्ड,
म्य्रुनिसिपालिटचा यावर-टाकिली आहे. मध्यवर्ती सरकार, प्रांतिक सरकार
व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या उत्पन्नाचा विचार करून प्रत्येकानें
शिक्षणाचे कार्यात किती वाटा उचलावा हे अजून ठरविले नाहीं.

( २) प्रांतिक शिक्षण खात्याच्या अंतरीक्षक मंडळाची ( १शाअकांमुपु
८०४१?) वाट होऊन त्याची पनर्व्यवस्थिति होणें जरूर आहे.

( २) मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीविषयी व वैद्यकीय मदतीसवंत
कांहींच व्यवस्था नसून ज्यांचें पोषण बरोबर होत नाहीं अशा गरीब
विद्यार्थ्यांना दुपारी खाण्यास देण्याची सोय करण्यांत आलेली नाहीं.
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( ४) शाळेत येणाऱ्या मुलांना शारीरिक शिक्षण देण्याचा प्रश्र

व्यापक दृष्टी सोडविण्याचा प्रयत्न झालेला नाहीं.

( ५) शिक्षकांना नोकरी मिळवून देण्याचे बाबतींत व त्यांचे व्यव-
सायांत योग्य मार्गदर्शन करण्याचे बाबतींत कांहीच करण्यांत आले
जाहो.

( ६) निरक्षरतेचा मोठा प्रश्र अजून तसाच पडून आहे.
( ७) बालमंदिरांची व शिशुमंदिरांची स्थापना फारच थोड्या

प्रमाणांत होऊ लागली आहे. अफाट लोकसंख्येच्या मानानें हें काम
कितीतरी भोठ्या प्रमाणांत व्हावयास पाहिजे.

( ८) जे मागासलेले आहेत किंवा शारीरिक अथवा मानसिक
दृष्ट्या ज्यांचे ठिकाणी कांहीं व्यंग आहे, त्यांचेकडे तर अजून कोणी
.पाहिलेही नाही.

( ९) शैक्षणिक संशोधनाचे बाबतींत कांहींच व्यवस्था झालेली
नाहीं.

( १०) वाचनालयाची व्यवस्था व अशाच प्रकारच्या प्रौढ शिक्ष-

णाच्या सोयी सर्व देशभा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला नाहीं.
वर दिलेले प्रश्र अनेक प्रश्रापैकी कांहीं म्हणून दिलेले आहेत. परंतु

त्यावरून भारतीय शिक्षणाचा प्रश्र किती विचित्र, गुंतागुंतीचा व कठीण
आहे हें सहज दिसून येणार आहे. शिक्षणाचे कार्य, आहे त्यापेक्षा
अधिक खडतर, खालील कारणांमुळें झालें आहे.

( अ) स्थूल अडचणी-विरल व पांगलेली लोकसंख्या, रहदारीचे
मार्गाचा अभाव व वाईट हवेची ठिकाणे

( व) सामाजिक अडचणीः-धर्म, जात व भाषा यांनीं समाजा-
.समाजांमध्ये घातलेले निर्बध, पडदा व बालविवाह.
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( क) आर्थिक अडचणीः-पालकांचे सर्वसाधारण दारिग्र, सरका-

रची तुटपुंजी साधनसामुग्री व शेती, उद्योगधंदे आणि व्यापार यांची
असमाधानकारक परिस्थिति.

३. प्रांतिक स्वायत्ततेच्या काळांत शिक्षणाची पुनघटना--वर
दाखविलेल्या शैक्षणिक बिकट परिस्थितीमध्यें प्रांतिक मंत्र्यांना आपला
कारभार स्वीकारावा लागला. हे सर्व प्रश्र एकदम सोडविणें त्यांना शक्य
नव्हतें व म्हणून त्यांनीं कांहीं योजना हातीं घेतल्या. त्यांचे प्रामुख्याने

तीन भाग पाडता येतील.
( अ) संशोधनात्मक किंवा अन्वेषक योजना.
( ब) विधायक योजना.
( क) प्रायोगिक योजना.
यांचा आतां आपण क्रमशः विचार करूं.
( अ) संशोधनात्मक कार्य:-- भारतीय शिक्षणाच्या प्रश्राचा:

राष्ट्रीय दृष्टीनें यापूर्वी कधीं विचार झाला नाहीं व म्हणून कांहीं
महत्त्वाच्या प्रश्रांचा विचारकरण्याचें प्रथम ठरविण्यांत आलें. उदाहरणार्थ
मुंबई सरकारने प्रौढ शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, शिक्षकांचें ट्रेनिंग व
धंदे शिक्षण यांचा विचार करण्याकरतां स्वतंत्र कमिट्या स्थापन केल्या.
संयुक्तप्रांत व बिहार सरकारांनी आपापल्या प्रांतांमध्यें शैक्षणिक
प्रुनर्घटना करण्याचे हेतूनें समित्या नेमिल्या. बंगाल सरकारने प्राथमिक
आणि प्रौढ शिक्षणाविषयी आपले रिपोर्ट तयार करण्यासाठीं कमिट्या
नेमिल्या. अशाच तऱ्हेने इतर प्रांतांनींही व्यवस्था केली. १९३५ सालीं
प्रुनरुजीवित झालेल्या मध्यवर्ती शिक्षण-सल्लागार-मंडळानेंही भारतीय
शिक्षणाचे कांहीं प्रश्र हातीं घेतले. प्राथमिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण,
बेसिक किंवा मूलोद्योग शिक्षण यांवर सखोल विचार करून आपले
अहवाल सादर करण्याकरतां कमिट्या नेमिल्या. थोडक्यांत सांगावयाचे
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म्हणजे, १९३७ ते १९४० या तीन वर्षांत संशोधनात्मक कार्य
इतकें झाले कीं पूर्वी एवढ्या थोड्या कालावधीत एवढे मोठे कार्य

कधींच झालें नव्हतें.

दुसरें असें कीं, हें संशोधनात्मक कार्य विपुल झालें ही एकच गोष्ट

विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे, असें नाहीं. तर जें कार्य झालें त्या
कार्याचें स्वरूपही पूर्वीच्या कार्यापासून अगदीं भिन्न होतें. याला कारण
एकच, व तें हें कीं, या सर्व कमव्यांमध्ये काम करणारी मंडळी
परदेशांतून आलेले ' तज्ज्ञ ' नसून, उत्साही हिंदी शिक्षण-तज्ज्ञ होते.

( व) विधायक कार्य-वर सांगितल्याप्रमाणें एकीकडे संशोधन
कार्य चाल असतां, प्रांतिक मंत्र्यांनी कांहीं योजना जरूरीच्या म्हणून
हातीं घेतल्या. पूर्वीच्या सरकारानी' लोकांची मागणी असताही ज्या
योजनांकडे दुर्लक्ष केलें होतें त्याही योजना हाती घेण्यांत आल्या. मुंबई
सरकारने हातीं घेतलेली शारीरिक शिक्षणाची योजना ही पहिल्या:
स्वरूपाची असून वेगवेगळ्या प्रांतांनी स्वीकारलेली प्रौढ शिक्षणाची
योजना ही दुसऱ्या स्वरूपामध्यें मोडूशकेल.

ठोकळ मानानें पाहता प्रांतिक सरकारने ज्या योजना हाती घेतल्या
होत्या, त्यांत प्राथमिक शिक्षणाकरतां लोकल बोर्ड व म्युनसिपालिटच?
यांना जादा मदत मंजूर करणें, सक्तीच्या शिक्षणाचें क्षेत्र वाढविणे, जेया
ठिकाणी शाळा नाहींत त्या ठिकाणी नवीन शाळा स्थापन करणें व
प्रौढांचे शिक्षणासाठी नवे कार्यक्रम मंजूर करून त्यांना पैसा पुरविणे
यांचा अंतर्भाव होतो. प्रौढ शिक्षणाकडे बहुतेक प्रांतिक सरकारचे
लक्ष गेलें. प्रांतिक स्वायत्ततेच्या काळांत बहुजनसमाजाची निरक्षरता

नाहीशी करण्याचे जे प्रयत्न सर्व सरकारानी केले, त्याबद्दल ते स्तुतीस
पात्र आहेत. बिहार प्रांतांत आणि मुंबई शहरामध्यें जें कार्य झालें, त्याकडे
विशेष लक्ष देणे जरूर: आहे. १९२७ ते १९४० या तीन वर्षात प्रौढ
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साक्षरतेच्या बाबतांत पूर्वतयारीचे असें बरेचसे कार्य करण्यांत आलें.
ज्यात्रेळी मोठ्या प्रमाणावर प्रौढ साक्षरता वाढविण्याचा प्रयत्न होईल,
-त्यावेळीं या कार्याचा उपयोग विशेष होणार आहे.

( क) प्रायोगिक कार्य--या वेळच्या प्रांतिक सरकारांनीं घिटाईनें
काही कांहीं प्रयोग हातीं घेतले. यापैकी महत्त्वाचा म्हणजे ' मूलोद्योग
शिक्षण ' किंवा ' वर्धा योजना. ' या योजनेचा उगम महात्मा गांधी
यांचेकडून झाल्यामुळें, सर्व काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी ताबडतोब तिचा
स्वीकार केला. इतर कोणत्याही प्रयोगाकडे गेलें नाहीं एवढे लक्ष या
प्रयोगाने आपल्याकडे खेचून घेतलें

मूलतः वर्धा योजनेचा हेतु कोणताही खर्च न करतां--किंवा फार
तर अल्प खर्च करून-शिक्षणदानाचें कार्य करावयाचें; एका विशिष्ट
व्यवसायाशी किवा उद्योगाशी सर्व शिक्षणाचा संबंध आावयाचा किंवा
सर्व शिक्षण गुंतवावयाचें, हा होता. उदाहरणार्थ सूत काम किंवा वीण
काम हा उद्योग घ्यावयाचा व त्याकरवीं सर्व शिक्षण द्यावयाचें.

हातानें उद्योग करतां करतां शिक्षण घ्यावयाचे ' हे ध्येय
काढलेल्या सुतामुळें किंवा विणलेल्या कापडामुळें एवढी आर्थिक निष्पत्ति

होईल कीं त्यांतून पूर्णत: किंवा अंशतः शिक्षकाचा पगार भागविला
जाईल, अशी आशा कित्येकांना वाटू लागली. कांहींना ही आशा भोळी
आशा वाटू लागली व त्यांनीं या योजनेवर टीका करण्यास सुरवात
केली. याचा परिणाम असा झाला कीं, टीकाकारांचें म्हणणें लक्षांत घेऊन
मूलोद्योगाच्या प्राथमिक शाळेचा अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी एक कमिटी
नेमण्यांत आली व तिचे अध्यक्ष जमिया मिलिया संस्थेचे डॉ झकीर
हुसेन यांना करण्यांत आलें.

या कमिटीचे अहवालाचा परिणाम असा झाला कीं मूळ
योजनेमध्यें बदल होऊन मूलोद्योग शिक्षणापासून निर्माण होणारा
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पैसा मूलोद्योग शिक्षणाचा सर्व खर्च भागवू शकेल हा विचारच बाजूला
ठेवण्यांत आला. त्याचप्रमाणे एका मूलोद्योगांतून सर्व शिक्षण द्यावयाचें
याही मुद्यावरचा जोर कमी झाला. शिक्षणाच्या शक्य तितक्या जास्त
भागाचा सुहोयबगाशी समन्वय घडवून आणून विद्यार्थ्यांच्या पूर्वानुभवाचा
शिक्षणकार्यासाठीं उपयोग करण्यास हरकत नाहीं; सूतकताई व वीणकाम
म्हणजेच सुलोयचोग असा मूलोद्योग शब्दाचा अकुचित अर्थ करण्यांत येऊ
नये, असेही निर्णय घेण्यांत आले. इतकेंच नव्हे तर अनेक प्रयोग करून
प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला.

मूलोद्योग शिक्षणाचा, थोड्या बदलेल्या, स्वरूपांत जरी' विचार
केला तरी, हिंदुस्थानांत प्राथमिक शिक्षणाचे बाबतींत हा एक धाडशी
प्रयोगच आहे, असें म्हणावयास हरकत नाहीं. सध्यांचें प्राथमिक शिक्षण
पुस्तकी आहे, आजूबाजूच्या परिस्थितीचा या शिक्षणाशी कोणताच
संबंध दिसून येत नाहीं व सूजनात्मक क्रियेचा या शिक्षणांत कोठेच
अंतर्भाव केलेला नाहीं. हे तीनही दोष या नवीन शिक्षण पद्धतीनें नाहींसे
केले आहेत. हातानें काम करण्यामध्धें भूषण आहे, हा धडा नवीन
पद्धति मुलांना शिकविते. ' हातानें उद्योग करतां करतां शिकावयाचे '
हें तत्त्व जुनेच असलें तरी, ज्ञान देण्याचा हा सुलभ आणि परिणाम-
कारक मार्ग आहे. हें या पद्धतीने नव्याने लोकांना शिकविलें, असें
म्हणावयास हरकत नाहीं. सर्व बाजूनी ७:ऽयचार केल्यास आपणांस कबूल
करावे लागेल कीं, ' सुलोयांग शिक्षण पद्यीत ' ही काँग्रेस सरकारची
भारतीय शिक्षणास थोर देणगी होय.

४. कांहीं शिक्षणविषयक माहिती-! ९३७-३८ ते १९३९-४०
या तीन वर्षांत काय साध्य करतां आलें, हें खालील आकड्यावरून
समजण्यासारखे आहे:-
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यावरून असें दिसून येईल कीं, शाळेत नांव घालणाऱ्या मुलांची

संख्या दोन वर्षांत अंदाजे शेकडा १० ने वाढली, किंवा दरवर्षी ७३
लाख विद्यार्थी वाढले. शिक्षणावरील सरकारी खर्चही १ .६ कोशनी
वाढला. हिंदुस्थानच्या शैक्षणिक इतिहासांत वाढीचा एवढा आकडा
प्रथमच पाहावयास सांपडतो.

५. जनतेचे विचारप्रवाह-ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या प्रांतांत लोकनि--
युक्त मंत्रिमडळांनीं जें काम केलें, त्याचा जनतेवर मोठा परिणाम झाला.
हिंदी संस्थानांत शैक्षणिक चळवळी सुरू झाल्या व शिक्षणप्रसाराच्या
व पुनर्वटनेच्या नवीन नवीन योजना जन्मास येऊ लागल्या. दुसरें
शैक्षणिक बाबींविषयी जनतेमध्यें जास्त उत्साह दिसूं लागला व-
शिक्षणकार्य करूं इच्छिणाऱ्या सार्वजनिक संस्था वाटू लागल्या. जनतेच्या
देणग्यामुळे व सरकारच्या मदतीमुळे त्यांची आर्थिक बाजू सुधारली.
यामुळे त्यांना आपल्या कामाचा पसारा वाढविता आला, व आजवर
जी कामे त्यांना हाती घेंतां आली नव्हती तीं हातीं घेऊन चालविता
आली तिसरे-शैक्षणिक पुनर्घटनेच्या बाबतींत बरेच वाद निर्माण झाले.
उदाहरणार्थ-मूलोद्योग शिक्षण अणि विय४२.शेबन,सुमंदिर ?ं '
मुसलमानाना कोच्याकत्वे केला. हा विरोध जरी थोडा फार राजकीय'
स्वरूकचोहोता, तरी त्यांतकांहीं अर्थ होता. आपल्या पुरातन सांस्कृतिक
परंपरेकडे मुसलमान जमातीचें लक्ष आहे, ही गोष्ट या विरोधाने
सिद्ध झाली कॉग्रेस योजनेच्या प्रतिक्रियेमुळें अखिल भारतीय
मुस्लीम शिक्षण परिषदेने मुसलमानांच्या हिताचे दृष्टीने शिक्षणाचा
विचार करण्यासाठीं कमाल यारजंग कमिटीची स्थापना केली. या
कमिटीनें दोन वर्षें काम केलें, व परिषदेकडे आपल्या शिफारशी पाठ-
विल्या. यासारख्या प्रसंगांनी जनतेचे लक्ष शिक्षण कार्याकडे बरेच लागलें.
आज ज्याप्रमाणें शिक्षणविषयक बाबींची चर्चा होत होती, त्याप्रमाणें
ती पूर्वी कधींच झाली नाहीं, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.



वास्तक स्वायत्तता २४१
६. युद्ध:-लोकनिय्रुक्त मंत्रिमंडळांनी शैक्षणिक पुनर्रचनेचे जें कार्य

हातीं घेतलें, तें १९३९ सालीं उद्भवलेल्या युद्धाने नामशेष झालें. लवक-
रच कॉग्रेस मंत्र्यांनीं राजीनामे दिलें. युबाच्या अधिक महत्त्वाच्या गरजा
उत्पन्न झाल्यामुळें कोणत्याही प्रांतांत कोणतीच योजना आखण्यांत
आल्याचें दिसून येत नाहीं.

१९४३ पर्यंत ही परिस्थिति राहिली. युद्धाचा निकाल संयुक्त
राष्ट्रांच्या बाजूने लागेल, असें सुचिन्ह दिसूं लागलें. यशाची आशा दिसूं
लागल्याबरोबर युद्धोत्तर काळांत हातीं घ्यावयाच्या योजनांचा हिंदुस्थान
सरकार विचार करूं लागलें. १९४४ च्या पूर्व काळांत, मध्यवर्ती शैक्षणिक
सल्लागार मंडळानें शैक्षणिक पुनर्घटनेची योजना, जिला ' सार्जट रिपोर्ट '
असें संबोधलें जातें ती, राष्ट्रापुढे मांडली.

७ सार्न्मेंट रिपोर्टः-मद्ययुवर्तीशैक्षणिकसहारारसंडळाचे थ्रोरजूनेस

' सार्जट रिपोर्ट ' असें नांव दिलें आहे, कारण मध्यवर्ती सरकारचे शिक्षण
खात्याचे कमिशनर मिस्टर जॉन सार्कट यांनी या रिपोर्टातील महत्त्वाची
टाचणें केलीं आहेत. मध्यवर्ती सरकारने युद्धोत्तर प्रुनर्घटनेसाठी ज्या
अनेक योजना केल्या, त्यापैकीं ' सार्जट रिपोर्ट ' ही एक योजना आहे.
या योजनेस अजून कायदेशीर मान्यता मिळावयाची आहे.

इंग्लंडचा आज जो शैक्षणिक दर्जा आहे तो, कमीत कमी चाळीस
वर्षाचे अवधींत हिंदुस्थानाला प्राप्त करून द्यावयाचा, हा या योजनेचा
हेतु आहे हा हेतु डोळ्यापुढे ठेवून खालील गोष्टींचा यांत अंतर्भाव केलेला
आहे.( १) २ ते ६ वर्षाचे मुलांना पूर्व-प्राथमिक शिक्षण दे.( २) ६ ते १४ वर्षें वयाच्या सर्व मुलांना प्राथमिक किंवा
बेसिक शिक्षण, सार्वत्रिक सक्तीचे व मोफत, दे. ६ ते ११ वर्षें

वयाचे मुलांना प्राथमिक किंवा ज्युनिअर बेसिक व ११ ते १४ वर्षे

वयाच्या मुलांना उब प्राथमिक किंवा सेनिअर बेसिक.
( ३) ११ ते १७ वर्षें वयाच्या. निवडक मुलांना सहा वर्षेपर्यंत

माध्यमिक शाळेचें शिक्षण देणें.
१६
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( ४) कांहीं ठराविक विद्यार्थ्याकरतां सध्याच्या इंटरमिजिएट परी-
क्षेनंतर तीन वर्षांचा विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम.

( ५) विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणांत यांत्रिक, व्यापारी किंवा कला-
त्यमक शिक्षण, पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ, देण.

( ६) प्रौढांची निरक्षरता घालविणें व वीस वर्षाचे काळांत ' सार्व-
जनिक ग्रंथालयें ' सुखं करणे.

( ७) ही योजना अमलांत आणण्यासाठी व ती चालू ठेवण्यासाठीं
योग्यप्रकारें ट्रेनिंग देण्याची व्यवस्था करणें.

( ८) सक्तीच्या शारीरिक शिक्षणाची व्यवस्था, वैद्यकीय तपासणी
व जोपासना, व अर्धपोटी असणाऱ्या मुलांसाठी दुधाची व दुपारच्या
जेवणाची सोय.

( ९) नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठीं व्यवसायरवातें ( लाफार-
५८७५ ०?४ाऊडझZ) उघडणें.

( १०) शारीरिक किंवा मानसिक दृष्ट्या व्यंग असणाऱ्या मलांना
शिक्षण दे.( ११) मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक व करमणुकीच्या कार्यक्रमाची
योजना.

रिपोर्ट म्हणतो:-

?rईएरहूचहाराष्ट्रीय शिक्षण योजनेम दरचे-च्यख्यपानेंपूवं-प्राथमिक
??उ?एrइंrr?rं?इ?र??rं?एIrंrईएंrंक्तस्तूआए ... या बालक मंदिरामध्येंऽ ज्यांना विरोप
प्रकारच शिक्षण मिळाल आह अशा खी-शिक्षकांची नेमणूक होणें जरुर आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण मोफत दिलें गेलें पाहिजे. हजेरीचे बाबतीत सक्ति करणें
शक्य नाहीं, म्हणून पालकांना मुलाना स्वखुषीनें शाळेत पाठवाने, यासाठीं पाल-
काचे मन वळविण्याचे शक्य ते प्रयत्न करण्यांत यावेत. विशेषतः जेथें घरे
आरोग्यदृष्ट्या सोयीची नसतात व आयांना कामाकरता बाहेर जांचं लागलें, त्या

ठिकाणी तर असे प्रयत्न जरुर व्हावयास पाहिजेत. प्रत्यक्ष लिहिण्यावाचण्यापेक्षां
समाजामध्यें कसें बसावे व कस उठावें हें शिकविणें, हाच केवळ या शिक्षणाचा
मुख्य हेतु आहे.
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प्राथमिक शिक्षणासाठी रिपोर्टामध्यें बेसिक शिक्षण योजनेचा, थोडा

फरक करून, स्वीकार केलेला आहे.
'' मध्यवर्ती सलागार मंडळाने ज्याला बेसिक ( प्राथमिक आणि माध्यमिक)

शिक्षण म्हटलें आहे, ते वर्धा योजनेपासून कांहीं बाबतींत जरी भिन्न असलें तरी
त्यामध्यें मूळ वर्धा योजनेंताल शैक्षणिक कल्पनांचा अंतर्भाव केलेला आहे. सवे
जगांतील शिक्षणतज्ज्ञांनी ' हातांनी उद्योग करतां करतां शिकावयाचें ' हें तत्त्व
मान्य केलें आहे. सालचे वर्गातून हे उद्योग अनेक प्रकारचे होऊं शकतील.
परंतु पुढें पुढें स्थानिक परिस्थितीस अनुलक्षन् त्यांचें रूपांतर कांहीं ठराविक
व्यवसायामध्ये होऊं शकेल. सर्व अभ्यासक्रम या सर्वसाधारण तत्त्वाला धरूनच
तयार करण्यांत येईल लिहिणें वाचणे व हिरोच करणें, एवढ्या शिक्षणानें खरा
नागरिक तयार होत नाहीं. मुलानी केलेल्या वस्तू विकून शिक्षणाचा खर्च भाग-
विण्याचा विचार कोणत्याही परिस्थितीमध्यें, सडागार मंडळास मान्य नाहीं. फार
फार तर हस्तव्यवसायासाठी ज्या पदार्थीचा उपयोग केला जातो, त्या पदार्थांवर
होणारा खर्च भागविता येईल. .. शाळा सोडल्यानंतर विद्यार्थ्यांनं समाजामध्यें
भावी नागरिक व कामकरी म्हणून भाग घेतला पाहिजे. मात्र आजवर आपण
असे शिक्षण घेतलें तसेंच पुढेही राष्ट्रच योजनेप्रमाणें, आपलें शिक्षण चालु रहावे
अशी उत्कट इच्छा त्यांचे ठिकाणी निर्माण झाली पाहिजे. याच हेतूने सेनीअर
बेसिक स्कूलने ( वरिष्ठ माथमिक शालेने) वर्ग शिक्षणाला एक होणाऱ्या शारी-
रिक शिक्षणाच्या किंवा खेळांच्या सहाय्याने या प्रौढ विद्यार्थ्याला सामाजिक
जीवन जगण्यास भरपूर वाव द्यावा.

'' सर्वसाधारण व्रुद्धिमत्तेपेक्षा जे सरस आहेत, अशा विद्यार्थ्याकरता

' माध्यमिक शाळा ' आहेत. म्हणून जे विद्यार्थी बुद्धिमत्तेमध्ये श्रेष्ठ

आहेत ज्यांचे ठिकाणी' कर्तबगारी दिसून येते व जे पुढें आपलें नशीब
काढतील अशी आशा वाटते, असेच विद्यार्थी माध्यमिक शाळेत घेण्यांत
यावेत आकरा वर्षें पूर्ण होऊन ज्यांनी प्राथमिक शाळेचा अम्यासक्रम
संपविला आहे अशींच मुले निवडण्यांत यादेत. प्राथमिक शाळेत
( जुनिअर बोसिक शाळेंत) अभ्यास करणाऱ्या मुलांपैकी शेकडा २० टक्के

मले साधारणतः माध्यमिक शार्केत येऊ शकतील, हायस्कूलमध्ये आलेला
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मुला वयाला १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत हायस्कूलमध्ये सक्तीनें राहिला
पाहिजे. या वयोमर्यादेनंतरही माध्यमिक शाळेचा सर्व अभ्यासक्रम पुरा
करण्यापूर्वी कोणीही विद्यार्थी सहसा जाणार नाहीं अशी खबरदारी
घेण्यांत यावी.

माध्यमिक शाळेमध्यें योग्य ती फी आकारण्यांत येईल. शेकडा ५०
मुलाना नादाऱ्या किंवा इतर सवलती मिळतील. केवळ गरीब म्हणून
कोणाही हुशार मुलाचे अभ्यासास अडथळा येऊ नये. ज्या मुलाची निवड
रीतसर झाली नाहीं, असा मुलगा माध्यमिक शाळेत दाखल होतां कामा
नये. परंतु पालकांनी शिक्षणाप्रीत्यर्थ होणारा सर्व खर्च दिल्यास अशीं
कांहीं मुले जादा म्हणून घेण्यास मंडळाची संमति आहे. शिक्षणापासून
स्वतःचा पूर्ण फायदा करून घेण्याइतकी फेर्याचे ठिसणी पात्रता नाही,
त्याचेसाठी सरकारने पैसा खर्च करणें बरोबर होणार नाहीं.''

रिपोर्टामध्ये माध्यमिक शिक्षणाचे ध्येय खालीलप्रमाणें दर्शित केलें
आहे.

'' विश्वविद्यालयाचे शिक्षणाची पूर्वतयारी म्हणून माध्यमिक शिक्षण समय्य्यांत
येऊ नये. तें स्वयंपूर्ण आहे. माध्यमिक रगळेतून पास झालेल्या मुलांपैकी काही
मुलं जरी विद्यापीठामध्यें जाणार असली, तरी बराचशा मुलांना, त्यांना उद्योग-
धंद्यामध्यें लायक बनविण्यासाठी, शिक्षण यावें लागेल. कांहीं विद्यार्थ्यांना एक तै
तीन पर्यंत पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ, शिक्षण देऊन एकादी कला किंवा ह्रुन्नत

सिकविणे भाग पडेल.''
सरकारने मंजूर केलेल्या माध्यमिक शाळांचे दोन वर्ग असतील.

१ १) भाषिक किंवा सांस्कृतिक शिक्षण देणाऱ्या माध्यमिक शाळा
( २) यांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या माध्यमिक शाळा. पहिल्या प्रकारचे शाळे-
मध्यें सांस्कृतिक शिक्षण आणि केवळ शास्त्रीच शिक्षण दिलें जाईल. दुसऱ्या
प्रकारचे शाळेमध्यें प्रायोगिक शाखे, धंदा व च्यापार वासंबंधीचें विषय
ठेविले जातील. दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्यें कनिष्ट व वरिष्ठ, किंवा ज्युनिअर व
सीनिअर, असें दोन विभाग राहतील. या दोन्ही शाळेंत ज्युनिअर विभागाचे
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अभ्यासक्रमांत फारसा फरक रहाणार नाहीं. सर्व समाजामध्यें मानवता कशी
निर्माण करतां येईल, हें सर्व विपयांचें अंतिम ध्येय राहील. कला आणि संगीत
हे विषय दोन्ही प्रकारचे शाळेच्या अभ्यासक्रमांत ठेविले जातील, आणि सर्व

मुलींना ' गृहसाख ' हा विषय घ्यावा लागेल. ज्युनिअर विभागांत एका प्रकारचे
शाळेंतून दुसऱ्या प्रकारचे शाळेत जाण्यास कोणतीच आडकाठी रहाणार नाहीं.
ज्या विभागांत एकच माध्यमिक शाळा आहे. त्या ठिकाण मुलांना निवडता
घावेत म्हणून, वेगवेगळे अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय असावी. सेडेविभागांत
शेतकी शिक्षणाची जोड देण्यांत यावी...''

सर्व माध्यमिक शाळांतून मुलांची मातृभाषा ही बोधभाषा असावी.
इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून, आवश्यक विषय समजून, शिकविण्यांत
यावी.

दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्यें कोणते विषय शिकविले जावे यांची
याद दिली आहे. याद ही केवळ विषयांची सूचक आहे. प्रत्येक
विद्यार्थ्यांस सर्व विषय शिकविले जावेत असा हेतु नाहीं. दोन्ही
शाखांमध्ये सारखे असणारे विषय. ( १) मातृभाषा. ( २) इंग्रजी.

१३) चाटू भाषा. ( ४) इतिहास-हिंदुस्थानचा आणि जगाचा.
( ५ )भूगोल-हिंदुस्थानचा आणि जगाचा. ( ६) गणित. ( ७) शास्त्र.

( ८) अर्थशास्त्र. ( ९) शेतकी. ( १०) कला. ( ११) संगीत
' ( १२) शारीरिक शिक्षण. भाषिक माध्यमिक शाळांमध्यें माहेत भाषा
व नागरिक शास्त्र या विषयांचा, जादा विषय म्हणून, समावेश करण्यांत
आला आहे. यांत्रिक माध्यमिक शाळेमध्यें शास्त्रीय विषयांचा सखोल
अभ्यास करावयाचा आहे. लाकूडकाम किंवा धातूकाम, स्थापत्य
विषयाचें प्रारंभिक ज्ञान, मोजमापाचे ड्राईग, यांसारखे कलात्मक विषय;
जमाखर्च, लघुलेखन, टक-लेखन ( टाईप-रायटिग १, गणना-शास्त्र,
व्यापारी व्यवहार, यांसारखे व्यापारी विषय; यांचाही समावेश विषयांचे
सर्वसाधारण यादीमध्यें करण्यांत आला आहे. मुलींना इतर विषयांबरोबर
गृहशास्त्र हा एक विषय आहे.
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हिंदी विश्वविद्यालयांचे बाबतींतही रिपोर्टामध्यें बऱ्याच उणीवा दाल-

विण्यांत आल्या आहेत. सर्वसाधारण समाजाच्या गरजा आणि'
कांलेजमध्यें शिकविल्या जाणाऱ्या गोष्टी यामध्ये कोणत्याच प्रकारचा
संबंध नाहीं, ही मोठी उणीव होय. जेवढे पदवीधर बाहेर पडतात
त्या सर्वांना नोकऱ्या मिळतात कीं नाही, या प्रश्नाचा विचारच केला
जात नाहीं. परीक्षांना वाजवीपेक्षां फाजील महत्त्व दिलें जातें. परीक्षा या
नियमित पुस्तकी ज्ञानावर आधारलेल्या आहेत. स्वतंत्र विचाराच्या
प्रवृत्तीला किंवा खऱ्या हुशारीला कोठे वावच नाहीं. थोड्या कसोशीने
चाचणी घेतली असतां जी मुले विद्यापीठांत प्रवेश मिळवू शकली नसतीं,
अशीं मुले, मॅट्रिक्य्रुलेशनसारख्या सोप्या परीक्षेशिवाय इतर. निवडीचें
साधन नसल्यानं, विद्यापीठांत घेतली जात आहेत. ज्यांना गरिबीमुळे
विद्यापीठाचा फायदा घेंतां येत नाहीं, अशा विद्यार्थ्यांना उदारहस्तें मदत
देण्याची कोणतीच योजना नसल्यानें, ही परिस्थिति अधिकच गढूळ
झाली आहे. हिंदी विश्वविद्यालयांतून जेवढा मुले नापास होतात तेवढी
जगाच्या पाठीवर असणाऱ्या इतर कोणत्याही विश्वविद्यालयामध्यें होत.
नाहींत.

विद्यापीठांतील शिक्षणासंबंधी रिपोर्टामध्यें खालीलप्रमाणें थोडक्यांत,.
सूचना दिल्या आहेत.

'' आज भारतीय विद्यापीठांमघ्थें जरी कांहीं चांगल्या गोष्टी असल्या तरी
राष्ट्रीच शिक्षणाच्या गरजा लक्षांत घेंतां, त्या सर्व सव्यांच्या विद्यापीठाकडूऽन फुया
पाडल्या जातील, असें दिसत नाहीं. सर्वत्र शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठीं ज्या

विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांतील उरम्यासक्रमापासून स्वतःचा फायदा करून घेता येईल
अशाच विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांत प्रवेश दिला -६१ माध्यमिक शाळांची पन-
व्यवस्थिति करण्याचें जें घाटत आहे त्यायोगे इ काय सुलभ होणार आहे. गलेच
विद्यार्थ्यांना योग्य ती आर्थिक मदत देण्यात यावी. सध्याचा विद्यापीठाची
रूरमीजिएटची परीक्षा रद्द करण्यांत यावी. इंटरमीजिएटचा सर्व उरम्यासक्रम शेवटी
माध्यमिक शाळेंतील मॅट्रिक्ब्रुब्रानचे अभ्यासक्रमास जोडण्यांत वावा. आज ही
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उडी कदाचित् मोठी होईल, म्हणून आज कॉलेजच्या पहिल्या वर्षांचा अभ्यास
माध्यमिक शाळेस जोडण्यांत यावा व इंटरमीजिएटचा अभ्यासक्रम हा कॉळेजातील
पहिल्या वर्षांचा अभ्यासक्रम समजण्यांत यावा. विश्वविद्यालयाचा अभ्यासक्रम
कमीत कमी तीन वर्षाचा असावा. कांहीं विषयांकरतां जास्त वेळ द्यावा लागेल.
स्वाध्याय पद्धतीचा सर्वत्र प्रसार केला जावा व विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा
जास्त वैयक्तिक संबंध येईल, असें प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रपदवकि अभ्यास.
क्रमाचा दर्जा, विशेषतः तात्विक व प्रायोगिक संशोधन कार्याकमें, वाढ किती
महत्त्वाचे आहे, हें पटवून दिलें पाहिजे. नोकरीच्या अटी नोकर लोकांना जास्त
सोयीच्या होतील असे प्रयत्न व्हावयास पाहिजेत, त्याचप्रमाणे विद्यापीठ व कॉलेज
यांतील शिक्षकांचे पगार वाढले पाहिजेत. सह्य्यांचे नियमानें योग्य प्रकारचे स्त्री

व पुरुष शिक्षकाचे धंद्याकडे आकाशिले जात नाहींत. यासाठीं इंडियन वनि-
कार्ल मॅटस्र कमिटी नेमण्यात यावी... ''

माध्यमिक अभ्यासक्रम पुरा करून बाहेर पडलेल्या पंधरा म्रुलांपैकी
फक्त एक मुलगा विद्यापीठांत जाण्यास योग्य ठरले, असें मंडळानें रिपो.
र्टात आपलें मत दिलें आहे. गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांचा
अभ्यासक्रम पुरा करतां यावा यासाठीं कर्मात कमी एक तृतीयांश मुलांना
आर्थिक मदत दिली पाहिजे.

हस्तव्यवसायाचे व उद्योगधंद्याचे शिक्षण.
हिंदी कलेच्या व उद्योगधंद्याच्या कारागीरांचें रिपोर्टानें चार विभाग पाडले

आहेत.
( १) वरिष्ठ दजांचे कारागीर-यांत मुसडथ कारागिरांचा व भावी संशोधकांचा

अंतर्भाव होतो. या लोकांना हस्तव्यवसायाच्या माध्यमिक शाळांमधून प्राथमिक
शिक्षण मिळेल व नंतर विद्यापीठाच्या धंदेशिक्षणाच्या खात्यामध्यें किंवा व्यावसा
विक शिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रप शिक्षणसंस्थेमध्यें त्यांचा प्रवेश होईल. फार कसोशीने
विद्यार्थी निवडून वा शाळेंत पाठविलें जातील. त्यांची संख्या फार थोडी राहील

( २) दुय्यम कारागरि-यात फोसररमनच्या दर्जाचे लोक राहतील. हे लोक
हस्तव्यवसायाच्या माध्यमिक शाळांमधून शिकून तयार होतील. परंतु या विद्या-
अर्थांना या शाखेतील राष्ट्रीय प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किंवा वरिष्ठ प्रतीचें शिक्षण
घेण्यासाठीं कांहीं दिवस हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम चाकूर ठेविला पाहिजे
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( ३) साधे पण कुशल कारागीर:--सेनीअर बेसिक शाळेतून बाहेर पडल्या-

नंतर दोन किंवा तीन वर्षेपर्यंत धंदेशिक्षणाचे शाळेत यांचा अभ्यास होईल.

( ४) थोडी फार कुशलना मिळविलेला किंवा कोराल्यहीन असा कामकरी
वर्ग: सेनिअर बेसिक स्कुरलमध्ये ज्यांनी थोर्डे हस्तव्यवसायाचें काम केलें आहे,
असा हा वर्ग राहील या लोकांना सर्व साधारण शिक्षण देऊन आपल्या अंगी
कोशल्य निर्माण करण्याची संधी देण्यांत आली पाहिजे.

या सर्व कारागिरांना उत्तम प्रकारचे ट्रेनिंग देण्याची व्यवस्था कर.
पण्यांत येईल याशिवाय हिंदुस्थानांत ज्याला अर्ध-बेळ योजना म्हणतात
अशा योजनेची फार जरुर आहे. आधुनिक काळांत धंदेशिक्षणाच्या
कोणत्याही योजनेत दिवसाच्या अर्ध-वेळ चालू असणाऱ्या वर्गाची जास्त
जरूर आहे या वर्गातील विद्यार्थी पगारी नोकर म्हणून फॅक्टरींत, धंद्यांत
किंवा व्यापारांत काम करतील. या कामाबरोवर आपलें ज्ञान व कौशल्य
वाढविण्याची त्यांना संधि देण्यांत येईल. या अर्धवेळ योजनेचे फायदे
पुष्कळ आहेत. अर्ध-वेळ योजनेमुळे जें शिक्षण मिळणार आहे, तें प्रौढ

शिक्षणाचे योजनेनेंही मिळणार आहे. एकाच शिक्षणाची पुनरावृत्ति दोन्ही
ठिकाणी होणार नाही ही गोष्ट जबाबदार अधिकारी पाहतील.

'' प्रौढ शिक्षणाचा उद्देद्दा प्रत्येक मनुष्यास कर्तबगार नागरिक बनवून लोक-
शाहीचें ध्येय प्रत्यक्ष सुष्टींत उतरविणे, हा आहे... हिंदुस्थानांत प्रौढ रि।क्षणाच
अर्थ प्रौढ साक्षरता एवढाच आज मर्यादित केलेला आहे. कारण उघड आहे.
या देशाचा प्रश्न पाश्चिमात्य देशांपेक्षा अगदींच वेगळा आहे. मुलाला पळण्यापूर्वी
चालण्यास शिकलें पाहिजे; त्याचप्रमाणें प्रौढ शिक्षणापासून प्राप्त होणारे फायदे
मिळविण्यासाठी प्रौढांना अगोदर साक्षर झाले पाहिजे. काही दिवस तरी या
देशांत साक्षरतेवर जास्त भर दिला पाहिजे. साक्षर झालेल्यांना आपलें शिक्षण

पुढें चाल ठेवण्यास प्रोत्साहन व संधि मिळावी, यासाठीं प्रौढ शिक्षणाची काही
योजना हातीं घेण्यास लागलें पाहिजे.

प्रौढ शिक्षणाचे कार्यक्रमाविषयी रिपोर्टीत खालीलप्रमाणे सूचना केल्या

आहेत:--



प्रान्तिक स्वायत्तता

ज्यांचे वय १० ते ४० वर्षांचे आहे, अशा प्रौढांना सर्वसाधारणपणें प्रौढ शिक्ष-
णाचे वर्गीत दाखल होता येईल. शक्यतोवर १० ते १६ वर्पे वयांच्या मुलांचे
वेगळे वर्ग व तेही, होताहोईतों दिवसाचे, भरविण्यांत यावेत. सर्व वयाचे प्रौढ एकत्र
आणणें बरोबर नाहीं. त्याचप्रमाणें शक्य तर तरुण मुलाचेंहा वर्ग घेण्यांत यावेत
आर्थिक दृष्ट्या किंवा इतर व्यावहारिक अडचणीमुळे हें करणें शक्य न झाल्यास
सर्व स्त्रियांना एकत्र शिक्षण देण्यास हरकत नाहीं.

प्रौढ शिक्षण परिणामकारक व आकर्षक व्हावें यासाठीं चित्रें, तक्ते, मॅजिक
लॅन्टर्न, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडिओ वगैरे साधनांचा शक्य तितका उपयोग करावा.
संगीत-गायन व वादन, नृत्य-विरोबत: स्थानिक पद्धतीचे-व नाट्य, यांचीही
मत्त D_yaविा.

चांगल्या व पुरेशा पुस्तकालयांचीही तरतूद व्हावयास पाहिजे. हिंदुस्थान-
सारख्या देशांत पुस्तकाल्यांची मोठी योजना अस्तित्वांत येणे जसूर आहे; ही
खर्चाच्यी द्याच आहे. परंतु फिरत्या पुस्तकाल्याच्या व्यवस्थेमुळें फारसा खर्च येईल,
असे वाटत नाहीं.

प्रौढ शिक्षणाचे बाबतीत खाजगी संस्थेकडून बरीचशी मदत होण्यासारखी
असली तरी हें कार्य कोणतीही मदत न घेंतां लोकांना करतां येणार नाही. या-
साठी सरकार प्रोड-शिक्षण ही आपली मुरव्य जबाबदारी आहे, असें समजून
मदत करावी.

स्त्रियांमस्वये प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार कराव्याचा प्रश्न थोडा कठीण आहे. प्रौढ

शिक्षणाचे वर्गात २५ पेक्षां जास्त लोक नसावेत. सर्व योजना एकदम हातीं घेंतां
येणार नाहींत. पहिली पांच वर्षे योजना तयार करणें, शिक्षकांची जमवाजमव
करणें, त्यांना विनीत करणें वगेरे जरूर त्या गोष्टी करण्याकडे खर्च होतील.

शिक्षकांच्या नेमणुका व ट्रेनिंग:-
पूर्वबेसिक व ज्युनिअर बेसिक शाळेंत प्रत्येक ३० मुलांमागे एक

शिक्षक, सीनिअर बेसिक शाळेत प्रत्येक २५ मुलांमागे एक शिक्षक
व माध्यमिक शार्केत प्रत्येक २० मुलांमागें एक शिक्षक लागेल. पूर्व

बक, ज्युनिअर व सीनिअर बेसिक शाळेंतील शिक्षक माध्यमिक
शिक्षणक्रम पुरा करून दोन वर्षांचे ट्रेकर घेतलेले असतील. माध्यमिक



२५ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
ठेतील पदवीधर शिक्षकांना एका वर्षाचें व इतर शिक्षकाना दोन

वर्षाचें ट्रेनिंग घ्यावे लागेल.
शिक्षकांची निवड इंग्लंडमधील कांहीं भागांत जशी करतात तशी
प्रयांत यावी '' ज्यांना शिक्षक होण्याची इच्छा आहे अशा योग्य

ववद्यार्थ्याची निवड माध्यमिक अभ्यासक्रमीच्या शेवटच्या दोन वर्षात,
केली जाते शाळेचे प्रमुख व इन्स्पेक्टर हे त्यांचेवर लक्ष ठेवतात व
त्यांना इतर शाळांना भेटी देण्याची व प्रत्यक्ष शिकविण्याचें काम कर-
ण्याची संधि देण्यांत येते. शिक्षकाचे धंद्यास अयोग्य वाटणारी मुठे
आपोआपच गळतात. या मुलांना बहुधा शिष्यवृत्या दिल्या जातात.''

यांत्रिक किंवा व्यापारी शाळेंतील शिक्षकांच्या टेनिगचें पुस्तकी
शिक्षण हस्तव्यवसायाचे संस्थेमधून दिलें जाईल व धंद्यामध्यें प्रत्यक्ष

अनुभूव मिळेल यांचेकारतां स्वतंत्र ट्रेनिंग स्कूलसु किंवा. कॉलेजें असणार
नाहींत.

विनीत शिक्षकांचे ज्ञान अद्यावत रहा यासाठी मधून मधून परिष्कार
सत्रांची ( :र४१८००. ०५७८) योजना करण्यांत यावी.

पर्ण शिक्षित व विनीत अशा शिक्षकांशिवाय कोणताही शिक्षक
०.शाळेंत लावून घ्यावयाचा नाही, असें सल्लागार मंडळानें आपलें मत

जोरानें प्रतिपादन केलें आहे. हे शिक्षक ज्या प्रमाणांत बाहेर पडतील
त्या प्रमाणांत रिपोर्टात दिलेली योजना अमलांत यावयाची आहे.

शिक्षकाचे धंद्यांत त्या व्यवसायास लायक अशीच माण आकर्षिली
जावींत यासाठी शिक्षकांना--विशेषतः प्राथमिक शाळेत काम कर-
णाऱ्या ज्या शिक्षकांना कमी पगार देण्यांत येतो त्यांना-वाढवून पगारे
देण्याची शिफारस करण्यांत आली आहे. प्रांतिक सरकारच्या विचारा-
साठी, नवीन व कोणासही पटतील असें पगाराचे तात्पुरते प्रमाण
रिपोर्टात सुचविण्यांत आलें आहे.

मुलांच्या आरोग्यासंबंधी रिपोर्टीने खालील सूचना केल्या आहेत:--



नेहमीची शारीरिक तपासणी ( उर) सहाच्या वर्षी, बेसिक किंवा प्राथमिक
शाळेत प्रवेश करतांना, ( व) आकराव्या वर्षी (क) व चवदाच्या वर्ष, शाळा
सोडतांना, घेण्यांत यावी. माध्यमिक शाळांतील मुलांची शेवटची तपासणी,
सोळाव्या किंवा सतराव्या वर्षी घेण्यांत यावी. प्रत्येक मुलासाठी तपासणीचें
नोंदणी-कार्ड ठेवण्यांत यावें व तें त्या मुलाबरोबर, तो एका शाळेतून दुसऱ्या
शाळेत जातांना, देण्यांत यावें. दोन तपासणीमध्यें जर कांहीं शारीरिक दोष
शिक्षकाचें निळूर्द्दानास आलें, तर त्यानें ते डॉक्टरांचे नजरेस आणावेत. शिक्ष-
कानेही वर्षीतून दोनदा मुलांच्या वजनाची व उंचीची नोंद करावी व विशेष कांहीं
दिसून आल्यास डॉक्टरांना कळवावें.

वैद्यकीय तपासणी लायक व विशेष शिक्षण मिळालेल्या होकराकडून घेण्यांत
वावी. ही तपासणी शाळेच्या आवारांत, व द्दाक्यतर, पालकांचे समोर: व्हावी.
नोंदणी पत्रकाचा विचार डोंक्टरांनीं हेडमास्तरबरोबर करावा.

वेद्यकीय तपासणीमध्यें दाखविलेले दोष जर दूर केले नाहींत, तर त्या तपास-
णीचा कांहीं उपयोग नाहीं. लहान दोष असतील ते शाळेंतच सुधारले जावेत व
त्यासाठी कांहीं स्वतंत्र व्यवस्था केली जावी. मुलांचें योग्य पोषण होत नाहीं.
या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यांत यादें.

शारीरिक शिक्षण सक्तीचे असावें. हें शिक्षण शाळांतून व कॉलेजातून दिलें
जा, यासाठीं शिक्षणसात्याच्या मुरव्य ठिकाणीं, शारीरिक-शिक्षणर्थोजनेप्रमाणे
व्यवस्था करणारा सुशिक्षित व अनुभवी अधिकारी असावा. त्याचे हाताखाली
लायक दुटयम अधिकारी असावेत. शिक्षकांना यो(य ट्रेनिंग देण्याची व्यवस्था
करण्यांत यावी. वैद्यकीय मदत व जेवण याकरता सर्च, शाळेच्या एकूण सर्चाच्या

एक दशांश होईल, असा अंदाज आहे.
पुनर्व्यवस्थितसिबधीच्या इतर बाबीविषयी रिपोर्टांत सल्लागार मंडळाने

खालील सूचना केल्या आहेत:--
( अ) नोकरीची व्यवस्था करणें हें शिक्षणसात्याच्या कारभारार्चे क्यू-

त्याचें अंग आहे. या कार्यासाठी व्यवसाय खाते एळळकाळा, ८७८०)उघडण्याची हिंदुस्थानांत फार जरूर आहे, कारण वाढत्या पगाराच्या जागा आज
फार थोड्या आहेत. या खाल्यांकडून योग्य प्रकारचे काम व्हावें, यासाठॉ, शाळांचा
कारभार कसा चालतो व औद्योगिक परिस्थिति काय आहे, याची प्रत्यक्ष माहिती
असणाऱ्या तज्ज्ञांची त्या ठिकाणी नेमणूक झाली पाहिजे.



१५२ भारतीय शिक्षणाचा शतदाख
सीनीअर बेसिक, ज्युनियर यांत्रिक व माध्यमिक शाळांमधून बाहेर पडलेल्या

सर्व मुलांची दखलगिरी या खात्यानें घ्यावी. विद्यापीठांसाठीं वेगळ्या कचेऱ्या
असाव्यात. सर्व मोठ्या शाळांतून व कॉलेजांतून, विद्यार्थ्यानी भावी काळांत,
कोणत्या खात्यान्सचे किंवा धंद्यामध्यें काम करावें, हें ठरविणारे काही बूत्ति-शिक्षक

( ८१६१ Z)प्रसुदृहहसु) असणें श्रेयस्कर आहे. या शिक्षकांचा, नोकऱ्या मिळ-
वून देण्यासाठी अस्तित्वांत आलेल्या व्यवसाय खात्याशीं संबंध असावा.

(व) पंगू मुलांचे शिक्षण:--पंगू मुलांचे दोन मुख्य भाग पाडता येतील.
( १) बौद्धिक दृष्टी पश्, व ( २) शारीरिक दृष्ट्या पंगू जे बुट्टीने मंद, आया-
सात मागासलेले. मनाने भित्रे किंवा दुबळे आहेत, ते पहिल्या वर्गात मोडतील
आंधळे, बहिरे, बहिरे-मुके, लंगडे किंवा नोतरे दुसऱ्या वर्गात मोडतील

राष्ट्रीव-शिक्षण योजनेमध्यें अशा पंगू मुलांच्या शिक्षणाची काहीतरतद शिक्षण
खात्यामार्फत केली गेली पाहिजे. या बाबतींत आजपर्यंत जे प्रयत्न झाले आहेत ते
खाजगी स्वरूपाचेच आहेत

या दुबळ्या मुलांना त्रधक्य-तोवर असें शिक्षण द्यावे कीं त्यायोगे ते आपल्या
निर्वाहाचें साधन तयार करू शकतील. अशा मुलांना उद्योग-धंदा पाहून देण्याची
व त्यानंतर त्यांची सुस्थिति राहील, हें पाहण्याची, विशेष काळजी घेतली पाहिजे.

( क) करमणुकीच्या व सामुदायिक खेळांची फार जरूरी आहे.
शिक्षण म्हणजे बौद्धिक, नैतिक किंवा शतिरिक शिक्षणरुपी ओपकच। घोट

घेणें नव्हे, तर समाजाकथे मिसळून वागतांना मिळणारें ज्ञान किंवा अनुभव आहे ''
आकरा किंवा बारा वर्षांचे मुलाना बाग काम, लील कृत्य कवाईत नाट्य बैठे

किंवामैदानी खेळ, धांवणें, उड्यामारणें, सहली व करमणुकीचे काही हस्तव्यवसाय
वगैरे उद्योग हितकारक ठरतील वारा किंवा बारा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुला
साठी सामुदायिक करमणुकीचे खेळ असावेत. या खेळांत वक्तृत्त्वाचे संघ नियम-
बहु तयार केले खेळ, अतर-शालेव खेळाचे सामने वगैरेंचा अंतर्भाव होतो
खेड्याखेड्यांमधुरन तरूण शेतकऱ्यांचे-संघ बनविल्यास या कायासाठी योग्य

तो उत्साह निर्माण करतां येईल.
हे खेळ योग्यरीतीनें खेळले जावेत, यासाठीं प्रशस्त क्रीडांगणाची जरुरी आल्ये

शाळेंत जाणाऱ्या मुलामुलीशिवाय, १४ ते २० क्ष वयाची जी मुले तले
जात नाहींत, त्यांचेकडेही लक्ष पुरविले पाहिजे या वयाचे मुलांमुलींसाठीं सर्व हिइंदु-
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स्थानभर तरुणांचे-संघ तयार झालें पाहिजेत. या सघाक्ररता-मग ते मुलग्याचे
असोत का मुलींचे असोत-योग्य ते संघनायक शिकवून तयार करणें अगत्वाचें
आहे. लढाईच्या कामामधून मोकळ्या झालेल्या लष्करी शिपायांमधून कदाचित्
असे नायक मिळू शकतील; मोढांकरतां सामाजिक आणि करमणुकीच्या कामाची
तरतूद करून ठेवणे, हें कोणत्याही समाज-सेवा-योजनेचें प्रमुख अंग आहे.

( ड) राज्यव्यवस्था किंवा कारभार-दक्षणिक कारभाराचे दृष्टीर्णै प्रांत

हा विभाग मान्य केला जावा. विद्यापीठें किंवा उब यांत्रिक शिक्षण-संस्था अखिल
भारतीय म्हणून समजण्यांत याव्यात; व त्यांचा संबंध मध्यवर्ती सरकारशीं असावा

अखिल भारतीय शैक्षणिक सुधारणेसाठी लहान लहान हिंदी संस्थानांचा एक संघ
करण्यांत यावा, किंवा कांहीं लहान संस्थाने जवळच्या प्रांतांशीं जोडण्यांत याचीत

राष्ट्रीय शिक्षण योजना यशस्वी करण्यासाठीं, प्रांतिक सरकार व मध्यवर्ती सर-.
कार यांचे आर्थिक व इतर वाचतींत, पूर्ण सहकार्य झालें पाहिजे.

ठरविक्षेयाप्रमाणें शिक्षणाची प्रगति व्हावी यासाठीं आपल्या कार्य क्रमामध्यें योग्य
ते फरक करण्याचा अधिकार प्रांतिक सरकारांना असावा. जें कार्य स्थानिक
स्वराज्य संस्थेस चांगल्या प्रकारे करतां येत आहे, तेवढें वगळून, वाकीच्या शैक्षर्गिक
वाचतांत सर्व कारभार प्रांतानें स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून काढून आपल्या हातीं
घेणे अधिक श्रेयस्कर आहे, असा अनुभव येऊ लागला आहे.

स्थानिक लोकांचे लक्ष शिक्षणविषयक बाबींकडे लागा, यासाठीं, शाळेची
व्यवस्थापक मंडळें, स्कूल-बोर्डे, आणि जिल्हा शिक्षण समित्या नेमण्यांत याव्यांत;
मात्र हें करण्यापूर्वी या समित्या मधून काम करण्यास योग्य माणसें मिळणे शक्य
आहे किंवा कसें, याचा प्रथम विचार केला जावा. सर्व प्रांतांकरतां शैक्षणिक सलागार
मंडळ नेमल्यास बरें.

शिक्षण खात्याचे कारभारांत जी आचळ दिसते आहे, ती थांबविण्यासाठीं,
ज्यास शैक्षणिक योजना यशस्वी तन्हेनें पार पाडता येतील असे, अधिकारी नेमणे
अगत्याचें आहे.

( इ) कर्ज काढून शाळेच्या इमारती बांधण्यांत याव्यात, असें रिपोर्टींत मंडळानें
सुचविले आहे.

( एफ) संशोधनासाठी भरपूर संघि देण्यांत यावी. ''याचें कारण सहज लक्षांत
येणार आहे. शिक्षणाचा प्रसार चालु असतां, शिक्षणाचे कामी उपयोगांत आणि-
लेल्या पद्धति अद्यावर आहेत कीं नाहींत, व हिंदुस्थानच्या गरजा लक्षांत घेऊन
त्या बसविण्यांत आल्या आहेन किंवा कसें, हें पाहणे जरूर आहे, ''
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३५६ भारतीय शिक्षणाचा इतिहास
या योजनेचा विचार करतांना खालील मुद्दे लक्षात ठेवावेत:
( १) य्रुःद्रपूर्व रहाणीचें मान लक्षांत घेऊन खर्चाचा अंदाज केला.

आहे.
( २) योजनेस प्रथमपासून सुरवात करावयाची, असें समजून, खर्चाचे.

आकडे काढले आहेत. ब्रिटिश हिंदुस्थानमध्ये आज शिक्षणावर जो २०
कोटी रुपये खर्च होतो ( यांपैकी सरकारास फक्त १७।। कोटी खर्च

करावे लागतात) तो, ही नवीन शिक्षण-योजना पूर्णपणें अमलांत
येईपर्यंत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या शिक्षणासाठी, अंशतः खर्च होणार आहे.

( ३) शाळांना लागणाऱ्या जागा खरेदी करण्यासाठीं व त्यावर
इमारती बांधण्यासाठीं पैसा कर्जरूपानें उभा करण्यांत येणार आहे. या
पैशावर यावें लागणारे व्याज व घसारा फक्त हिशेबांत धरली आहेत.

( ४) पहिली पांच वर्षे, शिक्षणाची योजना आखण्यांत, तिचेविषयीं
माहिती लोकांना देण्यांत व शिक्षक निवडून त्यांना ट्रेनिंग देण्यांत खर्च

होणार आहेत. त्यानंतर योजना अमलांत आणण्यासाठी पंच-र्षिक
सात योजना आरवल्या जातील. प्रत्येक पंच-वार्षिक योजनेमध्यें ठराविक
भागाचा किंवा भागांचा विचार केला जाईल.

( ५) येणारा खर्च प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकारांमध्ये वाटनू घेणे
जरूर आहे. आज प्रांतामध्यें शिक्षणासाठी जो खर्च येतो तो सर्व प्रांतिक
सरकार सोसतें. योजना सुरू होण्यापूर्वी या प्रश्राचा कायमचा निर्णय
लावण्यांत यावा; '' कारण एकदा कार्य सुरू झाल्यावर तें कोणत्याहि
निमित्ताने बंद पडता कामा नये. ''

दै सार्जट रिपोर्टाचे गुण-शेषः-मध्यवर्ती सरकारच्या सल्लागार

मंडळानें तयार केलेल्या शिक्षण-योजनेइइच रूपरेषा थोडक्यांत वरलिप्रमाणे
आहे. जगांतील शिक्षण तज्लांपुढें ती आज कांहीं दिवस आहे व सर्व

बाडूंनी तीवर विचार होत आहे. आजवर ज्या सरकारी योजना तयार
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झाल्या त्यांमध्यें सार्जट योजनेस बरेंच वरचें स्थान यावें लागेल; कारण
तीमध्यें कांहीं गोष्टी मोळ्या धिटाईनें पुढें मांडल्या आहेत. ही योजना
व्यापक स्वरूपाची असून सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचा तीमध्यें विचार
केला आहे. शिक्षकाचे धंद्यांत चांगले लोक यावेत म्हणून आकर्षक असे
पगार देण्याबद्दल मंडळाने सुचविले आहे. याशिवाय शिक्षकांचा सामाजिक
दर्जा वाढणार नाहीं अशी मंडळाची खात्री आहे. या रिपोर्टचे योगानें
आजवर चालू असणारे वाद, उदाहरणार्थ-प्रथम शिक्षणाचा दर्जा वाढ-
बाबा कीं त्याचा प्रसार करावा, सध्याच्या समाजाच्या आर्थिक हलाकीच्या
स्थितींत सक्तीचे शिक्षण सुखं करणे हितावह होईल किंवा नाहीं, वगैरे
वगैरे, मिटले आहेत. शिक्षण-विषयक प्रश्र लोकींसमोर मांडले गेल्यामुळे
या रिपोर्टाने लोकांना विचार करावयास लाविलें आहे.

इतकें रिपोर्टाच्या चांगुलपणासंबंधी म्हणतां येईल. उलटपक्षी रिपोर्टत
पुष्कळ उणीवा असून, त्या महत्त्वाच्या असल्यानें कांहीं- शिक्षणतज्ज्ञांचे
समाधान या रिपोर्टमुळे झालें नाहीं. कारणमीमांसा खालीलप्रमाणें करतां
०.येइल.

पहिलें: -राष्ट्रापुढे जें ध्येय ठेवण्यांत आलें आहे, तें अगदींच
मिळमिळीत आहे; १९३९ सालीं इंग्लंडचा जो शैक्षणिक दर्जा आहे,
तो हिंदुस्थानला चाळीस वर्षानंतर प्रात होणार आहे, म्हणजे योजने-
प्रमाणें सर्व गोष्टी घडवून आणिल्या तरी १९८४ मध्यें हिंदुस्थान
इग्लडच्यामागें ५० वर्षे रहणार. हें ध्येय कोणाही शिक्षणतज्ज्ञाला मान्य

होण्यासारखे नाहीं.

दुखरे:--ही योजना पूर्ण होण्यास चाळीस वर्षें लागणार आहेत. ही
कालमर्यादा फार मोठी वाटते. शक्य तर, ही कालमर्यादा ११ वर्षांपेक्षा

जास्त नसावी. एवढा कालावधि लावण्यास कारण, योजनेसाठी लागणारे
पुरेसे विनीत शिक्षक थोड्या वेळांत मिळणें शक्य नाहीं, हें दाखविण्यांत
आलें आहे. शिक्षकाच्या धंद्याचे व इतर सर्वसाधारण शिक्षण, ठराविक

१ '
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प्रमाणांत, मिळाल्याशिवाय कोणाही माणसाची शिक्षक म्हणून नेमणूक
केली जाऊं नये, असा मंडळाचा दावा आहे. हें धोरण अत्यंत प्रतिगामी

स्वरूपाचे असून जागांतील कोणत्याही देशाला, आणि इंग्लंडलाही, त्यांनीं
आपल्या पूर्व अनुभावाकडे दृष्टि दिल्यास, तें विसंगत वाटल्याशिवाय
रहाणार नाहीं.

शिक्षकाला योग्य दर्जा प्रात होण्यासाठी, कमीत कमी किती शिक्षण
असावें, ह जें रिपोर्टात दिलें आहे, तें ध्येय म्हणून मान्य करण्यास
हरकत नाहीं; परंतु असें शिक्षक मिळेपर्यंत शिक्षण-प्रसार थांबविणे
कधींही इष्ट होणार नाहीं. दुसऱ्या देशांनी शिक्षणाचा प्रसार कसा केला
हें पाडून हिंदुस्थानने आपल्या देशांत शिक्षण-प्रसाराचें कार्य आपल्या
हातीं घेतलें पाहिजे. एकीकडे जे मिळतील ते लोक घेऊन शिक्षण-प्रसार
सुरू केला पाहिजे व दुसरीकडे शिक्षकांना विनीत करण्याची योजना
आखली पाहिजे. जे मॅट्रिक्युलेशनचे परीक्षेंत नापास झाले आहेत, किंवा
ज्यांनीं सीनियर बेसिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पुरा केला आहे, असें
लोक पृrv-प्राथमिक किंवा ज्य्रुनियर-बेसिक शाळेत शिक्षक म्हणून
नेमण्यास कोणतीच हरकत नाहीं. या शिक्षकांचे मदतीनेंच योजनेचें पहिलें
पाऊल आपण टाकिलें पाहिजे. शिक्षकाचे काम करतां करतां परिष्कार
सत्राचे साधनाने किंवा अन्य उपायानीं या शिक्षकांना थोडें ट्रेनिंग देण्याची
व्यवस्था केली तर, हेंच शिक्षक ज्युनिअर बेसिक शाळांतील कांहीं
वरच्या यत्तांची जबाबदारी घेण्यास पात्र ठरतील, अशी खात्री वाटते

स्वत: होऊन हें शिक्षकाचें कार्य करण्यास लोक जर पुढे आले

-नाहींत तर शिक्षित पुरुष व स्त्रिया याना जबरान ह काय स्वाकाराव-
यास आपण लाविलें पाहिजे. युद्धाच वळी अशातऱ्हेनें सक्ति करून माणसें
मिळवावी लागतात आपणासही अज्ञान व निरक्षरता यांविरुद्ध युद्ध
पुकारावयाचें आहे या युद्धासाठी सक्तीनं माणसे मिळविली तर त्यांत

वावगें काय आहे १
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तिसरेः-या योजनेस लागणाऱ्या रवर्चाविषयींही बरीच टीका झाली

आहे. १९४० ची लोकसंख्या राहीत धरून, या योजनेसाठी खर्चाचा
अंदाज बे १२ कोटीच्या धरण्यांत आला आहे. १९४० पासून योजना
पूर्ण होण्याकरिता जो काळ लागेल, त्या काळांत लोकसंख्येची वाढ
होणार, त्याचप्रमाणें युद्धोत्तर काळांत राहणीचे मानही वाढणार. या
दोन्ही गोष्टी जमेस धरल्यास, वार्षिक खर्च ६०० कोटी रुपयांवर गेल्या-
शिवाय राहणार नाहीं. हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशाला एवढा खर्च करतां
येईल, हें शक्य दिसत नाहीं. शेतीची आणि उद्योगधद्यांची मोठ्या
प्रमाणावर वाट होऊन, लोकांचें उत्पन्नाचें प्रमाण वाढलें, असें गृहीत
धरले, तरी एवढा खर्च हिंदुस्थानाला झेपेल किंवा नाहीं, हा प्रश्र आहे.
आणि म्हणून आर्थिकदृष्ट्या विचार करताही योजना अव्यवहार्य वाटते.

चवथेंः-योजनेमध्यें ध्येय कोणतें गाठावयाचें, हेंच फक्त दिलें जाहे.
तिचा हळू हळू विस्तार कसा करावयाचा हें दाखविले नाहीं. शैक्षणिक
बाबतींत कांहीं योजना आखतांना ध्येय कोणतें साध्य करावयाचें, हें
सांगणें फार सोपें आहे. तसेंच, आखलेल्या ध्येयापेक्षां मोठे ध्येय पुढें ठेवून
त्याला लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज करणें व त्या योजनेचा आराखडा
जनतेपुढे मांडणं, हीही बाब फारशी कठीण नाहीं. परंतु एवठ्यानें कार्य
भागणार नाहीं. गरज कशाची असेल तर सविस्तर कार्यक्रमाची. ध्येय
गाठण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब करावयाचा, कोणते टप्पे घ्याव-
याचे, हें ठरविणे जरूर आहे. हीच गोष्ट नेमकी रिपोर्टात गाळण्यांत आली
आहे या योजनेकरता पुरेसा पैसा उभा करतां आला नाही तर सर्व

देशभर ही योजना अमलांत न आणता फक्त कांहीं भागांतच आणावी,
एवढीच सूचना रिपोर्टांत केली आहे. अशा योजनेचा स्वीकार, विचारी
माणसांकडून झाला नाहीं, तर आश्चर्य कसलें १

पांचर्वे-इंग्लंडमधील शिक्षणाची पद्धत हेंच ध्येय रिपोर्टात स्वीका-
रण्यांत आलें आहे. इंग्लड हा असा एक देश आहे कीं, तो नमुना म्हणून
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हिंदुस्थानला ठेवता येणार नाहीं, कारण सामाजिक, राजकीय व आर्थिक
दृष्ट्या दोन्ही देशांमध्ये महदंतर आहे. नमुनाच जर झाधावयाचा असेल तर
तो चीन, इजिप्त किंवा टर्की यांसारख्या पौर्वात्य देशांमधून, अथवा ज्या
देशांमध्ये हिंदुस्थानसारखी परिस्थिति आहे व ज्यांनीं थोड्या अवधींत
उत्तम कार्य करून दाखविले आहे, अशा डेन्मार्क, सोव्हिएट रशिया
यांसारख्या पाश्चिमात्य शेतकीप्रधान देशांमधून मिळविता येईल.

एकच उदाहरण आपण घेऊं. राठीयाने आपले शैक्षणिक प्रश्न कले
सोडविले १ १९१४ सालीं रशियाची लोकसंख्या १४ कोटी होती व शाळेत
जाणाऱ्या मुलांची संख्या ७० लक्ष होती. रशियाच्या पूर्व भागांत तर
शिक्षणाची कोणतीच सोय नव्हती साक्षरतेचें प्रमाण शेकडा एकापेक्षांही
कमी होतें. तेथें दीडशे भाषा बोलणारी दोनशे अल्पसंख्यांक राष्ट्रे होतीं.
यापैकी कांही राष्ट्रांना वाहमयच नव्हतें; काहीची भाषा म्हणजे फक्त
बोली होती, परंतु त्यांना लिपी नव्हती. अशा प्रकारच्या अडचणी
असताही सोव्हिएट रशिद्याने आश्चर्यकारक अशी प्रगति घडवून आणिली.
पंधरा वर्षांत कांहीं भागांत शेकडा ९० व इतर भागांत शेकडा ७० पेक्षां

जास्त साक्षरता पसरवितां आली. बऱ्याच भाषांच्या मूळ लिपीच्या ऐवजी
लॅटीनु लिपीचा उपयोग करण्यांत येऊ लागला. चाळीसपेक्षा अधिक
बोलींमंध्यें तर लॅटीन् लिपीच्या मुळाक्षरांमध्येही कांहीं सुधारणा करावी
लागली. सर्व देशांत सात वर्षीचें सवतीचें शिक्षण सुरू केले. या सर्व

प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला कीं अर्धवट रानटी समजल्या जाणाऱ्या
रशियाला जगांतील सुधारलेल्या सामर्थ्यवान राष्ट्राचा दर्जा प्रात झाला.

१९१४ सालचा रशिया व आजचा हिंदुस्थान, यांची तुलना केल्यास
हिंदुस्थानची स्थिति कितीतरी समाधानकारक असल्याचें दिसून येईल.
केवळ पघरा वर्षांत जर रशियाला आपल्या जनतेची सुधारणा करतां
आली, तर तेवढ्या वेळांत किंवा त्यापेक्षाही कमी वेळांत, हिंदुस्थानला
आपली प्रगति कां करतां येऊ नये? म्हणून देशाच्या भवितव्याबद्दल
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ज्यांना तळमळ आहे अशा हिदवासियांना सार्जट रिपोर्ट तील चाळीस
वर्षाचे कालमान अग्राह्य वाटते'.

सार्जट रिपोर्टातील इतर उणीवा दाखविण्याचे कारण दिसत नाहीं.
योजना मुख्यतः कशी टाकाऊ आहे याची पुरेशीं कारणें आम्ही वर
दिली आहेत. आतां साहाजिकच असा प्रश्र उत्पन्न होणार कीं
' यापुढे हिंदुस्थानने काय करावें? ' हा खरोखरच मोठा प्रश्र

आहे. परंतु हिंदी शिक्षणतज्ज्ञांना नामोहरमू करण्याइतका हा प्रश्र

बिकट आहे, असें आम्हांस वाटत नाहीं. सार्जट योजनेप्रमाणें दुसरी
एकादी योजना-जी हिंदी जनतेला ग्राह्य होईल अशी-शिक्षणतज्ज्ञांनीं
तयार करावी व सरकारने तिला पाठिंबा देऊन ती अमलांत आणावी.
आज सरकार व जनता ही भिन्न नाहींत. उभयतांच्या सहकार्यानें आज-
वर अवघड होऊन. बसलेला शिक्षणाचा प्रश्र सुटेल, अशी आशा वाटते.

५शवट
१७८१ मध्य कलकत्ता-मद्रासा स्थापिल्यापासून ते १९४४ च्या

सार्जट रिपोर्टापर्यंत, हिंदुस्थानांत शैक्षणिक सुधारणा कसकशा होत गेल्या,
याचा विचार येथपर्यंत या पुस्तकांत आम्ही केला आहे. या दिलेल्या
इतिहासावरून असें दिसून येईल की, जो हिंदुस्थान, केवळ शंभर
वर्षांपूर्वी युरोपांतील कांहीं देशांचे पुढें होता, तो हिंदुस्थान आज
मागासलेला म्हणून समजण्यांत येत आहे. हिंदुस्थानच्या मागें जे
काही युरोपिअन देश होते, ते आज हिंदुस्थानच्या पुढें गेले आहेत.
आशियातील कांहीं देशही जे हिंदुस्थानच्या कितीतरी मागें होते ते
झपाह्याने पुढें गेले असून, आज त्यांची गणना पुढारलेल्या देशांमध्यें
होत आहे. प्रश्र असा उत्पन्न होतो कीं हिंदुस्थान इतका मागें कां
राहिला? या पुस्तकांत या प्रश्नाचें उत्तर आपणांस सापडेल, परंतु
सोयीसाठीं म्हणून हिंदुस्थानच्या मागासलेपणाची दोन मुख्य कारणे
आम्ही येथें देत आहोंत.
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( अ) देशी शिक्षणं-पद्धतीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळें तिचा नाश झाला.
( ब) वाढत्या लोकसंख्येच्या मानानें व आधुनिक काळांतील गरजा

लक्षांत घेंतां, शैक्षणिक क्षेत्रामध्यें प्रगतीचे पाऊल फार मंद पडलें.
गेल्या दीडशे वर्षीचा इतिहास पाहत! असें दिसून येईल कीं, वाऱ्याच्या

झोताबरोबर बिनसुकाणूची नौका ज्याप्रमाणें इतस्ततः भटकत रहावी,
त्याप्रमाणें शिक्षणाचे झालें आहे. ठराविक योजना आरवून त्याप्रमाणें
कार्य चालले आहे, असें दिसून येत नाहीं. शिक्षण कार्याची आखणी
केली असेल तर ती प्रथम सार्जट रिपोर्टाने, परंतु त्यांतील दोघांमुळे ती
हिंदी नागरिकांना स्वागता? वाटत नाहीं. सर्वांना मान्य होईल अशी
युद्धोत्तर शिक्षण-योजना हिदुस्थानकरता तयार होणें आज इष्ट वाटतें.

अशा तरुंच्या योजनेची रूपरेषा देणे हें या पुरकाच्या आटोक्याच्या
बाहेरचें आहे, परतु ही योजना ज्या तत्वांवर आखता येईल अशीं काही '
थोडी तत्त्वें आम्ही येथें देत आहोंत. राष्ट्रीय शिक्षणाच्या पुनर्घटनेचे
सात टप्पे होऊ शकतील.

पहिला-गत इतिहासाची योग्य तऱ्हेने पाहणी करण्यांत यावी.
या योगे चालू व भावी परिस्थितीचें आकलन होऊन चुकाची पुनरावृत्ति
होणार नाही.

दुसराः-आजच्या परिस्थितीची छाननी करून तीतील गुणदोष
-३.ानाश्चत करण

तिसरा: -.ध्येय निश्चित करणें.
चवथाः-कार्यक्रम तयार करून त्याची सुरवात कोठं करावयाची,

साधने कोणती उपयोगांत आणावयाची, मध्यंतरी दृढीकरणासाठी कोठे
थांबावयाचें, वगैरे ठरविणे.

पांचवाः-योजनेसाठी पैशाचा पुरवठा करणे
सहावाः-योजना पार पाडण्यासाठी जरूर ते कायदे, कार्यकर्त्यांची

निवड व त्यांचें ट्रेनिंग, वगैरे साधनांची जमवाजमव.
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६ कार्यांचा आढावा घेणे वगैरे: २.८.कोणत्याही योजनेमध्यें वर दिलेल्ये सात गोष्टींचा अवलंब करावा
लागतो. हिदुस्थानातील शिक्षणविषयक योजना तयार करतांना ऑणखी
कांहीं गोष्टींचा किंवा तत्त्वांचा विचार करावयास हवा.

( १) हिंदुस्थानने इंग्लंडचें अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून
त्याचें नुकसान झालें. हिंदुस्थान हा खेड्यांचा देश आहे; एकूण वस्तीच्या
शेकडा ८७ टक्के वस्ती खेड्यांत आहे. इंग्लंड हा शहरांचा देश आहे;
एकूण वस्तीच्या शेंकडा ८० टक्के लोक शहरांत राहतात. हिंदुस्थान शेती-
प्रधान आहे तर इंग्लंड हा औद्योगिक आहे. हिंदुस्थान हा जगांतील
देशांमध्ये एक गरीब देश आहे, तर इंग्लंड हा श्रीमंत देश आहे. सामा-
जिक आणि आर्थिक भिजतेमुळे ज्या संस्था व जी साधने इंग्लंडमध्यें
उपयुक्त ठरतील, ती हिंदुस्थानांत ठरणार नाहींत. यासाठीं हिंदुस्थानासाठीं
शैक्षणिक योजना तयार करणारानी इंग्लंडकडे न पाहता, हिंदुस्थानसारखी
ज्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिति आहे, अशा देशांकडे पाहा व
योजना आखावी.

( २) योजना जी आखावयाची ती पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त नाही
अशा कालमर्यादेपुरतीच आखावी. शिक्षणाची वाढ ही शांततेच्या काळा-
तच होत असते व हा शांततेचा काळ दोन युद्धांमध्ये येत असतो.
काहींचे मते दुसरें महायुद्ध हें शेवटचेंच युद्ध आहे. पहिलें महायुद्ध
झाल्यावर देखील कांहीं लोकांना असेंच वाटत होतें कीं पहिलें युद्ध हें
न्नेत्रटचें युद्ध ठरले. काहीही असो तिसऱ्या महायुद्धापूर्वी आपली शैक्षणिक
योजना पुरी होईल अशा तऱ्हेनें ती आखली पाहिजे.

( २) युद्धाचा आराखडा जसा आखला जातो तसाच शिक्षणाचाही
आखला गेला पाहिजे. दोन्हीकडे उपयोगांत आणावयाची पद्धत एकच.
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शिक्षण हें तरी अज्ञानाविरुद्ध उभारले युद्धच आहे. लढाईमध्ये
ज्याप्रमाणें कांहीं गोष्टी यदृच्छेने घडतील असें आपण समजून चालत
नाहीं, त्याचप्रमाणें शिक्षणाचे बाबतीतही केवळ लोकांच्या आवडी-
निवडीवर किंवा सुशीवर अवलंबून राहणे श्रेयस्कर होणार नाहीं.

( ४) आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून योजना आखण्यांत आली
पाहिजे, म्हणजे ती .अमलांत आणणे सोयीचे होईल. हिंदुस्थानांत योजना
आखणारे शिक्षणतज्ज्ञ व याजनस लागणाऱ्या पैशाचा पुरवठा करणारे
धनिक यांची एकत्र गांठ कधींच पडत नाहीं. शिक्षणतज्ज्ञाला असेवाप्रुतेंकीं
केवळ योजना करणें एवढेच आपलें काम आहे. पैसा आपोआप उभा राहील
अशी त्यांची कल्पना. व्यवहारिक प्रशासकास ( ८०कारंप१६७००७.)
शिक्षणतज्ज्ञ हा केवळ कल्पनेशी' खेळणारा एक अव्यवहारिक ध्येयवादी
असा वाटतो. याचा परिणाम असा झाला कीं खर्च झेपत नाहीं म्हणून
हिंदुस्थानाला चांगले शिक्षण मिळत नाहीं व चांगले शिक्षण मिळत
नाही म्हणून हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिति सुधारत नाहीं. या विचित्र
फेऱ्यांत आज हिंदुस्थान सापडलेला आहे. यातून मार्ग एकच. हिंदुस्थानला
झेपेल असें उत्तमांत उत्तम शिक्षण देता येईल अशी योजना तयार
करणें. हें करणें कठीण नाहीं. स्विस शिक्षणतज्लाने म्हटल्याप्रमाणें
आपण वागले पौहिजे;ग्'मरमेश्वराने आपणास गरिबी दिली आहे, परंतु
आपल्या मुलावाळीना चांगले शिक्षण दिल्याशिवाय आपण रहाता
कामा नये. '

( ५) शिक्षण हें सामाजिक व आर्थिरक प्रारसिरयतीशा निगडित झालेलें
आहे यासाठी प्रथम आर्थिक व सामा(त्रक ास्थात कशी सुधारेल याचा
विचार झाला पाहिजे शिक्षण सुधारणा हें आर्थिक व सामाजिक सुधार-
णेचे एक अंग आहे शैक्षणिक योजना यशस्वी व्हावयाची असेल तर
शिक्षण अर्थ व समाज या तिन्ही अंगांचा, एकसभयावच्छेदेकरून,
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विचार व्हावयास पाहिजे. अशा योजनेची आज हिंदुस्थानाला गरज आहे
कार्य कठीण आहे, परतु अशक्य नाहीं. हें कार्य परक्यांवर-मग ते कितीही
सहानुभूति दाखवोत-टाकण्यासारखे नाहीं. हिंदी शिक्षणतज्ज्ञांना हें एक
परिस्थितीनें दिले आव्हान आहे. या आव्हानाचा त्यांचेकडून लवकर
स्वीकार होईल व हिंदुस्थान हा सुखी देश केला जाईल, अशी आपण
आशा करू या!

गागूणाणगतग
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